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และกำรงำน อย่างจริงจังและรื่นรมย์ไปด้วยกันกับบุคคลที่มาร่วมแบ่งปันทัศนะ 
และแนวคิดอันมีค่า  ในคราวเดียวกัน ทางโครงการฯ ก็หวังว่าผู้อ่านจะมองเห็นว่า 
มีผู้ปฏิบัติวิถีแห่งการ “นําร่วม-ร่วมนํา” อยู่ทั่วไปในสังคมไทย ทั้งในเมืองใหญ่และใน
ชุมชน ซึ่งยืดหยุ่นพลิกแพลงตามธรรมชาติของบริบทแวดล้อมการงานและชีวิต 
ของแต่ละบุคคล จนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นของผู้อื่น คนรอบข้าง  
และตนเองอย่างยั่งยืน

ควรค่าแก่การขับเน้นให้เห็นชัดและประจักษ์ว่าสังคมของเราไม่สิ้นหวัง

     โครงการผู้นําแห่งอนาคต
          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     เมษายน 2558

สู่ขอบฟ้ำกว้ำง

มนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลก สามารถเติบโต งอกงาม มีเอกลักษณ์ในแต่ละคน 
ผู้คนที่ดูคล้ายคลึงกันด้วยเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนั้น ภายในล้วนแตกต่าง เต็มไปด้วย
ประสบการณ์และศักยภาพที่หลากหลาย  พลังของแต่ละคนที่เกิดจากการมีใจรัก 
มีความฝัน มีไฟบันดาลใจ บวกกับสิ่งแวดล้อมอันท้าทาย นํามาสู่ผลงานอันน่าทึ่ง

บุคคลและผลงานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การทําความรู้จัก 
ด้วยรูปลักษณ์การนําเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ การใช้ภาพที่สวยงามดึงดูด การบอกถึง 
ความรู้สึกต่าง ๆ  บวกกับคุณค่าของเนื้อหาในแนวคิดและผลงานของแต่ละท่าน 
ผลงานในแต่ละส่วนของสังคม ทําให้เราได้ขยายเส้นขอบฟ้าการรับรู้ของเราออกไป 
จนสุดจะประมาณ  การรับรู้ของเราก่อให้เกิดการจุดประกายภายใน บทเรียนจาก 
การทุ่มเททํางานที่แต่ละท่านรักจนประสบความสําเร็จ ช่วยให้เราเกิดแง่คิดใหม ่ๆ  
กับงานของเรา  ขณะเดียวกันเราได้เกิดการเชื่อมต่อโดยไม่รู้สึกตัวกับท่านเจ้าของ 
เรื่องราวเหล่านั้น เป็นความรู้สึกร่วมในความดีและความงามของสังคมไทย  ยิ่งได้ 
พบปะกับตัวจริงของแต่ละท่าน ก็ยิ่งได้สัมผัสถึงพลังแห่งเมตตา พลังแห่งการอุทิศ
ตน และพลังแห่งการสร้างสรรค์ในบริบทต่าง ๆ  ของสังคมไทย และทําให้ความรู้สึก 
แปลกแยกในตัวเราค่อย ๆ  ลดลง

มาพบกับชีวิตของผู้ที่สอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพที่ถือหลักว่าการรับใช้คือขั้นสูงสุด 
ของผู้นําที่แท้จริง, การทําให้เรื่องสมานฉันท์เป็นความจริงที่สัมผัสได้ด้วยการใช้หลัก 
จิตวิทยาทําให้คลื่นลมของความทุกข์โศกสงบลงเป็นเบื้องต้น, การเป็นผู้นําองค์กร
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ของรัฐในพื้นที่ขัดแย้งโดยทํางานบนพื้นฐานของมนุษยธรรม, คนจนที่สร้างเมืองแล้ว 
มารวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้, การใช้โมเดลทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมภายใต้หลักคิดว่าทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้, ผู้บุกเบิก
กระบวนการนักสืบสิ่งแวดล้อมและพยายามเปลี่ยนเมืองให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
ที่เหมาะกับมนุษย์, นักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จ หันเหสู่ “วิถีธรรมนําวิถีทุน” 
และชีวิตของผู้นําที่น่าสนใจอีกจํานวนมาก

รับรู้ และหล่อหลอมตัวเรา คือสิ่งที่จะได้จากหนังสือที่ทรงคุณค่านี้

นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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มันขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจที่อยากจะทํางาน 
ในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด  ถ้าใครก็ตามมีตรงนี้  
อยู่ตรงไหนก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Collective Leadership  ถ้าไม่มี 
ตรงนี้ มันจะไม่เกิดขึ้น  ตอนแรกผมไม่เรียกว่าผู้นํา  ผมเรียกว่า 
เป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ที่คนในสังคมควรจะมี คือทําดีที่สุดตั้งแต่ 
ภารกิจที่คุณทําอยู่
ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
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ก่อเขต
จันทเลิศลักษณ์

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อํานวยการสํานักข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย กําลังก่อร่างสร้างโรงเรียนเพื่อการปฏิรูปด้วยความมุ่งหวังให้สื่อมวลชนเป็นพลัง 
เปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกันกับผู้ขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลงและผู้ชม  เขาเชื่อว่าสื่อไม่ได้ 
เป็นผู้นําสังคม  แต่ทุกคนต่างหากที่เป็น

ผ่านงานสื่อมาอย่างโชกโชนทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เขาเห็นว่าสังคมไทยคาดหวังกับ 
สื่อเป็นอย่างมาก  แต่หากคนในสังคมใช้สื่อเป็น สื่อจะช่วยขับเคลื่อนสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากกว่าที่เป็นอยู่

ก่อเขตเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นําได้ หากมีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นทําหน้าที่ของ 
ตนเองให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักข่ำว องค์กำรกระจำยเสียง 
และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้อํานวยการสํานักข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

เป็นสื่อมวลชน
• เสน่ห์ของงานสื่อมวลชนคือการสัมผัสผู้คนเยอะมาก  ทั้ง ๆ  ที่บางทีเราก็ไม่ได้ 
มีความคิดอยากจะไปสัมผัสเลย  ภาษาเราเรียกว่าตั้งแต่เจ้ายันโจร  ไม่คิดว่าผมจะได้ 
คุยกับมือปืนรับจ้างฆ่าคน ยิงมาแล้ว 20 คน ว่าเขาคิดอย่างไร  ทําไมเขาถึงทําแบบนี้   
บางครั้งก็ได้พบความสวยความงามในเหตุการณ์ เช่นตอนนํ้าท่วมหนักที่จันทบุรี  แต่ 
ก็มีความช่วยเหลือเข้าไปเต็มที่  ผมอยู่ตรงจุดช่วยเหลือที่มีเรือ ฟังวิทยุชุมชนที่ให้คน 
โทรศัพท์เข้ามาว่าเดือดร้อนอะไร  มีคนหนึ่งโทร.มาบอกว่า อาหารที่เอามาช่วยนี่  
ทําไม่เผ็ดไม่ได้เหรอ  คือคุณนํ้าท่วมเดือดร้อนจะแย่อยู่แล้ว เขาช่วยคุณก็ดีแล้ว  คุณยัง 
ร้องขอว่าเอาของไม่เผ็ดอีก  ผมขําว่านี่มันอะไรหนักหนา  แต่สักพักมีคนโทร.เข้ามาบอก 
ว่าอยู่ตรงไหน  เอาข้าวมาให้ บอกว่านี่ไม่เผ็ดนะ  นี่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง นี่ผัดผัก  คือคุณ 
ยังเลือกได้  ส่วนคนที่ทํากับข้าวมาช่วยก็คํานวณเวลา 10 โมงติดไฟ ต้องให้เสร็จ  
11 โมงครึ่ง  ถ้าเสร็จ 11 โมงเร็วไป เดี๋ยวมันเย็น  อยากให้ข้าวร้อน ๆ  ตอนไปถึง   
มันมีมุมแบบนี้ที่ทําให้บางทีเรานํ้าตาซึม  บางทีรู้สึกว่าชีวิตคนมันขนาดนี้เลยหรือ   
บางทีก็ปลื้มใจว่าเราได้ช่วยเขา  บางทีก็หนักหนา หรือเป็นแบบนี้ได้อย่างไร

บทบาทสื่อกับการเปลี่ยนแปลงสังคม
• ผมไม่คิดว่าสื่อเป็นผู้นําของสังคมไทยเลย  สื่อเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญก็จริง แต่ไม่ได้ 
ใหญ่มาก  สื่อจะขับเคลื่อนทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าใช้มันเป็น 
แต่มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างมาก  ทําไมมติชน ยอดขายไม่เท่าไทยรัฐ  สื่อที่จะทําให้สังคม 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ให้ความรู้ ให้ปัญญาแก่ประชาชนก็มี  แต่สังคมไทยต้องการ 
สื่อแบบนี้จริง ๆ  เหรอ  ที่คนซื้อไทยรัฐ เพราะว่าเขาเสนอข่าวหวือหวาในด้านหนึ่ง  
แต่ข้างใน ของด ีๆ  ของหนัก ๆ  เขาก็มีเยอะ  ทําไมรายการข่าวหรือรายการสารคดีที่ 
ทุกคนบอกว่าดี  คนถึงดูน้อยกว่าละคร  ในเมื่อคนดูละครมาก ทุกคนก็ทําละครในแบบ 
ที่คนชอบดูมาก  และถ้าสื่อสร้างสรรค์ไม่ทําละครอย่างนั้นเลย มาทําละครสร้างสรรค์ 
หมด คนจะดูมากอย่างนั้นไหม รายได้เขาจะมากขนาดนั้นไหม  เป็น 
คําถามที่เหมือนไก่กับไข่  การมีไทยพีบีเอสขึ้นมา คนบอกรายการดี 
แต่เราได้เรตติ้งเท่าไรเมื่อเทียบกับละคร  ฟังข่าวปฏิรูปพลังงานที่ 
เสนอว่ามันมีปัญหาอะไรขนาดไหน คนจะสนใจฟังจริง ๆ  ไหม  แต่ก็ 
ไม่ใช่ว่าคิดแต่จะทําให้มีคนดูมาก ๆ   ที่คนดูน้อยก็ไม่ทํา  มันต้องทําให้ 
ไปด้วยกันให้ได้  ต้องมองเชิงยุทธศาสตร์จริง ๆ  ว่าทําอย่างไร และต้อง 
ทําอย่างที่บอกด้วย  จะเริ่มที่สื่ออย่างเดียวไม่ได้



14 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

15น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

โรงเรียนเพื่อการปฏิรูป
• สังคมคาดหวังกับสื่อมากเหลือเกินในการขับเคลื่อน  แต่จริง ๆ  สื่อเป็นเพียง 
ปัจจัยหนึ่งที่แค่สะกิดสะเกาเท่านั้น  ทั้งหมดต้องเคลื่อนไปด้วยกัน  ใครที่ทําอีเวนต์ 
รณรงค์เรื่องไหน แถลงข่าว เดินขบวน จัดสัมมนา แล้วทําอะไรต่อ  คนรณรงค์ก็บอกว่า 
ต้องรอคําตอบจากรัฐบาล  แล้วถามสื่อว่าทําไมสื่อไม่ทําอะไรต่อเนื่อง  แต่สื่อมีเรื่องที่ 
ต้องทําอีกเยอะแยะ  ถ้าจะขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจริง ๆ  ทําแค่นี้ไม่ได้   
ผมจึงคิดว่าต้องมี “โรงเรียนเพื่อการปฏิรูป”  ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการสื่อสาร 
เพื่อการปฏิรูป  คนที่ขับเคลื่อนต้องรู้ว่าจะใช้สื่ออย่างไร  บางคนไม่รู้ คิดว่าต้องเอาสื่อ 
มาเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่  เราสามารถทํางานแบบคู่ขนานกัน หรือทํางานร่วมกัน 
บางครั้ง ทําให้การขับเคลื่อนไปได้มากขึ้น  และสื่อก็ไม่ได้มีแต่สื่อกระแสหลักอย่างเดียว   
ถ้าใช้สื่ออย่างเดียว แล้วเกิดคุณหยุด ก็จะไม่มีอะไรเหลือ

• ทั้งสองฝ่ายจึงต้องเรียนรู้ ต้องทํางานทั้งสองด้าน   คุณจะใช้สื่อกระแสหลัก 
อย่างเดียวก็ไม่พอ หรือสื่อแบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก สื่อแบบปัจเจกออกไปกว้าง ๆ  อย่างเดียว 
ก็ไม่พอ  เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าสื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเด็นจริง ๆ  ก็ต้องใช้อย่าง 
รู้เท่าทันให้ได้ผล  ไม่ใช่ดึงนักข่าวหรือดึงสื่อมาอยู่ในอาณัติของตัวเอง แล้วคิดว่าเป็น 
การใช้อย่างได้ผล  ถึงคุณจะสามารถทําให้นักข่าวเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ 
ถึงขนาดมาช่วย เป็นผลดีก็จริง แต่มันก็ไม่ได้ผลทั้งหมด  แม้จะทํางานร่วมกัน แต่ก็ 
มีเส้นแบ่งบาง ๆ  ด้วย  ไม่ใช่ให้สื่อมาร่วมเคลื่อนไหว  เช่นขับเคลื่อนเรื่องประหยัดพลังงาน  
คุณจัดแถลงข่าว แต่หนังสือพิมพ์จะลงให้คุณได้กี่วัน โทรทัศน์จะรายงานให้คุณได้กี่วัน   
หลังจากนั้นก็ต้องมีสื่อที่ตอกยํ้า  คุณมีสตางค์มากพอที่จะออกสปอตโฆษณาฟรีทีวีที่มี 
คนดูเป็นล้านทุกวันไหม  ถ้าไม่มีก็ต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งควรทําคู่ขนานอย่างไร   
ปล่อยอันไหนออกไปก่อนที่จะสร้างความสนใจภายใต้กรอบจริยธรรม

• ผมคิดถึงตะเกียบสามอัน  ตะเกียบอันแรกคือสื่อ  อันที่ 2 คือผู้ขับเคลื่อน 
สังคม  อันที่ 3 คือคนดู  อันดับแรกคือ เอาสองอันแรกมาทํางานร่วมกันให้ได้ก่อน  
คืนสาระสําคัญให้คนดูให้ได้ จนกระทั่งผนวกตะเกียบอันแรกกับอันที่สองกลายเป็น 
อันเดียวกัน  คือผู้ขับเคลื่อนกับคนทําสื่อไปด้วยกันได้  หลังจากนั้นก็เอาผู้รับสารเข้ามา  
ซึ่งจะต้องเป็นตะเกียบที่แข็ง จะคีบอะไรขึ้นมาก็ได้  ถ้าตะเกียบที่เป็นผู้รับสารอ่อน  
ก็คีบไม่ได้  ต้องมีแรงพอกันถึงจะคีบขึ้นมาได้  สื่อเป็นธุรกิจที่ต้องมีคนดู  ถ้าทําสื่อ 
อย่างดี ขับเคลื่อนสังคม รณรงค์ทุกอย่างออกมา โทรทัศน์ 24 ช่องนําเสนอข่าวแบบนี้ 

• ถ้าผู้อ่านรู้สึกว่าสื่อไม่ดี จะมีมาตรการหรืออะไรที่บอกว่าไม่เอา เช่นไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ 
ก็จะฝืนตรงนี้ไม่ได้  หนังสือพิมพ์หวือหวาวันอาทิตย์จะถูกเก็บจากแผงหมด ละครตบกัน
เรตติ้งจะตกวูบเพราะไม่มีคนกล้าทํา  จะมีละครสร้างสรรค์เกิดขึ้นทันที เรตติ้งดี   
ถ้าสังคมสามารถทําให้ความต้องการบริโภคข่าวสารเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง  สื่อเอง 
ก็อยู่ในสังคม เขาก็จะต้องปรับตัวเหมือนกัน 

• ผมจะใช้บทบาทของสื่อในการเปลี่ยนแปลง ในการที่จะทําอะไรให้ดีขึ้น เพราะยัง 
คิดว่าความเป็นสื่อทําให้มองอะไรได้กว้างและครอบคลุมมากกว่า ด้วยบทบาทของ 
มันเอง  ถ้าผมไปเป็นเอ็นจีโอ ผมไม่มองอย่างอื่น ผมฟันอย่างเดียว  ถ้ามองอย่างอื่น 
ผมก็ไม่ใช่เอ็นจีโอ  ผมก็ไม่มีจุดยืนในการต่อต้าน  ผมจะไปเข้าใจนายทุนที่สร้างเขื่อน 
ไม่ได้  เพราะผมต้องต่อต้านการสร้างเขื่อนแล้ว  เพราะฉะนั้นผมต้องยกสารพัดเหตุผล 
ที่จะอัดมันให้ร่วงให้ได้ อย่างนี้เป็นต้น 

• ผมคิดว่าการแก้ปัญหาพลังงานอย่างยั่งยืนต้องเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่ 
ควรบอกว่าตกลงกันอย่างไร  ถ้าคุณบอกว่า ตกลงเรื่องจีดีพีเราพอแล้ว นับจากนี้ 
เป็นต้นไปไม่เอาโรงงาน ไม่ต้องขยายแล้ว  ที่พังงา กระบี่ ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยว เรื่อง 
รีสอร์ตคุณพอหรือยัง  เท่าที่มีทุกวันนี้คุณจัดการกับมลภาวะได้ดีหรือยัง  คุณต้อง 
ประกาศว่าหลังจากนี้ 10 ปีจะไม่มีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกแล้ว  ปริมาณการใช้ไฟควรน้อยลง 

ใช้อย่างประหยัดเท่าที่มี คุณก็ 
ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าสําหรับ 
ภาคใต้  แต่ผมไม่เห็นมีการ 
เริ่มต้นอย่างนี้เลย  มีแต่บอกว่า 
ทําแบบนี้จีดีพีก็ลด  ตัวชี้วัดเลย 
กลายเป็นจีดีพี  กลายเป็นว่าเรา 
สนใจรายได้ที่เป็นเงิน โดยที่ไม่ได้ 
คิดว่า เราได้เงินมาแต่เสียอะไร
ไปบ้าง 



16 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

17น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

กับเขานี่แหละ แต่ก็ลองไม่เห็นด้วย เผื่อเขามีเหตุผลทําให้สิ่งที่เขาคิดมันดีขึ้น  เขาจะ 
พยายามมากขึ้นในการที่จะเอาชนะผม  ถ้าเขาเอาชนะผมได้ เขาจะมีความภาคภูมิใจว่า 
ความคิดเขาเหนือกว่าผม แล้วเขาจะทํามันอย่างเต็มที่  บางทีเราก็ไม่เถียง สนับสนุน 
เขาเลย  หรือบางทีผมก็กําหนดไปเลย แล้วแต่  เป็นการผสมผสานกันระหว่างการ 
มอบหมายงานกับการเสนอความเห็น

• ผมไม่แฮปปี้กับการใช้อํานาจ  ไม่ชอบแบบทอปดาวน์  ผมจะสนุกกับการที่ 
บอกทุกคนว่า มีเรื่องนึกไม่ออก ต้องทําอย่างไร แล้วมานั่งคุยกัน  ผมจะสรุปท้ายและ 
เพิ่มเติมให้  เขาก็จะแฮปปี้ด้วย เพราะสิ่งที่เขาคิดมันถูก  เขามีความรู้สึกว่าเป็นความ 
คิดของเขาอยู่ แต่ถูกเจียระไนให้ดีขึ้น 

หมด แล้วคนไม่ดู มันจะไปได้ไหม  สื่อจะเอาแรงที่ไหนมาทําเนื้อหาที่ดี 

นักข่าวกับผู้บริหาร
• ธรรมชาติของการทํางานสื่อ เราไม่ค่อยมีการเตรียมทักษะให้นักข่าวขึ้นมาเป็น 
ผู้นําสักเท่าไร  มักจะขึ้นมาโดยสถานการณ์ อาวุโสถึง ประสบการณ์ถึง หรือจําเป็น 
จะต้องมีคนดูแลจัดการงานส่วนนั้น  แต่ที่ไทยพีบีเอสให้ความสําคัญมาก  มีหลักสูตร 
หลายอย่างที่เกี่ยวกับการเรียนรู้มาสอนเยอะมาก  ระดับบรรณาธิการไปอบรมเรื่องนั้น 
เรื่องนี้  แต่นั่นเป็นวิชาความรู้  ทําอย่างไรให้ข้างในเขามีความรู้สึกอย่างนั้นด้วย   
ทําอย่างไรจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ทํางานร่วมกับเรา  ผู้ใต้บังคับบัญชากล้า 
แสดงออก กล้านําเสนอ และจริงจังกับมัน

• ผมทํางานก็ถูกสั่งสอนมาตลอดว่า คุณต้องเหนื่อย ต้องซีเรียสกับมัน ไม่อย่างนั้น 
คุณไม่มีทางเก่ง ไม่มีทางทําข่าวได้ดี  พอไม่เก่ง คุณก็ทําหน้าที่เพื่อสังคมได้ไม่ดี ไม่ทัน
นักการเมือง ไม่ทันพวกโกงกิน  คุณต้องฝันให้เป็นข่าวให้ได้

• ผมพยายามทําให้แต่ละคนเห็นศักยภาพของตัวเอง  ซึ่งก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้าง  ถ้า 
คนทํางานที่มีความคิดตรงกัน ก็จะออกมาง่าย  บางทีเราอาจไม่ได้ไอเดียใหม ่ๆ  จากระดับ 
ซีเนียร์  แต่ได้จากระดับปฏิบัติงานมากกว่า  ผมจะเดินไปหา พยายามให้มีเวทีพูดคุย   
ผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายและดูแลผู้ปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ  กัน  เป็นการเรียนรู้ไปและ 
ทําของจริงไปด้วย  ผมพยายามทําให้เห็นว่า การบริหารงานและการทํางานสมัยนี้ไม่ได้อยู่ 
ที่การสั่งงานอย่างเดียว  แต่จะต้องทําอย่างไรให้เขารู้สึกว่า เขาบรรเจิดมาจากข้างใน 
ตัวเขา และเขานําเสนอออกมา  เราต้องกระตุ้นให้เขามีความรู้สึกตรงนั้นออกมาให้ได้   
หลายกรณีผมก็ทําให้คนทํางานชนะผม  เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทํา  จริง ๆ  ผมก็เห็นด้วย 

ทุกคนเป็นผู้น�า เริ่มต้นจากภายใน
• คนที่เป็นผู้นําจากข้างในจริง ๆ   ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีตําแหน่งเป็นหัวหน้า   
ผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่อย่างนั้นตลอด  ไม่มีองค์กรไหนหรอกที่ไม่เอาคนแบบนี้เป็นหัวหน้า 
ถ้าเป็นแม่ค้าขายขนมครกหรือคนทอดไก่ขาย ก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ  เช่น 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กระทะทองเหลืองเยาวราชที่คนเข้าคิวรอกิน  มาจากหาดใหญ่ก็ต้องมากิน 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่นี่  เขาทําก๋วยเตี๋ยวด้วยความอยากเป็นผู้นําเหรอ  ไม่หรอก  เขาต้องการ 
ทําสิ่งที่ดีที่สุดต่างหาก  จะทําอย่างไรถึงจะขายได้ดีที่สุด  จนในที่สุดมีคนมารอกิน   
นั่นแหละเขาคือผู้นําก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่    

• อยากทําให้ดีที่สุดก็ต้องค้นคว้าว่าจะทําอย่างไร  รู้จัก แหลม มอริสัน ไหม อายุเขา 
จะ 70 แล้ว  ชีวิตเขาอยากเป็นกีตาร์คิงเมืองไทยเหรอ  เขาไม่เคยมีความคิดนี้เลย   
เขาคิดว่าจะเล่นให้ดีที่สุด  ทําอย่างไรให้เสียงกีตาร์เพราะที่สุด  แค่นั้น  เขามีความสุขมาก 



18 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

19น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

• สําหรับผู้นํากับผู้นํา ผมคิดว่าทํางานร่วมกันไม่ง่าย  การเรียนรู้ร่วมกัน  
การทํางานร่วมกันระหว่างคนเป็นผู้นําที่ต่างฝ่ายต่างมีอัตตาของตัวเอง จะไปกันได้ 
ขนาดไหน  นี่เป็นสิ่งที่ท้าทาย ผมฝันอยากจะเห็นห้องเรียนจําลองนี้เหมือนกัน ถ้าเอา 
ผู้นําทั้งหมดมาทํางานร่วมกันในองค์กรจริง ๆ  หรือทําโครงการพิเศษสักเดือนหนึ่ง แล้วดู 
สิว่าที่บอกว่าฟังอย่างลึกซึ้งนี่ทําได้จริงหรือเปล่า

• คําว่า “ผู้นํา” หมายความว่ามีผู้ตาม  ผู้นําคนหนึ่งอาจจะเป็นนักการภารโรง  
แม่บ้านก็ได้  คนระดับสูงสุดอย่างเช่นประธานกรรมการอาจจะเป็นผู้ตามเขาก็ได้   
เพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าการเป็นผู้นําไม่ใช่ปัจเจก  ไม่ควรจะเป็นปัจเจก แต่จะต้องอยู่ใน 
บริบทอะไรสักอย่าง

ความเป็นผู้น�ากับสังคมในจินตนาการ
• ในสังคมของเราทุกวันนี้ ทุกคนยิ่งเก่ง ยิ่งมีความเป็นปัจเจก ยิ่งมีอัตตาสูง   
ผมไม่รู้ว่ากระบวนการที่ไปเรียนรู้มา  จะทําให้สิ่งเหล่านี้ลดลงไป หรือว่ามากขึ้น   
หรือว่ายิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งเก่งขึ้น ก็ยิ่งมีอัตตาสูงขึ้น  ผมคิดว่าภาพในจินตนาการเป็นเรื่อง 
สําคัญ  ผมอยากให้เห็นความเป็นผู้นําที่ออกมาจากข้างในของคนทุกระดับ  ตอนแรก 
ผมไม่เรียกว่าผู้นํา  ผมเรียกว่าเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ที่คนในสังคมควรจะมี  
คือทําดีที่สุดในภารกิจที่คุณทําอยู่  ทอดไก่ขายคุณก็ทําอย่างดีที่สุด  คุณต้องคิด 
นวัตกรรมในการทอดไก่ของคุณ  ทําหีบห่อของคุณให้ดีที่สุด 

แม้ฐานะจะไม่ได้ดีมาก  ตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยจับกีตาร์เล่นก่อน อย่างน้อย 
ครึ่งชั่วโมง 45 นาที ยังไม่นับกลองนะ  ถามว่าเขาซ้อมใช่ไหม  เขาพูดว่า ไม่รู้ ก็เล่นน่ะ 
เราตีความว่าเขาไม่คิดว่านั่นคือการซ้อมนะ  เขาคิดว่านั่นคือการเล่นของเขา  เขาก็ 
ทําของเขาไป แล้วในที่สุดเขาก็เล่นได้

• ตอนที่ผมไปดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เขาเล่าให้ฟังว่า มีพนักงาน 
ระดับล่างคนหนึ่งที่ประกอบชิปคอมพิวเตอร์ขนาด 2 มิลลิเมตร  เขาใช้แม่เหล็กเล็ก ๆ   
ตัวละบาทวางไว้ที่นิ้ว แล้วใส่ถุงมือแพทย์รัดไว้  พอใส่ทํางานแล้วประสิทธิภาพเพิ่มสูง 
ขึ้นมากเลย  ปรกติต้องใช้เวลา 12.5 วินาที  แต่พอใช้วิธีนี้ ลดเหลือ 8 วินาที  คิดเป็น 
เงิน 1 ล้านบาท  ถามว่าการทําแบบนี้เกิดจากประธานบริษัท หัวหน้าฝ่ายผลิตที่จบวิศวะ 
มาเหรอ  ไม่ใช่ มาจากตัวเขา  ถามว่าเขาคิดจะทําให้องค์กรใหญ่โตเหรอ ก็คงไม่ใช่   
แต่มันเป็นสิ่งที่ควรทําให้ดีที่สุด ทําให้เร็วที่สุดได้อย่างไร แค่นั้นเอง  การเหนือกว่าคนอื่น 
เกิดขึ้นจากตรงนั้น  คือทําอย่างไรให้สิ่งที่คุณทําอยู่ดีที่สุด  ต่อให้คุณเป็นคนขัดรองเท้า  
ก็คิดนวัตกรรมการขัดรองเท้าได้  ถ้าทุกคนตั้งใจทําแบบนี้ มันจะเกื้อกูลกันไปเรื่อย

• มันขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจที่อยากจะทํางานในหน้าที่ 
รับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด  ถ้าใครก็ตามมีตรงนี้ อยู่ตรงไหนก็เป็นจุดเริ่มต้นของ  
Collective leadership  ถ้าไม่มีตรงนี้ มันจะไม่เกิดขึ้น  ต่อให้หัวหน้าเป็นคนที่ชอบ 
ทอปดาวน์ อํานาจนิยมขนาดไหน เขาก็ต้องสนับสนุนแน่นอนไม่มากก็น้อย  เราจะต้อง 
กระตุ้นหรือทําให้เกิดขึ้นทุกระดับในองค์กร  แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คิดเองหมดเลย   
ไม่อย่างนั้นจะมีหัวหน้าไว้ทําอะไร  ที่จริงหัวหน้ามีไว้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย  สนับสนุนให้ 
ไอเดียใหม่ ๆ  เกิดขึ้น  หัวหน้าเหมือนไม่ทําอะไร แต่ที่จริงทํา  ลูกน้องต้องการทํางานจาก 
สิ่งที่คิด ต้องใช้เงินเยอะ ใช้เวลานาน หัวหน้าก็ต้องเป็นคนอนุมัติถึงจะเกิดขึ้นได้  พอเรา 
สนับสนุนให้เขาทํา  สร้างความรู้สึกว่านี่เป็นของเขา เขาจะทํางานเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลย   
ที่สุดแล้วองค์กรได้  เราเหมือนเป็นผู้นําจากข้างหลัง

• การปลูกฝังเรื่องความเป็นผู้นํา ต้องไม่ใช่เฉพาะผู้นํา แต่ต้องทําให้ผู้ปฏิบัติงานที่ 
เขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นําได้รู้สึกถึงศักยภาพของเขาด้วย

Tips
รู้จัก แหลม มอริสัน ไหม อายุเขาจะ 70 แล้ว  ชีวิตเขาอยากเป็นกีตาร์คิงเมืองไทยเหรอ 

เขาไม่เคยมีความคิดนี้เลย  เขาคิดแต่ว่าจะเล่นให้ดีที่สุด  ทําอย่างไรให้เสียงกีตาร์เพราะที่สุด 
แค่นั้น  เขามีความสุขมากแม้ฐานะจะไม่ได้ดีมาก  ตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลย จับกีตาร์ 
เล่นก่อน อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 45 นาที ยังไม่นับกลองนะ  ถามเขาว่าซ้อมใช่ไหม  เขาพูดว่า  
ไม่รู้ ก็เล่นน่ะ  เราตีความว่าเขาไม่คิดว่านั่นคือการซ้อมนะ  เขาคิดว่านั่นคือการเล่น  เขาก็ทํา 
ของเขาไป แล้วในที่สุดเขาก็เล่นได้



20 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

21น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

คําว่า “สังฆะ” ภาษาอังกฤษแปลว่า community คือคอมมูน  
พระสงฆ์มขีองส่วนตวัแค่บาตรกบัจวีร  แม้แต่กฏุยิงัเป็นของส่วนรวม  
ถ้าจีวรมีมากเกิน ก็ต้องกลายเป็นจีวรของส่วนกลาง  พอทุกอย่าง
เป็นของส่วนกลาง จะทําอะไรก็ต้องผ่านมติที่ประชุมของผู้เกี่ยวข้อง
พระอธิการดุษฎี เมธังกุโร



23น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

พระอธิการดุษฎี เมธังกุโร พระวิทยากรและเจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร ได้ก่อตั้งวัด 
ทุ่งไผ่ขึ้นด้วยความตั้งใจให้ญาติโยมที่ทํางานให้แก่วัดได้พักผ่อน อ่านเขียนหนังสือ และเพื่อให้เป็น 
พื้นที่ของชุมชนนักคิดในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยมีห้องสมุดที่ญาติโยมสามารถค้นคว้า 
หาความรู้ได้จากหนังสือหลากหลายหมวดหมู่  ไม่เน้นการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ได้พาเด็กนักเรียนมาฝึกปฏิบัติธรรม จึงต้องขยับขยาย 
อาคารต่าง ๆ  เพือ่อาํนวยความสะดวกต่อผูม้ารบัการอบรม ซึง่ระยะหลงัมกีารจดัฝึกอบรมเป็นประจาํ 
ทุกเดือน มีคอร์สธรรมชาติบําบัดเพื่อการฟื้นฟูและเยียวยาร่างกาย  นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือ 
ทํารายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อเผยแผ่ธรรมะ และสื่ออื่น ๆ  อีกด้วย

ปัจจุบันท่านดุษฎีเป็นพระวิทยากรและประสานงานโครงการทางศาสนาหลายโครงการ เช่น 
เป็นผู้ประสานงานพระสงฆ์สี่ภาคร่วมกับกลุ่มเสขิยธรรม “สังฆะเพื่อสังคม” และงานประเด็นทาง 
สงัคม เช่น การออมทรพัย์ การศกึษา สิง่แวดล้อม โดยมคีวามสนใจกระบวนการสร้างคน เครือ่งมอื 
และแนวคิดที่เชื่อมโยงงานด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน นอกเหนือจากงานด้านสื่อเพื่อการเผยแผ่

เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร

พระอธิการดุษฎี
เมธังกุโร

พระอธิการดุษฎี เมธังกุโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร



บรรยากาศร่มรื่นร่มเย็นด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดในวัดทุ่งไผ่ 
อ. เมือง จ. ชุมพร ที่พระอธิการดุษฎีเป็นเจ้าอาวาส
และผู้ก่อตั้ง จําลองบรรยากาศของสวนโมกขพลาราม 
อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ที่มีสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้สอย
ตามความจําเป็น



26 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

27น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

การน�าสมัยพุทธกาลและมติสงฆ์
• พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ฝูงคนหรือฝูงสัตว์ต้องมีผู้นํา  ถ้าโคที่เป็นผู้นําเดินไปดี ผู้ตาม 
ก็สบาย สะดวก รอดได้  ถ้าหากว่านําผิด ก็จะตามกันไปเรื่อย ๆ  เพราะผู้ตามมีปัญญา 
สู้ผู้นําไม่ได้  ในครั้งพุทธกาลมีการปกครองอยู่สองแบบ  แบบแรกคือการนําคนเดียว  
เช่นพระพุทธเจ้าท่านก็นําด้วยตัวเอง หรือในการปกครองบ้านเมืองก็มีการนําแบบ 
ราชาธิปไตย เช่น พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล ปกครองแคว้นที่เป็นมหาอํานาจ 
ด้วยกษัตริย์องค์เดียว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง  ราชะคือผู้ทําให้เกิดความยินดี   
ถ้าปกครองดีผู้นําก็เป็นที่นิยม มีหลักทศพิธราชธรรมหรือธรรมะ 10 ประการของ 
ผู้ปกครอง1 

• แบบที่ 2 คือการปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม เช่น กษัตริย์ลิจฉวี ที่ปกครองแคว้น 
วัชชีอย่างเป็นปึกแผ่น  หรือกรุงกบิลพัสด์ุเมืองของพระพุทธเจ้าเองก็ปกครองโดยหมู่ผู้นํา  
ปกครองโดยสภา เป็นอภิชนาธิปไตย คือผู้นําที่เป็นหมู่ญาติ  ธรรมะสําหรับการปกครอง 
แบบนี้ต้องใช้การประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ พร้อมกันเริ่มและเลิกประชุม  ไม่ละเมิดกฎที่ 
ตกลงกันไว้ ให้ความเคารพสตรี หมั่นปรึกษาสมณพราหมณ์ เป็นต้น  เป็นธรรมะของการ 
ทํางานร่วมกัน2 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้ามีการประชุมอยู่เรื่อย ๆ  ก็จะไม่เสื่อม  ในสามัคคี- 
เภทค�าฉันท์ บอกว่า เมื่อมีการยุยงให้แตกแยกความสามัคคี ทําให้ต่างคนต่างถือดีไม่มา 
ประชุม  เหมือนนกกระจาบที่ติดแห  ถ้าทุกตัวบินพร้อมกันหมด ก็จะยกแหทิ้งไปได้เลย   
แต่ถ้าตัวหนึ่งอวดดีว่าฉันทําคนเดียวได้ ก็เกิดแตกสามัคคี  สุดท้ายก็ไม่รอดถูกจับหมด   
เพราะฉะนั้นก็ให้เห็นแก่ส่วนรวมหรือให้เห็นภาพร่วมกันว่าเรามุ่งไปที่จุดไหน  ลดอัตตา  
และให้ความร่วมมือกัน

1 ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะสําหรับพระเจ้าแผ่นดินและเป็นคุณสมบัติของนักปกครองที่ดี มี 10 ประการ คือ  
ทาน ศีล ความเสียสละ ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความไม่หมกมุ่นในความสุขสําราญ ความไม่กริ้วโกรธ  
ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน ความอดทน และความไม่คลาดธรรม
2 วัชชีอปริหานิยธรรม ประกอบด้วย 1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกัน 
เลกิประชมุ พร้อมเพรยีงกนัทาํกจิทีพ่งึทาํ  3. ไม่ถอือาํเภอใจ บญัญตัสิิง่ทีม่ไิด้บญัญตัไิว้  ไม่ล้มล้างสิง่ทีไ่ด้บญัญตั ิ  
ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม  4. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคําของ 
ท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง  5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย มิให้อยู่อย่างถูกข่มเหงรังแก  6. เคารพสักการะ 
บูชาเจดีย์ของวัชชี ทั้งภายในและภายนอก  ไม่ละเลยการทําธรรมิกพลี  7. จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกัน 
อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ (บรรพชิตที่เป็นหลักใจของประชาชน) ตั้งใจให้ท่านที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น  
ที่มาแล้วพึงอยู่โดยผาสุก

ปัจจุบันวัดทุ่งไผ่เป็นพื้นที่อบรม
การปฏิบัติธรรมสําหรับเด็กนักเรียน 
ผู้ใหญ่ และญาติธรรมทั่วไป ทั้งยัง
เป็นสถานที่สําหรับจัดหลักสูตร
ดูแลสุขภาพเป็นครั้งคราวด้วย



28 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

29น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

• ถ้าปกครองโดยระบบคนเดียวนํา ก็ใช้หลักทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร3ของพระ 
จักรพรรดิ เช่น ต้องดูแลเศรษฐกิจ ดูแลความปลอดภัย และปรึกษาสมณชีพราหมณ์   
ส่วนการปกครองโดยผู้นําร่วม ก็ต้องมีการประชุมกันเสมอ เคารพกติกา เคารพผู้หญิง  
เคารพเจดีย์คืออย่าละเมิดสิ่งที่คนยึดถือ  ถ้าในปัจจุบันคืออย่าละเมิดสถาบัน  ในครั้ง 
พุทธกาล ตอนแรกพระพุทธเจ้าท่านนําเอง  แต่ตอนหลังท่านให้พระธรรมวินัยเป็น 
ศาสดาแทนพระองค์  และถ้าจะทําอะไรให้ถามคณะสงฆ์  ให้มติสงฆ์เป็นที่อ้าง

สังฆะคือชุมชน
• คําว่า “สังฆะ” ภาษาอังกฤษแปลว่า community คือคอมมูน  พระสงฆ์มีของส่วนตัว 
แค่บาตรกับจีวร  แม้แต่กุฏิยังเป็นของส่วนรวม  ถ้าจีวรมีมากเกิน ก็ต้องกลายเป็นจีวร 
ของส่วนกลาง  พอทุกอย่างเป็นของส่วนกลาง จะทําอะไรก็ต้องผ่านมติที่ประชุมของ 
ผู้เกี่ยวข้อง  เรื่องนี้ไม่แปลก เพราะในอิสราเอลก็ดี สิงคโปร์ก็ดี  เวลารับคนนอกชุมชน 
เข้ามา ก็ต้องให้คนในชุมชนประชุมว่า จะรับคนนี้เข้ามาในแฟลตเราไหม เพราะถ้าดึงเข้า 
มาแล้วส่งเสียงดัง  หรือทําอะไรที่ขัดกับหลักศาสนาของคนในแฟลต ก็จะอยู่กันยาก   
เขาจะมีกฎว่า ถ้าคนมุสลิมย้ายออกไปครอบครัวหนึ่ง ครอบครัวที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเป็น 
มุสลิม  ครอบครัวพุทธย้ายออกไป ครอบครัวที่ย้ายเข้ามาใหม่ก็ต้องเป็นพุทธ เพื่อรักษา 
สัดส่วนให้สมํ่าเสมอ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการผูกขาดศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ซึ่งอาตมา 
เห็นว่าดี

• ที่จริงก็คล้าย ๆ  กับคอมมิวนิสต์  ท่านพุทธทาสยังบอกว่า ถ้าคอมมิวนิสต์เข้ามาจริง ๆ   
พุทธศาสนาก็ยังอยู่ได้  ถ้าเราไม่พูดถึงความเชื่อ ทุกอย่างเป็นคอมมูนอยู่แล้ว  เจ้าอาวาส 
ไม่ได้เป็นเจ้าของกุฏิ  ทุกอย่างเป็นสมบัติกลางของพระพุทธเจ้า  ประชาชนถวาย 
พระพุทธเจ้า และทางการรับรู้หรือรับรองสิทธิ์ที่ดิน และมีการบัญญัติวินัยเพื่อความอยู่ดี 
ของสมาชิก เพื่อให้ศรัทธาของญาติโยมไม่เสื่อมถอย และเพื่อเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมและ 
บรรลุธรรม เป็นต้น

การตักเตือนกันเป็นข้อปฏิบัติของพระอริยะ
• การปวารณาเป็นอริยวังสปฏิปทา4 คือข้อปฏิบัติของพระอริยะที่สืบทอดกันมา มีอยู่  
3 ข้อ คือ 1. ผู้น้อยต้องขอขมาผู้ใหญ่เสมอ  แม้จะรู้สึกว่าไม่ผิด แต่เพื่อความเรียบร้อย 
ของหมู่คณะ เราก็ไม่ถือทิฐิมานะ  2. ผู้ใหญ่แม้จะเคืองอยู่ก็ต้องให้อภัยเสมอ  ทั้งผู้น้อย 
และผู้ใหญ่ต้องมีความเมตตาต่อกัน  3. บุญและบาปของแต่ละฝ่าย เมื่อทําแล้ว  
อีกฝ่ายหนึ่งจะมีส่วนแบ่งด้วย หมายความว่าพ่อแม่ทําดี ลูกก็ดีด้วย  หรือถ้าลูกศิษย์ดี 
ครูอาจารย์ก็ดีด้วย  ทุกคนจึงต้องระวังว่า ที่เราทํานี้เป็นบุญหรือบาปเพราะกระทบ 
คนอื่นด้วย เราไม่ได้ตัวคนเดียว  เหมือนเรื่องภาพลักษณ์ ถ้าพระทําไม่ดีรูปเดียว  
สถาบันสงฆ์ก็เสื่อม  ถ้ามีคนทําดีมากขึ้น วิชาชีพนั้นก็จะดีขึ้น ได้รับการยอมรับมากขึ้น  

• ก่อนเข้าพรรษา พระผู้น้อยต้องไปกราบพระผู้ใหญ่ เหมือนฝากเนื้อฝากตัว   
พอออกพรรษาก็มีพิธีที่เรียกว่า “มหาปวารณา” คือทําร่วมกันทั้งวัด  ถ้ามีพระรูปใด 
รูปหนึ่งเห็น ได้ยิน หรือไม่สบายใจเรื่องใด ก็ขอให้เตือนกันได้  ฝ่ายที่ถูกเตือนก็จะ
ปิดปาก คือไม่เถียง ไม่โกรธ  เป็นวิธีหนึ่งที่กัลยาณมิตรเตือนกันก่อนจะลาจากกันไป   
ถ้าเราเป็นกัลยาณมิตร เรามีหน้าที่เตือน  และถ้าเรามีกัลยาณมิตร เราต้องฟังคําเตือน  
เรามีเพื่อนดี แต่เราไม่ฟัง ก็เหมือนไม่มี  เราเป็นเพื่อนดี แต่เราไม่เตือน ก็ไม่ได้ทําหน้าที่

การพูดและการฟัง
• เมื่อพระผู้น้อยจะพูด จะขึ้นต้นว่า “อุกาสะ” คือขอโอกาสครูบาอาจารย์  เป็น 
มารยาทที่ผู้น้อยจะขอผู้ใหญ่ก่อนเสมอ  เมื่อผู้ใหญ่พูดก็จะไม่พูดแซง  ผู้น้อยจะฟัง 

3 จักรวรรดิวัตร 12 ได้แก่ การให้ความคุ้มครองสงเคราะห์แก่ : 1. ชนในพระราชฐานและพยุหเสนา   
2. กษัตริย์เมืองขึ้นหรือผู้ครองนครภายใต้พระบรมเดชานุภาพ  3. กษัตริย์ที่ตามเสด็จคือ เหล่าเชื้อพระวงศ์ 
ผู้เป็นราชบริพาร  4. พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  5. ชาวนิคมและชาวชนบทคือ ราษฎรพื้นเมืองทั้งหลาย   
6. เหล่าสมณพราหมณ์  7. เหล่าเนื้อนกอันพึงบํารุงไว้ให้มีสืบพันธุ์  8. ห้ามปรามมิให้มีความประพฤติการ 
อันไม่เป็นธรรม  9. เจือจานทรัพย์ทํานุบํารุงแก่ผู้ขัดสนไร้ทรัพย์  10. ไปสู่หาสมณพราหมณ์ ไต่ถามอรรถปริศนา 
11. เว้นความกําหนัดในกามโดยอาการไม่เป็นธรรม  12. เว้นโลภกล้า ไม่เลือกควรไม่ควร 4 ข้อปฏิบัติของพระอริยะ เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงธรรมหรือนิพพาน

เป็นส่วนใหญ่  ครูบาอาจารย์ทําอย่างไรก็ 
จะรักษาแบบแผนเดิม  เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ 
ต้องทําให้ถูกต้อง ให้เป็นที่นับถือ  อย่าให้ 
เขาถอนหงอกหรือตําหนิได้  เป็นวัฒนธรรม 
โบราณ  แต่คนตะวันตกจะวิจารณ์ว่า แบบนี้ 
ผู้น้อยจะไม่มีสิทธิ์มีเสียง  จริงๆ คุณต้องเป็น 
ผู้น้อยที่ดีให้ได้ก่อน แล้วคุณจะรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ 
ที่ดีได้อย่างไร  เพราะผู้ใหญ่ที่ดีเป็นยากกว่า   
เดี๋ยวนี้เราไม่ยอมเป็นผู้น้อยที่ดี  เราชอบจะ 



30 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

31น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

เถียง ออกความคิดเห็น โดยที่ยังไม่ได้ทํางานจริงและยังไม่มีประสบการณ์  การที่เรา 
เน้นความคิดมากเกินไป ทําให้เกิดปัญหาคือทิฐิไม่เสมอกัน

• สายของหลวงพ่อชา สุภัทโท ก็เห็นปัญหานี้และเป็นสายของการนํากลุ่มเป็นหมู่คณะ 
เหตุคือหลวงพ่อชาอาพาธเป็นอัมพาตสิบกว่าปี ทําให้พระในสายของท่านต้องประชุมกัน 
ว่าจะดูแลอาจารย์อย่างไร  ก็จัดเป็นทีม ทีมละสี่รูป 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมงทํางาน   
พระมาจากต่างวัดก็มาทํางานร่วมกันโดยที่พระผู้ใหญ่วางแนวเอาไว้ เลยเป็นปึกแผ่น 
จะทําอะไรก็ต้องขอมติสงฆ์ซึ่งประชุมกันทุกปี ปีละสองครั้ง เป็นสายที่ได้รับคําชมว่าฝึกคน 
ได้ดี

• ส่วนสายสวนโมกข์ เดิมท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นผู้ตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง  ใครมีอะไร 
จะทําก็ไปคุยกับท่าน  ท่านเห็นด้วยก็ทํา  เพราะฉะนั้นในสวนโมกข์ไม่มีภาพรวมของ 
การนํากลุ่ม  มีความพยายามสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาตอนท่านอาพาธ เพราะตอนที่ท่าน 
หมดสติไปช่วงหนึ่ง ไม่มีใครกล้าตัดสินใจเรื่องอะไรเลย  มีความพยายามจัดประชุม 2  
เดือนครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดกรรมการวัด  แต่ไม่สําเร็จ เพราะพอมีคนเสนออะไรขึ้นมาว่าจะ 
ทําอย่างนั้นอย่างนี้ ก็จะมีคนทักท้วง  แต่สวนโมกข์มีลักษณะเกรงใจกัน ไม่อยากหักหาญ 
นํ้าใจ  สรุปแล้วที่ประชุมไม่เคยผ่านเรื่องไหนเลย เพราะใช้มติว่า ถ้าไม่เห็นพ้องต้องกันก็ 
อย่าเพิ่งทํา  สุดท้ายก็รักษาของเดิม ๆ  ไว้  ไม่มีความคิดดัดแปลงใหม ่ๆ

• เหตุที่พระฟังกันน้อยเพราะพระชอบพูด  และไม่มีใครคัดค้าน  พระจึงไม่มีวัฒนธรรม 
ที่จะคัดค้านกัน  และท่านมีนิสัยเป็นครูจึงพูดเยอะ  แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ฟังใคร เพราะ 
พระพุทธเจ้าก็บอกให้รับฟังกัน  เช่นวันปวารณา  เมื่อมีบทบาทการฟังก็ต้องฟัง  

ไม่ใช่พูดทุกเรื่อง  และการไม่ภาวนาก็มีส่วนจริง  เพราะไปเข้าใจว่าการภาวนาคือ 
การสวดมนต์ ซึ่งเป็นของเดิม ๆ   ทุกอย่างเป็นของเดิมหมด  อะไรที่เป็นของแปลกใหม่ 
ก็ไม่ได้รับการยอมรับ หรือถูกมองว่าเป็นการนอกลู่นอกรอยนอกรีต  ความคิดสร้างสรรค์ 
เลยไม่ค่อยเกิด  การโต้แย้งก็ไม่ค่อยเกิด ยกเว้นการโต้แย้งเรื่องเนื้อหาธรรมะ

การน�าร่วมในหมู่สงฆ์
• เราแบ่งสงฆ์ได้เป็นสามกลุ่ม  กลุ่มหนึ่งคือพระบ้านสายปกครอง  เป็นกลุ่มที่มีเงิน ยศ  
และสถานภาพดี  อีกกลุ่มคือพระป่าสายกรรมฐานที่เป็นปึกแผ่นพอสมควร  กลุ่มที่ 3 
คือกลุ่มที่ทํางานเพื่อพัฒนาสังคม ทํางานกับเด็ก คนแก่ คนเจ็บไข้  เป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยง
กับโยมได้ดี  แต่ยิ่งทํายิ่งน้อยลง เพราะภาระหนักและเสี่ยงต่อการถูกวิจารณ์มาก   
ทั้งสามกลุ่มนี้ควรเชื่อมกันเองด้วย เพราะในหมู่พระสายปกครองก็มีพระที่อยากทํางาน 
พัฒนาด้วย  ในกลุ่มพระกรรมฐานก็ควรจะรู้จักกันไว้ด้วย  พระกลุ่มอื่นก็ควรต้องฝึก 
กรรมฐานด้วย ซึ่งตอนนี้กลุ่มพระที่ทํางานเพื่อสังคมมีการเชื่อมโยงกันอยู่

• ถ้าเราเปรียบพระสงฆ์ ก็เหมือนดนตรีสองชนิด  ถ้าเป็นองค์เดียวก็เหมือนเดี่ยวฟลุต  
เดี่ยวแคน เดี่ยวขลุ่ย จะเป็นเลิศไปเลยคนเดียว  คนอื่นแทนไม่ได้  
เหมือนพระเกจิที่ดัง ๆ   อีกพวกหนึ่งคือเล่นแบบวงออร์เคสตรา   
ทุกคนต้องเล่นให้ได้มาตรฐาน แล้วมาประสานเสียงเป็นดนตรี 
คลาสสิกวงใหญ่  ปัญหาคือเราไม่มีวงแบบหลัง  กลายเป็นว่า 
สกุลใครสกุลมัน ต่างคนต่างสืบทอดมาจากอาจารย์ตัวเอง  
รู้แค่นั้นและไม่ยอมรับของคนอื่น  พระที่เก่งเรื่องยา มนต์  
สมาธิ ตํารา หรือเรื่องเทศน์ ก็จะเก่งเฉพาะอย่าง  พอมา 
เล่นรวมกันก็ไม่เข้ากัน เพราะไม่ได้ซ้อมด้วยกัน และไม่มี 
วัฒนธรรมของการมาเจอกันบ่อย ๆ   ต้องค่อย ๆ  สร้าง 
เวทีให้พระสักกลุ่มหนึ่ง เลือกพระที่ใจกว้าง มีความรู้ 
และอยากรู้จักเพื่อนมาคุยกัน

ความเปลี่ยนแปลงของบ้าน-วัด-ชุมชน
• ถ้าเราดูความเป็นมา บ้าน-วัด ชุมชน 
เคยเป็นวิถีชีวิตมาแล้ว  ในระดับประเทศ 
รัฐศาสตร์ชาวพุทธ เรามีกษัตริย์ 



32 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

33น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

ปกครอง  กษัตริย์มีอํานาจทางการเมือง ควบคุมประชาชนได้  ส่วนประชาชนใส่บาตร 
ให้พระ มีอํานาจทางเศรษฐกิจ  พระก็มีอํานาจทางศีลธรรม คุมความประพฤติของ 
ขุนนางและพระราชา เพราะเป็นอาจารย์  เป็นปัญญาชน มีความเสียสละ อิสระ  
และมีปัญญา  การถ่วงดุลจึงมีอยู่แล้วในสังคมพุทธ คือพระคุมกษัตริย์  กษัตริย์คุม 
ประชาชน  ประชาชนคุมพระ  ถ้าพระไม่ดี คนไม่ใส่บาตร พระก็แย่  ต้องสึกหรือ 
ไปอยู่ที่อื่น  แต่ระบบนี้เสียไปแล้ว

• เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ระบบเสีย เพราะชุมชนถูกทําให้อ่อนแอลง  ก่อนที่รัชกาลที่ 5 
จะรวมศูนย์  ถ้าชาวบ้านศรัทธาพระรูปไหน เขาจะยกให้เป็นครูบา เช่น ครูบาศรีวิชัย  
ซึ่งคนภาคเหนือยอมรับหมดเลย  แต่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ต้องการรวมศูนย์ที่กรุงเทพฯ  
เพื่อสู้กับฝรั่ง ก็ต้องทําให้ท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคอ่อนลง  เป็นอย่างนี้ทุกภาค  พระบาง 
รูปที่มีคนศรัทธามากก็ต้องสึกออกไป เพราะส่วนกลางกังวลว่าจะแข็งข้อ  ทําให้ท้องถิ่นที่ 
เป็นภูมิภาคและชนเผ่าอ่อนแอลง

• เรื่องที่ 2 คือบทบาททางการศึกษาของพระลดลง  กระทรวงศึกษาธิการเมื่อแรกตั้ง 
เรียกว่ากระทรวงธรรมการ  และมีกรมศึกษาธิการหรือกรมสามัญศึกษาอยู่ในนั้น   
แต่ตอนหลังกระทรวงธรรมการเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการ  กรมธรรมการเปลี่ยน 
เป็นกรมศาสนา กรมการศาสนา และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ยิ่งนานวัน 
บทบาทของพระยิ่งลดน้อยลงเรื่อย ๆ   จากกระทรวงมาเป็นกรม  โรงเรียนวัดต่าง ๆ  ก็ตัด 

คําว่าวัดออกไปจากชื่อโรงเรียน เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์  แต่ปัญหาคือ ไม่ได้ตัดแค่ชื่อ 
วัด  โรงเรียนเองก็แยกตัวออกไป มีที่ดินของตัวเอง พึ่งพาวัดน้อยลง  พระที่เคยสอน 
ศีลธรรมเด็กก็ไม่ได้สอนแล้ว

• สําหรับภาคใต้  พระยังดีอยู่ เพราะว่าโยมดุ  ถ้าพระไม่ดี โยมก็ไม่ยอม  อย่างพระ 
ถือเงินเขาก็ไม่ให้นะ  ต้องเอาเงินใส่ซองแล้วส่งให้เขา เขาจะทอนเอง  พระไปชอปปิง  
โยมก็จะไม่สบายใจ  ส่วนภาคเหนือโยมใจดี  พระจะฉันมื้อเย็นก็แล้วแต่  แต่ขอให้ 
รักษาประเพณีก็แล้วกัน  ภาคอีสานโยมมักน้อยสันโดษ พระก็ดี  แต่กรุงเทพฯ ต่างคน 
ต่างอยู่

• การทําให้คนกลับเข้าวัดได้ ต้องตอบโจทย์ของเขา  คนจันทบุรีกับตราดเขาเข้าวัด 
เดือนละครั้งเพื่อมาฝากเงินกับกลุ่มออมทรัพย์  ถ้าไปกู้แบงก์ก็เสียดอกเบี้ย 10%   
ถ้าเราฝากบ้านเรา อย่างเก่งก็เสีย 3%  หายไป 7% เป็นค่าดําเนินการของธนาคาร   
ถ้ากู้ยืมกันเองในหมู่พี่น้อง เงินก็อยู่กับเรา  แต่เนื่องจากคนเราไม่ไว้ใจกัน ก็ให้ 7%  
กับธนาคารไป  ถ้าเราเอา 7% มาไว้ที่กลุ่มก็จะทําอะไรได้หลายอย่าง  เป็นสวัสดิการ  
เป็นทุนการศึกษาเด็ก ออกค่านํ้าค่าไฟให้วัดได้  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เลียนแบบจาก 
เครดิตยูเนียน  ใครร้อนเงินเอามากู้  ใครเงินเย็นเอามาฝากช่วยคนในชุมชน ไม่ต้องพึ่ง 
ธนาคาร  มีญาติพี่น้องมีครูประชาบาลเป็นกรรมการ  พระให้ใช้ศาลาวัดประชุมเดือน 
ละครั้ง บางกรณีก็ช่วยชาวบ้านที่เอาบ้านกับที่ดินไปจํานองธนาคารแล้วหลุด เพื่อรักษา 
ที่ดินเอาไว้  ไม่อย่างนั้นจะมีนายทุนเข้ามาซื้อหรือเป็นคนจากที่อื่น  ชุมชนก็จะเปลี่ยน 
ไป  ชาวบ้านที่เคยสนิทสนมกันก็จะหายหน้าไป  พระที่ได้รับบิณฑบาตจากชาวบ้านจะ 
ไม่ช่วยได้อย่างไร  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เช่นนี้จึงทําให้วัดมีความหมาย เพราะตอบโจทย์ 
ทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน

Tips
ถ้าเราเปรียบพระสงฆ์ ก็เหมือนดนตรีสองชนิด  ถ้าเป็นองค์เดียวก็เหมือนเดี่ยวฟลุต  

เดี่ยวแคน เดี่ยวขลุ่ย ก็จะเป็นเลิศไปเลยคนเดียว  คนอื่นแทนไม่ได้ เหมือนพระเกจิดัง ๆ    
อีกพวกหนึ่งคือเล่นแบบวงออร์เคสตรา  ทุกคนต้องเล่นให้ได้มาตรฐาน แล้วมาประสานเสียง 
เป็นดนตรีคลาสสิกวงใหญ่  ปัญหาคือเราไม่มีวงแบบหลัง  กลายเป็นว่าสกุลใครสกุลมัน  
ต่างคนต่างสืบทอดมาจากอาจารย์ตัวเอง  พอมาเล่นรวมกันก็ไม่เข้ากัน



34 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

35น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

บทบาทสําคัญที่ผู้นําต้องมี คือการสนับสนุน
การสร้างเครือข่าย การสร้างพื้นที่ การสร้างเวที
การพัฒนาศักยภาพไปพร้อม ๆ  กัน
ต้องรู้ว่าอะไรรุก อะไรรับ
ไม่ใช่ว่าคุณจะรุกอย่างเดียว
ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้กัลยาณมิตรในการทํางาน
ครูจิ๋ว-ทองพูล บัวศรี



37น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

ทองพูล บัวศรี

ครูจิ๋ว-ทองพูล บัวศรี
ศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  

ผู้จัดการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ทุกคนคุ้นเคยกับชื่อ “ครูจิ๋ว” คําเรียกแทนตัวของเธอ มากกว่าชื่อ ทองพูล บัวศรี ผู้จัดการมูลนิธิ 
สร้างสรรค์เดก็ ทาํงานด้านเดก็ โดยเฉพาะเดก็ ๆ  ในศนูย์เดก็ก่อสร้าง เดก็ (และผูใ้หญ่) เร่ร่อน ศกึษา 
การเคลือ่นย้ายของเดก็เร่ร่อนข้ามเขตจากชายแดนถงึกรงุเทพฯ  ทัง้ยงัดแูลโครงการครขู้างถนน ทัง้ 
ภาพรวมและลงพื้นที่ เชื่อมเครือข่ายคนทํางานครูข้างถนน และพัฒนาบุคลากรด้วย  ถ้าเราจะพูด 
ถงึใครสกัคนทีเ่ข้าใจสถานการณ์ของเดก็และคนเร่ร่อนบนถนนไทยได้อย่างรอบด้านและลกึซึง้ในวนันี้ 
คงหนีไม่พ้นครูจิ๋ว

ครจูิว๋ทาํงานกบัมลูนธิสิร้างสรรค์เดก็มาตัง้แต่เรยีนจบจนถงึทกุวนันี้ ไม่เคยย้ายองค์กรไปไหน 
ทั้ง ๆ  ที่งานที่ทําเป็นงานแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น แต่น่าแปลกที่ว่า พลังที่ทําให้ครูจิ๋วมุ่งมั่นทํางานได้อย่าง 
ไม่ละลด กลับมาจากเด็กและผู้ใหญ่ข้างถนนนั่นเอง

“ใครอยากมาขอทานบ้าง ถ้าเขาไม่ยากจน  เราเคยเป็นคนจนมาก่อน  เราเคยเป็นคนที่ไม่มี 
อาหารกินมาก่อน  อาหารที่เรายื่นไปให้เขานี่ เรารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลย แต่มันมีคุณค่าสําหรับ 
เด็กหนึ่งชีวิต  ทําให้รู้ว่าคนเราไม่ต้องการอะไรเลย ต้องการแค่กิน  ปัจจัยขั้นพื้นฐาน แค่นี้จริง ๆ ”



38 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

39น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

การดูแลโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างและ
โครงการครูข้างถนนเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ที่ครูจิ๋วดูแลในฐานะของผู้จัดการมูลนิธิฯ  
ครูจิ๋วยังคงลงพื้นที่ ทั้งในศูนย์เด็กก่อสร้าง
ย่านวัดเสมียนนารีและพื้นที่ใจกลางเมืองหลวง 
เพื่อเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือ 
คนไร้บ้านกลุ่มต่าง ๆ  เป็นประจํา



40 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

41น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

ศูนย์เด็กก่อสร้างกลางใจเมืองย่านวัดเสมียนนารี 
ที่มีครูจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมาอยู่ประจํา  
เป็นโอกาสทางการศึกษาเดียวที่ลูกคนงานก่อสร้าง 
ชาวกัมพูชา พม่า และไทยได้รับ เด็กเล็กและเด็กโต 
ลูก ๆ  คนงานก่อสร้างที่นี่จึงตั้งอกตั้งใจเรียนมาก 
เป็นพิเศษ และหลายคนมารอเรียนตั้งแต่เช้า 
ก่อนศูนย์เปิดด้วยซํ้า



42 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

43น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

สถานการณ์ข้างถนนที่เปลี่ยนแปลง
• สถานการณ์ตอนนี้มีคนหลายกลุ่มมากที่ออกมาเร่ร่อน  สมัยก่อนเราจะเจอแต่เด็ก 
เร่ร่อนอย่างเดียว แต่ปัจจุบันเราเจอคนอย่างน้อยเจ็ดกลุ่มบนถนน  กลุ่มที่ 1 คือเด็ก 
เร่ร่อน หมายถึงเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปีลงมา  2) วัยรุ่นเร่ร่อน สองกลุ่มนี้เป็นเด็กไทย   
3) ครอบครัวเร่ร่อน คือเด็กวัยรุ่นที่แต่งงานกันแล้วเร่ร่อน ไม่สามารถเข้าถึงบริการใด ๆ  
ทั้งสิ้น และจะขยับขยายไปอยู่ส่วนต่าง ๆ  กลายเป็นคนไร้บ้านและผู้ป่วยข้างถนนใน 
อนาคต  4) เด็กที่เรียนหนังสือ แต่มาร้องเพลง มาเปิดกล่อง  เราเรียกว่า “มาหา 
รายได้พิเศษ”  กลุ่มนี้มีโอกาสเร่ร่อนสูงในอนาคต ถ้าเราไม่สามารถทํางานกับครอบครัว 
เขาและโรงเรียนได้  เพราะเขาจะรู้สึกว่าการเร่ร่อน การขอทานได้เงินเยอะ  มีเด็ก 
บางส่วนที่พ่อแม่ให้มา หรือมีปู่ย่าตายายขายสินค้าและเด็กตามมาช่วยขาย  5) ผู้สูงอายุ 
มาขอทานหรือขายของ  กลุ่มนี้เคยขอทานเป็นอาชีพมาก่อน แล้วเปลี่ยนมาขายของ 
ที่น่าเป็นห่วงคือ พอขายของไม่ไหวแล้วจะกลายเป็นขอทาน  6) คนพิการมาร้องเพลง 
ขอทาน ตอนนี้มีเยอะมาก  บางคนเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนพิการหรือเป็นโรคเรื้อน  
แต่ว่าได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่พอ เลยต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอก  7) แม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว

• การช่วยเด็กเร่ร่อนตอนนี้คือ ต้องเจาะเคสบายเคสเท่านั้น  เราไม่สามารถทํางานเหมือน  
20 ปีก่อนที่จับกลุ่มเด็กมาคุยกัน มาเรียนหนังสือกันได้อีกแล้ว  เพราะเด็กสมัยก่อน 
มีปัญหาไม่ซับซ้อน คือความยากจนและการไม่มีโอกาส  แต่ตอนนี้ไม่ใช่  ความยากจนก็ยัง 
เป็นปัญหา และยังมีปัญหาไม่มีเอกสาร ปัญหา 
ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง ไม่รักตัวเอง ขายบริการ 
ทางเพศ ติดเอดส์ หรือทุกอย่างบวกรวมหมดเลย 
เราต้องดูไปทีละเคสว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งยาก 
และหนักกว่าสมัยก่อน  แต่ถ้าแก้ได้ จะเป็น 
ตัวอย่างให้หลายเคส  การทํางานของครูข้างถนน 
จึงเปลี่ยนรูปแบบไป  คือดูว่าเราสามารถเข้าถึง 
ระบบสวัสดิการของรัฐได้มากแค่ไหน และไม่ใช่ 
เฉพาะเรื่องระบบการศึกษาไทยแล้ว ต้องเป็นระบบ 
สวัสดิการต่างด้าวและการทํางานของประเทศ 
ต้นทางด้วย



44 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

45น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

• ในขณะเดียวกัน เราก็มีครูข้างถนนบางคนที่เรียนจบปริญญาเอก  บางคนมาจากอดีต 
เด็กเร่ร่อน  บางคนมาจากเด็กที่เราเลี้ยง  นี่คือผลผลิตที่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ   บางคนเป็น 
โปรแกรมเมอร์ เป็นนักออกแบบ  พี ่ๆ  ที่ผ่านพ้นวิกฤตมาเหล่านี้ เป็นตัวอย่างให้น้อง   
ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนว่า จะมีแนวทางต่อไปอย่างไร 

• เป็นงานที่ใช้เวลาและการทุ่มเท เพราะสุดท้ายเด็กเร่ร่อนก็เป็นคนคนหนึ่ง ไม่ใช่คุณ 
ทํางาน 3 ปี แล้วบอกว่าเด็กได้รับการพัฒนา  พูดได้ว่า แม้ชีวิตของเขาได้เข้าไปอยู่ 
ในระบบการศึกษาแล้ว แต่การอยู่ในระบบ 16 ปี เราก็แทบจะต้องอยู่กับเขา 16 ปี 
เหมือนกัน  เพราะในชีวิตจริงก็ยังมีปัญหาเยอะแยะ เราต้องคุยกัน เปลี่ยนแปลงกัน 
ตลอดเวลา

งานที่ท�าอยู่
• งานที่ครูจิ๋วรับผิดชอบในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมีสามส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นงานดูแล 
โครงการสองโครงการ คือ “โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง” ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ กับ  
“โครงการครขู้างถนน” ทีด่ทูัง้ภาพรวมและลงพืน้ทีเ่พือ่พดูคยุกบัเดก็เร่ร่อนต่างด้าวด้วย   
ส่วนที่ 2 ไม่เชิงเป็นงาน แต่เป็นการรวมเครือข่ายการทํางาน  เพราะ 
ครูข้างถนนไม่ได้มีแต่ของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กแห่งเดียว แต่มีทั้งหน่วย 
งานของรัฐและเอกชน เช่น กศน. (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เทศบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตํารวจสังกัดสํานักงาน 
ตํารวจแห่งชาติ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสังกัด กทม. และ 
เอ็นจีโออีก 22 แห่ง  ตอนนี้ครูข้างถนนมีประมาณ  
180-200 คน กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ   การรวม 
ครูข้างถนนเหล่านี้จะเป็นลักษณะให้มีโอกาสได้คุยกัน   
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยว่า แต่ละ 
พื้นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

• ปี 2559 ที่เราจะเปิดอาเซียน งานที่เราทําจะเปลี่ยนแปลง 
ไปมาก  อย่างตอนนี้ที่ศูนย์เด็กก่อสร้างก็เป็นเด็กนานาชาติ   
กระบวนการเรียนการสอน การทํากิจกรรม หรือการทํางาน 
กับเด็กก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก  สําหรับเด็กเร่ร่อน  

ตอนนี้เราไม่ได้ทําหน้าที่ช่วยแค่เด็กไทย เพราะบริบทความเปลี่ยนแปลงขยายขึ้นมาเป็น 
อาเซียน  เด็กพม่า เด็กเขมรที่ตามแม่มาขอทานในเมืองก็รูปแบบหนึ่ง เด็กเขมรที่ด่าน 
จันทบุรี สระแก้วก็อีกรูปแบบหนึ่ง  ปัญหาและรายละเอียดจะต่างกันโดยสิ้นเชิง  ครู 
ต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  งานอีกชิ้นที่ต้องทํากับเครือข่ายจึงเป็นงานพัฒนา 
บุคลากร  ครูจิ๋วเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะสอนเด็กก่อสร้าง เด็กเร่ร่อน ครูทุกคนมีองค์ความรู้   
เขาอยู่กับปัญหาแต่สื่อสารไม่ได้ 

• ส่วนที่ 3 คือดูการเคลื่อนย้ายของเด็กเร่ร่อน  เพราะสุดท้ายเด็กทุกคนจะเข้ามาส่วน 
กลางหมด  ถ้าเรารู้ก่อน จะได้สกัดกั้นตั้งแต่ต้นทาง เพื่อจะได้ไม่เคลื่อนย้ายมากรุงเทพฯ  
หมด  เด็ก ๆ  ได้เรียนหนังสือ พ่อแม่อยู่กับที่

• งานที่ครูจิ๋วรุกมาก ๆ  เราเน้นที่ประเด็นแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าวขอทาน  เราได้ 
มีโอกาสคุยกับเขา และพบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เลย  เพราะองค์ประกอบ 
การค้ามนุษย์มาจากเรื่องเงิน การถูกบังคับมา ที่สําคัญต้องเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ 
จากเด็ก  แต่แม่และเด็กเขมรมาเพราะความยากจน ต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า  เราเห็น 
ตัวอย่างจากแหล่งก่อสร้าง เวลาเงินไม่ออก แม่จะพาลูกไปขอทาน

• ใครอยากมาขอทานบ้าง ถ้าเขาไม่ยากจน  เราเคยเป็นคนจนมาก่อน  เราเคยเป็นคนที่ 
ไม่มีอาหารกินมาก่อน  อาหารที่เรายื่นไปให้เขานี่ เรารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลย แต่มันมี 
คุณค่าสําหรับเด็กหนึ่งชีวิต  ทําให้รู้ว่าคนเราไม่ต้องการอะไรเลย ต้องการแค่กิน  ปัจจัย 
ขั้นพื้นฐาน แค่นี้จริง ๆ
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พลังขับเคลื่อนครูจิ๋ว
• ครูจิ๋วเคยเป็นเด็กด้อยโอกาสคนหนึ่ง  ครอบครัวแตกแยก  พ่อมีครอบครัวใหม่   
แม่เป็นชาวนาธรรมดาที่ถูกคลุมถุงชนให้แต่งงาน  สิ่งที่ครูจิ๋วได้จากครอบครัวคือ  
ทั้งยายทั้งแม่รักครอบครัวมาก  เรารู้สึกว่าได้รับความรักเต็มที่  เราได้รับโอกาสจาก 
คุณครูทุกคน ตั้งแต่ประถมฯ มัธยมฯ วิทยาลัยครู จนถึงระดับมหาวิทยาลัย  เราได้รับ 
เกียรติจากครูที่ดูแลเรา บอกว่าทางนี้เป็นทางที่ถูก ทางนี้ผิด เป็นคนที่รับมาตลอด   
เคยขอทุนการศึกษา ของานพิเศษครูทํา  ทํางานด้วยเรียนด้วยมาตลอด  เรียนจบ 
สาขาพัฒนาชุมชนจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  พอถึงเวลาหนึ่ง เราอยากแบ่งปัน 
แต่เราไม่มีเงินให้หรอก  เราให้ด้วยความรัก เรามีแนวทางจะทํา เราหาโอกาสให้ 
แบบนี้เราทําให้ได้  ครูจิ๋วเลยเลือกงานที่อยากทํา อยู่กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กตั้งแต่ 
ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน

• งานแรกของครูจิ๋วคือเป็นครูสอนเด็กในเขตก่อสร้าง เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก  ที่เรียนใน 
ตําราแทบจะพับเก็บไปเลย  ต้องมาคิดใหม่ สร้างงานใหม่  หัวใจสําคัญคือเจ้านายเรา  
(คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก) ไม่เคยปิดกั้นความคิดเรา   
ทําให้เรามีความสุข  เราเห็นเด็กของเราก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว  เห็นเด็กมีอนาคต   
จบไปเป็นผู้ช่วยพยาบาล เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  
เป็นส่วนหนึ่งที่ทํางานในมูลนิธิฯ  เป็นผลผลิตที่ไม่ได้ออกมาจากตัวเงิน

• ครูจิ๋วมีโอกาสเรียนปริญญาโทที่นิด้า คนเขาชอบบอกว่าพวกเอ็นจีโอทั้งหลายทํางาน 
วิจัยไม่เป็น  ครูจิ๋วเลยรู้สึกว่าต้องเอางานวิจัยมาถอดงานของเรา  ทําเป็นตัวอย่างว่า 
ครูข้างถนน ครูศูนย์เด็กอ่อนก็ลุกขึ้นมาทํางานวิจัยได้  เมื่อเราเข้ามาสู่งานวิชาการ เราก็ 
มาพิสูจน์ให้เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นว่า งานภาคสนาม งานวิชาการ ต้องคู่กัน

ฟื้นฟูพลังของตัวเอง
• สิ่งที่เราว่าเป็นปัญหาแทบตาย พอเห็นเขาไม่มีจะกิน อะไรใหญ่กว่ากัน  ปัญหาร้อยแปด 
ที่เราทะเลาะกับนาย ทะเลาะกับหน่วยงานที่สู้แล้วยังไม่ได้ผล กี่ปีแล้วที่มันยังไม่เดิน  
แค่เขาหยิบขนมเราไปกินเท่านี้ก็จบแล้ว  สุดท้ายก็แค่นี้ ไม่มีอะไรเลย  ตอนลงพื้นที่ใหม ่ๆ   
จากที่เด็กเคยเห็นป้าแล้วพาลูกวิ่งหนี เดี๋ยวนี้พอเห็นป้า เด็กวิ่งมาหาถุงขนมป้า แค่นี้สําเร็จ   
แค่นี้ทําให้รู้ว่าคนไม่ต้องการอะไรเลย  ห้องเช่าเขาก็มีที่แค่ซุกหัวนอนสี่คนแม่ลูกพอดีตัว  
นั่งกินข้าวก็เบียดกันแล้ว ค่าเช่าคืนละ 50 บาท ทําให้เรารู้สึกว่า โอ้โฮ ชีวิตมันสู้   

แล้วเราล่ะ ค่ารถก็เบิกได้ อาจจะเหนื่อยหน่อยตอนที่ลงทํางาน ค่าอาหารการกินเรา 
ยังเบิกได้ โอกาสทางการศึกษาเราก็ยังมี  นี่เป็นสิ่งที่ทําให้ครูจิ๋วลงพื้นที่แล้วแฮปปี้มาก  
ทําให้เรามีกําลังใจ

• เรารู้สึกว่าทุกปัญหามีทางออก แต่จะใช้รูปแบบไหนเป็นเรื่องสําคัญ  ถ้าใจเรามอง 
เป็นปัญหา มันก็เป็นปัญหาตลอดชีวิต  ถ้ามองว่ามันทําให้เราต้องแก้ เราก็แก้  ขึ้นอยู่ 
กับมุมมองว่าเป็นบวกหรือลบ  ครูจิ๋วมองบวกเพราะคิดว่ามองลบเมื่อไรจะทําให้เรา 
หดหู่  ถ้ามองบวกจะทําให้เราเห็นทางแก้  ยอมรับว่าปัญหาเยอะไปหมด แต่คิดว่าเป็น 
โอกาสให้เราได้ฝึกสมอง  ได้รู้สึกว่าเราจะแกร่งกับงานตรงนี้ หรือเราจะถอย  ถ้าเรา 
แกร่ง มันจะหาทางออกได้เอง  แต่ถ้าเราถอย จะทําให้เรารู้สึกว่ามันหมดแล้ว เพราะ 
เราถอยเอง
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• อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เคยถามว่าไม่เหนื่อยเหรอ  ทําไมจะไม่เหนื่อย  แต่ถ้า 
ทําให้มันสนุก วันนี้ยังทํางานไม่หายมันเลย  พรุ่งนี้ต้องทําต่อให้ได้  ทําให้เรามีกําลังใจ 
ในการทํางาน

• เวลาเหนื่อยก็นอนดูทีวีที่ห้อง  ยิ่งถ้าดูทีวีรายการที่เกี่ยวข้องกับงานเรานะ  มันได้ 
อะไรเยอะมาก  อย่างดูหนังเรื่อง The Chorus เป็นร้อยรอบ  แต่ละรอบได้อะไร 
ไม่เหมือนกันเลย  หรือ Salaam Bombay ! ดูเป็นร้อยรอบเหมือนกัน ดูแต่ละครั้ง 
ได้อะไรไม่เหมือนกัน  ทําให้เราได้เห็นว่าถ้าอารมณ์พลุ่งพล่านจะแก้ปัญหาอย่างไร   
ทําไมคนเหล่านี้ยังสู้ได้  แล้วจบ ปิด ทํางานต่อ หรือวันไหนขี้เกียจมาก ก็ขอนอน   
อารมณ์พวกนี้ก็มี ไม่ใช่ไม่มี  แต่ในความรู้สึกของเรา นี่คืองานทุกวินาที  เราคิดว่าไป 
ประชุมที่ไหน ๆ  คือกําไร  เราได้เห็นความแปลก วิถีชีวิต ได้เห็นอะไรต่าง ๆ  มากมาย

• ตอนที่ครูจิ๋วเครียดจากการทํางานจนป่วย ปากเบี้ยว กลับบ้านไปแล้วแม่นั่งร้องไห้  
ทั้งที่ไม่ได้ร้องไห้มานาน  เรามีความรู้สึกทันทีว่า ฉันบาปที่ทําให้แม่ร้องไห้  ทําให้เรา 
ต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วย  ให้เราดูแลคนอื่นดีขนาดไหน แต่เราไม่ดูแลตัวเองให้ดี  
เราก็จะทําให้คนอื่นเป็นทุกข์  จุดเปลี่ยนตรงนั้นสําคัญมาก  ครูจิ๋วยังบ้างานเหมือน 
เดิมไหม ก็ยังบ้าเหมือนเดิม แต่เริ่มกินอาหารตรงเวลา  มื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญมาก   
บอกตัวเองว่า ถ้าอยากทํางานตรงนี้ต่อ ต้องดูแลตัวเอง  เราได้เห็นตัวอย่างของเพื่อน 
คนทํางานในองค์กรพัฒนาเอกชนจะเครียดกันหมด พักผ่อนน้อย เป็นมะเร็งตาย 
เยอะมาก 

ผู้น�าไม่จ�าเป็นต้องน�าทุกเรื่อง
• สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนเป็นผู้นําคือ ต้องรู้จักเนื้องานของตัวเองอย่างชัดเจนและ 
แจ่มกระจ่างในงานที่คุณอยากทํา  อันที่ 2 งานกับชีวิตที่ดําเนินอยู่ขอให้สอดคล้อง 
ไปด้วยกัน เพราะมันเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต  ประหยัดเป็นอย่างไร ซื่อสัตย์กับ 
เนื้องานอย่างไร แบบอย่างที่ซื่อสัตย์กับเงินบริจาคและใช้อย่างไร เป็นแบบอย่าง 
ที่ไม่สามารถสอนกันได้  อันที่ 3 ต้องมีความยุติธรรมกับคนที่แม้จะไม่ใช่ 
องค์กรเดียวกัน  และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การสร้างเวทีให้คนอื่น ๆ   
ได้ยืนเท่าเทียมกับเรา ให้เขาได้เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  และ 
เราต้องไม่ถอย ถึงจะใช้เวลานาน

• ในการทํางาน เราไม่ต้องเป็นผู้นําทุกเรื่อง  บทบาทสําคัญ 
ที่ผู้นําต้องมีคือการสนับสนุน การสร้างเครือข่าย การ 
สร้างพื้นที่ การสร้างเวที การพัฒนาศักยภาพไป 
พร้อม ๆ  กัน  ต้องรู้ว่าอะไรรุก อะไรรับ  ไม่ใช่ 
ว่าคุณจะรุกอย่างเดียว  ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ 
กัลยาณมิตรในการทํางาน  บางงานบางพื้นที่ 
ครูจิ๋วไม่รู้เรื่อง อย่างพื้นที่เชียงราย ครูจิ๋วจะรู้ดีกว่า 
ครูนํ้าได้อย่างไร  พื้นที่พัทยา ครูจิ๋วจะรู้ดีกว่าครูจา 
ได้อย่างไร  พื้นที่หัวลําโพง ครูจิ๋วจะรู้ดีกว่าครูพงษ์ 
ได้อย่างไร  เราทําหน้าที่ประคับประคอง เสริมอะไร 
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Tips
ครูจิ๋วเป็นคนที่ชอบทดลองทํา อาจจะสําเร็จอีก 3-4 ปีข้างหน้า แต่เราเป็นคนขอลอง 

ทํา  ทําให้งานของเราสามารถเดินไปได้  ครูจิ๋วคิดอยู่ตลอดเวลาว่า แต่ละวันที่เหลืออยู่เป็นวันที่ 
ครูจิ๋วได้ทําอะไรให้แก่สังคม ก็จะทําเต็มที่ เพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร  โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีกัน 
ทุกคน  คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบอกครูจิ๋วว่า เธอน่ะโชคดีมาก 
ที่ได้ทํางานตามความฝันและได้บุญด้วย  งานพวกนี้น้อยคนที่จะมีโอกาสได้ทํา และที่ทําแบบ 
ยั้งยืนยงก็มีไม่กี่คนหรอก  ถ้ามีลมหายใจอยู่ก็ขอทําเต็มที่

ได้เราเสริม  เราให้เกียรติกันและกัน  ครูจิ๋วไม่ได้คิดว่าทํางานคนเดียว เป็นแค่คนเปิด 
พื้นที่  แต่ทุกคนที่ทํางานเป็นกัลยาณมิตรของครูจิ๋วทั้งหมด  ไม่ว่าจะทํางานมา 10 ปี  
20 ปี หรือ 3 เดือน  เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เราต้องเรียนรู้ด้วยกัน  บางเรื่องก็ทําต่อไป 
ด้วยกัน บางเรื่องเราอาจเป็นผู้นํา บางเรื่องเราต้องถอยให้เขาเป็นผู้นํา ต้องรู้จังหวะ  
รู้ว่าใครเด่นอะไร

• ผู้นําที่ดี ยิ่งสูงยิ่งต้องถ่อมตน  อย่าให้เป็นยิ่งสูงยิ่งหนาว  ยิ่งสูงยิ่งไม่รู้อะไรเลย   
อีกอันคือ ถึงเป็นผู้นําก็ต้องเป็นผู้ตามให้เป็น  บางเรื่องเราไม่ต้องนํา บางเรื่องคนอื่นนํา  
เราอยู่ข้างหลัง  ถ้าเขาทําได้ดี วันนั้นแหละเราจะได้เพื่อนร่วมทางอย่างแท้จริง

• ที่จําเป็นที่สุดคือ ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นนักอ่าน นักฟัง พูดให้น้อย และ 
เขียนให้มาก เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้นํารุ่นใหม่  เราฟังให้มากแล้วค่อยมาวางระบบ  
วางแผน  ยิ่งฟังมากเท่าไร ยิ่งได้ประโยชน์  เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเอง  ผู้นําต้อง 
ครบเครื่อง คือต้องทั้งพูดทั้งนําได้ ใช้ชีวิตตัวเองได้ รักในเนื้องาน รักเพื่อนพ้องร่วมงาน   
ที่สําคัญอีกอันคือ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดําเนินชีวิตและกับเพื่อนพ้องน้องพี่ 
ของเรา
 

จากภาคสนามสู่งานวิจัย
• ครูหยุย (วัลลภ ตังคณานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก) บอกว่า เราทํางาน 
ไม่มีเกษียณอายุ  กะไว้ว่าถ้าอายุ 60 เราไม่มีแรงลงพื้นที่ ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ลูกน้อง 
ที่แข็งแรงกว่าลงภาคสนาม  และเรากลายมาเป็นที่ปรึกษากับเป็นนักวิชาการ  กําลังดู 
ว่างานภาคสนามจะนาํไปสูว่ชิาการได้แค่ไหน  คนทาํงานภาคสนามจะได้ไม่กลวัวชิาการ   
ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งงานเอกสารที่ออกมากับข้อเท็จจริงในภาคสนาม  ต้องเป็นคน 
เสนอแนะและชี้แนวทางว่า ถ้าเขาลงภาคสนามแล้วต้องเก็บอะไร เตรียมตัวรับความ 
เปลี่ยนแปลงแบบไหน  ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายคนที่ไม่ได้ลงภาคสนามแล้ว เขาจะพูดแต่ 
เรื่องเก่าเมื่อ 20 ปีก่อน ซึ่งมันไม่ใช่แล้วในความรู้สึกเรา  เพราะวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว   
แต่ก่อนเราเคยสอนว่าต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ ข้อมูลแบบนี้ แต่ตอนนี้ถนนมันเปลี่ยน   
กลายเป็นที่ทํามาหากิน มีร้านค้า มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง  ถ้าคุณไม่สัมภาษณ์ ไม่สัมผัส  
ก็ไม่ได้เห็น



Collective จะเกิดขึ้นได้ ผู้น�ำตัวจริงจะต้องวำงให้ได้ 
ก่อนว่ำสิ่งที่เรำท�ำคืออะไร  Collective Leadership  
จะล้มเหลว ถ้ำผู้น�ำยอมรับไม่ได้กับกำรที่ไม่เป็น 
ที่รู้จัก ไม่ได้เกียรติหรือหน้ำตำ เหมือนเป็นคนรับใช้   
แต่รับใช้คือขั้นสูงสุดของผู้น�ำที่แท้จริง
นพดล ปัญญำวุฒิไกร

ภำพถ่ำยหัวข้อ “ควำมสุขของฉัน” ที่ถ่ำยโดยเด็กตำบอด
ที่ผ่ำนกำรเรียนถ่ำยภำพกับกลุ่มครูอำสำสอนคนตำบอดให้ถ่ำยภำพ
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นพดล
ปัญญาวุฒิไกร

บนหน้ำเฟซบุ๊กของกลุ่มเปิดกลุ่มหนึ่งที่ชื่อ “สอนคนตำบอดให้ถ่ำยภำพ”  Pinned post ของกลุ่ม 
ที่เขียนโดย “Choon PicforAll” บอกเอำไว้ว่ำ “หัวใจของ ‘หัวใจถ่ำยภำพ’ คือพัฒนำร่ำงกำยและ 
จติใจ เพิม่พนูศกัยภำพของเดก็ตำบอด  ปลกูต้นไม้ดอกไม้งำม ๆ  ในหวัใจของเดก็ ๆ  เหล่ำนี ้เพือ่ทีส่ดุ 
แล้วเขำจะเหน็ศกัยภำพควำมดงีำม เพือ่พึง่พงิและยนืหยดัด้วยตวัเอง  ไม่เพยีงแค่ไม่เป็นภำระสงัคม 
แต่ควรจะมีส่วนเกื้อหนุนและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกำสคนอื่น ๆ  ด้วย

“ที่สุดของหัวใจถ่ำยภำพคือ ไม่จ�ำเป็นต้องถ่ำยภำพ เมื่อเด็ก ๆ  เหล่ำนั้นได้เดินทำงมำถึงจุดที่ 
มีทำงเลือกที่ดีกว่ำ ที่จะได้พัฒนำร่ำงกำยจิตใจ และพัฒนำศักยภำพของตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้ว

“เรำเป็นกลุม่คนทีห่ลงใหลในแสงเงำและสสีนั  อยำกได้อยำกเหน็ภำพสวย ๆ  งำม ๆ   แต่เรำสอน 
เด็กตำบอดถ่ำยภำพ  เรำไม่ได้มุ่งหวังจะให้ได้ภำพสวย ๆ   แต่กลับใช้กำรถ่ำยภำพเป็นแค่เครื่องมือ 
ในกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ และศักยภำพของเด็ก ๆ  ตำบอดเหล่ำนี้  กำรที่เด็กตำบอดจ�ำนวนมำก 
ถ่ำยภำพแล้วได้ภำพสวย ๆ  งำม ๆ  เป็นผลพลอยได้จำกกำรทีเ่รำใช้หวัใจในกำรเข้ำถงึเดก็ และปรบัใช้ 
วิทยำศำสตร์กำรถ่ำยภำพให้เหมำะสมกับคนตำบอด”

เป็นแถลงกำรณ์ของกลุม่ทีช่ีแ้จงถงึจดุยนืชดัเจนของเหล่ำครอูำสำซึง่ออกไปสอนเดก็ตำบอดทัว่ 
ประเทศมำนำนเป็นปีที ่5  นพดล ปัญญาวฒุไิกร หรอืครฉูนุของเดก็ๆ ผูร่้วมก่อตัง้กลุม่ ไม่เพยีงแต่ 
ใช้กำรถ่ำยภำพเป็นเครือ่งมอืในกำรให้อย่ำงแท้จรงิ แต่ยงัเรยีนรูแ้ละเข้ำใจสภำวะของคนตำบอดอย่ำง 
ลึกซึ้งด้วย ทั้งกำรทดลองเป็นคนตำบอดเอง และเป็นครูสอนถ่ำยภำพให้เด็กๆ  ครูฉุนได้ค้บพบสิ่งที่ 
มีค่ำมำกกว่ำควำมสวยงำมของรูปภำพที่เด็กตำบอดถ่ำยมำ

“ถ้ำเรำสังเกต ควำมสุขของเขำจะอยู่ที่กำรกระท�ำก่อน (กำรได้ถ่ำยภำพ)  นั่นคือควำมสุข 
แต่ว่ำต้นไม้ ดอกไม้งำม ๆ  (ที่เด็ก ๆ  เลือกถ่ำย) มันขึ้นมำจำกกระบวนกำรหลังจำกนั้น  รูปภำพสวย 
หรือไม่ ส�ำหรับเขำมันเหมือนกันหมด  เพรำะว่ำเขำไม่เห็นสิ่งที่เขำท�ำได้  แต่เมื่อเขำท�ำส�ำเร็จแล้ว 
ได้ยินน�้ำเสียงของคนที่ชื่นชม ซึ่งเขำจับได้ว่ำมีควำมรู้สึกอย่ำงไรกับเขำ เป็นสิ่งที่มีค่ำมำกกว่ำควำม 
สวยงำมของรูปภำพ”

ครูสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพ

นพดล ปัญญำวุฒิไกร
ครูสอนคนตำบอดให้ถ่ำยภำพ



กลุ่มครูอำสำที่ได้รับกำรฝึกอบรมกำรสอนคนตำบอดให้ถ่ำยภำพ 
จับคู่กับเด็ก ๆ  ไม่ใช่เพื่อให้เด็กตำบอดถ่ำยภำพได้ดีเท่ำนั้น  
แต่ยงัมุง่เน้นให้เขำค้นพบศกัยภำพในตนเอง โดยอำศยักำรถ่ำยภำพ,  
กำรสื่อสำรกับผู้อื่นนอกรั้วโรงเรียน, กำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของ 
ภำพถ่ำยเป็นตัวหนังสือ รวมทั้งกำรออกไปท�ำควำมรู้จักกับชุมชน 
นอกรั้วโรงเรียนด้วย
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ควำมสุขของฉัน 
ด.ช. เอ อำยุ 9 ขวบ ถ่ำยภำพหัวข้อควำมสุขของฉัน โดยเลือกสิ่งที่เรียบง่ำยที่สุดอย่ำงห้องน�้ำ 

กระบอกน�้ำกับแท็งก์น�้ำ Slate and Stylus เครื่องมือเขียนอักษรเบรลล์ รองเท้ำ เท้ำ ลมหำยใจ หู 
เสียงดนตรี หรือแม้แต่ตำที่บอดของตัวเอง  เอบอกว่ำมีควำมสุขที่ได้หำยใจ เพรำะลมหำยใจท�ำให้เรำมีชีวิต 
มีควำมสุขที่ได้เรียนถ่ำยภำพ เพรำะมันท�ำให้รู้ว่ำเรำต่ำงจำกคนตำเห็นอย่ำงไร  และมีควำมสุขเมื่อถ่ำยภำพ 
ได้ เพรำะมันท�ำให้เรำรู้ว่ำเรำก็เหมือนกับคนตำเห็น “แค่เรำมองไม่เห็น”

กลุ่มครูอาสา “สอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพ”
• สอนถ่ำยรูปขึ้นปีที่ 5 แล้วครับ  ผมลองเป็นคนตำบอดวันแรกวันที่ 8 สิงหำคม 2553  
และเริ่มสอนเดือนพฤศจิกำยน  ช่วงแรกมีอำจำรย์ธวัช มะลิลำ ซึ่งเป็นแรงบันดำลใจของ 
พวกเรำทุกคน  มีอำจำรย์อีกสำมท่ำนมำร่วม คือ อำจำรย์ภูวพงษ์ ผจญอริพ่ำย อำจำรย์ 
บัณฑิต พฤกษชำติวรกุล และอำจำรย์ชัยพฤกษ์ อุลุชำฎะ  เป็นสี่คนที่กอดคอกันมำ 
เริ่มต้นจำกไม่รู้อะไรเลย  อำจำรย์ภูเป็นอำจำรย์สอนถ่ำยภำพและเขียนบทควำมลง 
นิตยสำร สังเครำะห์วิทยำศำสตร์กำรถ่ำยภำพมำเป็นหลักสูตรอบรมครูอำสำที่ไม่มีควำมรู้ 
ทำงกำรถ่ำยภำพเลย ให้สำมำรถเป็นครูอำสำสอนเด็กตำบอดถ่ำยภำพได้ 

• ตอนแรกที่ผมคิดจะสอนคนตำบอด ถือเป็นภำระ  ภำระกับหน้ำที่ไม่เหมือนกัน  ภำระ 
เป็นควำมทุกข์ เป็นควำมหนัก  พอเรำหำทำงออกไม่ได้ ถึงแม้เรำจะมีประสบกำรณ์กำร 
ถ่ำยภำพมำเป็นสิบปี  อำจำรย์ที่สอนผมถ่ำยภำพมีประสบกำรณ์ 30 กว่ำปี  พอผมถำม 
ว่ำจะสอนเด็กตำบอดถ่ำยภำพอย่ำงไร อำจำรย์ของผมก็บอกว่ำไม่รู้เหมือนกัน  มันเป็น 
ภำระมำก และเป็นภำระหนักขนำดที่ว่ำเรำหำข้อมูลจำกต่ำงประเทศ เขำก็บอกว่ำเป็น 
เทคนิคพิเศษที่ไม่สำมำรถเปิดเผยได้  เรำก็ต้องหำวิธีเอง

• เรำจึงคิดว่ำ ถ้ำเรำอยู่ในปัญหำและไม่ลองคลุกกับมันดู คิดแต่จะแยกตัวเรำออกจำก 
ปัญหำ มันก็เป็นค�ำถำมที่ไม่ได้ค�ำตอบเสียที  เรำเลยเอำตัวเองเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
ปัญหำเสียเลย เข้ำไปดูว่ำถ้ำเรำเป็นคนตำบอดแล้วจะเป็นอย่ำงไร  เรำชอบถ่ำยภำพ  
แล้วถ้ำวันหนึ่งเมื่อเรำลืมตำตื่นขึ้นมำแล้วมองไม่เห็น เรำจะยังสำมำรถท�ำสิ่งที่เรำชอบได้ 
หรือไม่อย่ำงไร  พอเรำได้ลอง ทุกอย่ำงมันเปิดหมดเลย  เรำจะซึมซับประสบกำรณ์ต่ำง ๆ   
ที่มองไม่เห็นและมีคุณค่ำมำกมำย  ต้องช่วยเหลือตัวเอง  จะเข้ำห้องน�้ำก็ต้องเดินไป 
ควำนหำโถเอง  ผมได้รู้เลยว่ำจะสอนคนตำบอดอย่ำงไร 

• ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้รู้ว่ำสติที่แท้จริงเป็นอย่ำงไร 
เพรำะถึงแม้ผมจะสนใจปฏิบัติธรรมมำอย่ำงไร แต่ 
เรำไม่เคยเจอภำวะวิกฤตที่เรำต้องดูแลตัวเองทั้งหมด   
ต้องขึ้นสะพำนข้ำมคลองเล็ก ๆ  ที่เดินได้คนเดียว มีแค่รำว 
ชั่วครำวไว้เกำะ  ผมจ�ำได้ว่ำพอยกขำ ผมขำสั่นทันที   
พอยิ่งคิดว่ำเรำตำบอด แล้วถ้ำตกน�้ำจะเป็นอย่ำงไร ขำก็ 
ยิ่งสั่น  แต่ทันทีที่เรำดูลมหำยใจ ขำก็หยุดสั่น  แล้วเรำก็ได้เห็น 
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หำงยำว  เรำก็ใจเย็น ๆ  นั่งสบำย ๆ  ฟังเสียงเรือหำงยำวไล่จำกซ้ำยมำขวำ ค่อย ๆ  ดังขึ้น 
มำ แล้วเริ่มลดลงเมื่อเรือผ่ำนไป  นั่งฟังเรือผ่ำนไปได้สำมล�ำ เรำก็ถือกล้องและฟังเสียง   
กดชัตเตอร์เมื่อเสียงเรือเต็มล�ำมำข้ำงหน้ำเรำพอดี  นี่เป็นประสบกำรณ์ที่เรำลองเป็น 
คนตำบอดและท�ำให้เรำเรียนรู้มำกขึ้น 

ออกแบบการสอน
• เรำสอนเด็กตำบอดถ่ำยภำพเพื่อให้รู้จักคุณค่ำและศักยภำพของตัวเอง ไม่ใช่ถ่ำยภำพ 
ออกมำสวยเท่ำนั้น  แต่เด็กตำบอดได้พัฒนำทั้งร่ำงกำยและจิตใจ  ในขณะเดียวกัน ครู 
อำสำที่ไปสอนเด็ก ๆ  ก็ฝึกลดตัวตนด้วย  

• เรำให้เด็กแนะน�ำตัวและให้ครูอำสำแนะน�ำตัว  ผมลองมำหลำยครั้งแล้ว ถ้ำให้เด็ก 
ตำบอดเป็นคนเลือกว่ำอยำกเรียนกับครูคนไหน เชื่อไหมว่ำวันนั้นจะเป็นวันที่ประสบควำม
ส�ำเร็จในกำรสอนมำกที่สุด  เด็กเขำจะจับกับครูที่เข้ำคู่กันพอดี  อำรมณ์ ควำมรู้สึก  
ควำมคิดไปด้วยกันได้  ทุกคู่ประสบควำมส�ำเร็จหมดเลย  แต่วันไหนที่บอกให้ครูเลือกเอง 
หรือผมเลือกให้ วันนั้นอัตรำควำมล้มเหลวบำงทีครึ่งต่อครึ่ง คือจับคู่กันไม่ได้เลย 

• เรำเองก็ได้วิชำจำกเด็กตำบอดว่ำ ท�ำอย่ำงไรจะท�ำให้ภำพถ่ำยตรงได้ เพรำะเด็กตำบอด 
ไม่เข้ำใจว่ำตรงคืออะไร  ลองถำมเด็กดู  เด็กก็ตอบว่ำให้เอำกล้องวำงไว้ตรงระหว่ำงคิ้ว   
เรำให้เด็กเป็นศูนย์กลำงเพรำะประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โลกของเขำไม่เหมือนกับของเรำ   
ผู้ให้เลยกลำยเป็นผู้รับ และผู้รับกลำยเป็นผู้ให้  หลำยเรื่องเด็กตำบอดเป็นครูสอนผม 
เหมือนกัน ถ้ำเรำไม่คิดว่ำเรำเก่งไปหมด เรำก็ยอมที่จะเรียนรู้  

• เรำตั้งโจทย์ว่ำ กำรให้อย่ำงไรจึงจะเหมำะ  ต้องท�ำให้เด็ก 
ตำบอดช่วยตัวเองได้มำกที่สุด  ให้เล่ำถึงภำพด้วยตัวเองได้  
ก็ให้เขียนบรรยำยไว้ด้ำนหลังภำพด้วยอักษรเบรลล์  ถ้ำเขำชอบ 
เขียนกลอนเขียนบทควำม ก็ให้เขำเขียนแล้วอ่ำนให้น้อง ๆ  ฟัง  
เช่น หัวข้อถ่ำยภำพเรำเป็น “รูปที่มีทุกบ้ำน” เรำก็ตั้ง
ค�ำถำมว่ำ ท�ำไมทุกบ้ำนมีรูปในหลวง  ท�ำให้เขำต้องฟัง 
จำกผู้ใหญ่ที่อยู่ตำมบ้ำนว่ำ ท�ำไมทุกบ้ำนถึงมีรูปนี้   
ถ้ำเขำเขียนแล้วมีแนวควำมคิดดี เรำก็เอำมำลงอัลบัม 
ภำพของเรำ  

ว่ำ คนเรำเป็นทุกข์เพรำะควำมคิด  คือเรำยังไม่รู้เลยว่ำเรำจะตกคลองหรือไม่ก็คิดไปก่อน   
เรำคิดเพรำะควำมกลัว  เลยได้ก�ำลังใจว่ำ เวลำเจอปัญหำ ขอให้เรำมีสติ  พอถึงเวลำนั้น  
ประสำทสัมผัสภำยนอกมีกลไกที่จะชดเชยกำรมองเห็น  ภำยใน 2 ชั่วโมง ผมแยกเสียงได้ 
ในขณะที่มีเสียงรบกวน  เรำสำมำรถได้ยินเสียงที่แท้จริงที่เรำอยำกฟัง

• เสียงมันบอกอะไรเรำมำก  ผมไปเดินถ่ำยภำพตำมชุมชน เรำไม่กล้ำบอกว่ำก�ำลัง 
ทดลองเป็นคนตำบอดอยู่ ก็มีคนสงสำรผมในฐำนะที่เป็นคนตำบอดตอนแก่  เชื่อไหมว่ำ  
ควำมดีงำมในใจคนมันไม่ได้ผูกติดที่หน้ำตำหรือฐำนะ  คนที่ถำมผมและเป็นห่วงเป็นใยผม 
คือคนจน  คนที่มีฐำนะเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำหรืออื่น ๆ  ไม่เคยถำมผมเลย  น�้ำเสียงของเขำที่ 
ออกมำมันจับใจมำก  มันรู้สึกถึงควำมดีงำมของจิตใจมนุษย์  พอเรำได้ยินเสียง สิ่งหนึ่ง 
ที่ผมรู้สึกได้คือขนลุกทั้งตัวเลย  ควำมดีมันเป็นอย่ำงนี้นี่เอง  ตอนที่เรำมองเห็น ตำมัน 
บดบังควำมจริงหมด  เห็นหน้ำตำเขำ เห็นกำรแต่งตัวของเขำ เห็นสภำพแวดล้อมของเขำ  
สิ่งเหล่ำนี้เบี่ยงเบนจำกประเด็นหลักของควำมเป็นจริงออกไป  พอเรำถูกปิดตำ เรำได้ยิน 
น�้ำเสียง และรู้ว่ำคนเรำส่งอำรมณ์ออกมำทำงเสียง  ไม่ได้ออกมำที่หน้ำตำ  บำงคนเก็บ 
อำกำรทำงหน้ำตำไว้ดีมำก  แต่เก็บควำมจริงของเสียงไว้ไม่พ้น

• ช่วงต้นที่เรำทดลองเป็นคนตำบอดและลองถ่ำยภำพ  เรำก็ต้องคิดว่ำ วัตถุมีขนำดเท่ำนี้  
น่ำจะถอยไปประมำณกีเ่มตรจงึจะถ่ำยภำพได้ ซึง่ตอนตำดไีม่ได้คดิถงึรำยละเอยีดพวกนีเ้ลย  
เพรำะเรำผูกติดกับกำรมองเห็น  เหมือนกับกำรเดินไปได้เองโดยธรรมชำติเพรำะมีสติ   
ไล่เป็นขั้นตอนไปเรื่อย ๆ   จริง ๆ  แล้วคนเรำมีทำงออก  แต่บอกว่ำไม่มีทำงออกเพรำะยัง 
ไม่มีสติ  เมื่อเรำมีสติ ต่อมำปัญญำก็เกิด  เมื่อมีปัญญำแล้ว เรำก็ต้องซ้อมและฝึกฝน   
ถ้ำเรำมีควำมหยำบมำก่อน เรำก็ต้องลองผิดลองถูกจนงง และติดกับดักตัวเองว่ำท�ำไม 
ถึงท�ำไม่ได้  แต่ทุกอย่ำงเริ่มต้นที่สติก่อน  อย่ำงผมตอนลองเป็นคนตำบอดถ่ำยภำพเรือ 
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• เด็กตำบอดวำงใจเรำเพรำะเรำมองเห็น  เขำผูกพัน เขำก็เชื่อใจ  พอเรำบอกว่ำภำพ 
ยังใช้ไม่ได้ เขำก็มองว่ำมันยังไม่ถึง และเขำก็พยำยำมท�ำให้มันถึงจุดที่ดีให้ได้  แต่เด็ก 
บำงคน เรำแก้หลำยที จนเขำท้อ เรำก็กระตุ้นให้เขำเปลี่ยนอำรมณ์ควำมรู้สึก แล้ว 
เริ่มต้นใหม่ ให้ก�ำลังใจใหม่  แต่เนื่องจำกเวลำที่เรำอยู่กับเด็กมีจ�ำกัด เพรำะฉะนั้นเรำ 
ต้องคิดกระบวนกำรว่ำ เด็กเขำได้โอกำส แต่มีเวลำจ�ำกัด  เรำต้องสอนโดยไม่พูด   
ทุกคนไม่ชอบให้คนมำเทศน์มำสอน แต่เรำสอนแบบไม่สอน  

• หลำยเรื่องเด็กตำบอดก็เป็นครูสอนผมเหมือนกัน  อย่ำง ด.ช. เอ ที่ผมสอนเขำ  
ในทำงกลับกัน เขำก็สอนผมด้วย  เอเป็นเด็กที่มีควำมคิดแตกต่ำงจำกคนอื่นมำกที่สุด   
มีเด็กคนไหนที่จะถ่ำยภำพหู ตำ เสื้อผ้ำของตัวเองในหัวข้อ “ควำมสุขของฉัน”   
แสดงว่ำควำมคิดของคนไม่เหมือนกัน  เรำจะเอำตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ได้  เพรำะฉะนั้น 
เรำต้องฟังเขำ เพรำะนี่เป็นเรื่องของเขำ  เขำจะก�ำหนดชะตำชีวิตของตัวเองอย่ำงไร   
ถ้ำเป็นเรื่องที่เขำมีควำมสุข โดยสังคมไม่ได้รับผลกระทบ มีควำมสุขร่วมกัน เรำก็หนุน 
เขำ ให้เขำรู้สึกว่ำเขำเป็นคนก�ำหนดตัวของเขำเอง  เขำถึงจะยืนด้วยตัวเองได้  ถ้ำเขำ 
จะถ่ำยรูปแล้วเรำบอกให้ถ่ำยอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ เขำจะไม่มีวันโตและยืนด้วยตัวเองได้   
เรำไม่สำมำรถยัดเยียดตัวเรำเข้ำไปในใจของเขำได้ เพรำะไม่อย่ำงนั้นเรำก็จะได้หุ่นยนต์ 
มำอีกตัวหนึ่ง ที่ท�ำหน้ำที่คล้ำยเรำ  

• ทุกอย่ำงในโลกพัฒนำได้ เริ่มต้นจำกควำมไม่มีก่อน  หลอดไฟก็มำจำกที่ไม่มีหลอดไฟ 
มำก่อน  ถ้ำคนไม่มีควำมฝัน ไม่มีจินตนำกำร ก็ไม่มีหลอดไฟ  เหมือนกัน ถ้ำเขำคิด 
อะไรมำ เรำก็ปล่อยให้เขำคิด และให้เขำเรียนรู้เองว่ำเป็นไปได้หรือไม่  แล้ววันหนึ่งเขำ 
จะเติบโตได้

• เรำก็เรียนรู้ ดูเด็กไป และย้อนกลับมำดูตัวเอง

สอนครูอาสาให้สอนเด็กตาบอด
• อย่ำงแรกคือ ให้เขำเป็นคนตำบอดก่อน 10-15 นำทีก็ยังดี 
ตอนถ่ำยรูปก็ให้ลองเป็นคนตำบอดแล้วถ่ำยรูป จะได้รู้ว่ำเขำ 
ถ่ำยได้หรือไม่ อย่ำงไร  เวลำเขำสอนคนตำบอดถ่ำยรูป เขำจะ 
ได้เข้ำใจ ได้อำรมณ์ควำมรู้สึกนั้นด้วย  สอนถ่ำยรูปเสร็จ จะพูด 
เรื่องกำรสนทนำกับคนตำบอดว่ำเรำควรจะพูดอย่ำงไร  เพรำะ 

• ถ้ำเรำสังเกตควำมสุขของเขำ จะเห็นว่ำอยู่ที่กำรกระท�ำก่อน  แต่ว่ำต้นไม้ ดอกไม้ 
งำม ๆ  มันขึ้นมำจำกกระบวนกำรต่อจำกนั้น นั่นคือควำมส�ำเร็จที่คนอื่นชื่นชมเขำ   
รูปภำพจะสวยหรือไม่ ส�ำหรับเขำมันเหมือนกันหมด  เพรำะว่ำเขำมองไม่เห็นสิ่งที่ 
เขำท�ำได้  แต่เมื่อเขำท�ำส�ำเร็จแล้ว ได้ยินน�้ำเสียงของคนที่ชื่นชม ซึ่งเขำจับได้ว่ำมี 
ควำมรู้สึกอย่ำงไรกับเขำ เป็นสิ่งที่มีค่ำมำกกว่ำควำมสวยงำมของรูปภำพ

• กำรที่เรำสอนให้เด็กพยำยำมถ่ำยภำพเดิมครั้งแล้วครั้งเล่ำ ท�ำให้เขำรู้สึกท้ำทำย   
ถ้ำได้รูปเดียวแล้วเรำเลิก เด็กจะเขวว่ำฉันเก่งตั้งแต่ครั้งแรก  ทุกอย่ำงก็ท�ำแค่ครั้งเดียว 
หมดเลย  มันไม่ถูกต้อง  เรำจะแนะน�ำว่ำพื้นที่ว่ำงในภำพมันมำกไป  เขำจะรู้สึกว่ำ 
ครั้งเดียวไม่จ�ำเป็นจะต้องได้ภำพที่ดี  เขำก็ต้องพยำยำมท�ำอีกจนมันใช้ได้  เขำจะเข้ำใจ 
ว่ำบำงครั้งถ่ำยภำพครั้งเดียวก็ได้แล้ว  แต่บำงครั้งต้องถ่ำยสำมถึงสี่ครั้ง  บำงทีถ้ำผม 
ขี้เกียจ บอกว่ำภำพนี้ใช้ได้แล้ว ก็จบ  แต่เรำไม่ยอม จะยื้อให้เขำถ่ำยอีกให้เหมือน 
ในชีวิตจริงว่ำ คนเรำไม่ใช่ท�ำได้ในครั้งเดียวทุกอย่ำง  ถึงแม้ว่ำบำงครั้งภำพดีอยู่แล้ว  
เรำก็ยื้อให้มันดีได้อีก เรำใช้กุศโลบำยท�ำให้เขำรู้สึกว่ำมันไม่แน่  ถ้ำเรำบอกว่ำได้ทุกครั้ง  
เขำจะเหลิง  เรำเองก็เป็น ชมเรำมำก ๆ  ก็เหลิง  เด็กก็เหมือนกัน ยิ่งถ้ำเขำมองไม่เห็น  
แล้วเรำชมเขำ เขำจะเริ่มผยอง เพรำะฉะนั้นเรำก็ต้องสกัด เกี่ยวขำให้ล้มบ้ำง  สอนให้ 
เขำรู้ว่ำ ชีวิตไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ

เมื่อเด็กตาบอดถ่ายภาพ
• ฐำนะทำงบ้ำนของเด็กในโรงเรียนตำบอด 
จะผสมกัน  ถ้ำเด็กอยู่เขตใกล้กรุงเทพฯ ก็อำจ 
เป็นครอบครัวที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้  แต่ถ้ำไป
ทำงอีสำนหรือออกไปไกลหน่อย ก็ยำกจน 
มำกกว่ำ  คนอื่น ๆ  ที่เข้ำมำบริจำคที่นี่ ใช้เวลำ 
ส่วนมำกก็ 2 ชั่วโมง มำถึงก็เลี้ยงข้ำว เด็ก ๆ   
ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็กลับไป  แต่พวกผมมำ 
ตั้งแต่ 9 โมงเช้ำ อยู่ถึง 6 โมงเย็น  บำงที  
2 วันด้วย เด็กก็ผูกพันกับเรำมำกกว่ำ เพรำะ 
เรำลงไปคลุกกับเขำ  เด็กที่นี่มำอยู่ประจ�ำที่ 
โรงเรียน ต้องรอปิดเทอมถึงจะได้กลับบ้ำน  
ทั้งที่เป็นวัยที่ควรอยู่กับพ่อแม่
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วิสัยทัศน์ของกลุ่ม
• พูดตรง ๆ  ว่ำผมไม่มีวิสัยทัศน์ แล้วคนจะเชื่อไหม  เรำหวังให้เด็กตำบอดมีควำมสุข  
และสำมำรถพัฒนำร่ำงกำยและจิตใจของเขำได้  และตอบโจทย์สังคมว่ำ กำรให้อย่ำงไร 
จึงจะยั่งยืน แต่เรื่องวิสัยทัศน์เรำไม่เคยคิดเลย  เรำท�ำสองอย่ำงนี้ มันเพอร์เฟ็กต์ใน 
ตัวเองอยู่แล้ว  ที่เรำท�ำมำกขึ้นเรื่อย ๆ  เป็นเพรำะเรำเห็นแล้วว่ำ เรำต้องให้เพื่อเด็ก 
ด้อยโอกำส  กลำยเป็นว่ำ ควำมดีที่มีอยู่ในใจของครูอำสำมันพำไปเรื่อย ๆ  ไม่จบ

• เรำยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง  ศักยภำพของเขำมีพื้นฐำนแค่นี้ เขำขยับขึ้น เรำก็พอใจแล้ว 
ถ้ำเอำแบบที่ในหลวงท่ำนสอนไว้ก็บอกว่ำ “ขำดทุนคือก�ำไร”  ถ้ำมองเป็นตัวเงิน เรำมำ 
สอน เรำต้องควักเงิน  ถำมว่ำนี่คือกำรขำดทุนของเรำใช่ไหม  แต่ว่ำมันคือก�ำไร  ก�ำไร 
ของเรำคือควำมสุข  ไม่รู้จักจบที่เรำได้สอน ได้ท�ำ ได้เห็น และมีควำมภำคภูมิใจตำมมำ

• พอท�ำเรื่องพวกนี้ มันก็สัมพันธ์กับใจ  ยิ่งสัมพันธ์กับใจมำก ใจเรำก็ละเอียดอ่อน  
ถ้ำเรำคำดหวังหรือตั้งเป้ำ มันจะเครียดทั้งคนท�ำและคนรับ  เรำจะพยำยำมผลักเด็ก 
ให้เป็นอย่ำงนั้นเพรำะเรำตั้งเป้ำหมำยเอำไว้  แต่ทันทีที่เรำหันมำมองว่ำ เด็กมีควำม 
แตกต่ำงกัน เรำจะตั้งเป้ำหมำยเดียวกันว่ำ ทุกคนจะต้องเก่งหรือรู้เท่ำกันไม่ได้  เพรำะ 
ฉะนั้นเป้ำหมำยคือเขำพัฒนำขึ้นแค่ไหนก็คือแค่นั้นตำมเงื่อนไขที่เขำเป็น  ถ้ำเด็กคนไหน 
ท�ำไม่ได้ เรำก็ไม่คำดหวัง  เรำก็เติบโตไปด้วยกัน เขำดีขึ้นเรำก็ดีใจแล้ว  เขำมีควำมสุข 
เรำก็ดีใจแล้ว

ครั้งแรก ๆ  ส�ำคัญ  ครั้งแรกที่ไม่รู้จักกันเลย ต้องระวัง ถ้ำสนิทคุ้นเคยกันแล้ว ก็คุยเล่น 
นอกต�ำรำได้  หรือกำรเดินกับคนตำบอดต้องท�ำอย่ำงไร เรำก็จะบอก

• บำงเรื่องผมก็ไม่พูดจนกว่ำเขำจะถำม  ส่วนที่ต้องสอนก็ท�ำให้เหมือนจงใจบอก 
หรือสอน  ทุกคนมีขีดจ�ำกัดในกำรรับฟังและกำรยอมรับ  ถึงแม้ว่ำเขำจะยอมรับเรำ  
แต่ทุกครั้งที่เรำพูด บำงทีเขำก็เบื่อ เรำเองก็เบื่อ  บำงเรื่องรู้สึกว่ำส�ำคัญ ผมก็จะพูด 
ลอย ๆ  เหมือนกับไม่มีคนฟังเรำ ผมจะไม่มองไปทำงเขำเลย  แต่ถ้ำเขำฟัง เขำจะเอำ 
ไปคิดเอง  ผมคิดว่ำเรื่องนี้ส�ำคัญ เพรำะถ้ำเรำคิดว่ำเรำเป็นผู้น�ำและต้องกำรให้เกิด 
กำรยอมรับ ต้องรู้ว่ำกำรสอนเขำแบบนี้จะท�ำให้เกิด Collective Leadership ได้

ผู้น�าที่แท้จริง
• ปัญหำของทุกที่คือ ทุกคนต้องกำรเป็นที่ 1 กันหมด  คนไม่ได้มองเป้ำหมำยว่ำ 
สุดท้ำยแล้ว สิ่งที่ท�ำนั้นเพื่ออะไร  ถ้ำเรำจบตรงนี้ได้ว่ำ ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไร   
ผมคิดว่ำ collective จะเกิดได้เมื่อผู้น�ำตัวจริงต้องพูดให้ได้ก่อนว่ำสิ่งที่เรำท�ำคืออะไร   
ไม่อย่ำงนั้น collective จะล้มเหลว เพรำะคนที่เป็นผู้น�ำยอมรับไม่ได้กับกำรไม่เป็นที่รู้จัก  
ไม่ได้เกียรติหรือหน้ำตำ ไม่มีส่วนในควำมภำคภูมิใจหรือควำมส�ำเร็จ  กลำยเป็นเหมือน 
คนรับใช้  ไม่มีส่วนร่วมอะไรมำกกว่ำนั้น  แต่กำรรับใช้คือขั้นสูงสุดของผู้น�ำที่แท้จริง  
เพรำะว่ำเขำเหมือนมำบริกำรให้ทุกคนท�ำ  คนที่เป็นนำยกรัฐมนตรี ถ้ำไม่ได้คิดหวัง 
อะไร เขำต้องมำบริกำรให้ทุกคนท�ำ แล้วให้รัฐมนตรีแต่ละคนเป็นเจ้ำของผลงำน   
ถ้ำเป้ำประสงค์ชัดเจน แล้วเรำยึดเป็นหลัก ทุกอย่ำงก็เกิด  ส�ำหรับคนที่เป็นผู้น�ำ  
ควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจต้องพยำยำมอยู่ในใจให้มำกที่สุด

• ถ้ำเรำย้อนดูในประวัติศำสตร์ คนที่เป็นผู้น�ำอย่ำง 
มหำตมะคำนธี หรือ เนลสัน แมนเดลลำ เขำมี 
อ�ำนำจ แต่เขำไม่ได้แสวงหำอ�ำนำจ และไม่ได้เป็น 
คนใช้อ�ำนำจ  แต่ผู้น�ำโดยทั่วไปมักแสวงหำอ�ำนำจ   
ตัวอย่ำงของบ้ำนเรำอยู่ที่ในหลวง  พระองค์ไม่ได้มี 
อ�ำนำจใด ๆ  ในทำงกฎหมำย แต่มีบำรมีมำกกว่ำ 
อ�ำนำจเยอะ  ควำมดีที่พระองค์ทรงท�ำ 
เป็นต้นทุนที่ส�ำคัญมำก
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• ส่วนที่เรำถูกติฉินนินทำแรง ๆ  เช่นบอกว่ำท�ำให้เด็กตำบอดมีกิเลสท�ำไม  ท�ำให้เขำ 
เกิดควำมอยำกท�ำไม  มีประโยชน์อะไร เพรำะเขำมองไม่เห็นสิ่งที่ถ่ำย พวกนี้ก็เหมือน 
กับก้อนหินที่โยนมำ  เรำก็เอำหินนั้นไปประดับตกแต่งสวน 

• อุปสรรคน่ะมี แต่ก�ำแพงอุปสรรคนั้นแพ้ควำมดีงำมในใจ  ที่เรำท�ำมำก็มีปัญหำล้มลุก 
คลุกคลำนมำตลอด แต่ควำมดีงำมในใจเรำเป็นตัวพำข้ำมก�ำแพงนี้เอง ซึ่งเป็นเรื่อง 
ส�ำคัญ  จึงได้เรียนรู้ว่ำ ท�ำไมมหำบุรุษไม่แสวงหำอ�ำนำจ ไม่ใช้อ�ำนำจ แต่ว่ำเป็นคนที่มี 
อ�ำนำจที่สุด  นั่นคือควำมดีงำมในใจของเขำมันมหำศำล จึงสำมำรถทลำยอุปสรรคได้ 
ทุกอย่ำง

ไม่ใช่กรอบที่ตีกรอบหัวใจ
• ชีวิตของผมเปลี่ยนไปก็ในช่วง 10 ปีมำนี้ คือเปลี่ยนในแง่ที่มีผลในทำงปฏิบัติจริง ๆ    
มันลงเข้ำไปในใจ  ตอนที่เรำท�ำกิจกรรมนักศึกษำ เรำเหมือนเป็นพวกหัวก้ำวหน้ำ  
จะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม แต่คนที่อยู่ในกลุ่มเครียดทั้งนั้นเลย  หำคนที่มีควำมสุข 
แท้จริงไม่มีเลย  เหมือนถูกควำมคิด สภำพแวดล้อมที่จะต้องเป็นคนหัวก้ำวหน้ำ  
ท�ำกิจกรรม ต้องเสียสละ ตีกรอบว่ำต้องท�ำ ซึ่งไม่ได้ออกมำจำกใจ  แต่พอเรำได้ปฏิบัติ 
ธรรม ได้เรียนรู้ชีวิต รู้ถึงควำมไม่แน่นอน ได้เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ  มำกขึ้น และได้หันกลับมำ 
มอง ก็เริ่มรู้สึกว่ำกรอบนั้นไม่มี  และกำรที่บอกว่ำไม่ได้อยู่ในกรอบนั้นคืออยู่ในกรอบ   
ที่บอกว่ำอยู่ในกรอบก็คืออยู่นอกกรอบ  เพรำะใจเรำไม่ได้ผูกพันกับเรื่องพวกนี้  บำงคน 
ที่บอกว่ำต้องอิสระถึงจะท�ำหลำย ๆ  สิ่งได้นั้น อยู่ในกรอบที่เรียกว่ำเสรีภำพ

• เรำอยู่อย่ำงนี้ก็ท�ำไปแบบนี้  มันไม่ใช่กรอบที่ตีกรอบหัวใจ  เพรำะฉะนั้นเรำท�ำแบบนี้ 
ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเครียดอะไร มีควำมสุขมำก

• บำงเรื่องเรำคำดหวังหลำยครั้ง เรำก็ต้องกลับมำทบทวน  บำงเรื่องคำดหวังครั้งหนึ่ง 
แล้วจบ ขึ้นอยู่กับว่ำหนักเบำแค่ไหน  แต่เมื่อเรำเรียนรู้มำกขึ้นเรื่อย ๆ  เรำก็ปล่อยวำง 
เรื่องต่ำง ๆ  ได้เร็วขึ้น  ว่ำเรื่องอย่ำงนี้มีปัจจัยที่เรำควบคุมไม่ได้  เรำมำท�ำจิตอำสำ  
ต้องมีพรหมวิหำร 4 ให้ครบ คือถ้ำเรำมีเมตตำ กรุณำ แต่ไม่มีมุทิตำ อุเบกขำจะตีกลับ   
เรำจะเหน็ว่ำคนทีท่�ำดเีพือ่สงัคม พอท�ำไปแล้วถกูสงัคมกลนื บำงทกีต่็อต้ำนสงัคมไปเลย  
เพรำะผิดหวังกับสิ่งที่ตัวเองคำดหวังและทุ่มเทไป  ยิ่งทุ่มเทมำกก็ตีกลับรุนแรงเหมือน 
บูมเมอแรง

หน้าที่ของเราคือรดน�้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
• มีเด็กตำบอดที่ถ่ำยรูป เขียนกลอน แล้วได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ แต่พอเขำเข้ำเรียน 
มหำวิทยำลัย เวลำของเขำก็หำยไปเพรำะเขำทุ่มเทมำกกว่ำเด็กตำดี  เขำไม่มีโอกำส 
ได้ถ่ำยภำพอีก แต่เรำก็ยังติดต่อกับเขำ เพรำะหวังให้เขำเป็นคนน�ำร่องให้เกิดควำม 
หลำกหลำยในสังคม ท�ำให้สังคมเห็นว่ำ อะไรที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เสมอ เพียงแต่ 
เรำเปิดใจยอมรับมันก่อนหรือเปล่ำเท่ำนั้นเอง  ถ้ำใจเรำปิดว่ำเป็นไปไม่ได้ ก็เป็นไปไม่ได้ 
แน่นอนอยู่แล้ว

• ของอย่ำงนี้เรำไม่สำมำรถบอกว่ำกี่ปีถึงจะได้  ครูบำอำจำรย์สอนเรำว่ำ เรำปลูก 
ต้นไม้ เรำบอกได้ไหมว่ำวันนี้จะออกดอก วันนี้จะออกลูก  หน้ำที่ของเรำคือรดน�้ำ  
พรวนดิน ใส่ปุ๋ย คอยก�ำจัดโรคและแมลงรบกวน ถึงเวลำจะออกดอกออกผลก็ออกเอง   
กำรรดน�้ำพรวนดินของเรำคือ กำรมำหำเด็กบ่อย ๆ  ให้เขำมีควำมสุข  เปิดโอกำสให้เขำ 
แสดงศักยภำพในตัวเขำเอง  กำรเติบโตเป็นเรื่องภำยในใจของเขำ  ต้นไม้แต่ละต้นโต 
ไม่เท่ำกัน

Tips
หลำยเรื่องเด็กตำบอดก็เป็นครูสอนผมเหมือนกัน  ถ้ำเรำไม่คิดว่ำเรำเก่งไปหมด

เรำยอมรับที่จะเรียนรู้  



หวัใจหลกัของการท�างานร่วมกนัของสนัตวิธิคีอื การกระจายอ�านาจ   
เพราะการกระจายอ�านาจท�าให้แต่ละส่วนมีประสิทธิภาพ  เริ่มต้น 
จากการกระจายข้อมูล ไม่มีการปิดข้อมูลลับ  ทุกคนต้องแบ่งปัน 
ความรู้ทั้งหมดที่มีร่วมกันในที่ประชุมเพื่อให้ข้อมูลเราเท่ากัน  เวลา 
ลงท�างาน ทุกคนมีอ�านาจการตัดสินใจเป็นของตัวเอง  การให้ข้อมูล 
ครบถ้วนก็ท�าให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ  จึงไม่มีใครตัดสินใจได้ 
ดีกว่าเพราะมีข้อมูลมากกว่า
นารี เจริญผลพิริยะ
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นาร ีเจรญิผลพริยิะ ใช้สนัตวิธิใีนการท�างานเยยีวยาจติใจของผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์รนุแรง 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติอาสาสักขีพยาน กระบวนการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และอื่น ๆ 
มาตลอด ด้วยความตั้งใจจะหว่านเมล็ดพันธุ์ทางเลือกในการแก้ไขความขัดแย้ง นอกเหนือจากการ 
ใช้ความรุนแรงหรือการยอมจ�านน

ส�าหรบันาร ีงานฝึกอบรมสนัตวิธิเีป็นงานป้องกนัความรนุแรงและความสญูเสยีต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิ 
ขึ้น  ส่วนงานสันติอาสาสักขีพยานเป็นงานแก้ไข เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจน�าไปสู่ความรุนแรง และ 
การเยียวยาจิตใจและฟื้นคืนความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่พึงกระท�าหากเกิดความรุนแรงขึ้นแล้ว

ปัจจบุนันารที�างานหลายอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาความขดัแย้ง โดยเฉพาะในเขตสามจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การเป็นวิทยากรหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข ของสถาบันพระปกเกล้า 
เป็นกรรมการ “สนัตธิาน”ี โมเดลทีใ่ห้ตวัแทนชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาการให้บรกิาร 
ของภาครฐัให้สอดคล้องกบัความต้องการทีแ่ท้จรงิของประชาชน ตลอดจนเป็นผูเ้ข้าร่วมในเวททีีเ่ปิด 
โอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาสังคมปะทะสังสรรค์กันด้วย

นารี เจริญผลพิริยะ
นักสันติวิธี

นารี เจริญผลพิริยะ
นักสันติวิธี

ภาพ : ดวงสุดา สร้างอ�าไพ, เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
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คืองานแก้ไข  เมื่อมีเคสก็เข้าไป เช่น งานสันติอาสาสักขีพยาน  อันที่ 3 คือตีกันแล้ว  
ก็ท�าเรื่องการเยียวยา ฟื้นคืนความสัมพันธ์ (reconciliation)  สามส่วนนี้ครบวงจรของ 
สันติวิธี  ส่วนรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเป็นเรื่องอะไร  เราต้องหว่านโปรยความคิด 
ลงไปให้มาก เพราะที่หว่านไปนี้จะงอกกี่เมล็ดก็ไม่รู้ แต่เราต้องท�า

• หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นหลักสูตรที่สอน 
สันติวิธีให้คนในสามจังหวัด  จัดปีละ 2 เดือน เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน  นักเรียนมาจาก 
ทุกภาคส่วนทั้งต�ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้น�าศาสนา สื่อ เยาวชนที่แอกทิฟ คือ 
จัดองค์ประกอบให้คนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมีโอกาสมาท�าความรู้จักกัน และมี 
ความรู้ในการมองปัญหาความขัดแย้ง ว่ามีช่องทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติได้อย่างไร   
ในขณะเดียวกันก็ปะทะสังสรรค์กันด้วย  ในหลักสูตรจะมีวิทยากรหลากหลาย คนที่ 
เคยอยู่ในขบวนการมาก่อนอยู่ในคุกก็มี  เราก็พาเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปในคุกเพื่อเรียนรู้ว่า 
คนเหล่านี้เข้าไปสู่การจับอาวุธได้อย่างไร วันนี้เขาคิดอย่างไร  หลักสูตรนี้ปรับได้ตาม 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น

• โมเดลสันติธานีที่เราเป็นกรรมการ เป็นข้อเสนอของนักศึกษาพระปกเกล้าเกี่ยวกับ 
การแก้ปัญหาภาคใต้  เป้าหมาย คือท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ 
ประชาชนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  โดยมีข้อเสนอคือปรับการบริการของรัฐให้สอดคล้อง 

มีฐานเป็นนักอบรมสันติวิธี
• เราท�างานสามอย่าง  งานฝึกอบรมสันติวิธีเป็นงานป้องกัน คือการให้ความรู้คนว่า 
ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น คุณมีวิธีจัดการความขัดแย้ง มีสันติวิธีเป็นอีกวิธีหนึ่งด้วย   
คนส่วนใหญ่แบ่งเป็นสองประเภท  พวกหนึ่งคือยอมจ�านนต่อความขัดแย้งและยอมเป็น 
ฝ่ายถูกกระท�า กับอีกพวกหนึ่งคือคิดแต่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา  สิ่งที่เราบอกเขาคือ  
ไม่ต้องเป็นทั้งสองอย่างนี้ก็ได้  อันนี้เป็นงานฝึกอบรมเพื่อโปรยความคิด  อันที่ 2  

กับความต้องการของประชาชน  บริการที่ว่าคือ โรงเรียน  
โรงพยาบาล โรงพัก และปรับเศรษฐกิจชุมชนให้สอด 
คล้องกับฐานทางวัฒนธรรม  มีการท�าสภาพลเมือง 
ซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามาช่วยลิสต์ปัญหาและข้อเสนอ 
ของประชาชนที่จะไปก�ากับการปรับปรุงการให้บริการ   
มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน  
โรงพัก ต้องมีทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธ  หรือปัญหา 
เรื่องประชาชนไม่ยอมไปคลอดที่โรงพยาบาล  เมื่อมี 
สภาพลเมือง ก็ท�าให้เรารู้ว่าพอเด็กคลอดออกมา ใน 
วิถีเดิมโต๊ะบีแดหรือหมอต�าแยจะอาบน�้าสมุนไพรให้เด็ก 
และท�าพิธีขอพรจากพระเจ้า  แต่ถ้าคลอดในโรงพยาบาล 
จะไม่มีขั้นตอนนี้  ชาวบ้านก็ไม่ยินดีที่จะมาคลอดที่ 
โรงพยาบาล  แต่รัฐกลับมองว่าเป็นปฏิกิริยาที่ชาวบ้าน 
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ไม่ยอมรับ  การแก้ปัญหาที่แล้วมา แทนที่พยายามจะ 
ท�าความเข้าใจ รัฐกลับเริ่มต้นด้วยไม้อ่อนคือ ให้แรงจูงใจ 
ให้มาคลอดที่โรงพยาบาล เช่นมีกิฟต์เซตแจก ก็ยัง 
ไม่ได้ผล  เลยใช้ไม้แข็งโดยบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่า ถ้า 
ไม่มาคลอดที่โรงพยาบาลจะไม่ออกใบเกิดให้  แต่ยิ่ง 
พยายามแก้ปัญหากลับยิ่งแย่ เพราะค้นรากของปัญหา 
ไม่พบว่าคืออะไร  แต่ที่เรารู้มาได้เพราะกลไกสภา 
พลเมือง ซึ่งเราออกแบบให้เขามีส่วนร่วม 

เยียวยา : ท�าให้ก้าวพ้นจากทุกข์โศก
• เราท�างานเป็นหัวหน้าโครงการเยียวยาครอบครัว 
ผู้สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบจากจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่ช่วงปี 2547 มีเหตุการณ์ใหญ่ 
คือ 28 เมษายน ที่มีการบุกกรือเซะและที่อื่นทั้งหมด  
10 จุด เสียชีวิตทั้งหมด 107 คน  เราใช้ค�าว่า 28  
เมษาฯ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดเมื่อมีการจ่ายเงิน 
เยียวยา เพราะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกัน คือรวมตัว 
กันมีมีดพร้าและบุกเข้าไปโจมตีเจ้าหน้าที่ แล้วถูกยิง 
เสียชีวิต  เราลงไปเพราะเกิดเหตุความรุนแรงและได้เจอ 

และประคับประคองให้เขากลับมายืน รับผิดชอบชีวิตตัวเอง สนับสนุนให้มีอาชีพ 
และเลี้ยงลูกได้  ถ้าใช้ค�าว่าบ�าบัด (therapy) แทนค�าว่าเยียวยา จะท�าให้คนรู้สึกว่า 
ตัวเองเป็นผู้ป่วย  เวลาที่คนรู้สึกว่าป่วย จะหายยาก ก็เลยเลี่ยงไปใช้ค�าว่า healing  
คือเยียวยา ซึ่งนุ่มนวลกว่า “บ�าบัด” และท�าให้คนหายเร็วขึ้น  พอเราท�ากลุ่ม เราจะ 
เข้าใจคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  แต่กระบวนการที่เราท�าเป็นเบื้องต้น เมื่อ 
คลื่นลมในจิตใจสงบลงแล้ว  หลังจากนั้นต้องมีองคาพยพจากรัฐเข้ามาประคับประคอง 
ให้มีอาชีพ เด็กมีการศึกษา และดูแลกันไปอย่างต่อเนื่อง 

• ในกระบวนการของเราต่างจากนักจิตวิทยาอยู่เรื่องหนึ่งคือ เขาท�าเป็นรายเคส ไม่ได้ 
ท�าเป็นกลุ่ม  แต่เราท�าเป็นกลุ่มและไม่ได้ท�าครั้งเดียว  อย่างกลุ่มตากใบท�าเต็มรูปแบบ  
ห้าครั้งต่อปี  ครั้งแรกคือให้เขาปลดปล่อยความทุกข์ ให้เขาสามารถพูดถึงความทุกข์ของ

กับคนประสบเหตุ  สิ่งที่เราเห็นคือ เมื่อผู้ชายตาย ผู้หญิงต้องรับผิดชอบครอบครัว   
หลายคนลูกยังเล็ก เด็กบางคนอยู่ในท้อง  การสูญเสียคนที่รักในครอบครัวไป ตัวเขาจะ 
ฟื้นฟูขึ้นมาดูแลครอบครัวอย่างไรเป็นเรื่องหนึ่ง  อีกเรื่องหนึ่งคือ ถ้าเขาไม่สามารถท�า 
สิ่งนั้นได้  ลูกของเขาจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาในอนาคต  เมื่อนักสันติวิธีมองปัญหานี้ 
จะเห็นเป็นวงจร  ถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราไม่ท�าอะไร ความรุนแรงนี้จะเป็นปฏิกิริยา 
สืบทอดไปอีกรอบหนึ่ง  เราเองก็ไม่เคยท�า แต่เราก็ทนไม่ได้ที่จะไม่ท�าอะไร  เรารู้สึกว่า 
เป็นหน้าที่  ค�าว่า “เป็นหน้าที่” คือ ถ้าไม่ได้ท�าอะไรจะเสียใจ ซึ่งหนักหนากว่ามาก

• ดังนั้นงานที่ต้องท�าคืองานเยียวยา  ฐานเดิมของเราจบจิตวิทยาสังคม เราก็ใช้ 
การบ�าบัดทางจิตใจโดยใช้กลุ่ม (group therapy) คือท�าให้เขาพ้นออกมาจากความ 
ทุกข์โศก  เพราะความทุกข์โศกเหมือนคลื่นอารมณ์ ท�าให้ไม่มีสติพอที่จะยืนขึ้นท�าอะไร   
สิ่งที่เราต้องท�าคือ ท�าให้คลื่นลมพวกนี้สงบลง  ต้องปล่อยความทุกข์ออกไป  
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เขา  หลักการคืออะไรก็ตามที่เราเก็บไว้ มันจะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ในตัวเรา   
นึกถึงทีไรก็จะเจ็บปวด  วิธีหนึ่งที่จะช่วยคือ ท�าให้ปรากฏเพื่อให้เกิดและดับ โดยให้เกิด 
ในที่ที่มีความรักความเมตตาหรือมีความเป็นมิตร  เราใช้กลุ่มสร้างความเป็นมิตรให้เขา 
สามารถพูดถึงความทุกข์  จะร้องไห้ก็สามารถท�าได้  ทุกคนยอมรับและยินดีจะรับฟัง 
ความทุกข์ของเพื่อนในวง  พอได้พูดออกมาก็รู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้น ไม่เป็นเรื่องที่ต้อง 
เก็บเอาไว้ต่อไป  หลายคนคิดว่าเขาทุกข์ที่สุดในโลกอยู่คนเดียว  พอฟังความทุกข์ของ 
คนอื่นแล้ว รู้สึกว่าเขาแย่กว่าตัวเราอีกก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ เกิดก�าลังใจขึ้น  กลุ่มจึงเป็น 
อ่างที่จะรองรับความทุกข์  หลายเรื่องเขาได้เรียนรู้จากกลุ่ม เช่น วิธีด�าเนินชีวิตต่อไป 
ให้ได้ การหาอาชีพ ท�าอะไรเป็นกลุ่ม อย่างท�าน�้าพริกของผู้ได้รับผลกระทบฯ ก็ไปได้ 
เร็วขึ้น แทนที่จะต้องอยู่คนเดียว

• ครั้งที่ 2 ท�าเรื่องความรักความยินดี  จากเสียงร้องไห้ก็กลายเป็นเสียงหัวเราะ   
ครั้งที่ 3 ท�าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่กรณี เช่น เรากับทหารจะอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างไร  อย่างตากใบ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจะรู้สึกว่าถูกกระท�าโดยทหาร  เวลาเจอ 
ทหารจะกลัวหรือวิ่งหนี  เมื่อท�าแบบนี้ อีกฝ่ายจะคิดว่าเราเป็นผู้ร้าย จึงต้องหาวิธี 

พูดถึงความรู้สึก  คนที่มาก็สามารถเข้าใจได้ว่า ไม่ว่าเป็นเหยื่อฝ่ายไหนก็ตกทุกข์ได้ยาก 
เหมือนกัน  เราคาดหวังว่าคนที่มาจะกลับไปเล่าให้คนที่ไม่ได้มาฟัง  ครั้งสุดท้ายที่เรา 
อยากให้มีการสมานไมตรีระหว่างเหยื่อนี้ เราจัดได้แค่ 30 คน  ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้ 
ยังถือว่าต�่า ยังไม่เห็นพลังที่ชัดเจน  แต่นับว่าเป็นก้าวแรกในการน�ากลุ่มต่าง ๆ  มาเจอกัน 

• งานที่ปรากฏต่อมาเป็นงานที่อดีตผู้ประสานงานงานพื้นที่ให้แก่โครงการฯ ของเรา  
เขียนโครงการต่อส�าหรับผู้หญิงที่ผ่านกระบวนการนี้ เพื่อรวมกลุ่มและฝึกฝนศักยภาพ 
ต่างๆ เช่น ฝึกเป็นดีเจ ฝึกเป็นนักข่าวพลเมือง ฝึกเป็นคนกลาง ท�าให้เขาสามารถ 
สื่อสารเรื่องของเขาเองได้  ฝึกไกล่เกลี่ย และท�าเรื่องอาชีพด้วย  เกิดเป็นพลังกลุ่มของ 
เหยื่อความรุนแรงที่มีที่มาหลากหลาย เป็นทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม เหยื่อเจ้าหน้าที่รัฐ  
ผู้ต้องคดี ฯลฯ  เราช่วยเป็นวิทยากรและฝึกให้เขามีบทบาทในแง่งานสันติภาพและ 
สันติวิธีเพิ่มขึ้น ซึ่งใช้เวลา 10 ปีกว่าที่ผู้เสียหายจะเริ่มมีบทบาทในงานสันติภาพ

สมานฉันท์ต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
• ต่อมามีการแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์  เราเป็นอนุกรรมการเยียวยาด้วย ตั้งใจว่า 
จะเข้าไปคุมทิศทาง สื่อสารเรื่องนี้กับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องว่าจะท�าอะไร เริ่มต้นอย่างไร   
เราให้ท่องเลยว่าการเยียวยาผลกระทบจากความขัดแย้งต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
ตอนหลังมีคณะกรรมการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน  เราเข้าไปเป็น 
ประธานคณะกรรมการประสานงานภาครัฐกับภาคประชาชนเพื่อการเยียวยา  รัฐท�า 
ระนาบกว้าง ในขณะที่ประชาชนท�าน้อย แต่มีทักษะความรู้ลึก รู้เรื่องดีว่าผู้ได้รับผลกระทบ 
มีปัญหาอย่างไร  ท�าให้สองอันนี้มารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  มีการประชุมทุกปี 
เพื่อยกปัญหาจากข้างล่างขึ้นมา และให้รัฐมนตรีส�านักนายกรัฐมนตรีมาฟังข้อเสนอ  เรา 
ใช้กลไกนี้เป็นตัวก�ากับการท�างาน  แต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล ท�าให้กลไกนี้หยุดลงไป 
และกลายเป็นเรื่องการใช้เงินจ�านวนมหาศาลเพื่อการเยียวยา ซึ่งท�าให้มีปัญหามาก  

ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่โดยไม่กลัวให้ได้ 
คือต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้ 
ป้องกันตัวเอง รู้จักการพูดจากับอีกฝ่าย  
เรื่องอคติและการลดอคติ ลดทัศนคติ 
แบบเหมารวมระหว่างมุสลิมกับทหาร   
ครั้งที่ 4 ก็ให้เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคน 
กลุ่มอื่นที่เป็นเหยื่อเหมือนกัน รวมทั้ง 
ภรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย  เจตนาคือ 
ต้องการให้เขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้  
เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างพลัง 
(empowerment)  ครั้งที่ 5 พาคนที่ 
ยกมือว่าอยากเจอกับภรรยาเจ้าหน้าที่รัฐ  
มาเจอกันที่กรุงเทพฯ และเราเชิญคนอื่น ๆ   
เช่น ลกูสาวของครทูีเ่สยีชวีติ ภรรยาต�ารวจ  
ภรรยาของสายให้กับทางการมาด้วย  
แล้วท�ากระบวนการให้แต่ละคนมีโอกาส 
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• ช่วงที่ผ่านมา เราเยียวยาชาวบ้านหรือกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 
และปรับให้รัฐมองเขาใหม่แทนจากเดิมที่เรียกว่า “โจร” “ครอบครัว 
โจร” “ลูกโจร”  งานที่เราท�าคือปรับทัศนคติใหม่ว่า ถ้าเราไม่ 
เยียวยาคนเหล่านี้ ความรุนแรงจะกลับมาอีก เพราะจะเป็นระเบิด 
เวลาของอนาคต ซึ่งก็ท�าได้แล้ว  ทางฝ่ายภรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ทหาร ต�ารวจ ครู ก็พยายามให้มาพบกับฝ่ายเหยื่อ มีปฏิสัมพันธ์ 
ช่วยเหลือกัน ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเหมือนกัน มีสภาพ 
จิตใจแบบเดียวกัน  พอเขาเล่าถึงชีวิตก็มีความเห็นอกเห็นใจกัน 
แล้ว  งานก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่าย  ฝ่ายรัฐ 
และฝ่ายขบวนการก็ได้รับการดูแล  แต่พอมาเจอคลื่นเงินลูกใหม่นี้  
ความสัมพันธ์เลยระส�่าระสาย  เราเลยรู้สึกว่าการเยียวยาด้วย 
เงินนี่กลายเป็นสึนามิ

แต่ละจิ๊กซอว์เป็นตัวแทนของภาพทั้งหมด
• เรามีฐานคิดที่เชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพ มีคุณค่า มีความหมาย 
สิ่งที่เราท�าคือท�าให้เขาเห็นว่าเขามีศักยภาพ ค้นหาศักยภาพของ 
ตนเอง และใช้ศักยภาพร่วมกับคนอื่น  เวลาที่เราใช้ค�าว่า “ผู้น�า”  

• ในเอเชียส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีวัฒนธรรมชมคน  อะไรที่ดีไม่ค่อยบอกว่าดี  อะไรที่ไม่ได้เรื่อง 
ก็มักติ  คนเลยอยู่ในวัฒนธรรมที่เห็นแต่ข้ออ่อนข้อเสียและดูถูกตัวเองว่าไม่ได้เรื่อง  เราต้อง 
ท�าให้เขาเห็นว่าคนเรามีทั้งสองส่วน  กระบวนการกลุ่มก็ต้องท�าให้เขามองเห็นจุดแข็งของ 
ตัวเอง  ท�าอย่างไรจะท�าให้ยืนได้ด้วยตัวเองและลดการพึ่งพิง  สังคมเราเป็นสังคมอุปภัมภ์   
เวลามีอะไรเกิดขึ้น เราจะหาผู้น�ามาช่วย ต้องหาคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มาช่วยเรา ไม่เคย 
คิดว่าเราจะท�าอะไรได้ด้วยตัวเอง  ในสังคมไทยเราเรื่องนี้ต้องเปลี่ยน

• อีกข้อหนึ่งคือไม่ท�างานคนเดียว  ไม่ใช่ว่าต้องโดดไปให้แตกต่างจากคนอื่น  แม้ว่าที่เรา 
เป็นอาจจะต่างจากคนอื่นโดยอัตโนมัติ แต่ต้องรู้ว่าเราจะเชื่อมกับคนอื่นอย่างไร และเคารพ 
กันและกัน  ถ้าพูดว่าการน�าเพื่อท�าให้ส�าเร็จหรือท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง 
ก็ต้องรวมกันจากฐานคิดนี้

เหมือนเป็นคนที่โดดออกมาจากคนอื่น เป็นคนจ�านวนน้อยในคนจ�านวนมาก  แต่ที่เรา 
คิดไม่ใช่แบบนั้น  ทุกคนมีศักยภาพส่วนบุคคล  เขาอาจไม่เก่งเรื่องนี้ แต่เขาจะเก่งเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งแน ่ๆ  เพียงแต่จะค้นพบสิ่งนั้นหรือไม่  โดยทั่วไปเวลาเราหาผู้น�า  เรามักหา 
เพียงคนสองคนที่โดดเด่นเหมือนอยู่บนยอดพีระมิด  วิธีคิดแบบนี้ท�าให้เกิดการแข่งขัน 
และบั่นทอนพลังของผู้คน  เราน่าจะท�าให้ทุกคนเห็นว่าเขามีศักยภาพอะไร และรวมเอา 
ศักยภาพนั้นมาประกอบกัน แล้วเคารพกัน  การที่จะท�าอะไรส�าเร็จไม่ได้ใช้ศักยภาพเดียว 
เหมือนเล่นจิ๊กซอว์ที่พอต่อ ๆ  ไป แล้วถ้าขาดสักตัว จะไม่เป็นภาพ  หรือถ้าหยิบตัวไหน 
ออกไป ภาพจะไม่สมบูรณ์  ทุกตัวในภาพจึงเป็นตัวแทนของภาพนั้น  ถ้าคนรู้จักสิ่งนี้  
เขาจะรู้ว่าเขามีความหมายอย่างหนึ่งอย่างใดในสังคมนี้ และมีต�าแหน่งแห่งที่ของเขา   
ท�าตรงจุดของเขาเต็มความสามารถด้วย และมองว่าตัวอื่นเขาเดินอย่างไรด้วย  เหมือน 
นกที่บินไปด้วยกันแล้วปีกไม่ชนกัน  นกก็มีวิธีบิน ถ้าเขาบินเป็นล�าดับกัน จะมีการทดแรง 
กัน  คนที่บินถัดลงมาก็ใช้แรงน้อยลง คอยเปลี่ยนกันขึ้นไป
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สันติอาสาสักขีพยานภาคใต้
• พอเห็นว่างานในภาคใต้พอไปได้ เราก็มาท�าเรื่องสันติอาสาสักขีพยานและสร้างคน 
ในพื้นที่  งานใหม่เริ่มต้นที่พื้นที่ใหม่คือการเข้าไปเป็นคนกลางเวลาที่เกิดการเผชิญหน้า 
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน  ส�าหรับนักสันติวิธี งานสันติอาสาสักขีพยานเป็นการ 
ป้องกันความรุนแรงในอนาคต  ช่วงนั้นภาคใต้มีม็อบเกิดขึ้นมาก เช่น เจ้าหน้าที่ไปจับ 
คนในหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่เชื่อจึงปิดล้อมไม่ยอมให้ต�ารวจเอาคนออกจากพื้นที่ เกิดการ 
เผชิญหน้ากัน  บางเรื่องก็ปิดถนนนานเป็นวัน ๆ   บางครั้งมีการกราดยิงและมีการปิด 
พื้นที่ไม่ให้คนออกมา  เราคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องมีคนกลาง จึงเขียนโครงการเพื่อ 
พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ที่เป็นกลางขึ้นมา เพื่อให้รู้จักการปฏิบัติการอย่างสันติวิธี  แต่หา 
คนท�าได้ยาก เหตุผลคือไม่สามารถเป็นกลางได้  สันติอาสาสักขีพยานท�างานมา 2 ปี 
ระหว่างปี 50-51 ก็ยุติบทบาทลง เพราะคนในพื้นที่ไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้น�าได้

• สันติอาสาสักขีพยานไม่ได้ท�าเฉพาะในที่ชุมนุมเท่านั้น เราไปนั่งในศาลด้วย คือไปนั่ง 
เฉย ๆ  แต่ช่วยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นธรรม เพราะเราเป็นฝ่ายที่ 3  ศาลก็ถามว่า 
คุณเป็นใคร ท�าไมไม่ไปท�างาน  เลยบอกว่าดิฉันก�าลังท�างานอยู่  นี่คืองานของดิฉัน   
บางครั้งเราพบว่าการแปลของล่ามประจ�าศาลไม่ตรงกับผู้ให้การ  ศาลไม่รู้ภาษามลายู 
ก็จะเชื่อตามคนที่แปล  แต่เรามีล่ามของเรามาด้วย พอแปลผิดเราก็ยกมือเลย  ศาลก็ 
บอกว่าคุณไม่มีหน้าที่ ต่อไปนี้ให้สังเกตการณ์เฉย ๆ   อย่างไรก็ดีมันก็ช่วยเพราะอย่างน้อย 
เขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาเหมือนกัน

สันติอาสาสักขีพยานกรุงเทพฯ
• พอเราเห็นว่ามีการเผชิญหน้ากัน เราก็ประกาศออกไปว่าจะฝึกอบรมคนท�าหน้าที่ 
สันติอาสาสักขีพยานเพื่อลดความสูญเสีย มีคนมาน้อยกว่าที่คิด  ที่มาและอบรมไป 
แล้ว พอในสถานการณ์จริงก็เข้าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หรือเรียกแล้วไม่มา แต่ไปเจอกัน 
ในม็อบ  เราฝึกให้หลายอย่าง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล ให้รู้จักอาวุธเคมีหรืออาวุธที่อาจ 
ใช้ในสถานการณ์ การป้องกันตัวเอง เชิญหน่วยกู้ภัยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
วิธีการควบคุมอารมณ์  ให้มีโอกาสฟังคู่กรณี  เชิญแกนน�าเสื้อแดงเสื้อเหลืองมาพูดถึง 
ความคิด ทัศนคติต่อคนที่คาดหวังว่าจะท�าหน้าที่นี้  เพราะเราประเมินว่าจะมีความรุนแรง 
ในม็อบและต้องการหาคนท�างานมากขึ้น

• ตอนเหตุการณ์ความรุนแรงปี 2553 เราท�าเรื่องเจรจาขอพื้นที่ เช่น วัดปทุมวนาราม 
บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ แถวบ่อนไก่ ซึ่งเป็น 
พื้นที่ใกล้การชุมนุมด้วย  ก่อนเกิดเหตุเราเข้าไปในวัดเพื่อหาคนช่วยเป็นทีมดูแลผู้ชุมนุม  
แต่หาไม่ได้  เราคิดว่าท�าอย่างไรก็ได้ที่จะช่วยชีวิตคนเอาไว้  วิธีที่เราท�าคือเข้าไปเจรจาขอ 
พื้นที่เป็นเขตอภัยทาน และแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายม็อบกับรัฐบาลทราบว่ามีพื้นที่นี้ 
โดยต้องไม่มีอาวุธเข้าไปในเขตอภัยทานเพราะเป็นที่หลบภัยของคน  แต่เราไม่มีทีมจัดการ 
และคนที่พกอาวุธคงไม่เชื่อเรา  เป็นเรื่องที่เรายอมรับว่าไม่สามารถท�าพื้นที่นี้ให้ปลอดภัย 
สมบูรณ์ได้  แต่ถึงอย่างนั้นผู้ชุมนุมบางคนที่เราได้คุยก็ขอบคุณเรามากที่ท�าเรื่องนี้ เพราะ 
ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะตายก็ได้  พอฟังอย่างนี้ เราก็เห็นว่ามันได้ผลระดับหนึ่ง เพราะทหาร 
ก็ไม่ได้ถือปืนเข้าไปในวัด

• การเป็นฝ่ายที่ 3 มีหลายรูปแบบ 
และช่วยส่งผลต่อสถานการณ์  อย่างน้อย 
ท�าให้ความรุนแรงยุติลงชั่วคราวได้  โดย 
ทฤษฎีการมีบุคคลที่ 3 อยู่ในที่ที่มีความ 
ขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย บางทีไม่ต้อง 
ท�าอะไร ขอให้ไปยืน ขอให้ไปปรากฏตัว 
ที่นั่นก็สามารถท�าให้กลไกท�างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพได้ เพียงแค่แสดงตนว่า 
เป็นฝ่ายที่ 3
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Tips
หลกัการคอือะไรกต็ามทีเ่ราเกบ็ไว้ มนัจะเหมอืนเมลด็พนัธุท์ีฝั่งอยูใ่นตวัเรา นกึถงึทไีรกจ็ะ 

เจบ็ปวด  วธิหีนึง่คอืท�าให้ปรากฏเพือ่ให้เกดิและดบั โดยให้เกดิในทีท่ีม่คีวามรกัความเมตตาหรอื 
มีความเป็นมิตร  พอได้พูดออกมาก็รู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้น  ไม่เป็นเรื่องที่ต้องเก็บเอาไว้ต่อไป   
พอฟังความทุกข์ของคนอื่นแล้ว รู้สึกว่าเขาแย่กว่าตัวเราอีก ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ เกิดก�าลังใจขึ้น

จัดองค์กรแบบสันติวิธี
• งานสันติอาสาฯ จะมีบัดดี้ ต้องไปสองคน ไม่ไปคนเดียวเพื่อที่ว่าถ้าคนหนึ่งหาย   
อีกคนจะต้องรู้ว่าหายที่ไหน เมื่อไร เป็นกติกา  ในทีมจึงไม่มีการน�าแบบที่คนทั่วไปเข้าใจ  
ทุกคนสามารถน�าได้หมดและเข้าใจแนวคิดของงานที่จะไปท�า ทั้งบทบาทหน้าที่และรู้ว่า 
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินใจเอง และถ่ายทอดปัญหาเมื่อกลับมารวมกัน  ถ้าใน 
พื้นที่มีปัญหา ต้องติดต่อกับข้างนอก  หรืออยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องประสานกับส่วนอื่นเพื่อ 
สนับสนุนคนที่อยู่ในพื้นที่  และแต่ละต�าแหน่งเปลี่ยนกันได้หมด

• หัวใจหลักของการท�างานร่วมกันของสันติวิธีคือการกระจายอ�านาจ  เพราะการ 
กระจายอ�านาจท�าให้แต่ละส่วนมีประสิทธิภาพ  เริ่มต้นจากการกระจายข้อมูล ไม่มีการ 
ปิดข้อมูลลับ ไม่มีที่บางส่วนรู้ บางส่วนไม่รู้  ทุกคนต้องแบ่งปันความรู้ทั้งหมดที่มีร่วมกัน 
ในที่ประชุม เพื่อให้ข้อมูลเราเท่ากัน  เพราะข้อมูลมีส่วนในการตัดสินใจ  เวลาลงท�างาน  
ทุกคนมีอ�านาจการตัดสินใจเป็นของตัวเอง  และการให้ข้อมูลครบถ้วนท�าให้การตัดสินใจ 
มีประสิทธิภาพ  จึงไม่มีใครตัดสินใจได้ดีกว่าเพราะมีข้อมูลมากกว่า  อันนี้เป็นวิธีจัดองค์กร 
แบบสันติวิธี

• นอกจากนี้ต้องตัดสินใจร่วมกันด้วย เช่น จะลงพื้นที่หรือไม่ลง  แต่เมื่ออยู่ในพื้นที่แล้ว  
ให้อ�านาจคนในพื้นที่ตัดสินใจว่าจะถอยหรือจะอยู่ ต้องรับผิดชอบตัวเอง  แต่ละคนจึงบอก 
ว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเพราะคนอื่นผลักดันไม่ได้เลย  และเราพยายามไม่ให้ 
มีการผลักดันกันด้วย เช่น ไม่ให้มีการเรียกร้องให้ใครต้องไปโดยที่เขาไม่พร้อมที่จะไป เขา 
สามารถตัดสินใจไม่ไปได้  ใครไม่ไปจะถูกหาว่าขี้ขลาดไม่ได้  ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง 

และเราต้องบอกให้รู้ว่ามีความเสี่ยง  หากใครตัดสินใจไป เราต้องสนับสนุน  คือเราอาจ 
ชักจูงได้ แต่ตัดสินใจแทนไม่ได้

• ทั้งหมดนี้เราท�ากันหลายคน  เราเสมอภาคมาก  ตอนที่เราท�างาน เราไม่เคยรู้สึกว่า 
ใครเป็นผู้น�าเลย เพราะทุกคนที่ท�างานด้วยกัน เรารู้สึกว่ามีหัวใจแบบเดียวกัน คือต้อง 
ท�าอะไรบางอย่างแล้วมารวมกันว่าจะท�าอย่างไร แบ่งงานกัน แล้วไปด�าเนินการ  ใคร 
ถนัดอะไรท�าอันนั้น

• คนที่จะท�างานนี้จะต้องมีฐานทางจิตใจ  ทีมของเรามีหลายศาสนา  เวลาที่เราพูดถึง 
สันติภายใน เราต้องกว้างพอที่จะไม่จ�ากัดให้เป็นแบบใดแบบหนึ่ง  แต่ต้องท�างานภายใน 
กับตัวเองในแบบที่ตัวเองเชื่อ  เช่น เมื่อลงพื้นที่ภาคใต้ สตาฟฟ์เราเป็นมุสลิม เราก็จะพูด 
ถึงเรื่องสันติภายในในลักษณะการจัดการกับอารมณ์ว่า ถ้ามีฐานทางศาสนาของตัวเอง 
อยู่แล้ว ก็ให้ใช้วิธีที่เคยใช้แล้วประสบความส�าเร็จ  แต่ถ้าไม่มี เราก็สอนเรื่องการใช้ 
ลมหายใจ และท�าให้ความกลัวเป็นจินตนาการ  วิธีแก้จินตนาการคือท�าให้เห็นความจริง 
เพราะความกลัวเป็นความคิดที่คิดเอาเองไปล่วงหน้า  และพอเจอกับความจริงจะพบว่า 
ความกลัวก็จะหายไป  สตาฟฟ์ที่ท�างานที่ภาคใต้ต้องให้ผ่านสถานการณ์ในการลงพื้นที่ที่
เคยมีเหตุรุนแรง แต่เรารู้ว่าปลอดภัยพอที่จะลงไปได้  พอผ่านสถานการณ์นี้ เขาจะเริ่มรู้ว่า 
จินตนาการคืออะไร ความจริงคืออะไร  ท�าให้เขารู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างไร  
จะท�าอย่างไรกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง  นอกจากนี้ยังมีการเยียวยากลุ่มหลังจาก 
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจส่งผลทางอารมณ์ เช่น นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ หรือ 
รู้สึกผวาด้วย



85น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

สิ่งที่พวกเราต้องทําเพื่อทําให้เป้าหมายเราสําเร็จและทําให้
คนจํานวนหนึ่งมากับเราด้วยคือ เราต้องมองเห็นคนก่อน
ต้องได้ยินสิ่งที่คนที่มากับเราหรือเดินตามเราพูดและต้องการ 
เราต้องมองเห็นคน มองเห็นสิ่งที่เราทํากับคนว่ามันมีความหมาย 
ทุกคนมีชีวิตและจิตใจ  ชีวิตและจิตใจของทุกคนเหมือนกัน
ไม่ว่าจะชาติ ศาสนาใดก็เหมือนกัน  ถ้ามีความทุกข์ก็ไม่ต้องการ
ถ้ามีความสุขก็อยากได้รับ  ฉะนั้นเขากับเราก็เป็นเช่นเดียวกัน
นพ. นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต
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นพ. นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต

นพ. นิรันดร์
วิชเศรษฐสมิต

นพ. นรินัดร์ วชิเศรษฐสมติ ชาว จ. นนทบรุ ีเป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลมายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี 
ตัง้แต่เรยีนจบคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลและใช้ทนุทีโ่รงพยาบาลปานาเระ 3 ปี เป็นผูอ้าํนวย 
การคนที่ 10 ที่อยู่ในตําแหน่งมาตั้งแต่ปี 2540

มายอ เป็นอําเภอขนาดเล็กในพื้นที่สีแดง มีประชากรไม่ถึง 6 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 
เชือ้สายมลายแูละนบัถอืศาสนาอสิลาม ฐานะยากจน  โรงพยาบาลมายอมขีนาด 30 เตยีง ปลกูเป็น 
ตึกสองชั้น ขยายจากตึกชั้นเดียว 10 เตียง ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในอําเภอ

โรงพยาบาลประสบปัญหาเจ้าหน้าทีม่อีตัราหมนุเวยีนสงู โดยเฉพาะหลงัจากเหตกุารณ์ความ 
ไม่สงบเริม่เกดิขึน้ในปี 2547 ทีบ่คุลากรผูม้ปีระสบการณ์ลาออกเป็นจาํนวนมาก นพ. นรินัดร์จงึเริม่ต้น 
นาํกระบวนการทางจติตปัญญาเข้ามาใช้ ได้แก่ หลกัคณุธรรมทางศาสนา การสือ่สารอย่างสนัต ิ(Non 
Violence Communication) การรบัฟังและสานเสวนา (Listening and Dialogue) ทกัษะทางวฒัน- 
ธรรม (Cultural Fluency) การให้บรกิารด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์และการดแูลแบบองค์รวม จติอาสา 
และการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบฯ การจดัการความรู ้และกระบวนการอบรมแบบจติตปัญญา  ทาํให้ 
บคุลากรในโรงพยาบาลมคีวามสามารถในการ “กลบัสูภ่าวะปรกต”ิ ได้อย่างรวดเรว็ แม้เมือ่ประสบกบั 
เหตกุารณ์ความไม่สงบ  ปัจจบุนัแม้มปัีญหาขาดแคลนแพทย์ แต่เจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลอยูท่าํงาน 
ทีน่ีน่านขึน้ อยูก่นัอย่างครอบครวั และมมีติรจติมติรใจ ทัง้ยงัได้รบัรางวลัในระดบัประเทศจากหน่วย 
งานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเยีย่มบ้านผูป่้วย อนามยัแม่และเดก็ การฟ้ืนฟเูยยีวยา และอืน่ ๆ

นพ. นิรันดร์กล่าวว่า “มีคนบอกว่าผมช่างเป็นคนที่อดทน เป็นคนเสียสละ แต่ถ้าใครไปโรง 
พยาบาลผม จะรู้ว่ามันไม่จริง  ผมไม่ต้องอดทน ไม่ต้องเสียสละ  มันเป็นบรรยากาศที่ทําให้เรา 
อยู่ได้  บรรยากาศนี้เกิดจากผู้คน  เพราะคนที่นี่เขาเป็นอย่างนี้ ผมจึงเป็นอย่างนี้”

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลมำยอ อ. มำยอ จ. ปัตตำนี
แพทย์ชนบทดีเด่นประจ�ำปี 2549

มูลนิธิแพทย์ชนบท แพทย์ดีเด่นในชนบทประจ�ำปี 2556
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล



เมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลมายอ อาจไม่มี 
ใครคิดว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ใน  
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ค่าที่บรรยากาศ 
และเจ้าหน้าที่บริการอย่างเป็นมิตร 
นอกจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลที่ 
ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจาก  
สององค์กรแล้ว คณะท�างานในโรงพยาบาล 
ยังได้รับรางวัลด้านสาธารณสุขอีกมากมาย 
และหลากหลายสาขาด้วย
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วิกฤตของโรงพยาบาล
• อ. มายอเป็นอําเภอที่ไม่มีโรงเรียนมัธยมฯ เมื่อก่อนอําเภอมีแค่มัธยมฯ 3 โรงเรียน 
สอนศาสนา หรือคนมายอแท ้ๆ  และจบจากใน อ. มายอมักจะไม่ได้เป็นถึงหมอหรือ 
พยาบาล  ไม่ได้วิชาชีพแม้กระทั่งอนุปริญญา  คนที่มาทํางานโรงพยาบาลมายอจึงไม่ใช่ 
คนในพื้นที่ อยู่ไม่เกิน 10 ปีก็ต้องย้ายกลับบ้าน ต้องไปดูแลพ่อแม่ มีลูกต้องเข้าเมือง  
เพราะอําเภอเราไม่มีโรงเรียนในระดับวิชาชีพ  ทุก 10 ปีจึงหมุนเวียนเกือบทั้งหมดเลย   
คนที่ออกไปสัก 5-6 ปีกลับมา จะเจอคนรู้จักไม่ถึงครึ่ง  คนที่มาทํางานในโรงพยาบาล 
จึงเป็นคนนอกตลอด  เรารู้สึกว่าทําไมคนมาแล้วก็ไป ๆ   รู้สึกว่ามันเป็นแค่ทางผ่านของ 
คนที่เริ่มต้นทํางาน แต่เราจะเสียดายเวลาที่เขาจากไปทุกครั้ง  ผมอยู่มานานจนเห็นคน 
หลายรุ่นมาก ตั้งแต่รุ่นพี่ที่เขาไปแล้ว พอรุ่นใหม่มา ก็ยังออกไปอีก  ผมคิดว่าถ้าเรามา 
นั่งเสียใจกับเสียดายคนที่ด ีๆ  ที่มาเติบโตในโรงพยาบาลเราแล้วก็ออกไปอยู่อย่างนี้ เรา 
คงไม่มีความสุข  เราคิดใหม่ว่า โรงพยาบาลมายอจะมีคุณภาพได้ ก็คงเป็นในลักษณะที่ 
ทําให้คนในโรงพยาบาลเติบโตพร้อม ๆ  กับทําหน้าที่ในระบบสาธารณสุขไปด้วย  ผมเลย 
เข้าใจว่า การเรียนรู้ในโรงพยาบาลเป็นเรื่องสําคัญ และได้คิดว่าคนที่กําลังเติบโต เขาควร 
ได้รับคุณค่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญ

• ช่วงปี 2547-2548 หลังเหตุการณ์ความไม่สงบปีกว่า ๆ  เราสูญเสียเจ้าหน้าที่ที่เป็น 
ชาวไทยพุทธหนึ่งคน มีการย้ายออกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนระดับหัวหน้า  ประมาณปี  
2548-2550 โรงพยาบาลวิกฤตมาก  ผมยังรู้สึกไม่ไหวเลย  เราไม่ได้กลัวอย่างเดียว  
แต่เรารู้สึกว่าคนสําคัญ ๆ  ที่เคยอยู่กับเรา คุณหมอและหัวหน้าฝ่าย เช่น หัวหน้าฝ่าย 
เภสัชฯ พยาบาลที่เก่ง ๆ  อยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อนผมก็ไปหมด  ปัญหาคือ ผมรู้สึกว่าเรา 
เหลือคนน้อยลง ๆ   คนรุ่นใหม่ที่เข้ามารู้สึกเดียวดายเพราะรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เขา 
ไปกันหมด ทั้งที่เคยอยู่ได้นาน  เลยเกิดความคิดอีกอย่างขึ้นมาว่า ทําอย่างไรให้คน 
ในโรงพยาบาลมายอที่ไม่ใช่คนมายอ เขารู้สึกดีและอยู่ได้นาน

• เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความกลัวอยู่ แต่เราจะทําอย่างไรให้คนที่อยู่ในพื้นที่กลับมาปรกติ 
ได้เร็ว  ผมคิดว่าคนในพื้นที่นี้จะอยู่อย่างปราศจากความกลัว ความเสียใจ ความโกรธ 
ไม่ได้  เมื่อไรที่มีการสูญเสียคนใกล้ชิด ญาติ หรือคนใกล้ชิดของเพื่อนร่วมงาน เป็นไปไม่ได้ 
ที่จะไม่มีความรู้สึก  แต่ผมอยากให้กลับมาเป็นปรกติและทํางานได้อย่างรวดเร็ว

• ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลมีการหล่อหลอม มี 
วัฒนธรรมเก่าแก่เป็นพื้นเดิมอยู่แล้ว เช่น ความ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การดูแลซึ่งกันและกัน  พี่สอน 
น้องเรื่องความดี  แต่พอหลังสถานการณ์ความ 
รุนแรง มีเรื่องทางลบเข้ามา เช่น ความสูญเสีย  
ความกลัว ความรู้สึกเสียใจ รู้สึกผิด

• เป็นโชคดีของตัวผมเองและทีมงานที่มีคน 
เข้ามาช่วยเหลือเราหลังการสูญเสียเจ้าหน้าที่   
ปี 2549 ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา จาก 
มหาวิทยาลัยมหิดลมาทํากระบวนการของ 
จิตตปัญญาให้ที่โรงพยาบาลผม ด้วยการใช้  
“สานเสวนา” (Dialogue)  เราเลยรู้สึกว่า 
เรื่องพวกนี้เยียวยากันได้  มีอาจารย์ศุภวรรณ  
พึ่งรัศมี และทีมจากมูลนิธิบราห์มากุมารีฯ  
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีมาช่วย 
เยียวยาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเรียกผมไปช่วยฝึกและดูแลคนที่อื่นด้วย  เมื่อเรา 
ได้ประสบการณ์พวกนี้มา ก็พบว่ามีเงื่อนไขอยู่สามสี่อย่างที่ทําให้คนที่นั่นเกิดความดี 
ความงาม และความรักได้มากขึ้น

สามเครื่องมือส�าคัญ
• อย่างแรก หลักการศาสนา  ตอนแรกผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราต่างศาสนา เราก็สนใจ 
แต่หลักธรรมะของเรา  แต่พอเรามองเห็นว่าทําไมเขาถึงเมตตากันได้ง่าย ๆ   เขาสามารถ 
ให้คนด้อยโอกาส ให้เด็กกําพร้า ให้หญิงหม้ายโดยไม่คิดอะไรเลย  ในหมู่พวกเขาเอง เขาจะ 
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด  หลักศาสนาเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน 
ไม่ควรทําร้ายกัน  เรามีหน้าที่อะไร แล้วเราทําหน้าที่ของเรา คือ ทําตามหลักศาสนาที่ควร 
จะเป็น  ตรงนี้ทําให้เราหันมามองพวกเรากันเองว่า ดีแค่ไหน  เราเมตตาทุกคนเหมือน 
พี่น้องของเราหรือเปล่า  เรามีหน้าที่ต้องทําอะไร  เราได้ทําหน้าที่ของเราดีพอหรือยัง   
สองสามอย่างนี้ทําให้เรากลับมาทําสิ่งที่ควรจะทํา เช่น การช่วยเหลือดูแลคนในพื้นที่ 
ที่ไม่สงบตามความรู้ในวิชาชีพของเรา ทําให้เราเห็นความสําคัญของตัวเราเอง
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• อย่างที่ 2 ปัญหาของทุกหน่วยงาน 
แม้แต่หน่วยงานทางสาธารณสุข 
ที่พบว่ามีเยอะมากเพราะคนต่างกัน 
มีหลากหลายวิชาชีพ ทั้งหมอ พยาบาล 
เภสัชกร ทันตแพทย์ และมีหลายระดับ 
มาก ทําให้เห็นไม่ตรงกันตลอดเวลา 
โรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีปัญหาแม้จะ 
ไม่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ก็ตาม  ยิ่งเรา 
อยู่ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงและมีความ 
ขัดแย้งกัน ก็ยิ่งมีเหตุผลที่จะทําให้คน 
ออกไปได้ง่าย  สานเสวนาทําให้เรา 
เข้าใจว่า ถ้าเราถอดหัวโขนออกไปก่อน  
แล้วนั่งคุยกันดี ๆ  ก็แก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง 
เรารู้สึกว่าการนั่งลงคุยกันมันมีอะไร 

(Non Violence Communication) เข้ามาอบรมให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  จึงพบ 
ว่าการไม่ตัดสิน ตีความ ตําหนิกันก่อน จะทําให้เราคุยกันง่ายขึ้น  เราอธิบายความรู้สึก 
ของตัวเองและความต้องการที่เราอยากได้รับกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทําให้แต่ละคนพบว่าเราก็ 
เป็นมนุษย์เหมือนเขา  แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนทําได้หมดเพราะมันไม่ง่าย  แต่เรายืนอยู่บน 
หลักเหมือนกันคือ ถ้ามีอะไรอย่าตัดสิน อย่าตีความ อย่าตําหนิได้ไหม  คุยกันอย่าง 
ตรงไปตรงมา  น้องใหม่ที่เข้ามาทํางานโรงพยาบาลจะต้องผ่านคอร์สการสื่อสารอย่าง 
สันติ 1-2 วัน หรือวันครึ่งถ้าผมสอนเอง โดยมีทีมน้อง ๆ  มาช่วยสอน อันนี้คือเครื่องมือ 
อย่างที่ 3

• โรงพยาบาลของเราจึงมีลักษณะของความเข้าอกเข้าใจกันและความสัมพันธ์ที่ดี   
เรายังมีปัญหาเหมือนเดิม แต่เรากลับสู่ปรกติได้ง่ายในท่ามกลางความไม่สงบ  ข้างใน 
โรงพยาบาลของเราก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลในสามจังหวัด ทั้งที่พื้นที่ของเรามีระดับ 
ความรุนแรงอันดับต้นๆ  คนที่มามายอ เช่น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่มา 
ประเมิน HA (Hospital Accreditation) ยังแปลกใจว่า ทําไมคนที่นี่ทํางานเหมือน 
อยู่ในเหตุการณ์ปรกติ จนลืมนึกไปว่า เขาอยู่ในพื้นที่ที่มีความรุนแรง  การสร้างความ 
สัมพันธ์และการแก้ปัญหาในโรงพยาบาลจึงทําให้เกิดความงอกงามขึ้นมาหลายอย่าง   
โรงพยาบาลสามารถเติบโตในความเปลี่ยนแปลงที่คนรุ่นเก่าออกไปและคนรุ่นใหม่เข้ามา

โรงพยาบาลกับหลักศาสนา
• เราให้ความสําคัญแก่หลักศาสนา  โรงพยาบาลกับหลักศาสนา ถ้าเรารวมกันด ีๆ   
เอาหลักการทางศาสนามาปรับ คนเราก็ดี  การบริการของเราก็สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ของเขา ทุกอย่างก็จะดีขึ้นโดยธรรมชาติ  คนในโรงพยาบาลผม 92% เป็นคนมุสลิม   
เขาละหมาดกันอยู่แล้ว  ผมก็เชิญผู้นํา 
ทางศาสนามาบรรยายธรรมในวันศุกร์ 
สดุท้ายของเดอืนในช่วงปี 2552-2554   
บางเดือนเราเชิญมาสองครั้ง  เราบอกผู้ 
มาบรรยายว่า ขอให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
กับการดูแลสุขภาพ การเป็นจิตอาสา  
สํานึกในการทําความดีของตนเองเพื่อ 
ส่งเสริมให้งานในวิชาชีพดีขึ้น  ทุกท่านก็ 
จัดให้  โรงพยาบาลเราเคยได้รับเกียรติ 

มหัศจรรย์  เราสามารถนั่งคุยแบบมนุษย์กับมนุษย์  ปรากฏว่าปี 2549 เราสามารถ 
ใช้สานเสวนาแก้ปัญหาระหว่างเรากับคนไข้ แก้ปัญหาระหว่างวิชาชีพ และปัญหาทั่วไป 
ที่เกิดขึ้นในองค์กรของรัฐ โดยผู้อํานวยการต้องถอดหมวกเวลานั่งคุยกันเป็นวงกลม  
ไม่เคยมีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้ ถ้านั่งลงคุยกัน  เราใช้คําว่า “นั่งลงคุยกัน” นะครับ

• เรารู้สึกดีมากว่า ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ให้เราพูดกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราเสมอว่า 
“รู้สึกว่าเรามีอะไรที่แตกต่างกันแล้วนะ  มีอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างที่ผมไม่รู้   
สงสัยผมต้องฟังคุณก่อนละ”  คือเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าถ้ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกัน  
ขอฟังก่อน  พอเราฟังแล้วจะทําให้คุยกันง่ายขึ้น  แต่ถ้าฉันขอพูดก่อน จะเป็นอีกเรื่อง 
หนึ่ง  และถ้ามีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ ขอให้เข้าใจกันก่อน ขอให้คิดถึงความสัมพันธ์ก่อน 
วาระหน้าค่อยคุยกันอีกที

• เคยมีช่วงหนึ่งในปี 2551 ที่เราใช้สานเสวนาแล้วติด ๆ  ขัด ๆ  เช่น ผมถูกเจ้าหน้าที่ 
ระดับล่างกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทํา หรือเขารู้สึกไม่เป็นธรรมเรื่องการพิจารณาความดี 
ความชอบ เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดี  สานเสวนาจึงติดตรงที่ว่า แม้เมื่อมีโอกาสคุยกัน  
แต่ถ้าเราคุยกันด้วยภาษาที่พยายามทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บ บางทีก็ทนไม่ได้เหมือนกัน   
ในช่วงนั้นผมชวนอาจารย์จอห์น แมคคอนแนล ที่สอนเรื่องการสื่อสารอย่างสันติ  
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สูงสุดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึ่งปรกติท่านบรรยายระดับประเทศกับ 
ระดับจังหวัด  แต่ท่านยอมมาโรงพยาบาลเล็ก ๆ  อย่างโรงพยาบาลมายอ มาคุยเรื่อง 
จิตอาสา  ท่านสอนว่าการทําอะไรเพื่อตัวเอง เราจะได้ประโยชน์จริง ๆ  แค่ 1%  แต่ถ้า 
เราทําเพื่อคนอื่นโดยไม่ได้คิดถึงตนเอง เราจะได้จริง ๆ  99% ในโลกหน้าหรือในอนาคต   
แสดงว่าคนเราอย่าหวังความสุขเฉพาะหน้าเพื่อตัวเอง เพราะสิ่งที่เราจะเสียไปคือ 
ประโยชน์ที่เราจะได้ในโลกหน้าจากพระเจ้า 99%

• ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจ  แต่ผมพบว่าความสุขเฉพาะหน้าคือการที่เราได้ความสุข 
เลยในตอนนั้น 1% เพื่อตัวเองแล้วก็หมดไป  แต่หากเราให้คนอื่น ใจของเราจะไม่ 
เหมือนเดิม จะมีบางสิ่งบางอย่างที่งอกงามต่อไปในอนาคต  ถ้าเราให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
ความดีของเราจะไปเกิดกับคนคนนั้นต่อไป ซึ่งจะยาวมาก  ฉะนั้นความอดทนต่อความสุข 
เฉพาะหน้าที่ตัวเองอยากได้ และเลือกทําเพื่อคนอื่นก่อน มันได้ความสุขระยะยาวจริง ๆ    
เป็นโลกหน้าตามความเชื่อทางศาสนาจริง ๆ  และมันมีคุณค่ามาก  คําพวกนี้สามารถเตือน 
พวกเราได้ตลอดเวลาให้ออกไปช่วยเหลือผู้อื่น

สิ่งที่รวมคนเข้ามาและเดินไปด้วยกัน
• ผมไม่รู้ว่า การนําร่วมคืออะไร แต่หลักศาสนา การนั่งลงคุยกัน การจัดการความรู้และ 
สร้างเครือข่าย มันรวมคนเข้ามาและเดินไปด้วยกันบนเส้นทางนี้  เราภาคภูมิใจที่ได้อยู่ใน 
วิชาชีพนี้ ได้เป็นข้าราชการที่ทํางานอยู่บนฐานของมนุษยธรรม  ผมคิดว่าระบบการสร้าง 
สุขภาพไม่มีแบ่งเชื้อชาติศาสนา ไม่มีแบ่งวัฒนธรรม และทําให้เกิดความดี ความงาม และ 
ความรัก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอํานาจ  ผมว่าเป็นเส้นทางที่ปูให้เรานําสิ่งที่ด ีๆ  มาทํางานได้ง่าย 

ขอให้บางกลุ่มงานทํางานมากกว่าปรกติ เช่น คุณหมอ พยาบาล คนทํางานหน้างาน  
ต้องทํางานอย่างใส่ใจมากขึ้น หรือต้องใช้เวลาในงานที่เขาอยากให้เสร็จเร็ว ๆ  นานขึ้น ก็ให้ 
นั่งคุยกันเป็นวง  ผมนั่งอยู่ในวงด้วยและทุกคนเท่ากัน  ไม่มีคําสั่งจากผู้อํานวยการ ไม่มี
หัวหน้ามาบอกว่าต้องเช่นนั้นเช่นนี้  เราพูดกันว่าอยากให้ทําแบบนี้เพราะอะไร  คนที่ทํางาน
จะบอกว่า สิ่งที่เขากังวลใจต่อการถูกคาดหวังคืออะไร  เป็นการรับรู้แบบคนปรกติที่คุยกัน 
เป็นมนุษย์กับมนุษย์ที่เท่ากัน จะเกิดความรู้สึกบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน และสามารถทําให้
ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ง่ายโดยไม่ได้สั่ง

• สิ่งที่น่าดีใจมากกว่าการสั่งตามสายงานแบบเก่าคือ แม้เราจะไม่อยู่ มันโตต่อเอง แล้ว 
เป็นเช่นนั้นทั้งในด้านคุณภาพและการพัฒนา  อาจจะไม่ได้ทุกกลุ่มงาน เพราะคนก็เหมือน 
กับต้นไม้ มีหลายระดับ อ่อนบ้าง เติบโตแล้ว ออกดอกออกผลเป็นสิ่งที่คนอื่นได้ประโยชน์ 
แล้ว หรืออยู่ในระดับที่ยังไม่พ้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรค  แต่การเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

มาก  ผมดีใจที่ได้ทํางานตรงนี้  ถ้าเราได้ 
ทํางานในพื้นที่ที่มีปัญหาและเราแก้ได้ เราจะ 
ยิ่งรู้สึกดีกับสิ่งที่ได้ทํา และมีแรงบันดาลใจ 
เพิ่มขึ้น

• ตอนนี้คนในองค์กรผมมี 200 คน อยู่กัน 
ในเครือข่าย รพ.ศต. (โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพประจําตําบล) ทั้งหมด 13 แห่ง  
280 กว่าคน พอเราต้องทํางานที่ยากจริงๆ แล้ว 
เรานั่งเป็นวงในระนาบเดียวกันทั้งหมด เช่น 
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เวชศาสตร์ครอบครัว
• มีอีกอย่างหนึ่งที่พี ่ๆ  น้อง ๆ  ในโรงพยาบาลไปเรียนมา 
คือ “เวชศาสตร์ครอบครัว” หรือการเปลี่ยนจากการ 
ดูแลคนเฉพาะโรคอย่างเดียว มาดูแลทั้งองค์รวมเลย คือ  
จิตใจ สังคม ครอบครัว  พี ่ๆ  เหล่านั้นชอบ พอกลับมา 
ก็บอกว่าโรงพยาบาลมายอต้องหันมาดูแลสุขภาพคนไข้ 
อย่างเป็นองค์รวมแล้ว  ถ้าดูแลเป็นส่วน ๆ  ทําให้คนไข้ 
ก็ทุกข์ เจ้าหน้าที่ก็ทุกข์  มันเหมือนทํางานเยอะเพราะ 
คนไข้เยอะ  ทุกคนรู้สึกว่าเป็นภาระ  แต่พอดูแลคนไข้ 
ในลักษณะที่ว่าเห็นคนไข้ทุกข์ แล้วเราอยากช่วยเหลือเขา 
ได้เข้าใจว่าที่เขามาโรงพยาบาลบ่อย ๆ  เพราะที่บ้านเขา 
ยากจนถึงกินอะไรแบบนี้  มีบางอย่างที่ทําให้เขาเป็นโรค  
และถ้าเราเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ เราเองจะรู้สึกดีขึ้น 
ด้วย

• เจ้าหน้าที่ด้านบริการหลายส่วนได้เรียนรู้การดูแลแบบ 
องค์รวม  คนก็เริ่มเติบโตและเปลี่ยนความคิดจากเดิม 
ที่ทํางานรักษาพยาบาลเพื่อเงินเดือน เพื่อเลี้ยงชีพ มา 
เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และมีความสุขแม้ว่าจะ 

การหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่กับการจัดการความรู้
• ช่วงที่เจ้าหน้าที่รุ่นพี่ออกไปและมีน้องใหม่เข้ามา  เราแก้ปัญหาได้ด้วยการจัดการ 
ความรู้ ด้วยการแลกเปลี่ยนแบบสร้างความสัมพันธ์ก่อน เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่คนมีให้คน 
ที่ไม่มี  พอดีผมรู้จักครูใหม่ (วิมลศรี ศุษิลวรณ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา) ที่ทําเรื่องการ 
จัดการความรู้ (KM - Knowledge Management) และจัดคอร์สอบรมการจัดการความ 
รู้ของโรงพยาบาลหนึ่งครั้ง  จริงๆ การจัดการความรู้ที่ทํานี้คือกระบวนการจิตตปัญญา   
ไม่ใช่การจัดการความรู้ตามทฤษฎี แต่เป็นการให้คนนั่งสานเสวนากัน  คนทํางานที่ 
ประสบความสําเร็จเกิดความรู้สึกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนที่ไม่รู้ว่าเขามีทุกข์อย่างไร และ 
อยากให้ซึ่งกันและกัน  เป็นการปรับความสัมพันธ์ของคน  เมื่อไรที่เขาเห็นความทุกข์ 
ซึ่งกันและกัน และเห็นว่าตัวเองมีศักยภาพเป็นผู้ให้ สามารถช่วยเหลืออะไรได้ และ 
แบ่งปันให้กัน จะเกิดเป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ได้

ทํางานเกินเวลา  คือไปเยี่ยมบ้านคนไข้ เขาทํางานเกินเวลาทุกคนโดยที่ไม่เรียกร้อง 
ค่าตอบแทน  เขาเปลี่ยนเป็นมนุษย์มากขึ้นแทนที่จะคิดถึงแต่ภาระงาน 
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• เราทํางานกับเครือข่าย รพ.ศต. ทั้งหมด 13 แห่ง  การทํางานกับเครือข่ายระดับตําบล 
เป็นเรื่องยาก เพราะหัวหน้าคนละคน  รพ.ศต. มีหัวหน้าเป็นสาธารณสุขอําเภอกับ 
นายอําเภอ แต่คนในโรงพยาบาลมีหัวหน้าเป็นผม   หัวหน้าทั้งสองคนจะคุยกันก็ได้  
ไม่คุยกันก็ได้ ไม่มีใครบังคับ  แต่ในเมื่อผมและท่านสาธารณสุขอําเภอคุยกันเป็นอย่างดี 
ทําให้คนในโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล 
สูงกว่า สามารถคุยกับคนในเครือข่ายเรื่องอนามัยแม่และเด็ก เรื่องการเยียวยาผู้ป่วย  
เรื่องการทําหลักสุขภาพถ้วนหน้าครบ 100% และแก้ปัญหาสาธารณสุขได้หลายเรื่อง 
ผมคิดว่าการจัดการความรู้และการสร้างเครือข่ายจะทําให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ง่าย ๆ   
จากการนั่งลงคุยกันเหมือนในโรงพยาบาล  ถ้าหัวสนิทกันก่อน เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดี 
ทุกระดับลงมา

คุณค่าในการดูแลทางสาธารณสุข
• ปี 2551 มูลนิธิบราห์มากุมารีฯ จัดอบรมเรื่องคุณค่าในการดูแลทางสาธารณสุข  
(Value in Healthcare) ให้แก่โรงพยาบาลมายอ  เราเลือกว่าจะทําจิตอาสาเพื่อเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดใน อ. มายอ  จํานวนเคสเพิ่มขึ้นเร็วมากตั้งแต่ปี  
2549-2550 จะต้องมีทีมลงไปเยียวยา แต่พยาบาลก็กลัว คนขับรถก็กลัว หมอก็ไม่ยอม 

ลง  หลังจากอบรมหลักสูตรนี้แล้ว เรามีจิตอาสาที่ไม่จําต้องเป็นวิชาชีพนี้มาทํางาน   
เวลาจะลงเยียวยา เราบอกเขาไป ก็จะมีคนมาสมัครร่วมกับเรา  โครงการนี้ทําให้เรา 
ได้รางวัลศูนย์เยียวยาดีเด่นของกรมสุขภาพจิตปีแรก ๆ  เลย

• ในระบบสุขภาพมีหลายอย่างที่มีคุณค่า เช่น เรื่องความเมตตากรุณา ความคิดเชิงบวก 
การมุ่งสู่สันติภาพ และการคํานึงถึงคุณค่าของกันและกัน  คนรับเข้าใจคุณค่าของคนให้ 
คุณค่านี้มีอยู่จริง ผมคิดว่าปลุกได้-ปลูกได้  เป็นคุณค่าในการดูแลเชิงจิตวิถีหรือจิตวิญญาณ 
เมื่อไรที่เรามีความเมตตากรุณา คิดเชิงบวก หรือความรับผิดชอบ หมอหรือพยาบาลคนนั้น 
จะทํางานเกินเวลาเพราะคนไข้ได้รับความทุกข์

ความฝัน
• ความฝันของผมต่อโรงพยาบาลนี้คือ ผมอยากจะออกจากโรงพยาบาลไปด้วยความรู้สึก 
ที่ว่า พวกเขาสามารถเติบโต เหมือนกับผมที่เคยเป็นเด็กและเติบโตขึ้นมาทําอะไรได้เยอะ ๆ    
อยากให้เขาสามารถเรียนรู้โลกภายนอก เพราะคนที่นั่นอาจไม่ได้มีโอกาสเยอะอย่างผม   
สิ่งที่ผมทํา ทําให้เขาเรียนรู้ว่า เขาอาจไปอยู่ที่อื่นได้  เขาอาจต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลอื่น 
ตามครอบครัว หรือเขาจะต้องเติบโตก้าวหน้าต่อไป  แต่วันหนึ่งเขาจะพบว่า ความดีที่ 
เขาทําให้คนอื่น เป็นเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ  ที่เกิดจากมายอ และจะเติบโตต่อเป็นต้นไม้ที่ให้ดอก 
ให้ผลที่ไหนก็ได้

• วันนี้ในพื้นที่เล็ก ๆ  อย่างมายอ 
ยังขาดแคลนแพทย์อยู่ เพราะ 
คุณหมอต้องไปเรียนต่อเพื่อเป็น 
แพทย์เฉพาะทาง  ที่มายอ เขา 
ไม่สามารถเปิดคลินิกได้  ไม่สามารถ 
มีครอบครัวและเติบโตที่นั่นได้  แต่ 
ในอําเภอใหญ่ ๆ  หรืออําเภอติดเมือง  
คุณหมอก็เริ่มอยู่นานขึ้น  อ. มายอ 
คงไม่ได้เติบโตเป็นอําเภอใหญ่ แต่ผม
กําลังพยายามทําให้แพทย์ที่อยู่โรง 
พยาบาลมายอสามารถได้รับอนุมัติ 
บัตรหรือวุฒิบัตรสักอย่างที่บอก 
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ว่า เขาอยู่โรงพยาบาลมายอได้อย่างมีคุณค่า  ตอนนี้ทุกสาขาในโรงพยาบาลมายอไม่มี 
ปัญหา  บุคลากรไม่มีปัญหา  อัตราคงอยู่ของบุคลากรเยอะขึ้น  พยาบาลไม่ขาด   
การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามปรกติเหมือนพื้นที่อื่น  ตอนนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 
ออกจากโรงพยาบาลน้อยลงอย่างชัดเจน และคนที่เข้ามาทํางานในช่วงหลังเป็นคนใน 
พื้นที่มากขึ้น  การโยกย้ายก็ลดลง

• ความฝันของผมที่มายอยังไม่ถึงที่สุด คือการทําให้ต้นไม้อ่อน ๆ  มีคนรดนํ้าพรวนดิน 
จนเติบโตเป็นต้นกล้า  ผมอยากให้ต้นไม้ต้นนี้โตและงอกงามมีคุณค่าด้วยตัวเองได้ โดยที่ 
ไม่จําเป็นต้องมีผมอยู่

แพทย์ชนบทดีเด่น
• ปี 2549  ผมได้รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจากมูลนิธิแพทย์ชนบท และแพทย์ดีเด่น 
ในชนบทของศิริราชพยาบาล ในปี 2556  ผมบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่ของผม  ทุกคนใน 
โรงพยาบาลมีทัศนคติเชิงบวกกับผมจริง ๆ  บางทีผมไม่ได้ทําถึงขนาดนั้น  แต่หลาย ๆ  คน 
ก็บอกว่าที่เขาเป็นอย่างนี้ได้เพราะผม  ผมก็ยังยืนยันว่า อยู่อย่างนี้ได้เพราะพวกเขา  
และทุกอย่างมีเหตุผลที่ทําให้ผมอยู่ต่อในช่วงที่ผ่านมา

• เหตุผลที่ผมอยู่ต่อและอยู่นานและอยู่ได้ คือคน  ไม่ได้รู้สึกว่าทุกข์อะไร  ไม่ได้อยู่นาน 
เพราะอดทน  ไม่ได้อยู่นานเพราะเสียสละ  แต่อยู่นานเพราะอยู่ได้และสนุก  เรารู้สึกว่า 
ได้รับการดูแลและไว้วางใจ  คนที่ให้รางวัลแก่ผมมักพูดตรงกันว่า ทําไมผมอยู่ในพื้นที่ 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นาน แต่ไม่คล้ายคนที่อยู่ในพื้นที่เลย เป็นคนต่าง 
วัฒนธรรมแล้วไปทํางานอยู่ที่นั่นได้ถึง 21 ปี  แต่ถ้าใครไปโรงพยาบาลผม จะรู้ว่ามัน 
ไม่จริง  ผมไม่ต้องอดทน ไม่ต้องเสียสละ  มันเป็นบรรยากาศที่ทําให้เราอยู่ได้  ตอนที่ 
หนังสือพิมพ์พาดหัวว่าหมออดทนและเสียสละ  ผมต้องกลับไปบอกคนที่โรงพยาบาลว่า  
หมอไม่ได้อดทนอะไรกับพวกเธอนะ  

• เราเข้าไปด้วยความรู้สึกว่า เรามีบางอย่างเหมือนกับเขา และเราสามารถทํางาน 
ร่วมกับเขานานระยะหนึ่งจนเขาไว้วางใจเรา  เมื่อเขาไว้วางใจเรา เราก็รู้สึกว่าเราควร 
จะตอบแทนเขา  ทีมงานที่อยู่โรงพยาบาลเดียวกัน ชาวบ้านที่มารักษาในโรงพยาบาล 
ยอมรับเราเหมือนเป็นลูกหลาน  มันทําให้เราอยากทําอะไรที่ด ีๆ  งาม ๆ   ก็คือแม้ว่าเรา 
จะแตกต่างกัน แต่มีอะไรที่จะทําให้เราเติบโตไปได้เรื่อย ๆ

• เราทําให้เขาปรับวิธีคิดการทํางานในท่ามกลางสถานการณ์รุนแรงด้วยมุมมองเชิงบวก   
เราได้อะไรมา เราก็ไปทําและเป็น  เมื่อเกิดเรื่องร้ายก็กลับเป็นปรกติได้เร็ว มองลบเป็น 
บวกได้  ทํางานแบบนี้ไป บางคนจะรู้สึกว่าเขากล้าหาญมากขึ้น จากเดิมที่กลัวเหมือน 
คนอื่น  ตอนนี้จะให้เขาทําอะไรในพื้นที่ เขาก็ทํา  ตรงนี้มากกว่าที่ทําให้ผมรู้สึกว่า ผม 
มีคุณค่าจริง ๆ   ไม่ใช่เรื่องการเสียสละและอดทนในพื้นที่ห่างไกล  ผมนอนที่นั่นมากกว่า 
บ้านผมเยอะเลย  ผมอยู่แบบมายอเป็นบ้านผม  ผมอาจจะเสียสละน้อยกว่าคนอื่นก็ได้  
เพราะว่าผมอยู่ในที่ที่ผมอยากอยู่ ไม่ได้อยู่ในที่ที่ผมต้องทนอยู่  ถ้าใครอยู่และมีคนรอบข้าง 
เป็นแบบนี้ ทุกคนก็อยากอยู่  ต่อให้มีระเบิดหน้าโรงพยาบาลหรือยังไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกเจ็บ 
อะไร ที่นี่ก็ยังคงน่าอยู่

• อย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้คือ ต้อง 
ดูแลทั้งสองฝ่ายให้เท่ากัน  มองทั้งสองฝ่าย 
เป็นมนุษย์เหมือนกัน ต่อให้ฝ่ายไหนเข้ามา  
เราต้องรักษาเหมือนกัน  แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่าย 
หนึ่งมายืมเราเป็นเครื่องมือทําร้ายอีกฝ่าย 
หนึ่ง เราจะปฏิเสธ เช่น ติดป้ายประกาศ 
หาคนต้องสงสัย โรงพยาบาลผมไม่ให้   
ห้ามทั้งสองฝ่ายทําให้เกิดความรุนแรง   
มาจับกุมไม่ได้เลย เพราะถ้าฝ่ายใดฝ่าย 
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Tips
มีเครื่องมือสามอย่าง คือหลักศาสนาอิสลามซึ่งดีอยู่แล้ว  เรื่องสานเสวนา และการ 

สื่อสารอย่างสันติ  ทั้งสามอย่างนี้ทําให้เรารู้สึกว่า บางอย่างที่ยากและแข็ง ง่ายขึ้น  โรงพยาบาล 
ของเราจึงมีลักษณะของความเข้าอกเข้าใจกันและความสัมพันธ์ที่ดี  เรายังมีปัญหาเหมือนเดิม  
แต่เรากลับสู่ปรกติได้ง่ายในท่ามกลางความไม่สงบ  ข้างในโรงพยาบาลของเราก็ไม่เหมือน 
โรงพยาบาลในสามจังหวัด ทั้งที่พื้นที่ของเรามีระดับความรุนแรงอันดับต้น ๆ

หนึ่งมาจับผู้ต้องสงสัยในโรงพยาบาลของผมไป คนในโรงพยาบาลทั้งหมดจะไม่ปลอดภัย   
สิ่งที่จะปกป้องคนในโรงพยาบาลผมได้คือ  อย่าทําอะไรให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกไม่ 
ไว้วางใจ แล้วผมจะทําหน้าที่นี้ต่อไปเรื่อย ๆ   ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของชาวบ้าน  สิ่งสําคัญที่เป็นเกราะปกป้องชาวสาธารณสุขคือ 
ต้องยืนบนจุดที่เป็นกลางให้ได้  เราไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  หน้าที่ของเราคือดูแล 
ชีวิตกับความเป็นมนุษย์  ผมยังคิดว่าระบบสุขภาพเป็นจุดที่จะเชื่อมไปสู่ความสงบ  
แม้เราจะไม่สามารถทําให้เกิดสันติภาพได้  แต่เราจะเดินไปบนเส้นทางที่ทําให้เกิดสันติสุข   
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะเดินแบบนี้ไปเรื่อย ๆ   และถ้าปลายทางมีสันติภาพเกิดขึ้น  
ชาวสาธารณสุขก็จะยืนอยู่ตรงนั้นด้วย

มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนเรา
• มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตาม เรามีความเหมือนและความต่าง  ปรกติมนุษย์ 
จะใช้ความเหมือนในการสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน เช่น เราใช้ภาษาไทยเหมือนกัน 
เป็นคนไทยเหมือนกัน  ยิ่งจบสถาบันเดียวกันเราก็จะเท้าความ  ถ้ามีความคิดเหมือน ๆ  กัน  
เราก็คุยกันได้หลายเรื่อง แต่เราจะใช้ความต่างในการทําให้เราเติบโตและเรียนรู้  แสดงว่าถ้า 
เราอยู่แบบเหมือน ๆ  กัน เราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย และเราจะตายไปกับสิ่งที่เหมือนกัน 
และไม่ได้พัฒนา  แต่ถ้าเรารู้จักวิธีทําให้ความแตกต่างหลากหลาย ไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ 
ร่วมกัน  มีบางอย่างที่เราทําไม่ได้ แต่อีกคนทําได้  ความหลากหลายจะเกิด  ถ้าเหมือนกัน  
มันจะทําหลาย ๆ  อย่างไม่ได้  ถ้าทําให้ความต่างไปด้วยกันได้ ต้องเรียกว่ามีทักษะวัฒนธรรม 
ที่สุดยอด คือสามารถเรียนรู้ได้จากความต่าง  ถ้าไม่มีความต่างจะไม่มีการเติบโต ไม่มีการ 

เหมือนกัน  ไม่ว่าจะชาติ ศาสนาใด  ถ้ามีความทุกข์ก็ไม่ต้องการ ถ้ามีความสุขก็อยาก 
ได้รับ  ฉะนั้นเขากับเราก็เป็นเช่นเดียวกัน  สิ่งที่เราไม่ต้องการให้เขาทํากับเรา เราก็อย่า 
ทํากับเขา  อะไรที่เราอยากจะได้ เราต้องทําให้แก่เขาด้วย  สิ่งนี้ทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ 
และบางครั้งเราต้องมีธงนํา บางทีคนเราคิดเองไม่ได้ อาจจะต้องใช้หลักบางอย่าง เช่น  
หลักธรรมทางศาสนาที่สอนให้เราเมตตา มีสันติภาพร่วมกัน  เป็นสิ่งที่บอกว่าจุดหมาย
ปลายทางของเราควรจะเป็นอะไร

• การมองเห็นคนและมีธงนําที่ถูกต้อง ทําให้เราทําภารกิจเล็ก ๆ  ให้สําเร็จได้  มันเดิน 
หน้าไปเรื่อย ๆ  และสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

เรียนรู้ ไม่มีการพัฒนา และเราจะมองความต่าง 
และความขัดแย้งด้วยความสุข

• ผมไม่รู้ว่าผมเป็นผู้นําไหม แต่สิ่งที่พวกเราต้อง 
ทําเพื่อทําให้เป้าหมายเราสําเร็จ และทําให้คน 
จํานวนหนึ่งมากับเราด้วยคือ เราต้องมองเห็นคน 
ก่อน ต้องได้ยินสิ่งที่คนที่มากับเราหรือเดินตามเรา 
พูดและต้องการ  เราต้องมองเห็นสิ่งที่เราทํากับ 
คนว่ามีความหมาย  ชีวิตและจิตใจของทุกคน 



104 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

105น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

พวกเราไม่ต้องการการนําเดี่ยวเลย เพราะว่าถ้าไม่มีคนร่วมทํา  
จะประสบความสําเร็จไม่ได้เด็ดขาด  องค์กรเครือข่ายสลัม 4 ภาค 
เคยเสนอให้ผู้นําของเราได้รับรางวัล แต่ทางเราคิดร่วมกันว่าจะไม่ 
รับรางวัลในนามบุคคลเลย  แต่เรายอมรับถ้าเป็นในนามองค์กร 
หรือเครือข่ายเพราะทุกคนทํางานร่วมกัน
นุชนารถ แท่นทอง



107น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

นุชนารถ แท่นทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชนภาคสนาม ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน

หัวหน้าทีมเจรจาหยุดการไล่รื้อเร่งด่วน
และสมาชิกทีมประสานงาน

ขบวนงานเชื่อมเครือข่ายองค์กรพันธมิตร
และทีมรณรงค์ด้านกฎหมายที่ดิน เครือข่ายสลัม 4 ภาค

1 องค์กรภาคประชาชนทีม่าจากการรวมตวักนัของผูเ้ดอืดร้อนด้านสทิธทิีอ่ยูอ่าศยั ทาํงานพฒันาคณุภาพชวีติของ 
คนจนเมอืง ปฏริปูทีด่นิเมอืงเพือ่สร้างความมัน่คงด้านทีอ่ยูอ่าศยัของคนจน และร่วมผลกัดนัเชงินโยบายทีเ่ป็นธรรม 
ทางสงัคม  สมาชกิเครอืข่าย ได้แก่ 1. ศนูย์รวมพฒันาชมุชน 2. กลุม่พฒันาชมุชนใต้สะพาน 3. เครอืข่ายชมุชนรมิ 
ทางรถไฟสายใต้-ตะวนัตก 4. เครอืข่ายสลมัพระราม 3 5. เครอืข่ายคนไร้บ้าน 6. เครอืข่ายชมุชนเพือ่การพฒันา 
7. เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ 8. เครือข่ายสิทธิชุมชนภาคใต้ และชุมชนที่ยังไม่สังกัดเครือข่ายในปัจจุบัน

นชุนารถ แท่นทอง ทาํงานด้านการจดัตัง้ชมุชน พฒันาความคดิและคณุภาพชวีติคนจนเมอืงกบัศนูย์ 
รวมพฒันาชมุชน ซึง่เป็นหนึง่ในสมาชกิเครอืข่ายสลมั 4 ภาค1 ทีเ่ธอทาํงานเป็นหวัหน้าทมีเจรจาหยดุ 
การไล่รือ้เร่งด่วน ทัง้ยงัอยูใ่นทมีประสานงานเครอืข่ายและทมีรณรงค์ด้านกฎหมายและนโยบายทีด่นิ 
ด้วย  เมื่อ 20 ปีก่อนเธอคงไม่นึกฝันว่าวันหนึ่งเธอจะมีทักษะทางการเจรจาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและ 
ทํางานขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ  เพื่อคนจนเมือง

จากแม่บ้านและเสมยีนโรงงานทีด่าํเนนิชวีติเรยีบง่าย กลายเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการไล่รือ้ 
ชุมชนทองสุข จ. สมุทรปราการ และก้าวสู่การเป็นแกนนําเครือข่ายสลัม 4 ภาค นุชนารถต้องต่อสู้ 
เรียกร้อง เรียนรู้ และรับมือกับปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองมาตลอดกว่า 
20 ปี 

นุชนารถเริ่มทํางานเพื่อแก้ปัญหาชุมชนของเธอด้วยการเป็นครูคนแรกของศูนย์เด็กเล็กใน 
ชุมชนที่กําลังถูกไล่รื้อ ทั้งที่ตนเองยังไม่มีประสบการณ์ แต่อาศัยการสังเกตการณ์และเป็นครูช่วย 
สอนจากชุมชนอื่น  เธอเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองจากองค์กรพัฒนาเอกชนพี่เลี้ยงอย่าง 
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  ฝึกฝนทักษะการเจรจาและการทํางานกลุ่มจนสามารถเป็นแกนนําหลักที่ 
เข้าช่วยแก้ปัญหาการไล่รือ้ชมุชนอย่างเร่งด่วนและมบีทบาทด้านการเจรจาต่อรอง ทัง้ในระดบัชมุชน 
และระดับนโยบาย

เรยีนจบชัน้มธัยมฯ 3 แต่นชุนารถภาคภมูใิจในตนเอง ภาคภมูใิจในงานทีท่าํ ภาคภมูใิจทีล่กูสาว 
และลูกชายได้เรียนในระดับปริญญาตรี  และที่สําคัญคือความภาคภูมิใจในเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกไว้ 
ในตัวลูกที่ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่เธอทํามาตลอดชีวิต

นุชนารถ แท่นทอง



109น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

จากสาวโรงงานสู่นักต่อสู้การไล่รื้อชุมชน
• เป็นคน จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม  พ่อแม่เป็นคนงานก่อสร้าง 
และเราเป็นลูกคนโต  เรียนจบแค่ ม. 3 ก็ออกมาทํางานเพราะว่าแม่ป่วย  เราทํางาน 
ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ไปด้วย  ตอนนั้นอายุ 21 เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องไป 
ทํางานรับจ้างทุกวัน ไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรและไม่รู้เรื่องการรวมกลุ่มหรือการทํางาน 
เป็นองค์กร  เราเช่าที่อยู่อย่างถูกกฎหมาย มีสัญญาเช่า มีการขอไฟฟ้า ประปา  เราทํางาน 
โรงงานเย็บเสื้อกลับจากที่ทํางานก็เข้าบ้าน ไม่เคยคิดจะยุ่งกับใคร  โชคดีที่ทํางานได้ดี 
เลยเลื่อนขึ้นเป็นเสมียน ได้ดูแลหลายเรื่อง  อยู่มาวันหนึ่งที่บ้านมีประกาศมาติดว่า 
ให้ย้ายออกจากพื้นที่ภายใน 3 เดือน (ชุมชนทองสุข ต. สําโรงกลาง อ. พระประแดง) 
ตอนนั้นรู้สึกสับสนว่าทําไม เพราะปู่ย่าตายายก็อยู่ในบ้านนี้ที่เราเติบโตขึ้นมา

• เรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไร เลยถามเพื่อนบ้านทุกคน--จากธรรมดาที่ต่างคนต่างอยู่   
มีทักทายกันบ้าง แต่ไม่เคยมานั่งคุยกันเพื่อถามสารทุกข์--ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่ได้ 
เตรียมตัว  เราไม่รู้เรื่องกฎหมายเลย  แต่เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  ทําไมมา 
ติดป้ายโดยไม่ถามเราก่อน เพราะในสัญญาเช่าบอกว่า หากเจ้าของที่จะขายที่ดินให้ใคร  
ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อน  จริง ๆ  เราไม่มีปัญญาซื้อหรอก  เราเป็นเด็กอายุน้อยที่สุด  
แต่ว่าสนใจเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัว  พี่คนหนึ่ง 
ที่อยู่มูลนิธิศุภนิมิตทําให้เรารู้จักสลัมคลองเตย  เรา 
เริ่มรู้จัก “ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน”  เริ่มเห็นชุมชนที่เขา 
ต้องต่อสู้จากการโดนไล่ที่  เราก็เกิดแรงบันดาลใจว่า 
จะต้องคยุกบัเจ้าของทีใ่ห้ได้ว่าทาํไมถงึไม่ให้เราเช่าต่อ   
เราทําหนังสือขอเช่าใหม่  เขาก็ออกหมายฟ้องขับไล่ 
ไปที่ศาล พอเราเจอก็พยายามขอคุย เขาก็ไม่คุย  
เอาค่าเช่าไปให้ เขาก็ไม่เก็บ  หลังจากประชุมกัน  
ชาวบ้านบอกว่าขออยู่ก่อนได้ไหม ขอเวลา  เขาก็ 
บอกว่าขายที่ไปแล้วเพราะมีคนมาซื้อและลูกของเขา 
ต้องการแบ่งสมบัติ  เราก็เจรจาต่อรองขอถ่วงเวลา  
ซึ่งเรียนรู้มาจากพวกพี่ ๆ  ชุมชนอื่น

• ตอนนัน้ศนูย์รวมพฒันาชมุชนเป็นแกนนาํชาวบ้าน   
เขาบอกว่าถ้าตั้งศูนย์เด็กเล็กในชุมชน จะช่วยแบ่งเบา

ภาพ : เครือข่ายสลัม 4 ภาค



110 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

111น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

ภาระผู้ปกครองที่ไปทํางานและช่วยต่อต้านการไล่รื้อ คือถ้าจะมาไล่ที่ก็จะมีเด็กกับผู้หญิง 
อาศัยอยู่  สําหรับชุมชนเรายังไม่ได้สร้างโรงเรียน แต่ต้องหาครูก่อน เขาก็ขอให้เราออก 
มาสอนหนังสือที่ศูนย์เด็กฯ ได้เงินเดือน 3,000 บาท  เราคิดว่าการที่ชุมชนจะรวม 
กลุ่มกันได้ต้องมีการเสียสละ ตอนนั้นปี 2533 เรากําลังท้องได้ 2 เดือน ก็คิดว่าจะได้ 
เลี้ยงลูกในศูนย์เด็กฯ ไม่ต้องจ้างใครเลี้ยง  มูลนิธิศุภนิมิตสนับสนุนงบประมาณการสร้าง 
ศูนย์เด็กฯ ให้  สร้างออกมาสวยงามมาก  ลูกคนแรกจึงเกิดที่ศูนย์เด็กฯ แห่งนั้น  เราได้ 
เป็นครูที่ศูนย์เด็กฯ จากครูที่สอนไม่เป็น ก็ได้ไปเรียนรู้เป็นครูผู้ช่วยจากศูนย์เด็กเล็กอื่น ๆ  
ประมาณ 2 สัปดาห์  แล้วกลับมาเปิดตัวเป็นครูและทําได้ดีด้วย เป็นครูมาสิบกว่าปี 
ก็มีคนอื่นมาทําแทน

• ในช่วงนั้นการไล่รื้อรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  คือพอแพ้คดี เขามีการบังคับรื้อตลอด  เราต้อง 
ต่อสู้และประสานกับองค์กรชาวบ้าน  เวลามีการประชุมและทํากิจกรรมร่วมกัน เราก็ไป 
ร่วมในฐานะที่เป็นชุมชนสมาชิก  เวลาเขาเอาคนมากมายมารื้อ  เราก็บอกให้ชุมชนอื่น ๆ   
มาช่วยชุมชนละ 5-10 คน เหมารถมาช่วยกันปิดซอย เขาก็ไม่สามารถรื้อได้  เราเคย 
ประสบปัญหาในปี 2540 บ้านถูกเผาไล่ที่เพราะว่าไล่ไม่ไป  บ้านไฟไหม้ไป 14 หลัง  รุ่งเช้า 
เราต้องเข้าพื้นที่แล้วปลูกบ้านใหม่เลย ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ให้อยู่  ตอนนั้นมีเพื่อนพ้องลงขัน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน  จากที่เป็นคนขี้อาย แก้มแดง ตัวแดง ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิต 

ของเรามีความหมายมาก  อย่างชุมชนของเราต่อสู้มา 20 ปี จากปี 2533-2553 
สุดท้ายเราบอกเขาว่า เราอยากได้ที่ดินสักแปลงเพื่อที่จะย้ายไปอยู่รวมกัน  เราไปดู 
ที่ดินมาแล้ว ใช้ที่ประมาณ 1.5 ไร่  เป็นถนนส่วนกลาง 30% เป็นพื้นที่ปลูกบ้าน 70% 
เจ้าของที่ดินเดิมถามว่าทําไมผมต้องมีหน้าที่ซื้อให้  เราบอกว่าไม่ใช่มีหน้าที่ซื้อ แต่ 
เราอยากได้แค่ความเมตตาจากท่าน  เราไม่เอาค่ารื้อถอนก็ได้ ขอแค่ท่านหาที่ดิน 
แลกเปลี่ยนให้แก่เรา  เขาก็ไปดูที่ด้วย เราก็ไปนําเสนอ  ชาวบ้านต้องช่วยกันประชุม 
และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคนจนอย่างเราด้วย  พอเราพาเขาไปดูที่ เขาบอกว่าที่ตรงนี้ 
แพง เพราะขายไร่ละ 2 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็น 3 ล้าน เราก็บอกว่าแล้วจะให้ 
แหม่มไปซื้อที่ไหน  เขาเห็นความตั้งใจของเราซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้  พอกลับมา  
เขาจะให้เงินเรา 2 ล้านไปจัดการเอง  เราบอกว่าท่านพูดอย่างนี้ชาวบ้านจะหาว่า 
แหม่มได้รับเงิน  เราก็ให้เจ้าของที่ดินเปิดประชุม แล้วเราพาชาวบ้านมาเพื่อบอกว่า 
เขาจะช่วย 2 ล้าน  เราบอกว่าเงินนี้จะเอาไปซื้อที่ดินเท่านั้น  เราเก็บเงินกันอีก 1 ล้าน 
และรวมกลุ่มกันจนไปซื้อที่ได้แปลงหนึ่ง ใช้งบบ้านมั่นคงไปถมที่ จัดผังจนเสร็จเรียบร้อย 
ปัจจุบันบ้านและที่ดินเป็นของพวกเรา 28 ครอบครัว มีที่ดินคนละ 18.9 ตารางวา  
ในชื่อ “โครงการบ้านมั่นคงชุมชนทองสุข”

มาช่วย กลายเป็นพี่ได้บ้านใหม่ที่สวยกว่าเดิม   
คือเป็นบ้านไม้ใหม่ที่หลังคาไม่รั่ว ห้องนํ้าก็ดีขึ้น   
พี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํานั้นได้ผลตอบแทนกลับมา

• ประมาณปี 2544-2545 เราได้มาเป็น 
กรรมการศูนย์รวมพัฒนาชุมชนดูแลระบบทั้งหมด 
ของศูนย์ฯ  โดยมีมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็น 
ที่ปรึกษา ทําหน้าที่เป็นองค์กรพี่เลี้ยง  เขาทํางาน
ด้านความคิดกับเราและเรากลับไปทํางานจัดตั้ง 
กับชาวบ้าน  เราเรียนโรงเรียนการเมืองรุ่นแรก 
ได้เรียนรู้การทํางานระหว่างทุน โครงสร้างทาง 
สังคมว่าทําไมคนถึงจน การถูกกดทับ การรวม 
กลุ่ม  การเรียนรู้นี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้น 
ต้องขอบคุณศูนย์ฯ และมูลนิธิฯ ที่ทําให้เราเก่ง 
และเป็นที่ยอมรับของทั้งคนในชุมชน คนใน 
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• ตอนนี้เรามีบ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่ดี  เป็นบ้านหลังใหญ่กว่าตอนอยู่ในสลัม  เป็นบ้าน 
ที่ลูกเราพ้นออกมาจากสลัม นี่คืองานที่เราทํา  แต่ที่ผ่านมาเราไปกู้เงินนอกระบบโดย 
เอาที่ดินกับบ้านไปจํานอง  เราปลูกบ้านไป 7-8 แสน ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน แต่ 
เงินต้นไม่ขยับเลย  ตอนนี้พวกเราเลยประชุมกันว่า ให้ชุมชนทําเรื่องขอใช้สินเชื่อ หรือที่ 
เรียกว่าการเปลี่ยนหนี้มาเป็นหนี้ในระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ผ่อน 15 ปี  ไม่อย่างนั้น 
เราผ่อนแบบนี้ไม่มีวันหมด  เราส่งดอกให้เขา แต่เราจน เราทุกข์ใจมาก  บางครั้งชาวบ้าน 
ที่เห็นใจเขาก็ช่วยเรา เป็นกําลังใจบ้าง ให้หยิบยืมเงินบ้าง  แต่เราก็ยังมีความหวังว่าจะ 
ต้องใช้หนี้กลุ่มนี้ให้หมด  สมบัติที่เรามีคือบ้านที่สร้างด้วยนํ้าพักนํ้าแรงจากหยาดเหงื่อ 
แรงงานของเรา  แต่เราเสียใจที่พ่อแม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยเพราะเขาเสียกันหมดแล้ว  พ่อแม่ 
จะต้องภาคภูมิใจในตัวเรามาก เรามีสามคนพี่น้องที่รักกัน  แม้พ่อแม่ของเราไม่ได้เรียน 
หนังสือ แต่กลับสอนเราให้เข้มแข็งจากหัวใจ

แกนน�าเครือข่ายสลัม 4 ภาค
• ศูนย์รวมพัฒนาชุมชนเป็นหนึ่งในเครือข่ายสลัม 4 ภาค  เราพยายามต่อสู้เรื่องสิทธิ 
เสรีภาพทางตรง  ไม่ได้เป็นปัญหาทางการเมือง แต่เป็นเรื่องของสิทธิที่อยู่อาศัยทุกคนไม่ว่า 
จะจนหรือรวยควรได้รับสิทธิ์การมีที่อยู่ที่ปลอดภัยมั่นคง  คนทั่วโลกเขาก็รณรงค์เรื่องนี้กัน 
ปัจจุบันเราดูแล 18 ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างนนทบุรีมีชุมชนคลอง 
บัวขวัญ สมุทรปราการมีชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อทัพ ชุมชนแพรกษา ฯลฯ  แต่ถ้าเชื่อมโยง 

ทั้งเครือข่าย เราเป็นแกนนําหลักของสี่ภาค โดยเป็นทีมเจรจาหยุดการไล่รื้อเร่งด่วน  
คือถ้าเกิดการไล่รื้อที่ไหนและเขาขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค เราจะ 
เป็นคนลงไปทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมที่เคยผ่านการเจรจา  ที่ผ่านมาเครือข่ายสลัม 4 ภาค 
มีบทบาทเด่นเรื่องการจัดการขยะ เรื่องร้านค้าศูนย์บาทซึ่งถ้าไม่มีเงินก็เข้าได้ แต่ต้องมีขยะ 
ไปแลก มีประกันชีวิตโดยขยะ และมีสวัสดิการ

• การเรียนรู้ที่ผ่านมาทําให้เรานิ่งขึ้น เจรจามีเหตุผลมากขึ้น จากเดิมที่เคยบู ๊ๆ  ห้าว ๆ   
ทําให้เราทํางานได้ทุกระดับ  และเราเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย  เวลาทํางานกับเพื่อน 
พ้องจะรู้สึกมีความสุข คือเป็นเพื่อนที่คุยกันได้  เราเรียนรู้และนํามาปรับกลยุทธ์ในการ 
ทํางาน  เราดูแลกันในชุมชนจนถึงเรื่องคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจในครัวเรือนของชุมชน   
ข้อดีคือเราได้รู้จักหลายชุมชนมากมาย แต่บางชุมชนเราก็ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้ 
ทั้งหมดเพราะเป็นธรรมชาติของชุมชน

• เมื่อก่อนในกรุงเทพฯ มีสลัม 32 ชุมชน  เราไปช่วยจัดตั้งให้พวกเขารวมกลุ่มกันซื้อที่ 
รวมกัน เช่นชุมชนหนึ่งที่มี 40-50 หลัง ก็มารวมกันเป็น 100 หลัง ไปซื้อที่ร่วมกันเป็น  
หนึ่งชุมชนใหม่ซึ่งไม่อยู่ในสลัมเพื่อทําโครงการบ้านมั่นคง สําหรับคนจนที่ไม่มีคุณสมบัติ 
ในการซื้อบ้านเอื้ออาทรหรือซื้อบ้านในหมู่บ้านมารวมกลุ่มกัน เพื่อซื้อที่ปลูกสร้างบ้าน 
อยู่ร่วมกันได้ เรียกว่าเป็นโครงการของคนจนเมืองที่อยากมีที่สักน้อยหนึ่ง จะเช่าหรือซื้อ 
ก็ได้ แต่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งเครือข่ายสลัม 4 ภาคร่วมกับภาคประชาชน 
หลายส่วนร่วมผลักดันงบประมาณ
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• ตอนนี้เรารับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา  รับเงินเดือนเดือนละ 7,500  
บาทที่ชาวบ้านลงขันให้  ใครอาจมองว่าเป็นเอ็นจีโอ แต่เราเป็นชาวบ้านล้วน ๆ  เลย   
ทุกคนจะนําแต่ละปัญหามาเสนอในวงประชุม แล้วช่วยกันคิด ช่วยกันหาหนทางแก้ไข  
แล้วช่วยกันทํา  แต่หลัก ๆ  เราจะแนะนําและลงไปช่วยทํา  ส่วนเครือข่ายสลัม 4 ภาค 
ก็เคลื่อนไหวระดับประเทศแล้ว คือต่อสู้ในเชิงของนโยบาย ทํางานเชื่อมโยงกับศูนย์รวม 
พัฒนาชุมชนที่ผลักดันในระดับพื้นที่  เท่ากับทํางานสองที่ คือเป็นแกนของเครือข่าย 
สลัม 4 ภาคซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ด้วย และงานที่ศูนย์ฯ ด้วย

คนจนสร้างเมือง
• คนจนในสลัมเป็นคนมีคุณค่า คนรวยจะมาเก็บขยะกวาดถนนหรือ  คนจนทํางานหนัก 
ที่เราจนเพราะเราไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ดินใหญ่โต  ทําไมไม่มองว่าเราเป็นคนจนที่สร้าง 
เมือง  เป็นแรงงานที่ขายของให้พวกคุณกิน  ทําไมถึงมองเราในแง่ลบ  เมืองจะเจริญไม่ได้ 
ถ้าปราศจากคนจน  เราพูดเสมอเลยว่า คนที่สร้างเมือง คนที่ใช้แรงงานคือพวกเรา   
เราก็คิดเป็น คิดดี อย่างน้อย ๆ  ในชุมชนก็มีคนด ีๆ  อยู่  คนข้างนอกบางคนบอกว่า ไม่กล้า 
ลงพื้นที่ในชุมชนเพราะกลัว แต่ลองมาทําความรู้จักพวกเราก่อน  แม้แต่คนติดยา ขายยา 
เวลาเจอกันยังยกมือไหว้กันเลย  เขาอาจจะเลิกไม่ได้ แต่เราก็ค่อย ๆ  ทํา  สังคมปฏิเสธ 
เรื่องแบบนี้ไม่ได้

• เราอยากให้คนในสังคมมองเห็นว่า ถึงเราเป็นคนจนก็เป็นคนจนที่สร้างเมือง เป็นเสียง 
ส่วนใหญ่ที่ควรจะฟัง  ในขณะเดียวกันเวลาทํางานเราต้องทําให้หน่วยงานภาครัฐเห็นจริง 
ด้วย เช่นเราบอกว่าคนอยู่คู่กับคลองได้  พวกเราก็ต้องทําให้คลองสะอาดจริง ๆ  อยู่อาศัย 
แล้วช่วยดูแลคลองจริง ๆ   ถ้าเขาบอกว่าคลองตื้นเขินเพราะพวกเราทิ้งขยะ พวกเราก็ต้อง 
ขุดลอกคลอง เก็บขยะ  ทุกปีเราจะมีวันประเพณี เช่น วันพ่อ วันแม่ เป็นวันที่ใช้รณรงค์ 
ทาํกจิกรรมร่วมกนัในชมุชน  บางชมุชนอยูใ่กล้คลองกต้็องใช้จลุนิทรย์ีทาํให้คลองใสสะอาด  
ซึ่งพื้นที่ของเราประสบความสําเร็จ

คนไม่มีใจจะท�างานพัฒนาไม่ได้
• เรารู้สึกว่าชีวิตหนึ่งของคนได้ทําดีเยอะแยะ หมายถึงการทําดีกับคนรอบข้าง  แม้เรา 
ไม่ได้ไปทําบุญที่วัดก็ไม่ใช่ว่าเราทําบาป  เราปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างดี เรามีนํ้าใจก็เป็น 
ความสุขของเราจริง ๆ   ส่วนงานที่เราทําก็เป็นงานที่ต้องใช้ใจเหมือนกัน  ถ้าคนไม่มีใจจะ 
ทํางานพัฒนาไม่ได้  เราเจอปัญหาตลอด แต่ไม่เคยท้อแท้เลย เรารู้สึกคุ้มค่ามากที่ทํางาน 
ตรงนี้มา 20 กว่าปีและใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้  เราสอนลูก ๆ  เสมอว่า เห็นแก่ตัวได้ แต่ต้อง 
น้อยลง ต้องเห็นแก่ส่วนรวมบ้าง  และเราภาคภูมิใจในตัวเขาว่า เขาเป็นคนไม่เอาของใคร 
เวลาเห็นคนอื่นเดือดร้อน เขารู้สึกว่าต้องเข้าไปช่วย ซึ่งนับเป็นต้นทุนที่ดี  ทุนเหล่านี้ 
สามารถขัดเกลาให้เขาคิดในเชิงบวกได้  ส่วนในการทํางาน เราก็คิดเชิงบวก  ไม่ว่าใครจะ 
ถูกหรือผิด แต่เราจะพยายามแก้ปัญหาด้วยกัน  เราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ 
สูงมาก ปากเราก็ไว บุคลิกนั้นก็ยังมีอยู่ในตัวเรา แต่ก็พยายามปรับ

• เขามองเราเป็นผู้นําเพราะเรามีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่ง คือเป็นคนเสียงดัง กล้าพูด 
แต่พวกเราไม่ต้องการการนําเดี่ยวเลย เพราะว่าถ้าไม่มีคนร่วมทําจะประสบความสําเร็จ 
ไม่ได้เด็ดขาด  เคยมีการเสนอให้ผู้นําของเราได้รับรางวัล แต่ทางเราคิดร่วมกันว่าจะไม่รับ 
รางวัลในนามบุคคลเลย  เราจะยอมรับถ้าเป็นในนามองค์กรหรือเครือข่ายเพราะทุกคน 
ทํางานร่วมกัน  เรามีบทบาทเฉพาะเรื่องการเป็นนักพูด แต่การเตรียมเรื่องอื่น ๆ  เราไม่ได้ 
ทําเลย เพื่อนเป็นคนเตรียม  เราจึงไม่ใช้การนําเดี่ยว เพราะที่ผ่านมาการนําเดี่ยวจะทําให้ 
ผู้นําหลุดออกไปเลย  เช่นพอไปรับตําแหน่งในองค์กรอิสระ บางคนก็เอาความรู้ความ 
สามารถที่มีอยู่ไปทํางานที่เป็นผลลบกับเรา  เราถึงบอกว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับเรื่อง 
บทบาทหรือหน้าตา  ขอปิดทองหลังพระ  ข้อดีอย่างหนึ่งของเราคือเป็นคนที่ฟังแล้ว 
เข้าใจง่าย  แต่การรับรู้ของแต่ละคนนั้นไม่ได้เท่าเทียมกัน เขาอาจจะช่วยเรื่องนี้ไม่ได้ เราก็ 
ต้องเห็นความสําคัญในเรื่องอื่น ๆ  ของเขา เพราะทุกคนมีความตั้งใจ
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• ความสําเร็จที่เครือข่ายสลัม 4 ภาคและศูนย์รวมพัฒนาชุมชนได้รับ คือการที่เรา 
ทําให้ชาวบ้านมีความสุข  เราเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนที่ช่วยกันทํา  แม้แต่เพื่อนพี่ที่เสีย 
ไปแล้ว เราก็ต้องระลึกถึงเพราะเขาเคยสร้างคุณงามความดีไว้  เราอยากให้เขาเป็น 
ตัวอย่างในการดําเนินชีวิต  ถึงเขาจะไม่อยู่ พวกเราก็ต้องทําองค์กรให้ไปได้  เป็นองค์กร 
หนึ่งที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรม เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เราคนจนก็ต้องการไฟฟ้า  
ประปา  เราคิดว่าถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้น  แม้แต่โจรเขายัง 
ไม่คิดให้ลูกเป็นโจรเลย เขายังอยากให้ลูกเป็นคนดี  เราก็เหมือนกัน อยากให้สังคมดีก็ 
ต้องเริ่มจากพวกเรา เริ่มจากสิ่งแวดล้อม เริ่มจากธรรมชาติ

เรียนรู้จากการปฏิบัติ
• การได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับเอ็นจีโอ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน มีการประชุมงานสรุปงานกัน 
ทุกอาทิตย์ทุกเดือน  อะไรที่ทําไม่ได้เราก็ต้องขอความช่วยเหลือกัน ต้องมาคุยกัน เรา 
ไม่เคยเอางานไปตัดสินใจเอง  นั่นคือเราเป็นองค์กรร่วม เราก็ต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน 
เรามีความเห็นส่วนตัวก็จริง แต่ต้องเคารพการตัดสินใจร่วม  เราพูดกันได้ ไม่ทะเลาะ  
เพียงแต่ทุกคนต้องยอมรับในความคิดเห็นของแต่ละคน  เปิดใจคุยกัน  คนที่จะคุยแบบ 
เปิดอกกันได้ต้องใช้หัวใจคุยกัน ต้องเป็นตัวของตัวเอง  บางทีก็เถียงกันจนได้ข้อสรุปว่า 
ควรเป็นไปในทิศทางใด  ใครไม่พอใจเขาก็จะเงียบ แต่ยังฟัง  การทํางานของที่นี่ทุกงาน 
คืองานของทุกคน  ปัญหาในชุมชนคือปัญหาของทุกคน

• การเข้าร่วมเวทีต่าง ๆ  และการทํางาน ทําให้เราเปลี่ยนแปลง  จากที่เราชอบพูดทันที  
ก็ต้องเปลี่ยนมารับฟังคนอื่นก่อนที่จะพูด  อย่างที่ 2 คือสงบขึ้นและเริ่มทํางานทาง โครงการใหม่

• เรากําลังคิดโครงการที่อยากคุยกับกลุ่ม เรื่องของจิตอาสาที่เป็นการทํางานเชื่อมโยง 
กันระหว่างคนแต่ละภาคส่วน อยากทําอะไรด ีๆ  ร่วมกัน เช่นแต่ละคนมีข้าวของที่ไม่ใช้ 
แล้วเอาไปทิ้ง ทําไมไม่เอามารวมกันแล้วเปิดเป็นร้านค้า แล้วเอาเงินจากการขายไปจัด 
กิจกรรมในนามของกลุ่ม ไปสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ  ในนามของกลุ่ม เช่นกลุ่มอื่นจัด 
กิจกรรมเราก็นําเงินไปสนับสนุนในฐานะที่เขาอยากทํางานในเชิงสังคม  เราอยากพา 
เยาวชนสลัม 4 ภาคไปร่วมงาน เด็ก ๆ  จะได้ไปดูกิจกรรมของคนอื่นด้วยเพื่อนํามาปรับใช้ 
เราเห็นว่าอย่างน้อยคนที่ไม่มีเครือข่าย ถ้าเขาได้เห็นงานแบบนี้ เขาจะได้เรียนรู้  เช่น 
นักธุรกิจอาจจะนําของมาบริจาคแล้วเรานําไปช่วยคนไร้บ้าน ทําอาหารให้คนไร้บ้านกิน  
หรือโครงการ “เดินกาแฟ” ที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยทํา เป็นต้น

ความคิดก่อน  หมายถึงทําอย่างไรก็ได้ 
ที่จะทําให้เขาไว้ใจ แล้วเราค่อยทํางาน 
เรื่องอื่น  การทํางานต้องเสียสละตัวเอง 
ก่อนที่จะให้คนอื่นเสียสละ เราคิดเสมอ 
และสอนลกูของเราแบบนีด้้วย  เราภมูใิจ 
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Tips
การนําร่วมของพวกเราไม่มีกลไกอะไร  ทุกอย่างเป็นไปแบบอัตโนมัติ  คือเราโตแล้ว  

เราพอจะแยกแยะอะไรได้  ใครจะคิดถูกหรือผิดนั้นไม่สําคัญ  แม้แต่คนที่เขามีความรู้มากกว่า  
ก็ยังคิดไม่เหมือนกันเลย  เพราะฉะนั้นความเห็นต่างในเรื่องต่าง ๆ  นั้นย่อมมีได้เสมอ แต่เราใช้ 
เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสิน

• เราเป็นคนที่รักครอบครัวมาก รักพ่อแม่ เห็นใครกตัญญูกับพ่อแม่ก็จะร้องไห้  หรือ 
ถ้ารู้ว่าคนที่เรารู้จักเขาไม่รักพ่อแม่ เราจะคบหากับเขาน้อยลง  แต่ถ้าใครกตัญญูต่อ 
พ่อแม่ ดีต่อครอบครัว เราส่งเสริมเลย ขนาดเขาไม่มีเงินไปโรงเรียน เรายังเดินไปให้ 
ถึงบ้านเลย  เราเชื่อว่าเราอยู่ตรงนี้เพราะเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว  เราภูมิใจ 
ที่ลูกไม่ทําให้เราผิดหวัง  ลูกสาวจบปริญญาตรี ทั้งที่เขาเรียนและทํางานไปด้วย  ส่วน 
ลูกชายสอบชิงทุนเข้ามหาวิทยาลัยเอกชนได้ เรียนแบบไม่ต้องเสียค่าเทอม แต่ก็ 
เหนื่อยหน่อยเพราะต้องส่งค่ากินกับค่าหอ แต่ถึงจะลําบากเราก็มีความสุข  และถ้าคน 
ในครอบครัวเข้าใจ เราก็ทํางานด้วยดี

• เรามีหนี้มีภาระ เราก็อยากมีอาชีพที่มั่นคง เราคุยกับแฟนว่าจะค้าขายดีไหม  อยาก 
จะทําอาชีพที่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและส่งลูกเรียนให้จบ  ตั้งใจว่าจะเปิดร้านขาย 
ของชําที่บ้านแล้วให้แฟนออกจากงานมาบริหารจัดการ  อาจมีปะยางจักรยานบ้าง  
สูบลมยางให้เด็กบ้าง หรือตั้งตู้นํ้าดื่มหยอดเหรียญ  แล้วเราจะได้อุทิศตัวทํางานแบบนี้ 
ต่อไป เพราะชีวิตนี้เราคงทําไปจนตาย  ถ้ามีแรงและยังมีลมหายใจอยู่ ถ้าช่วยคนอื่นได้ 
เราจะช่วยไปตลอด  ถ้าหากท้อแท้ เพื่อนและคนรอบข้างก็เป็นกําลังใจให้เรา  ทุกคน 
จะหาวิธีการมาช่วยเหลือ เป็นที่ระบายให้เรา หรือกลับไปบ้านแฟนก็เปิดเพลงให้ฟัง   
เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเรามีปัญหาแบบนี้ เรายังผ่านมาได้ เราก็รู้สึกดี  เวลาหันไปเห็น 
ชาวบ้าน เขาก็เป็นกําลังใจให้เราเพราะเขารู้ว่าเราทํางาน

น�าร่วมที่ดีที่สุดคือต้องมีส่วนร่วม
• การนําร่วมของพวกเราไม่มีกลไกอะไร  ทุกอย่างเป็นไปแบบอัตโนมัติ  คือเราโตแล้ว 
เราพอจะแยกแยะอะไรได้  ใครจะคิดถูกหรือผิดนั้นไม่สําคัญ  แม้แต่คนที่เขามีความ 
รู้มากกว่า ก็ยังคิดไม่เหมือนกันเลย  เพราะฉะนั้นความเห็นต่างในเรื่องต่าง ๆ  นั้นย่อม 
มีได้เสมอ  แต่เราจะใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสิน  เวลาเราทํางานจะมีแปดองค์กร 

เครือข่าย เวลาหามติก็จะถามมติของแต่ละศูนย์ฯ ว่า  เครือข่ายไหนคิดอย่างไร  แต่ 
สุดท้ายแล้วมติไหนได้เสียงข้างมากเราก็เคารพเสียงนั้น ๆ   ถ้ายังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์  
เราก็ยังไม่แถลง  ถ้ามติไหนเป็นเอกฉันท์ก็นําเสนอ  ช่วงแรกก็มีที่ไม่เข้าใจกันบ้าง  
แต่พออยู่รวมกันนานวันเข้า การแก้ปัญหาก็สัมฤทธิผล มีรูปธรรม เราปรับเปลี่ยนวิธี 
การมาตลอด  ถ้าเกิดปัญหา จะปิดการประชุมก่อน  เราจะคุยว่าใครที่มีปัญหาก็จัด 
สัมมนาเพื่อให้ได้พูดคุยกัน  ถ้าเราไม่พอใจอะไรก็ต้องว่ากันด้วยเหตุผล  มีบ้างที่อารมณ์ 
โมโหจะนําไปสู่การโต้เถียง แต่เราก็หยุดพูดก่อน แล้วเดินออก  พออารมณ์เย็นแล้วก็ 
คุยกันต่อได้  เมื่อก่อนมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเยอะ แต่พอได้เรียนรู้กันมากขึ้น ก็จะรู้จัก 
นิสัยใจคอและเข้าใจกันมากขึ้น  นิสัยที่ไม่ดีของเราคือเป็นคนปากไว  เมื่อก่อนจะพูด 
โดยที่ไม่คิดอะไร มีเพื่อนเสียใจกับคําพูดของเรา  เราก็จะเป็นคนที่เข้าไปพูดกับคนอื่น 
ก่อนเสมอ ไม่ว่าเขาจะถูกหรือผิด ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดลงได้

• ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการร่วมกันคิดร่วมกันทําจะก่อให้เกิดพลัง  สมมุติว่า 
เราจะร่วมกันผลักดันอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ละองค์กรทํางานไม่เหมือนกันเลย  พอคนนี้ 
คิดได้ แต่อีกคนเป็นผู้นํา ก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทบาท หรือตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะทําอะไร 
แค่ไหน ก็ไม่ร่วม การนําร่วมที่ดีคือทุกคนต้องมีส่วนร่วม  การยกย่องต้องยกทั้งภาพรวม  
ไม่ยกย่องเฉพาะบุคคล  เครือข่ายสลัม 4 ภาคไม่สร้างคนที่เป็นผู้นําเดี่ยวเด็ดขาด  เราจะ 
ไม่เสนอใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นํา แต่ถ้าในนามองค์กรก็เป็นไปได้

ภาพ : เครือข่ายสลัม 4 ภาค
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ภารกจิของความเป็นผูน้าํคอื เราเป็นส่วนหนึง่ของการจดัการปัญหา  
เราไม่ใช่วันแมนโชว์ในการแก้ปัญหา  เราเลือกใช้คนให้เหมาะกับ 
สถานการณ์ และใช้วิธีที่ต่างกันไปในสถานการณ์ที่ต่างกันได้  
เราเป็นฝ่ายให้ข้อมูลและให้ชุมชนตัดสินใจด้วยตัวเอง  แต่เราต้อง
ใช้ศิลปะการเลือกใช้เครื่องมือและข้อมูลให้ถูกเวลาและถูกคน
ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช



123น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
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ปกรณ์
ปรีชาวุฒิเดช

ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช เป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสและกําลังขับเคลื่อนโครงการเสริม 
สร้างผู้ประกอบการใหม่ของจังหวัดในฐานะผู้จัดการและผู้อํานวยการเรียนรู้  ก่อนหน้านี้เขาเคย 
ทาํงานเป็นประธานคณะกรรมการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ ประจาํสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการ 
พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ อดตีผูอ้าํนวยการวทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตลอดจนเป็นคณะกรรมการ 
คณะทาํงาน และทีป่รกึษาด้านเศรษฐกจิ การคลงั แรงงาน การฝึกอาชพี จดัรปูทีด่นิ พฒันาทรพัยากร 
มนษุย์ อตุสาหกรรม การศกึษา สารสนเทศและอืน่ ๆ  และเป็นเจ้าของร้านเครือ่งเขยีนใน อ. สไุหงโก-ลก

แต่นัน่ยงัไม่ครอบคลมุทกุอย่างทีเ่ขาเคยทาํตัง้แต่เรยีนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปกรณ์เคยเดินทางไปทํางานเป็นนักออกแบบ 
นิทรรศการที่สิงคโปร์ ก่อนจะเดินทางแบบโซโลแบ็กแพ็กทั่วอินโดจีนนาน 7 เดือน แล้วเข้าทํางาน 
ฝ่ายต่างประเทศในบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทยนาน 5 ปี และกลับบ้านเกิดที่ จ. นราธิวาสเพื่อ 
ช่วยงานธุรกิจของครอบครัว  เขาไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจ แต่ยังเคยทํางานเป็นข้าราชการในฐานะ 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

การทาํงานชนดิข้ามผ่านพืน้ทีต่่าง ๆ  ทาํให้เกดิความเข้าใจบคุลกิลกัษณะและจดุแขง็จดุอ่อนของ 
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  จนสามารถเป็นผูเ้ชือ่มความเข้าใจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  ได้ ไม่ว่าภาครฐั ภาค 
ธุรกิจ หรือภาคประชาชน 

“สถานะของผมเป็นคนกลางอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมา 10-20 ปี  ไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มี 
ผมคิดว่าการเป็นผู้นําในแง่หนึ่ง คือการทําให้คนรอบข้างเราแสดงศักยภาพได้เต็มที่ โดยไม่จําเป็น 
ต้องเป็นหวั เราสามารถดนัจากข้างล่างขึน้ไปเพือ่ให้ทกุคนโดดเด่นขึน้มาและมคีวามเท่าเทยีมในการ 
ยืนอยู่”

รองประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส
ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ นราธิวาส

ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
รองประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส
ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จ. นราธิวาส



หากไม่มีเหตุความรุนแรง จังหวัดนราธิวาสดูเหมือนเป็นเมืองอื่น ๆ  
ที่มีความเป็นอยู่และทํามาหากินอย่างสงบสุข รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรม
ไม่แพ้จังหวัดเก่าแก่อื่น ๆ
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ก็รู้สึกว่าโอเคแล้ว เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดเพราะมีระบบมีกฎหมายรองรับ  เริ่มรู้จัก 
กฎหมายจากที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน  พอทํางานไปก็ไปแตะเรื่องของจังหวัดทั้งหมด จากที่ 
เคยรู้จักแค่อําเภอเดียวที่เราอยู่  จนเข้าไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย และเป็น 
กรรมการในงานเยาวชนตั้งแต่แรก  ระหว่างนั้นเรียนปริญญาโทอยู่ด้วย เลยวิจัยศึกษา 
เรื่องวิทยาลัยชุมชน  อ่านหนังสือแนวคิดวิทยาลัยชุมชนจากอเมริกา  เขียนงานวิจัย 
เสร็จ แต่ไม่อิ่ม เพราะรู้แล้วแต่ไม่ได้ใช้ เลยลงสมัครเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
ซึ่งเปิดรับคนจากภาคเอกชนพอดี  ลงสอบแข่งแล้วก็ได้

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน
• ตอนที่เริ่มทํางานปี 2550-2554 ผมรู้ว่าผมมีเวลา 4 ปี  สี่ปีนี้จะทําอะไร  มาทํางาน 
หน่วยงานราชการนี่ รู้เลยทันทีว่าจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่  คือคนที่เป็นลูกน้องหลายคน 
อายุมากกว่าเรามาก  อยู่ๆ เราข้ามมาเป็น ผอ. และมาจากภาคธุรกิจอีก  มีคนคิดว่าเรา 
ต้องมาหาประโยชน์แน่นอน  เมื่อผมมาทํางานอาทิตย์แรก ยังไม่รู้จักระบบราชการดีเท่าไร  
ผมก็ประกาศนโยบายสามข้อทันที  ข้อที่ 1 ผมเป็นนักธุรกิจที่มาทํางานราชการ  คนจะ 
มองว่าผมหาประโยชน์  แต่คุณจะไม่เห็นผมแตะเงินสักบาท  ผมอาจขวางลําอะไรที่เคยมี  
แต่ก็พยายามให้เข้ากองกลางไป ไม่เกี่ยวกับเรา  ข้อที่ 2 ความเป็น ผอ. หนุ่ม ผมจะไม่มี 
เรื่องผู้หญิงให้คุณเห็นสักนิดเดียว  ดังนั้นห้องของผมขอเปลี่ยนเป็นกระจกหมด  คุณจะ 
เห็นผมทํางานทุกอย่างด้วยความเปิดเผย จะไม่มีที่ลับ  ข้อที่ 3 ผมยังไม่รู้ระเบียบราชการ  
แต่ผมจะเรียนรู้ให้เร็วที่สุดจากพวกคุณ  ประกาศสามข้อเท่านั้น และยํ้าสามข้อนี้ตลอด 4 ปี 
ที่ทํางาน  การพูดแต่แรกอย่างนี้ช่วยสร้างกําแพงที่ปลอดภัยให้ตัวเรา  

ปัญหาสถานการณ์ภาคใต้
• ความไม่เป็นธรรมที่มีมานานแล้วเป็นสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดปัญหา หมายถึง 
การดูแลของรัฐที่ทําให้ประชาชนรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม การเข้าถึงที่ไม่เท่ากัน การ 
เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสแตกต่างกัน  คนที่มีอํานาจเยอะ เงินเยอะ เครือข่ายเยอะ  
เข้าถึงได้ดีกว่า แต่คนที่ไม่มีเงินเข้าไม่ถึง  พื้นที่นี้มีความเข้มข้นมากเพราะความต่าง 
ชาติพันธุ์และการรวมกลุ่มไม่เหมือนกัน ลักษณะของการต่อสู้ไม่เหมือนกัน เป็นอย่างนี้ 
มาตลอด  

• แม้ว่าทุกวันนี้ความไม่เป็นธรรมแทบจะไม่มี เพราะข้าราชการผู้ใช้อํานาจในพื้นที่เป็น 
คนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ คือเป็นคนมลายูมากขึ้น แต่เรายังเห็นการปฏิบัติแบบเดิมๆ  
ทัศนคติแบบเดิม ๆ   ดังนั้นความไม่เป็นธรรมดูจะหายไป แต่ความรู้สึกไม่เป็นธรรมยังคง 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะทุนนิยมที่แทรกเข้าไปอยู่ในทุกที่  ทุกคนอยากได้ อยากมี  
โดยไม่สนใจความดีงามความถูกต้อง  การเปลี่ยนแปลงจะต้องทําด้วยการนําร่วมกัน  
เพราะเคลื่อนคนเดียวไม่ได้  สังคมทั้งสังคมจะเปลี่ยนที่เด็กหรือผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่ได้  
ละทิ้งคนด้อยโอกาสก็ไม่ได้  ในเวทีต่าง ๆ  การแสดงออกของคนกลุ่มใหญ่จะกดทับคน 
กลุ่มเล็ก  เราจะออกแบบเวทีอย่างไรให้เสียงทุกเสียงมีความหมาย

พื้นที่ปลอดภัย
• ผมมักจะถามตัวเองทุกครั้งว่า ทําไมอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (Comfort Zone) ของคนอื่น 
ตลอดเวลา คือเป็นคนที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่น ไม่เดือดร้อน และสามารถเปลี่ยนอาชีพให้ 
สบายตัวก็ได้  โอกาสเราก็มี  เรียนอะไรก็รู้เรื่อง  พร้อมจะมีอาชีพใหม ่ๆ  ที่หารายได้ให้ 
ตัวเองไปรอดได้ตลอดเวลา  แต่ปัญหาก็คือ ทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จะไม่รู้สึก 
สบายใจ  เรารู้สึกว่ามีคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนเราอีกเยอะ  ถ้าพูดง่ายๆ คือเป็นอาเสี่ย  
ลูกเถ้าแก่ใหญ่ที่คนรู้จัก ทําไมไม่รักสบาย  ทําไมไม่อยู่ให้สบาย หาเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ    
ตอนที่เราไปอยู่ที่ไหน ๆ  เราไม่เคยคิดว่าที่บ้านมีฐานะ  เราคิดว่าเราแค่พอมีและแบ่งปันให้ 
คนอื่นได้บ้าง ซึ่งไม่ใช่วิสัยพ่อค้า  

• พอเราเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่ในพื้นที่ ก็ถูกเลือกให้เป็นกรรมการมากขึ้น  เริ่มต้นจาก 
การทํางานชมรมในพื้นที่  แต่ความที่เป็นคนมีทักษะด้านไอที ด้านการบริหารในบริษัทที่ 
มีระบบมาแล้ว จนไม่มีใครคิดว่าจบสถาปัตย์ คิดแต่ว่าจบคอมพิวเตอร์  พอทํางานเป็น 
กรรมการหลายชุดไปเรื่อย ๆ  เราก็มองเห็นปัญหาสังคมไปเรื่อย ๆ   พอมาทํางานหอการค้า  
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• พอทํางานราชการ เราก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเหมือนกัน แต่ผมไม่ได้ใส่ 
ชุดข้าราชการ ไม่มีความเป็นข้าราชการมาก วิธีคิดก็ไม่เหมือนราชการ  ลงไปทํางานใน 
ท้องที่บ่อย ๆ   ชาวบ้านก็ไม่รู้สึกแปลก  พอทํานาน ๆ  เราเริ่มเห็นปัญหากลไกของระบบ 
ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยการปฏิบัติเอง เช่น ระบบงบประมาณ การ 
ใช้เงินทําโครงการ วิธีคิดของคนในระบบราชการ  ในขณะเดียวกัน เราก็รู้วิธีการทํางาน 
ของเอกชน  ที่นี่มีความไม่ไว้ใจราชการจากปัญหาความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมพอสมควร 
ผมเลยเหมือนกับเป็นคนกลาง เพราะเป็นคนไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเวลาที่ราชการกับ 
ประชาชนทะเลาะกัน 

• สิ่งที่ทําให้เราไม่ท้อเลยคือ ชาวบ้านที่เราไปทํางานด้วยทําให้เรามีพลังได้ตลอดเวลา   
ชาวบ้านไม่ได้ทําอะไรมาก เพียงแต่พูดจากความรู้สึกของเขาออกมา  เหมือนจิตวิญญาณ 
ครู ยิ่งเห็นลูกศิษย์โตเท่าไร ตัวเองยิ่งอิ่มใจเท่านั้น  เหมือนกับว่าเรากินความอิ่มเอมใจ 
ให้อยู่ได้ และสามารถทํางานใหญ่ต่อได้

• ผมค่อยๆ เขียนนโยบายของวิทยาลัยและลงทํางานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัย 
หรือพื้นที่สีแดง  ที่ไหนที่แย ่ๆ  เราต้องยิ่งลงไป  เพราะคนอยู่ในเมืองมีการศึกษาที่ดีกว่า 
คนอยู่รอบนอก  เราก็จัดงานออกไปข้างนอก ซึ่งไปขวางกับวิธีคิดของครูที่มองว่าอยากอยู่ 
ในห้อง อยากไม่เหนื่อย  แต่เราเป็นคนนํา เลยมีทั้งคนชอบไม่ชอบ แต่นั่นเป็นโอกาส 
เป็นสิ่งที่เราคิดมานานแล้วว่าจะลงหมู่บ้านทุกวัน  ไปนั่งไปกินไปนอนด้วยกัน คิดแบบ 
เดียวกัน มีใจเดียวกัน เราจึงทํางานด้วยกันได้  กี่ปีจากไปก็ไม่ลืม  เรามีโอกาสได้เจอเยาวชน
ที่อยากทําเรื่องใหญ่ แต่ขาดกําลังใจสัก 40-50 กลุ่ม  เราเห็นชัดเจนว่าการศึกษาแบบนี้ 
ไม่ตอบสนองชุมชน  แต่ตอบสนองคนไปทํางานเมืองใหญ่มากกว่า  แต่เราคิดว่า ถ้าวิทยาลัย
ชุมชนเปลี่ยนได้  คนในชุมชนเรียนจบแล้วสามารถหาเลี้ยงชีพได้  สามารถอยู่ในชุมชนอย่าง 
เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันต่อการเข้ามาของปัจจัยภายนอกอย่างดี  ถ้าทุกคนส่งเสริมการเข้า
เมืองใหญ่หมด มันจะไม่เกิดอะไรเลย การเข้าเมืองใหญ่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเป็นการเปิดโลก 
ให้กว้าง  แต่ทําอย่างไรให้เขาเข้าเมืองใหญ่เพื่อค้นหาแล้วกลับมาในชุมชน

• ผมคิดว่าเราต้องเป็น Servant Leadership (ผู้นํารับใช้) ให้ได้  เราเป็นคนทําให้ชุมชนโต 
ไม่ใช่เราโต  เราเป็นคนชี้ให้เห็นว่าคุณค่าอยู่ตรงไหน และสร้างแรงบันดาลใจ แต่เวลาทํา  
เขาต้องทําเองนะ  เวลาทํางานท้องถิ่น ถ้าเราเข้าไปตลอดเวลา เขาจะไม่เดินด้วยตัวเองเลย  
แต่เราเข้าไป-สร้างแรงบันดาลใจ-แล้วออกมา-กลับไปเยี่ยมเขาบ่อย ๆ  ไม่อย่างนั้นเขาจะพึ่ง
เราตลอด

• สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการทําวิทยาลัยชุมชนคือ ผมอยากทําให้ระบบราชการเป็นของ 
ประชาชน  วิทยาลัยนี้ต้องเป็นของประชาชน คือการยอมรับฟังความเห็น  มีการประชุม 
บอร์ดที่มาจากตัวแทนชุมชนถี่มากเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาทั่วไป  เราต้องพร้อมจะ 
รับฟังสิ่งที่เรามองไม่เห็น  เราจะทํางานให้วิทยาลัยแตะใจคนนราธิวาส ให้เขารู้สึกว่าเป็นของ 
เขาเอง ไม่ใช่ของผม ไม่ใช่ของราชการ  ก็ต้องเคลื่อนตัวเองไปอยู่ในทุกเวที แล้วให้เขาเสนอ 
ว่าเขาจะทําอะไรภายใต้กรอบที่เราทําได้  ถ้าทําไม่ได้ เราก็ดึงเครือข่ายที่เรามีไปทํางาน  แต่ 
ข้อเด่นคือวิทยาลัยแห่งนี้ให้ทรัพยากรผมน้อยมาก  เจ้าหน้าที่ 30 คน ให้ทํางานทั้งจังหวัด   
เราจึงทําให้ครูเป็น “นักจัดการการเรียนรู้” ไม่ใช่ครูสอน  สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องใช้ทรัพยากร 
ท้องถิ่น  เราขึ้นทะเบียนคนที่มีความรู้ในท้องที่ จัดระบบ มองความต้องการท้องถิ่น ซึ่งต้อง 
ทําเวทีกันบ่อยมาก ทําให้มีเหตุผลสนับสนุนเราว่า เราไม่ได้คิดเอง  

รุสลี บินดอเลาะ ก่อตั้งศูนย์ฝึกทําเรือกอและจําลองบ้านทอนตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เยาวชน 
ในละแวกใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างแสดงฝีมือทําเรือกอและจําลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างเพียงแต ่
ขนาดเล็กลง ซึ่งเดิมเคยมีอยู่ในบ้านชาวเลหาดบ้านทอนทุกหลัง แต่ถูกคนต่างถิ่นซื้อไปจนแทบ 
ไม่เหลือเลย  กลุ่มเยาวชนเรือกอและบ้านทอนเติบโตจนทําเรือกอและขายเป็นสินค้าท้องถิ่น 
ที่ทําส่งไม่ทัน  เยาวชนบางคนสามารถพัฒนาฝีมือจนกระทั่งกลางเป็นช่างเขียนลายเรือกอและ 
ขนาดใหญ่ที่ใช้หาปลาอีกด้วย
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จิตวิญญาณลองกองของนราธิวาส
• ในช่วง 4 ปีนี้ ผมทําเรื่องลองกองที่มีปัญหาเรื่องตลาดให้เป็นของคนนราฯ  ผมอยาก 
ให้คนนราธิวาสหวงแหนลองกอง ต้องทําให้ลองกองเป็นของคนนราธิวาส โดยจัดเวที 
ล้อมวงที่ซีโป อ. ระแงะ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง แต่เป็นแหล่งลองกอง 200 ปี  ผมหาผู้เฒ่า 
ผู้แก่ที่อยู่กับลองกองมาล้อมวงสี่ห้าคน และให้ชวนลูกหลานเขามาด้วย  เราจะนั่งคุย 
เรื่อง “จิตวิญญาณลองกอง” กัน  เราให้คนแก่พูดภาษามลายูที่ถนัด ไม่ต้องพูดภาษา 
กลาง ให้เล่าโดยไม่ต้องหยุดแล้วค่อยมาแปลเป็นภาษาไทยทีหลัง  เขาไม่เคยเล่าเรื่อง 
ลองกองเลยตั้งแต่เขาเป็นเด็ก  ในเวที ผมอยากรู้ถึงที่มาของชื่อ “ลองกอง”  เกษตร 
จังหวัดก็ตอบว่า มาจากชื่อ “ลอกอง” และเปลี่ยนเป็น “ลองกอง” ในปี 2519 เพราะ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เสด็จฯ มางานเกษตรแห่งชาติ  เมื่อวิธีการ 
ตั้งคําถามเราผิด เราก็ได้ข้าราชการพูดคนเดียว  เราตั้งคําถามใหม่กับผู้เฒ่าผู้แก่ว่า 
ชอบกินลองกองแบบไหน  เขาตอบว่ากินลูกร่วง  เราจึงถามเรื่องลองกองในอดีตต่อได้ 
ทําให้เขาเล่ารวดเดียวถึงที่มาของชื่อลองกอง ตั้งแต่ชื่อที่เป็นภาษามลายู “ดุ๊กกุ่ง”  
ที่แปลว่า “อุ้มเด็ก” เพราะต้องอุ้มมาถวายองค์รายอ  จนเพี้ยนเป็นลูกด่อก๊อเมื่อค้าขาย 
กับคนจีน  กระทั่งกลายมาเป็นลอกองในเวลาต่อมา  ลูกหลานผู้เฒ่าผู้แก่มาพูดกับผม 
ว่า เขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าพ่อเขามีคุณค่า ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมาก่อน  เขามองพ่อว่า 
เป็นคนแก่ที่ไม่ได้สําคัญอะไร  แต่เราให้ความสําคัญแก่พ่อเขา

• อันนี้เป็นบทที่ 1 ของเรื่องลองกอง แต่ผมทําต่อมาอีกเจ็ดแปดบท  ถ้าเราจะทําให้ 
คนรักลองกอง ต้องทําเรื่องนี้ให้ชัดตั้งแต่ต้น ต้องทําให้คนขับเคลื่อนเรื่องเวทีลองกอง 
ทําด้วยความรัก ซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คนที่มาเข้าร่วมรู้สึกมีความรักผลไม้ชนิดนี้ 
มากขึ้น  รู้สึกว่ามีความหมายมากกว่าความเป็นผลไม้สําหรับกิน  เวทีที่ 2 เราคุยกัน 
เรื่องปัญหาของลองกอง ตั้งแต่ความเป็นลองกองแท้ กลิ่นหอม  สร้างแรงจูงใจให้เขา 
หวงแหนเพราะเป็นลองกองของเขา  แต่เวทีนี้เรามีหลายฝ่าย เช่น นักวิชาการเกษตร  
ชาวบ้าน ต่างฝ่ายต่างเป็นคนเก่ง เราต้องหาคนนอกที่เป็นนักวิจัยมาคุยเรื่องปัญหา 
เกี่ยวกับลองกอง เช่น ร่วงง่าย เหี่ยวง่าย ราดํา และมด  พอนักวิจัยนําเสนอเรื่อง 
ลองกองที่ต่างออกไป นักวิชาการเกษตรกับชาวบ้านก็ช่วยกันเถียงนักวิจัย ทําให้เกิด 
มุมร่วมและกลายเป็นพวกเดียวกัน  บทถัดๆ มาของลองกองเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ 
เกือบหมด  แต่เราทําให้ชาวบ้านรับได้  เช่นบทที่ 3 เป็นเรื่องของดินกับนํ้าที่เกี่ยวข้อง 
กับลองกอง  เรามีเกษตรกรที่จดสถิตินํ้าไว้ 10 ปี เมื่อเอามาเทียบกับข้อมูลของสถานี 
อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ ปรากฏว่าทุกคนชื่นใจเพราะข้อมูลเหมือนกันและเข้าใจตรงกันว่า 

นํ้าทําให้ลองกองมีปัญหาอะไรบ้าง  จนบทสุดท้ายของเรื่องลองกองคือ เราต้องทําตลาด 
ให้ได้ เพราะโจทย์คือเราต้องขายลองกองให้ได้  มันสนุกมาก  จนเดี๋ยวนี้เกษตรจังหวัด 
บอกว่า ผมเป็นคนที่รู้เรื่องลองกองมากที่สุด  แต่ผมเป็นแค่คนกินลองกอง

รองประธานหอการค้าจังหวัด
• สมัยก่อนหอการค้าเกิดขึ้นจากชมรมพ่อค้าที่แลกเปลี่ยนข่าวสารและพิทักษ์ผลประโยชน ์
ซึ่งกันและกัน  แต่เดี๋ยวนี้พอมีกฎหมายรองรับ หอการค้าก็ทําหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่น ให้เอกชนนํา รัฐสนับสนุน  ดังนั้นเราก็ทํางานคู่กับรัฐ  ความจริงเศรษฐกิจใน 
ระดับใหญ่ก็ไปได้ แต่เศรษฐกิจใหญ่มักทิ้งเศรษฐกิจรากหญ้าตลอด ทั้งที่คนซื้อกับคนกิน 
ก็อยู่ในชุมชนเอง  สิ่งสําคัญคือ ถ้าเราทําให้เขาเติบโตได้ เราก็จะได้เติบโตไปด้วยกันยาว ๆ    
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• ปัจจุบันผมเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัด ซึ่งเป็นมานานสัก 10 ปีแล้ว  การเป็น 
ประธานหอฯ หรือไม่เป็น อาจไม่สัมพันธ์กับการนํา และไม่ใช่อุปสรรคของการทํางาน 
ที่มุ่งประโยชน์คนทั่วไปมากกว่าประโยชน์ของตัวเอง เช่นการช่วยคนอื่นแก้ปัญหาด้าน 
เศรษฐกิจ ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ตําแหน่งอาจไม่ใช่สิ่งจําเป็น   
บางพื้นที่ต้องเป็นเบอร์หนึ่ง แต่บางพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่ง ก็ทํางานได้แล้ว   
อย่างไรก็ตามในองค์กรที่มีความร่วมมือกันและไม่มีสัญญาณของความขัดแย้ง การที่ 
มีโอกาสนําเป็นเบอร์หนึ่ง ทําให้มีพลังไปสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้น

ผู้น�าในฐานะเป็นคนกลาง
• เมื่อเป็นผู้นําแล้ว เราจะทนต่อการทํางานหลายอย่างและมีเวลาน้อยลงได้อย่างไร   
การใช้ใจทํางานเป็นกลไกที่สําคัญมาก  การมีความสุขกับการทํางานสําคัญมาก  ทีนี้เรา 
จะทําโดยที่ไม่รักได้ไหม เพราะเราอาจจะไม่ชอบบางงานที่เข้ามา  ผมคิดว่าเราสามารถ 
มองหามุมบวกได้ทีหลัง  ผมเข้าใจว่านักบริหารจัดการ นักบริหารความขัดแย้ง หรือ 
นักบริหารอะไรทั้งหมด สามารถจะเปลี่ยนสนามข้ามเรื่องได้ โดยมีหลักของการทํางาน 
คือ เราต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการทํางาน เช่นเทคนิคของการบริหาร หรือเทคนิค 
ที่เราเคยเรียนรู้มา เช่น Mindmapping การระดมเสียงชุมชน ซึ่งมาจากการสั่งสม 
ประสบการณ์การทํางานที่ใช้เครื่องมือหลายแบบอย่างชํานาญ ทําให้เรามีอาวุธหลาย 
แบบในการทํางานโดยเฉพาะงานกลุ่มความคิด  เราสามารถจัดการงานได้เร็วขึ้นและ 
เข้าสู่เป้าหมายการทํางานได้ดี  คนรุ่นใหม่อาจบอกว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ  แต่ 
ผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทํางานโดยไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ได้  เราสามารถใช้ 

มีคนบอกว่า ทําไมคนจีนต้องไปสอนคนมลายูทําการค้า  เราก็บอกว่า ถ้าต่างคนต่างคิด 
ต่างโต ช่องว่างทางสังคมจะมากขึ้น ความเหลื่อมลํ้ามีมากขึ้น ปัญหาใหม ่ๆ  ก็ตามมา   
เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าทํามากกว่า คือการทําให้ทุกคนขึ้นมาอยู่ใกล้เคียงกัน  เราจะเห็นว่า 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว คนโดยเฉลี่ยมีการศึกษาดีเกือบหมด รายได้ก็ใกล้เคียงกัน แต่ของเรา 
รายได้ยังห่าง  ถ้าผมเป็นคหบดีใหญ่ในนราธิวาส แล้วคนนราธิวาสดูแย่ ผมก็ไม่สบายใจ 
ใช่ไหม  สิ่งที่สบายใจกว่าคือ เราอาจจะไม่ได้รํ่ารวย แต่ว่าสามารถช่วยคนได้อีกมากมาย

• ผมคิดว่าตัวเองต้องเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมให้ได้  จะทําเรื่องนี้ให้โตกว่าร้าน  ตั้งใจจะ 
ทําให้นักธุรกิจใน จ. นราธิวาสทํางานเป็นระบบมากขึ้น  ตอนนี้กําลังทําโครงการเสริม 
สร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation) ที่ออกแบบหลักสูตรพัฒนา 
ทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ จ. นราธิวาส  สําหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่  
ผู้ประกอบการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว โดยเน้นเรื่อง Digital  
Economy

ภาพ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
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เครื่องมือน้อยที่สุดในการทํางาน เช่นใช้มือ อย่างการระดมความเห็นจาก 
ชุมชน เรามีแค่กระดานแผ่นเดียว ฟลิบชาร์ตใบเดียว เราก็ระดมความ 
เห็นของกลุ่มขึ้นมาได้

• อันที่ 2 คือข้อมูล  สิ่งหนึ่งที่ผมฝึกมาตลอดคือการเข้าถึงข้อมูลที่ 
เร็วมาก  การค้นคว้าข้อมูลที่เร็วกว่าคนอื่น ทําให้เราเห็นข้อเท็จจริงที่ 
ชัดขึ้น  เป็นโชคดีที่ภาครัฐมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูล 
ออกมาค่อนข้างมาก  การทํางานปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูล 
ขณะที่นั่งพูดคุยได้เลย  และการอยู่ในพื้นที่เดียวนาน ๆ  ทําให้ผมมีข้อมูล 
ของ จ. นราธิวาสย้อนหลังไปกว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบัน  บางโจทย์ที่ 
เราไม่สามารถทําให้คนเข้าใจได้ทันที เราต้องใช้ข้อมูลจากอดีตทําให้คน 
เข้าใจได้ง่ายขึ้น  เช่นปัญหานํ้าท่วมที่เราต้องทําให้ทุกคนรู้สึกว่าการดูแล 
เรื่องอุทกภัยไม่ใช่เรื่องของรัฐอย่างเดียว เราต้องดูของเราเองด้วย  เรา 
จึงต้องหาว่าที่ผ่านมามีนํ้าท่วมเกิดขึ้นถี่ขนาดไหน อะไรเป็นสัญญาณของ 
นํา้ท่วม (เช่นฝนตกแตะ 100 มลิลเิมตรทกุวนัเป็นสญัญาณของนํา้ท่วม)   
หรือเรื่องการบุกรุกป่าพรุที่พอเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบเป็น 
ข้อเท็จจริงให้เขาเห็นว่า มีการบุกรุกป่าพรุพื้นที่รัฐจริง ๆ  ชุมชนรอบป่าพรุ 
ก็ตัดสินใจได้เอง  เดี๋ยวนี้เรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากที่ทําให้เข้าใจกัน 

เต็มที่ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นหัว  เราสามารถดันจากข้างล่างขึ้นไปเพื่อให้ทุกคนโดดเด่น 
ขึ้นมาและมีความเท่าเทียมในการยืนอยู่  หลักอันหนึ่งคือ สังคมแห่งความเป็นธรรม  
อันนี้สําคัญมาก  สังคมที่เป็นธรรมคือการทําให้เสียงเล็กพูดขึ้นมาเป็นเสียงใหญ่ให้ได้  
และเสียงใหญ่สามารถฟังเสียงเล็กได้  ไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนก็มีความสุขได้

• ไม่ง่ายที่จะทําให้เกิด Collective Leadership เพราะต่างคนต่างยืนบนฐานอุดมการณ์ 
ตัวเอง  ความเป็นปัจเจกที่ขึ้นมามีสูงมาก  พอเราบอกว่าจะเป็นการนําร่วม เหมือนจุดร่วม 
อยู่ไกล  จะทําอย่างไรให้จุดร่วมใกล้มากขึ้น  เราส่งเสริมความเป็นฮีโร่มานานมาก เรายก 
คนที่เป็นฮีโร่สูงมาก  เราจะทําให้ฮีโร่ใกล้ตัวคนได้อย่างไร  ที่ญี่ปุ่นมี ซากาโมโต เรียวมะ 
ที่เป็นสามัญชน สามารถกู้ชาติและรวมพลังคนได้  และเรียวมะไม่ใช่ฮีโร่แบบฮีโร่ แต่สามารถ 
ระดมคนมายืนเป็นแผง แต่บ้านเราไม่มี  ที่สําคัญคือการที่เรามีความเชื่ออย่างแรงว่าทุกคน 
เป็นคนดี

ได้เร็วขึ้น

• ภารกิจของความเป็นผู้นําคือ เราเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหา  เราไม่ใช่ 
วันแมนโชว์ในการแก้ปัญหา  เราสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะกับสถานการณ์ได้  
เพราะบุคลิกพื้นฐานของคนเปลี่ยนไม่ได้ และใช้วิธีที่ต่างกันไปในสถานการณ์ที่ต่างกัน 
ได้  เราเป็นฝ่ายให้ข้อมูลและให้ชุมชนตัดสินใจด้วยตัวเอง  แต่เราต้องใช้ศิลปะการเลือก 
ใช้เครื่องมือและข้อมูลให้ถูกเวลาและถูกคน  การให้ข้อมูลและทําให้คนเชื่อถือได้นี้ต้อง 
สั่งสม  การที่คนเรียกผมว่า “อาจารย์” เป็นการให้เกียรติถึงการยืนหยัดทํางานวิชาการ 
โดยไม่เอนเอียงข้างใดข้างหนึ่ง  ข้อเท็จจริงที่ออกมาจากข้อมูลก็มาจากหลายแหล่ง  
ไม่ได้มาจากการใช้อารมณ์หรือการทึกทัก  เป็นวิถีแห่งปัญญาซึ่งเป็นฐานของความรู้  

• สถานะของผมเป็นคนกลางอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมา 10-20 ปี ไม่ว่าจะมีตําแหน่ง 
หรือไม่มี  ผมคิดว่าการเป็นผู้นําในแง่หนึ่ง คือการทําให้คนรอบข้างเราแสดงศักยภาพได้ 
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Tips
การใช้ใจทํางานเป็นกลไกที่สําคัญมาก  การมีความสุขกับการทํางานสําคัญมาก  ทีนี้เรา 

จะทําโดยที่ไม่รักได้ไหม เพราะเราอาจจะไม่ชอบบางงานที่เข้ามา  ผมคิดว่าเราสามารถมองหา 
มุมบวกได้ทีหลัง

Share and Care
• ผมเคยไปเข้าคอร์สหมอเขียวที่ดอนตาล มุกดาหาร  รู้สึกโชคดีที่อยู่ในคอร์สนี้  
เพราะเมื่อต้องอยู่กับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคหนัก ๆ  ที่มาจากการใช้ชีวิตที่มี 
ความเครียด  ทุกคนมองเห็นว่า เมื่ออยู่ในจุดสุดท้ายของความเจ็บป่วยจะไม่สามารถ 
หยิบอะไรไปได้เลย  ทุกคนจึงพร้อมหยิบยื่นให้กันหมด  กินข้าวร่วมหม้อเดียวกัน  
ช่วยกันทําอาหาร  ผมรู้สึกแฮปปี้มาก  ผมคิดว่าตรงนั้นไม่ได้สอนผมเรื่องการดูแล 
สุขภาพตัวเองเท่านั้น แต่ผมได้เห็นสังคมที่มีการแบ่งปันและการดูแลใจ  ทุกคนพูด 
เหมือนกันว่ามาด้วยความสิ้นหวัง ฉีดคีโมและทรมาน แต่ได้มานั่งคุยกันทุกคืนและ 
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ได้เล่าเรื่องตัวเอง  เรารู้สึกว่าการได้เห็นสังคมที่มีการแบ่งปัน 
หรือสังคมแห่งการให้มันมีค่า  แต่ทําไมทุกคนต้องไปทําเอาวินาทีสุดท้ายของชีวิต

• ผมคิดว่าเราถูกสอนเรื่อง share and care มามากพอ คือการแบ่งปันประสบการณ์  
แบ่งปันความรู้ตลอดเวลา เอื้ออาทร  เราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของเราให้ผู้นํา 
คนอื่นได้  ผู้นําแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน  แต่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเอง 
มาทํางานด ีๆ  นั่นคือผู้นําร่วม  เวทีของโครงการผู้นําแห่งอนาคตกําลังสร้างพื้นที่ให้คน 
ทํางานเพื่อสังคมได้มองเห็นกัน เป็นพื้นที่ share and care เกิดความเป็นเพื่อนกัน   
การเอาประสบการณ์แต่ละคนมาแบ่งปันกันเป็นแรงหนุนนะ  เพราะคนที่เคลื่อนงาน 
ใหญ ่ๆ  ควรมีเวลาเสริมพลังตัวเอง ได้ทบทวนตัวเอง มีความอิ่มเอมและกลับไปอย่าง 
มีพลัง ทําให้ค้นพบจุดยืนของตัวเองชัดเจนขึ้น  มีกระบวนกรอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์  
ถิระพันธุ์ ที่ทําให้ทุกคนลุกขึ้นมาเรียงเป็นแผงได้ แทนที่จะเป็นชุดอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเอง

การรักษาคุณธรรมของตนเอง
• เรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญ  หลายครั้งที่คนทํางานสังคมอย่างเดียว แต่ไม่สามารถ 
ประคองเรื่องปากท้องได้  ธุรกิจร้านเครื่องเขียนของเราก็เป็นการประคอง ไม่มากมาย 
เหมือนคนรอบข้าง แต่ทําให้เราทํางานที่เกิดประโยชน์ได้  ผมได้แรงหนุนด ีๆ  จากผู้ใหญ่ 
หลายท่านว่า ทํางานไปเถอะ แล้วจะมีสิ่งด ีๆ  มาเอง  สิ่งสําคัญที่สุดของคนทํางานเพื่อ 
สังคมคือ ถ้าคุณทํางานเพื่อสังคมและคุณไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า ตัวเองจะ 
ประคองชีวิตของตัวเองได้ ในอนาคตคนจะเชื่อถือคุณได้ยาก

• คําเรียกว่า “อาจารย์” หรือ “ครู” เป็นคําเรียกที่สูงมาก ทําให้เราต้องยกระดับจิตใจ 
ของเราให้สูงไปด้วย  คํานี้จะไม่ถูกเรียกต่อ ๆ  กัน ถ้าเราไม่มีคุณสมบัตินี้  ความเป็น 
อาจารย์ในที่นี้ไม่ได้มาด้วยตําแหน่ง แต่มาจากการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 
ตลอดเวลา และเป็นเรื่องที่ใช้เวลา

• พ่อแม่เป็นส่วนสําคัญในการบ่มเพาะเรา  ครอบครัวคนจีนรุ่นเก่าจะให้ความสําคัญ 
แก่ความซื่อสัตย์สูงมาก  แต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าความซื่อสัตย์หายไปมาก  ถ้าเรารู้จัก 
เนื้อแท้ของลัทธิเต๋าหรือขงจื๊อแล้ว จะมีความอิ่มเอมใจกับสิ่งที่เรายืนหยัด  นอกจากนี้ 
มิตรที่คิดอย่างเดียวกันเป็นสิ่งสําคัญมาก  และความอิ่มเอมใจจากสิ่งที่เราได้ทํา มีพลัง 
หล่อเลี้ยงในการเดินและยืนหยัดทํางาน

• ผมไม่ค่อยจํามุมลบนะ จะจําแต่มุมบวก  อุปสรรคที่เกิดขึ้นทําให้เรายกตัวเองสูงขึ้น 
ด้วย  เราพร้อมจะเจอปัญหาซํ้า ๆ  เดิม  แต่รับมือได้ดีกว่าเดิม  ต้องเจออุปสรรคเยอะ ๆ
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ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและก�ำลังจะเดินไปข้ำงหน้ำ  นำนวันก็
ยิ่งจะต้องน�ำร่วมมำกขึ้น  ร่วมทุกส่วน  ท�ำหลำยด้ำนขึ้น  
ทั้งกำรใช้ข้อมูล ควำมรู้ และใช้ปัญญำมำท�ำงำน  ควำมรู้เป็น
เครื่องมือ และใช้ปัญญำน�ำในกำรจัดกำรปัญหำ  ไม่ใช่อำรมณ์
หรือควำมอยำกอย่ำงเดียว  เรำต้องบอกให้ได้ว่ำ ถ้ำท�ำแบบนี้แล้ว 
จะเกิดอะไรกับสังคมเรำอีก 10-20-30 ปีข้ำงหน้ำ  ปัจจุบันมัน
เป็นอย่ำงนี้แลว้ แนวโนม้ขำ้งหน้ำกับข้อมลูวิชำกำรน่ำจะบอกไดว้่ำ 
กำรเดินไปแบบนี้ มันน่ำจะน�ำพำสังคมไปสู่สังคมแบบไหน
พ่อประทีป อ่อนสลุง
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ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

พ่อประทีป อ่อนสลุง
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  
ต. โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

ผู้น�ำท้องถิ่นชุมชนโคกสลุง
อ. พัฒนำนิคม จ. ลพบุรี

ประทีป อ่อนสลุง

ประทีป อ่อนสลุง หรือพี่มืด - และที่คนในโคกสลุงเรียกว่า “น้ามืด” - เริ่มทํางานให้แก่ชุมชน ต. 
โคกสลุงมาตั้งแต่ปี 2542 ในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ขณะอายุ 37 ปี ตั้งใจอยากให้ 
โคกสลุงเป็นชุมชนวัฒนธรรมที่มีความสุขใน 30 ปี  ถึงวันนี้เวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว  เกิดความ 
เปลี่ยนแปลงมากมายภายในชุมชนอย่างเจริญงอกงาม  พี่มืดคิดว่าเขามาถูกทางในการไปให้ถึงเป้า 
หมายที่ตั้งเอาไว้

โคกสลุงเป็นตําบลขนาดใหญ่ของ จ. ลพบุรี  มีประชากรเกือบ 3,000 ครัวเรือน  ด้านหนึ่ง 
ตัง้ชดิพนงักัน้นํา้ยาว 4.7 กโิลเมตรจากเขือ่นป่าสกัชลสทิธิท์ีป้่องกนัตาํบลไว้ไม่ให้นํา้ท่วม  บ้านเรอืน 
วดั และโรงเรยีนจงึปลอดภยั  ชาวบ้าน 90% ปลกูข้าว ทาํไร่อ้อย ไร่มนัสาํปะหลงั ทีเ่หลอืทาํประมง 
จากอ่างเก็บนํ้า รับราชการ ทํางานโรงงาน และเลี้ยงวัว

สายตาทีพ่ีม่ดืกวาดมองภมูปิระเทศในชมุชนของตวัเอง ทัง้อ่างเกบ็นํ้าและเทอืกเขาทีท่อดอยู่ 
ไกลๆ และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นที่โน่นที่นี่  อาจต่างไปจากสายตาของคนเมืองทั่วไปที่ 
มองตึกรามบ้านช่องในเมืองใหญ่ที่ตนเองอาศัยอยู่

“ถ้าเราอยากอยู่ในสังคมที่ดี มีสตางค์มากมายก่ายกองก็ซื้อไม่ได้  เราต้องเริ่มที่ตัวเราเอง”
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ตําบลโคกสลุง ริมนํ้าป่าสัก เป็นถิ่นอาศัย 
ของชาวไทยเบิ้ง มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ 
ของตน ตั้งแต่อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องจักสาน กระทั่งการปลูกเรือนไทย 
“เรือนฝาค้อ” สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
ที่ใช้ไม้ค้อ ซึ่งพบได้ทั่วไปในลุ่มนํ้าป่าสัก
ซ้ายสุด : ศาลพ่อหลวงเพ็ชร ศูนย์รวม 
จิตใจและความศรัทธาของชาวโคกสลุง   
ซ้าย : “กระเตง” ตะกร้าจักสานฝีมือประณีต 
สําหรับใส่ลูกอม ใช้ในงานตักบาตรเทโว 
ที่ชุมชนตักบาตรด้วยลูกอมแทนอาหาร 
อย่างที่อื่น
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เริ่มต้นจากวัฒนธรรมชุมชน
• ผมมีโอกาสเข้ามาทํางานชุมชนเมื่อปี 2542 ทํามาไม่ได้หยุดจนถึงปัจจุบัน  ตอนนั้น 
น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต. โคกสลุง  ชวนเรามาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน  ช่วงนั้น 
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตําบลก็ว่าได้ เพราะตําบลของเราได้รับผลกระทบ 
จากการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ชุมชนเราเปลี่ยนไป ทั้งเรื่อง 
วัฒนธรรมชุมชนชนบท วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาที่มีอยู่  ถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่าง  
ความงดงาม คุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะหายไป  ชาวบ้านจึงมาจัดประชาคมคุยกัน 
เรื่องจุดแข็งจุดอ่อน ข้อกังวลที่ต้องปรับปรุง

• ในเวทีประชาคม มีการคุยกันสองสามเรื่องที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมว่าเป็นจุดแข็ง 
เป็นทนุทางสงัคมทีม่คีณุค่าและเป็นเรือ่งทีง่ดงามของชมุชน น่าจะมกีารอนรุกัษ์ฟ้ืนฟสูบืต่อ   
ทําอย่างไรยังไม่รู้ แต่รู้ว่าจะต้องทํา

• ตอนนั้นมีโครงการของกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund  
- SIP หรือกองทุนชุมชน)  เรามีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานด้านชุมชน จากที่ 
ไม่รู้เรื่องเลย ไปฟังผู้รู้ นักวิชาการ แกนนําของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอยู่ 1 ปี  มีแต่ 
เรื่องด ีๆ  ทั้งนั้น  เมื่อก่อนเราเป็นคนกินเหล้าเมายา  แต่พอเราเริ่มเข้ามาทํางาน เรา 
ก็ได้วิธีคิดว่า บ้านเรามีอะไรดีตั้งเยอะ เลยเริ่มขึ้นโครงการของที่นี่ช่วงปลายปี 2542  
ทําพิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งนี่แหละ

• คําว่า “เบิ้ง” แปลว่า ด้วย หรือ บ้าง เป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่กระจายใน จ. สุรินทร์ 
โคราช สระบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ  เราจําลองวิถีชีวิตและที่อยู่อาศัยของคนที่นี่  ทําเป็น 
“เรือนฝาค้อ”  ต้นค้อคือต้นปาล์มชนิดหนึ่งที่เคยมีมากในลุ่มนํ้าป่าสัก  ให้เป็น 
สัญลักษณ์ว่า คนแต่ก่อนเคยอยู่อาศัยแบบนี้ มีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรบ้าง

• แรกๆ ทําแล้วเวิร์กดี  มีคนมาดูงานเยอะ  แต่ปัญหาที่เราพบคือ  
ผู้นําที่เป็นทางการที่เราคิดว่ามีหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้มาทํา  ยังเป็นคน 
กลุ่มเดิมที่ต้องทําอยู่ คือเรากับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ไม่กี่คน  พอปี 2545 ที่นี่ร้างเป็นวิกฤตเลย  เพราะเราประชุมข้างนอก 
ไม่มีเวลามาดูแล และต้องทํางานส่วนตัวด้วย  ช่วงนั้นผมทํานา  
ทําไร่อ้อย ทําเสร็จก็มาช่วยงานในหมู่บ้าน  

ผ่านวิกฤตด้วยการระดมพลังและการเรียนรู้
• ในช่วงเดียวกับที่เกิดวิกฤตร้าง ผมมีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิต 
สาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้เรียนรู้หลักสูตรต่างๆ  
เช่น System Thinking แล้วตามด้วย Networking สอนให้สร้างเครือข่าย Dialogue  
เพือ่จะได้มสีตเิวลาคยุ, mobilization ระดมพลงัทางสงัคม, Mastering หรอืสภาวะผูน้าํ  
Share Vision ทั้งในระดับชุมชนจนถึงภาพรวมของระดับประเทศ และได้เห็นว่า 
มันวิกฤต แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการติดตามประเมินผล การทําตัวชี้วัด เป็นต้น   
คือสอนเราว่าทําอย่างไรการทํางานของเราถึงจะมีพลัง  อย่างเช่น ถ้าเรานําเดี่ยวเมื่อไร 
ก็ตาย ต้องสร้างเครือข่ายเป็นการระดมพลัง ทั้งเครือข่ายหมู่บ้าน เครือข่ายข้ามจังหวัด  
เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายองค์กรเอกชน เครือข่ายนักธุรกิจ ฯลฯ  แต่ถ้าการระดม 
พลังทางสังคมจริง ๆ  ต้องจัดงานให้สาธารณชนได้รู้ได้เห็น

• พอไปเติมความรู้หนึ่งวิชาแล้ว ก็ต้องกลับมาทํางาน และเอาการบ้านไปส่งก่อนจะ 
อบรมครั้งที่ 2  การบ้านเป็นงานในพื้นที่ที่เราต้องทําอยู่แล้ว  พอเราเรียนมาก ก็เอา 
ทุกวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในงานที่กําลังทําอยู่ทีละขั้นตอน

• จําเป็นมากที่คนทํางานชุมชนจะต้องเติมความรู้  ต้องมี 
องค์กรภาคประชาชนมาเติมความรู้ให้  เพราะงานด้าน 
สังคมเป็นงานที่ทําไม่เสร็จ  ทําแล้วไม่จบ  คนที่ทําก็ต้อง 
เติมความรู้ไปเรื่อย  แม้แต่เราเองที่อาจมีทักษะความรู้ 
มากกว่าแกนนํารุ่นใหม ่ๆ  ก็ต้องเติมความรู้อยู่เรื่อย   
ไม่อย่างนั้นเราจะไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
ของสังคม

งานไม่ใช่แค่งาน
• ในงานงานหนึ่งไม่ได้เป็นแค่งาน แต่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์   
เด็ก คนแก่คนเฒ่า ทุกวัยได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน  ในสังคม 
ปัจจุบันไม่ค่อยมีพื้นที่ด ีๆ  แบบนี้  พอมีงานหนึ่งงาน เราจะ 
เห็นศักยภาพของคน  เห็นแม้แต่ตัวเราเองว่ามีศักยภาพ 
แค่ไหน  เราสามารถประเมินตัวเองได้เลย  งานหนึ่ง 
งานเป็นบทเรียนหนึ่งเล่มใหญ่ให้เราเกือบทุกเรื่อง   
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มีทั้งความสําเร็จ ทั้งความล้มเหลวให้เห็น  ถ้าเราเตรียมดีก็สําเร็จมาก ล้มเหลวน้อย   
เตรียมไม่ดี ถ้าไม่ฟลุกก็ล้มเหลวเยอะ สําเร็จน้อย  อันนี้เป็นตัววัดได้เลย

• ผมจัดงาน “ตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและเวทีสาธารณะชุมชน” “งานลานวัฒนธรรม- 
ลานชุมชนคนไทยเบิ้ง” ที่นี่  การจัดงานแบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นหรือประกาศว่า  
มีคนทํางานแบบนี้อยู่กี่คน  กลยุทธ์เราคือเชิญหน่วยงานที่เราอยากให้เขาเห็น  เชิญ 
เครือข่ายที่เรารู้จัก อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์  
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน นายก อบต. กํานัน นายอําเภอ  เป็นการแสดง 
พลังทางสังคมให้เห็นว่า ชุมชนเราขับเคลื่อนโดยใคร  เราต้องกล่าวรายงานอย่างเป็น 
ทางการ  บอกว่าใครทํา มีใครเข้าร่วม ได้รับสนับสนุนจากที่ไหนบ้าง  ชาวบ้านมีวิธีคิด 
อย่างไร ถึงได้ทํางานแบบนี้  ถ้าเขาเห็นเราทํางานแล้วจะเกิดศรัทธา  พอศรัทธาแล้วจะ 
คุยกันง่ายขึ้น  จะลดช่องว่างระหว่างข้าราชการกับชาวบ้านได้เยอะมาก

• พอเราจัดงาน เราพยายามใส่คําว่า “ครั้งที่ 1”  พอครั้งที่ 1 แล้ว จะมีครั้งที่ 2 ที่ 3   
เช่นงานลานวัฒนธรรม-ลานชุมชนคนไทยเบิ้ง ครั้งที่ 1  ค่ายเยาวชนก็เหมือนกัน   
ตอนแรกจัดในวัด ตอนหลังมาจัดที่พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้ง เพื่อทําให้มีชีวิต  พอเราจัดงาน 
แล้ว เราเริ่มได้รับการยอมรับจากหน่วยงานข้างนอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเชิญ 
ไปร่วมงานของวังนารายณ์บ้าง งานวัฒนธรรมภูมิปัญญาของราชภัฏเองบ้าง เราก็ไป

• พอทํางานสังคมวัฒนธรรมแล้ว รู้สึกว่ามีความสุข  เราอยู่กับคนเฒ่าคนแก่แล้วมี 
ความสุข  คือบ้านเราอยู่ในบรรยากาศความขัดแย้งมาก็เคย ทะเลาะเบาะแว้ง รบราฆ่า 
ฟันก็เคย พอมีเรื่องด ีๆ  เข้ามา ทําไมเราจะไม่ช่วยกันทํา

อดีตเชื่อมอนาคต
• แม้โคกสลุงจะเริ่มต้นงานชุมชนจากวัฒนธรรมไทยเบิ้งและผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคร ู
ภูมิปัญญา แต่งานเยาวชนที่จะต่อยอดสืบทอดต่อไปข้างหน้าก็ถือว่าสําคัญ  เราเริ่มสนใจ 
งานเยาวชนหลังจากเรียนจบหลักสูตรของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาแล้ว  เริ่มจาก 
การจัดค่ายเยาวชน ชักชวนผู้ปกครองในโรงเรียนที่ลูกสาวเรียนอยู่ (ในขณะนั้น) ให้ 
คิดทําด้วยกัน  แรก ๆ  ต้องช่วยกันบริจาค จนในปีถัด ๆ  มาจึงได้รับการสนับสนุนจาก 
โรงเรียน

• ปี 2552 เขียนโครงการเองเพื่อทําละครพื้นบ้านสานสุขของกลุ่มเยาวชน  ให้เด็กทํา 
บทละครจากวิถีชีวิตภูมิปัญญาบ้านเรา โดยมีกลุ่มละครไม้ขีดไฟมาช่วยงาน  และยังมี 
เครือข่ายอีกหลายแห่ง เช่น กลุ่มเรือใบไม้ รักษ์เขาชะเมา ยังมาช่วยงานกัน  ที่ผ่านมา  
เรามีเวทีให้เด็กในชุมชนได้แสดงประมาณ 10 เวทีตามงานต่าง ๆ   เช่นในงานสงกรานต์  
เราขอ อบต. ให้เด็กได้แสดงละครมุมหนึ่ง จัดรําโทนให้คนเฒ่าคนแก่มาเล่นสนุกสนาน  
เป็นงานวัฒนธรรมที่เริ่มแสดงพลังทางสังคม

• เวลาพวกเราที่นี่คิดงาน เราจะคิดก่อนว่าจะทําอะไร ไม่ใช่คิดว่าเราจะใช้เงินเท่าไร 
จากที่ไหน แล้วจะออกมาเป็นโครงการหรือตัวกิจกรรม  มีช่องทางไหนที่สามารถของบ 
ได้ เราก็เอาไปคุย  ถึงตอนนี้ เราไม่เอาแหล่งทุนที่มีเงินมาให้เป็นแสนเป็นล้าน แล้วบอก 
ให้เราทําหนึ่งสองสาม
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• ถ้าเราหายไปหรือหยุดทํา มันจะหาย  แต่เราสะสมมาเรื่อย รวมทั้งสะสมความรู้ทาง 
วิชาการ มาช่วยเติมช่วยปรับวิธีคิดของเรา  และใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการทํางาน   
วันที่อาจารย์สอนเรื่องการระดมพลังทางสังคม  เราไม่รู้ว่าคืออะไร ทําอย่างไร ทําแล้ว 
จะเกิดอะไร  แต่พอเราได้ลงมือทําจริง ๆ   สะสมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย แล้วจัดงานด้วย 
ตัวเอง มันได้ความภาคภูมิใจว่า เราทําได้ ชาวบ้านธรรมดา ๆ  เรานี่ พร้อมกับคนเฒ่าคนแก่ 
กับเด็ก ๆ  กับแกนนําในชุมชนนี่ทําได้

• ปี 2553-2554 โคกสลุงได้จัดงานมหกรรมสื่อพื้นบ้านภาคกลาง รวมเครือข่ายทํา 
กิจกรรมทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของโคกสลุง  เราได้ทําตลาด  
เป็นถนนเด็กเดินจากหมู่บ้านถึงวัด  สองข้างทางจัดให้ผ่านหมู่บ้านครูภูมิปัญญาเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ให้เด็ก ๆ  ทั้งเจ็ดพื้นที่ภาคกลางได้มาเรียนรู้  ตกเย็นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่วัด  
ถือเป็นประสบการณ์สําคัญให้เรา

• เดือนกันยายน 2557 สภาพัฒน์ลงมาที่โคกสลุง บอกว่าโคกสลุงเป็นโมเดลในเรื่อง 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ผมมีโอกาสได้นําเสนอให้สภาพัฒน์ฟัง  คือเราคิดแบบ 
จุลภาคจากจุดเล็ก ๆ  ในสังคม  เรามีครูภูมิปัญญาอยู่ทุกที่ในประเทศไทย มีภูมิปัญญา  
มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นี่ไม่ต้องไปแข่งขัน 
เรื่องเทคโนโลยี  เราขายเรื่องนี้ แต่ต้องแต่งตัวให้ดี ตรงนี้จะไปได้

• ตอนนี้ที่นี่เริ่มทําโฮมสเตย์มาได้ 1 ปีเต็ม และเริ่มเข้าสู่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว  เพราะพอ 
บ้านเมืองพัฒนา มีกลุ่มทุนเข้ามาทําโรงงาน ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน ความเป็น 
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ที่ดินหลุดมือ และต่อไปจะส่งผลกระทบเป็นปัญหาสังคมที่ 
จะตามมาอีกเยอะมาก  ที่ผ่านมามีโรงเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานผลิต 
นํ้ามันจากยางรถยนต์เก่า ฯลฯ  เราพยายามใช้ความรู้กับผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ทําอยู่ 
เข้าไปสู้ ซึ่งมีนํ้าหนักมาก  เราสามารถเอาผลผลิตงานด้านวัฒนธรรมเป็นเกราะป้องกัน 
หมู่บ้านเราได้  ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ ทําไทม์ไลน์ที่เป็นผลกระทบจากโรงงานแต่ละประเภท 
ที่เคยมาตั้งแล้วทําให้เกิดปัญหามลพิษมาถามนายทุนว่า ถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณจะจัดการ 
อย่างไร  ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่เอา เพราะถ้ามันส่งผลกระทบแล้ว ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง 
ล่มสลาย ใครจะรับผิดชอบ  เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องการแบบหัวชนฝานะ  แต่บอกว่าที่ 
เราทํา เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเรา  เราทําเพื่อชุมชน ทําเพื่อลูกหลานเรา  และถ้าเราไม่ทํา  
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ถ่ายทอดส่งต่ออย่างยั่งยืน
• เราไม่ได้คิดกิจกรรมแค่ปีเดียวแล้ว  คิดว่าความยั่งยืนน่าจะถ่ายทอดไปสู่เด็กและ 
เยาวชน  งานที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ คือการจัดการศึกษาบนฐานคิดของ 
ชุมชน  โครงการตั้งแต่ปี 2555 จึงเกิดขึ้นด้วยการมองไปข้างหน้าอีก 3 ปีว่าจะเกิด 
อะไรขึ้นบ้าง จากความคิดที่ว่า หลักสูตรการศึกษาจะนําไปสู่ความยั่งยืน

• ถ้าเราทําพิพิธภัณฑ์กับเรากลุ่มเดียว เราหมดแรงเมื่อไร สิ่งต่าง ๆ  อาจจะหมด   
เด็กที่สร้างมาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสานตรงนี้ต่อได้ไหม  แต่ถ้าเราเอาไปไว้ในระบบ  เราปลูกฝัง 
กระบวนการให้ ทําหลักสูตรเอง โดยเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เชิญแม่แอ๊ว  
(รัชนี ธงไชย) จากหมู่บ้านเด็ก มาวางกรอบหลักสูตรร่วมกัน

• ปีแรกเป็นการเตรียมทําหลักสูตรท้องถิ่น จัดงานระดมพลังทางสังคม พัฒนา 
ศักยภาพ พัฒนาสื่อด้วย  สร้างเป็นกิจกรรมขึ้นมา 30 กิจกรรมและของบประมาณ 
เป็นแพ็กเดียวกันเลย  พอทําเสร็จในปีแรก เราจึงเริ่มเห็นผลผลิตเป็นตัวหลักสูตร  
สองสามหลักสูตร มีรําโทน รําพื้นบ้าน ตัดกระดาษ  พอปีที่ 2 เกิดหลักสูตรท้องถิ่น   
เราพัฒนาขึ้นมา 30 หลักสูตรโดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ  มีเรื่องอาหาร ของเล่น 
พื้นบ้าน งานตัดกระดาษ เพลงพื้นบ้าน การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัยก่อนเรียนโดย 
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เราเอาของเล่นเจ็ดอย่างมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน 
คือเด็กอนุบาลอย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ เสร็จแล้วมาประเมินดูพัฒนาการของเด็ก  
สี่ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ว่าเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไร   
ผลออกมาเป็นบวกขึ้นเกือบ 100%  ถ้าใช้ต่อจะได้ผลดีมาก  และเราพยายามกระตุ้น 
ให้โรงเรียนทําต่อ
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• ก่อนหน้านี้ เราเคยทําห้องเรียนภูมิปัญญา  เอาคนแก่มาสอนเด็กแบบไม่มีหลักสูตร   
เราพยายามถอดกระบวนการจากประสบการณ์ตอนนั้นออกมาเป็นหลักสูตร วางจุด 
ประสงค์ และทดลองใช้  มีกระบวนการตั้งแต่รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครู  
กรรมการสถานศึกษา ของกลุ่มเด็ก ๆ  ก่อนจะประมวลทํากรอบหลักสูตร โดยกําหนด 
ทิศทางการจัดการศึกษาของชุมชนที่เราอยากไปถึงเป็นตัวเป้า

• หลังจากทดลองใช้กระบวนการแล้ว  เราจัด “มหกรรมหลักสูตรท้องถิ่น” เพื่อนําเสนอ 
ผลผลิตหลักสูตรในรูปแบบเอกสารวิชาการที่รวบรวมงานทุกอย่างที่ทํามา รวมทั้ง 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วย เรียกว่าเป็น “การแสดงงานวิชาการของท้องถิ่น” เลยก็ 
ว่าได้  นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงภูมิปัญญาที่สืบทอดโดยเด็กและเยาวชนในโคกสลุง 
อีกด้วย

• ตอนนี้โรงเรียนทุกแห่งเอาด้วย  บางโรงเรียนเอาหลักสูตรที่เราทําเข้าไปใช้ถือว่าโอเค 
แล้ว  เอาครูภูมิปัญญาเข้าไปสอน หรือเอาหลักสูตรที่เราทําเข้าไปสอน เช่น ทําอาหาร 
พื้นบ้าน ทําของเล่นพื้นบ้าน  ถือว่าแนวโน้มของความยั่งยืนเริ่มปรากฏให้เห็น  ในระดับ 
จังหวัดเองก็เห็นว่าเราทําอะไรอยู่

• ปีที่ 3 คือปี 2558 เราอยากให้เกิดการผลักดันเชิงนโยบายแต่ละระดับในด้านการ 
จัดการศึกษาบนพื้นฐานของชุมชน  เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําที่นี่--ถ้าเราเขียนโครงการให้ได้ 
เรื่องและมีรูปธรรมชัดเจนให้เห็นอยู่--น่าจะนําไปสู่การสนับสนุนเชิงนโยบายของระดับ 
จังหวัดในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของชุมชน  การใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมมา 
พัฒนาคนในสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ประกาศให้ลพบุรีเป็นเมือง 
ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมภายในปี 2561  ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้โคกสลุง 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตภายในปี 2562 (เริ่มจากปี 2558) 
ตอนนี้เราทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภาพอนาคตที่เรามองเห็นอยู่แล้ว เช่น  
อบรมโฮมสเตย์ อบรมมัคคุเทศก์ พาไปดูงานที่อัมพวา

การน�าร่วม
• ตอนนี้กลุ่มแกนนําที่คุยแล้วมีทิศทางเดียวกันน่าจะมีสัก 8-10 คน อายุมากสุด 60 ปี 
การนําร่วมนี่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะมานํา  ทุกคนมีคุณค่าสําหรับสังคมที่นี่  คนแก่ 
คนหนึ่งก็มีค่า  เราขาดคนแก่หนึ่งคนก็ไม่ได้  ขาดเด็กก็ไม่ได้  ขาดคนทํางานแบบเรา 
ก็ไม่ได้  หากทุกคนแยกกันทําจะไม่มีพลัง  ถึงตอนนี้เราบอกได้ว่า สิ่งที่เราทําคือการมอง 
ให้เห็นถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจของชุมชน

• คําว่า บวร ไม่ได้หมายถึง บ้าน-วัด-โรงเรียน เสมอไป แต่เป็นบ้าน-วัด-รัฐ หน่วยงาน 
ของรัฐด้วย

• เราจะอยู่อย่างมีความสุขภายใต้วิถีวัฒนธรรมบ้านเราอย่างไร จะต้องเติมเรื่องอะไร 
เข้าไป  อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและกําลังจะเดินต่อไปข้างหน้า  นานวันก็ยิ่งจะต้องนําร่วม 
มากขึ้น ร่วมทุกส่วน ทําหลายด้านขึ้น  อาจไปถึงการใช้ข้อมูลและความรู้ และการใช้ 
ปัญญาในการทํางาน  คือความรู้เป็นแค่เครื่องมือ แต่ตัวนําจริง ๆ  ต้องใช้ปัญญานําในการ 
จัดการปัญหา  เราต้องบอกให้ได้ว่า ถ้าทําแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรกับสังคมเราข้างหน้า   
ไม่ใช่แค่ปัจจุบัน แต่เป็น 10-20-30 ปี  มันมีทิศทางให้เห็นจากบทเรียนที่เราทํามา   
เมื่อปัจจุบันเกิดอย่างนี้แล้ว แนวโน้มข้างหน้ากับข้อมูลทางวิชาการน่าจะบอกได้ว่า  
การเดินแบบนี้จะพาสังคมไปสู่แบบไหน  บางทีเราชาวบ้านธรรมดามีภาวะผู้นํามากกว่า 
คนที่เป็นผู้นําด้วยซํ้าไป 
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• พอเราทํางานด้วยกันไปเรื่อย ๆ  ก็เห็นเป็นรูปธรรมการเติบโตของพวกเรามากขึ้น   
เมื่อก่อนมีคนมาช่วยงานคนสองคน  เดี๋ยวนี้เริ่มมีมากขึ้น  จากที่เคยแยกกลุ่มสาย 
งาน กลุ่มอาชีพ เดี๋ยวนี้เริ่มไม่แยกกลุ่ม มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เดินไปพร้อมกัน   
เพราะสุดท้ายเป้าหมายที่เราอยากเห็นคือการมีความสุขร่วมของคนในชุมชน  ซึ่งผมว่า 
เราเดินมาถูกทิศทาง

พัฒนาภาวะผู้น�า
• เราสร้างโอกาสให้เด็กได้ผ่านการทํางาน  เราดูว่าเด็กต้องการพัฒนาเรื่องไหน  
ต้องเติมอะไรให้เขา  เด็กไม่ได้เรียนเหมือนที่เราเรียน คือเด็กเขาจะมีความสนุกนํา   
เราจะเติมความรู้ให้เขาผ่านกิจกรรมและผ่านเวทีอบรมที่เราต้องเลือกวิทยากร   
บางเรื่องเราก็รู้ สามารถเติมให้เด็กได้ แต่ไม่น่าเติมเอง เราก็เอาคนนอกมาเติม

• จําเป็นมากที่คนทํางานชุมชนจะต้องเติมความรู้ ต้องมีองค์กรของภาคประชาชน  
อาจเป็นองค์กรอิสระในรูปแบบไหนไม่รู้มาเติมความรู้ให้  เพราะงานด้านสังคมเป็นงาน 
ที่ทําไม่เสร็จ คนที่ทําเองก็ต้องเติมความรู้ไปเรื่อย  แม้แต่เราเองที่อาจมีทักษะความรู้ 
มากกว่าแกนนํารุ่นใหม ่ๆ  ก็ต้องเติมความรู้อยู่เรื่อย  ไม่อย่างนั้นเราจะไม่เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากของสังคม  กระบวนการพัฒนาผู้นําจึงมีความจําเป็น   
อยู ่ๆ  จะเป็นผู้นําที่เพอร์เฟ็กต์ทุกอย่าง พร้อมลุยทํางาน ไม่มีทาง  หรืออาจจะมีก็ได้  
แต่พระเจ้าคงไม่ได้สร้างคนแบบนี้ไว้เยอะ

• การเอาธุระส่วนรวมน่าจะเป็นหนึ่งในหลายอย่างของภาวะผู้นํา  คนที่จะเป็นผู้นํา 
ที่ทํางานชุมชน ถ้าหากไม่เอาธุระส่วนรวม จะมาทํางานด้านนี้ไม่ได้อยู่แล้ว  ต้องเห็น 
ประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่ 1 ของเราเป็นที่ 2

• ที่จริงไม่ใช่เรื่องเสียสละ แต่เป็นหน้าที่ความสํานึกของความเป็น “คนบ้านเรา”  ผม 
ใช้คํานี้คือ “บ้านเรา”  บ้านเราคือที่นี่  คนที่จะดูแลบ้านเราก็ต้องเป็นเรา  ไม่จําเป็นต้อง 
มีตําแหน่งอะไร  เราจะทําอะไรก็ต้องเริ่มที่เรา  เราอยากได้โน่นนี่ แต่อยากให้คนอื่นทํา 
ใครเขาจะทํา  เราอยากเห็นสังคมเป็นแบบนี้ เราก็ต้องทําเอง  ถ้าทําเองไม่ได้เพราะ 
ไม่มีพลัง เราต้องไปหาพวก หาเพื่อน หาหน่วยงานมาช่วยทํา  เราต้องมีวิธีการชวนเขา 
ไม่ใช่ทําให้เขารู้สึกว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือ  แต่ทําให้เขารู้สึกว่ามีโอกาสร่วมช่วยสร้างบ้าน 
สร้างเมืองที่ดีให้ลูกหลานเรา  ทําให้เขารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกนั่นแหละ

สร้างผู้น�า ท�าได้จริงไหม
• สร้างได้แต่ไม่ใช่ทุกคน ต้องมีต้นทุนเดิมของเขาอยู่  อย่างแรกคือต้องมีใจ ถ้าคน 
ไม่มีใจทํางานส่วนรวม ไม่มีทางจะสร้างได้  แต่มีใจไม่พอ อย่างที่ 2 ต้องมีความรู้หรือ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ และพร้อมจะเรียนรู้

• เราต้องเชื่อและเข้าใจคนก่อนว่า เราไม่สามารถจัดการให้เขาเป็นอันโน้นอันนี้ได้   
แต่เราก็เชื่อเหมือนกันว่า ถ้าเขาได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่ถูกต้อง อะไรที่ควรรู้ 
กใ็ห้รูเ้พือ่เตมิเรือ่งความคดิให้รูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลง รูเ้หตผุลว่าอนัไหนดอีนัไหนชัว่   
ถ้าคนบอกตัวเองได้ว่าอันไหนดีเพราะอะไร อันไหนชั่วเพราะอะไร  แยกแยะตรงนี้ได้  
เขาก็จะคิดดี ทําเรื่องดี

• บางคนอาจไม่รู้ด้วยซํ้าเลยว่า สิ่งที่ตัวเองทํามันไม่ดี อาจเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเฉย ๆ  แต่ 
ไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดี  เห็นเขาทําก็ทํา  เห็นเขาทํากันมาก ๆ  ก็น่าจะดี  ก็ให้คนเรียนรู้ 
และคิดเป็น ทําให้รู้ว่าอันไหนมันถูกมันผิด  ตัดสินใจด้วยตัวเองและมีเหตุผลพอ  ถ้าเรา 
เติมให้เขา เราเชื่อว่าเขาน่าจะทําเรื่องด ีๆ  ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็น

• ถ้าเราให้โอกาสคน และคนที่รับเขายินดีและพร้อมที่จะรับ โอกาสนั้นจะนําไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงในตัวเขาได้เหมือนกัน  คือเราเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการแบบนี้   
เราเชื่อว่าถ้าคนอื่นได้ผ่านกระบวนการแบบนี้เมื่อไร น่าจะเปลี่ยนแปลงเหมือนเรา   
จะเร็วจะช้าอยู่ที่ทุนของแต่ละคนว่ามีมากน้อยแค่ไหน  เป็นเรื่องของจิตใจ อุดมการณ์  
และความพร้อมของตัวเองว่า ใจเราขนาดไหน  เอาจริงไม่จริง

• ถ้าเราอยากอยู่ในสังคมที่ดี  เรามีสตางค์มากมายก่ายกองก็ซื้อไม่ได้  เราต้องเริ่ม 
ที่ตัวเราเอง  อย่างแรกเราต้องทําเรื่องดี  เรื่องไม่ดีต้องลดลง  ไม่ถึงกับเลิกก็ได้   
แล้วค่อยขยายเรื่องนี้ให้ไปถึงคนใกล้ตัว เพื่อน และขยับไปเรื่อย  ถ้าจะให้มีพลังต้องหา 
กิจกรรมมาทําร่วมกันที่ทําให้สาธารณชนเห็น

• ถ้าเราทําเพื่ออะไรบางอย่างที่ชัดเจนที่เราอยากไปถึง มันก็จะทําไปเรื่อย  เพราะรู้ว่า 
ทําแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทําตรงนี้เหมือนตบมือ  ตบมือฝ่ายเดียว 
มันไม่ดัง  เราเติมขนาดไหน ถ้าเด็กเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้  มันมีเงื่อนไขอีกหลายอย่างที่คุม 
ไม่ได้เยอะแยะ
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• อย่างเช่นเด็กอยู่กับเรามา 6 ปี ม. 1 ถึง ม. 6 ผ่านกระบวนการทํางานหล่อหลอม 
มาอย่างดี  พอเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยปุ๊บ เขาเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่ง 
มีการปลูกฝังอีกแบบหนึ่ง  ถ้าช่วงนี้ขาดการติดต่อกับเราเลย  เขาอาจจะหลุดก็ได้   
เพราะสิ่งที่เรียนรู้กับเราไม่ถึงขนาดที่บอกว่า “ใช่แล้ว”  หรืออาจจะ “ใช่แล้ว” ที่นี่  
แต่พอไปเห็นเหตุผลอื่นปัจจัยอื่นมาก็อาจจะเปลี่ยนได้  แต่เราก็เชื่อด้วยว่า วันหนึ่งถ้ามี 
เหตุปัจจัยเข้ามากระทบ เขาอาจจะหวนกลับมา แล้วจะเกิดการเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เคย 
ทํามาเกิดประโยชน์กับส่วนรวม

• เด็กทุกคนที่ผ่านกระบวนการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กเก่งทุกคนในเรื่องวิธีคิด จัด 
กระบวนการได้ มีภาวะการนํา พูดนําเสนอหน้าเวทีได้  เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็น 
รูปธรรม  แม้ยังไม่เห็นภายในจิตใจว่าแท้จริงแล้วเปลี่ยนไปขนาดไหน  แต่การกระทําที่ 
สัมผัสด้วยสายตากับหูมันเห็น  ทุกคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงด้านบวก  จากที่ไม่สู้คนก็สู้ 
ด้วยเหตุผล

• สมาชิก อบต. คนหนึ่งเขาบอกว่า มาทํากิจกรรมกับผมแล้วถูกผมล้างสมอง   
จากคนที่ไม่ค่อยพูด ตอนนี้เป็นคนเดียวใน อบต. ที่พูดเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อ 
ชาวบ้าน  เขาบอกว่าการที่เขาได้อบรมและทํากิจกรรมที่นี่ ทําให้เขาได้พัฒนาตัวเอง   
จากที่ไม่เคยพูดก็พูดเป็น  จากที่ไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้ก็คิดได้

ความชื่นใจ
• น่าจะเป็นความสําเร็จที่เราสะสมมาและการยอมรับของสังคมโดยรวม  อย่างแรกคือ 
คนในครอบครัวเรา ญาติพี่น้องเราเห็นว่างานที่ทําตรงนี้มีประโยชน์จริง ๆ  กับบ้านเรา 
และคนในสังคม  ถ้าญาติพี่น้องเห็นและให้ความสําคัญ เราก็ไม่ต้องห่วงแล้ว ไม่มีเรา  
ลูกก็อยู่ได้

• อันที่ 2 หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ เขาเห็นความสําคัญของงานที่ 
เราทาํ  หน่วยงานทีเ่ราไปต่องบกจิกรรมมา ทกุหน่วยงานกส็นบัสนนุกจิกรรมประเภทนี้  
เว้นแต่เขาไม่มีงบ  มากน้อยไม่จํากัด บางทีก็ส่งคนมาช่วย ถือว่าโอเคแล้ว  สร้างแรงใจ 
ให้เราต้องทําต่อ

• อันที่ 3 หน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นในระดับจังหวัด  เขาเชิญเราไปเป็นคณะกรรมการของ 
จังหวัดหลายคณะ  แสดงว่างานที่เราทํามีตัวบ่งบอกถึงความดีงาม

• ตอนนี้เราทํางานมีความสุข  เรารวยเพื่อน  รวยไปด้วยความดีที่สะสมมา  เรามี 
ความสุข และสิ่งที่เราทําไม่ได้ทําร้ายใคร แต่สร้างโอกาสให้คน ทําให้ชีวิตเขามั่นคงขึ้น

• ที่สําคัญคือเราต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้ลูก  ตอนนี้เขาเห็นเราเป็นต้นแบบ   
บอกได้เลยว่าลูกสาวภาคภูมิใจในความเป็นเรา  ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทํางาน

Tips
คนเราพอมีอะไรมากระทบปุ๊บ มักจัดการไปเลย  บางเรื่องพูดไปแล้ว คิดได้ว่าไม่น่า 

พูดเลย  จะลดการพูดได้ ก็ต้องฟังมากขึ้น  บังคับตัวเราเองให้ฟังคนอื่นมากขึ้น  ถ้าเราฝึก 
กระบวนการนี้มาก ๆ  เราจะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูด  ปีแรกผมก็ไม่เข้าใจที่อาจารย์ชัยวัฒน์  
ถิระพันธุ์ พูดอย่างนี้  แต่พอเราทํางานหรือฝึกฝนตรงนี้ ก็เริ่มเห็น  คือเขาพูดมาบางเรื่อง  
แต่เขาสื่อความหมายมากกว่านั้น  หรือบางเรื่อง เราจะมีเวลาครุ่นคิดว่าจะเอาอันไหนมาใช้   
อันไหนพูดออกไป จะไม่กลับมาทําให้เราเจ็บปวด  อันไหนที่ทําไปแล้วเกิดประโยชน์  เราก็จะ 
คิดมากขึ้น



โดยธรรมชาติของมนุษย์มีพลังของความเป็นผู้น�าอยู่ด้วยกันทั้งนั้น 
ตามศักยภาพที่ตัวเองมี  เพียงแต่สังคมไทยจะเอาค�าว่าผู้น�ามาใช้ 
ในมิติของบุคคลคนเดียวที่มีต�าแหน่งแห่งที่  เราไม่เคยทอดสายตา 
มองพลังและศักยภาพมนุษย์คนอื่น ๆ  ที่มีอยู่แล้ว  ภาพการน�าใน 
ลักษณะ Collective Leadership จึงถูกลืมไปเลย
พรรณิภา โสตถิพันธุ์
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พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อ�านวยการสงขลาฟอรั่ม หรือ “ป้าหนู” ผู้ขับเคลื่อนโครงการพลังพลเมือง 
เยาวชนสงขลา เพือ่พฒันาจติส�านกึพลเมอืงกบัเยาวชนใน จ. สงขลา ซึง่ให้ความส�าคญัแก่ทกัษะชวีติ 
ห้าด้าน ได้แก่ การพฒันาความคดิ การรูเ้ขารูเ้รา การสือ่สารเพือ่สมัพนัธภาพ การจดัการอารมณ์และ 
การเสยีสละเพือ่ส่วนรวม เป็นกระบวนการส�าคญัในการพฒันาเดก็โดยผ่านการท�างานโครงการต่าง ๆ  
เดก็ ๆ  ของป้าหนเูจรญิงอกงาม ท�าให้ผูใ้หญ่ใน จ. สงขลาต้องรบัฟังและเปิดโอกาสให้เดก็ร่วมสร้างสรรค์ 
ท้องถิ่น

จากบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป้าหนูได้ทุนเรียนสาขาสื่อเพื่อการพัฒนาที่ 
สถานีวิทยุบีบีซี ประเทศอังกฤษ และกลับมาพัฒนาเนื้อหาและเครือข่ายวิทยุศึกษาทางไกลใน 14 
จงัหวดัภาคใต้  เธอภาคภมูใิจทีม่ลีกูศษิย์เป็นชาวสวนยางพารา ชาวนา เกษตรกร และคนด้อยโอกาส 
ทางการศกึษา และยงับกุเบกิรายการวทิย ุ“โลกสดใสในบ้านเกดิ” สร้างพลงัให้คนสงขลารกัหวงแหน 
และเห็นคุณค่าของทะเลสาบสงขลา จนเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ  มากมาย

หลังจากนั้นป้าหนูหันมาสนใจกระบวนการพัฒนาเด็กในสถานพินิจฯ โดยใช้ทักษะชีวิตทั้งห้า 
สร้างโอกาสเชือ่มต่อชวีติภายนอกกบัภายในให้เดก็ทีก้่าวพลาดได้เข้าใจตวัเองและคนรอบข้างมากขึน้ 
เธอยงัเคยเป็นผูแ้ทนภาคประชาสงัคมท�างานเป็นรองผูอ้�านวยการองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ 
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ก่อนจะกลับมาท�างานสงขลาฟอรั่มอย่างเต็มตัวเพื่อสร้างฐาน 
จิตส�านึกพลเมืองให้เยาวชนสงขลาในปัจจุบัน

พรรณิภา โสตถิพันธุ์

พรรณิภา
โสตถิพันธุ์

ผู้อ�ำนวยกำรสงขลำฟอรั่ม



สงขลา ดินแดน 2 ทะเล มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และมรดกทางวัฒนธรรม 
ผสมผสาน ทั้งมุสลิม จีน ไทย  “สงขลาฟอรั่ม” ขับเคลื่อนงานเครือข่าย 
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาและงานอนุรักษ์อย่างโครงการศึกษาและ 
ตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา การศึกษาและส�ารวจป่าสน  
แหลมสนอ่อน  สงขลาฟอรั่มยังเป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชนเรียนรู้การน�าร่วม 
จนเกิดผลจริงและปรากฏอยู่ในตัวเด็ก ๆ  กลุ่ม Beach for Life และเด็ก ๆ   
ในเครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลากลุ่มอื่น ๆ  ด้วย
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บุกเบิกวิทยุเพื่อการศึกษาของภาคใต้
• เราจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2517  เว้นวรรคสัก 4-5  
เดือน  สอบได้ทุนยูเนสโกไปฝึกอบรมด้านรายการวิทยุที่บีบีซี ในสาขาสื่อเพื่อการพัฒนา  
แล้วกลับมาสอบบรรจุที่กองการศึกษานอกโรงเรียน มีวิทยุเหมือนเป็นอาวุธประจ�าตัว  
เราอยากท�าสื่อเพื่อการพัฒนาแต่สมัยนั้นยังไม่มีใครคิด  เราอยู่ทางใต้เราก็ดูแลเครือข่าย 
ทางใต้  ท�าบทเรียนสอนทางไกลให้คนไม่รู้หนังสือ  เราต้องท�าเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจเลย 
ให้น่าสนใจ ซึ่งท้าทายมาก  สมัยนั้นชาวนาชาวไร่ที่จบ ป. 4 เขาก็ไปท�าอาชีพเลย จะเรียก 
ให้เขากลับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนก็ไม่ได้ เลยออกแบบให้เป็นการศึกษาทางไกล  ปี 2519  
มีการรณรงค์เรื่องการไม่รู้หนังสือที่กว้างขวางมาก  สิ่งที่เราท�าจึงทันสมัย  และสมัยนั้น 
เพื่อนของคุณพ่อ (อาจารย์จารึก โสถติพันธุ์) อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน  
ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ เป็นนักการศึกษาที่เท่มาก  เขาท�าให้การศึกษาเป็นเรื่องฉลาดของชีวิต  
และปรัชญาให้ “คิดเป็น” เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก  

• เรามีนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนวิทยุทางไกลเยอะมาก  นักเรียนต้องลงทะเบียนเหมือน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบัน  มีโมเดลของการสอนทางวิทยุและไปรษณีย์  
มีเอกสารที่เรียกว่า “ชุดการเรียนด้วยตนเอง” และพบกลุ่มย่อยด้วย เช่นคุณลุงคุณป้าหรือ 
เด็กหนุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือตอนเด็ก ต้องมาพบกลุ่มวันเสาร์-อาทิตย์ พบครูเพื่อยืนยันว่า 
สิ่งที่เรียนไปนั้นใช่หรือไม่ใช่  มีครูโรงเรียนใกล้ ๆ  เป็นครูประจ�ากลุ่ม  เราดูแลเครือข่ายวิทยุ 
ทางไกล 14 จังหวัดภาคใต้ ก็ได้เห็นชีวิตของคนไทยที่กว้างขึ้น ท�าให้โลกทัศน์เราไกลขึ้น   
คนก็รู้จักอาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ จากชุมพร มีลูกศิษย์ 
เราเป็นชาวนาชาวสวนยาง ตื่นแต่มืด หิ้วทรานซิสเตอร์  
ฟังเพลงไปกรีดยางไป  เราเห็นความไม่ยุติธรรมของลูกศิษย์ 
เราที่ยากจน  เราที่เป็นครูสอนทางไกลภูมิใจในลูกศิษย์ที่ 
เป็นชาวนาชาวไร่มาก  เรารู้สึกว่าภูมิปัญญามีอยู่ในตัวทุกคน 
พอเราได้เห็นวิถีชีวิตเหล่านี้  เราจึงรู้สึกว่าน่าจะท�าสื่อที่ 
มากกว่าการเรียนการสอน  เราเลยใช้วิทยุท�าโครงการ

• เราเคยพูดกับเพื่อนร่วมงานสามสี่คน แต่เราอยากพูด 
กับคนมากกว่านั้นเลยต้องเลือกใช้สื่อ  ตอนนั้นสื่อถูกผูกขาด 
โดยคนกรุงเทพฯ ไม่กี่ตระกูล แล้วเอาคลื่นในบ้านเกิดของเรา 
มาขายแพง ๆ   ถ้าเราอยากได้พื้นที่ที่จะสื่อสารกับคน  เรา 
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ต้องจ่ายสตางค์ เราไม่ท�าการค้า  แต่เราเอาชนะด้วยการท�าการค้า เลือกสปอนเซอร์ 
ที่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิด เราก็รณรงค์เรื่องทะเลสาบสงขลา  

“โลกสดใสในบ้านเกิด” 
• งานที่เราท�าเป็นเรื่องของสังคมที่ต้องใช้พลังร่วมตั้งแต่เริ่มต้น  ตั้งแต่วินาทีที่เราตั้งปณิธาน 
กับตัวเองในการท�างานภาคประชาสังคม  ปี 2530 ในขณะที่เราท�าวิทยุราชการอยู่  
เราบริหารจัดการชีวิตมาท�าวิทยุเพื่อภาคประชาสังคม เพราะเราอยากรวมคน จึงท�า 
โครงการ “โลกสดใสในบ้านเกิด”  โดยให้เรื่องของทะเลสาบสงขลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
คนสงขลา เหมือนอย่างที่คนกรุงเทพฯ มีเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลาง คนนครศรีธรรมราช 
มีพระธาตุนครฯ เป็นศูนย์กลาง  เราต้องสร้างสัญลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ เพื่อให้เวลาคนมา 
รวมตัวกันจะมีศูนย์รวมที่สนใจร่วมกันหรือรักกัน  ทะเลสาบสงขลามีมิติหลายอย่าง  
มีเรื่องเล่า มีประวัติศาสตร์และความผูกพันกับผู้คนมาก  พอดีช่วงนั้นมีเอ็นจีโอมาท�างาน 
ร่วมกับชาวบ้าน และนักวิจัยมาท�างานวิชาการ จึงน่าจะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนให้เรา 
พูดถึงพลังด้านที่สดใสของบ้านเรา ถ้าเราช่วยกัน

• เราจึงเป็นนักสื่อสารมวลชนที่จัดรายการวิทยุแหวกไปจากคนอื่น ในขณะที่ยุคนั้น 
จะต้องมีแต่โพยเพลงแผ่นเสียง  แต่ของเราแข่งขันกับรายการพวกนี้ด้วยสิ่งที่เป็นสาระ 
และคุยเกี่ยวกับบ้านเมืองของตัวเอง  ช่วงนั้นมีเอ็นจีโอเต็มพื้นที่และท�าหลายอย่างมาก 
ที่ภาครัฐท�าไม่ได้ นักวิชาการที่ท�าเพื่อสังคมก็ท�างานวิจัยที่รับใช้สังคม แต่เขาไม่เคย 
ส่งเสียงในสังคมเลยเพราะไม่มีสื่อ ไม่มีอ�านาจ  เพราะฉะนั้นวิทยุของเราจะต้องส่งเสียง 

• เราเปิดเวทีทางวิทยุต้นชั่วโมงก่อน และเรา 
เห็นว่ามีแฟนคลับเขียนจดหมายเข้ามาสัปดาห์ละ 
200-300 ฉบับที่ไม่ใช่จดหมายขอเพลง แต่เป็น 
การเล่าถึง “เลหน้าบ้าน” ตัวเองว่าเป็นอย่างไร   
พูดถึงทรัพย์สินแห่งแผ่นดินของตัวเอง  พูดถึง 
บ้านเกิดของตัวเอง  และยังมีพระที่วัดเขียนมาขอ
เอาสารคดีไปเปิดเวลาเทศน์ให้ชาวบ้าน 
ฟัง  เราก็ท�าสารคดีใส่เทปคาสเส็ตต์เลย ท�านิทรรศการเคลื่อนที่ ท�าหนังสือเล่มเล็ก 
ตามที่ทุนเรามี ท�าให้มิติของการเผยแพร่เรื่องพวกนี้มากขึ้น  เรามีพันธมิตรนักวิชาการ 
ในสงขลาที่เราน�างานวิจัยมาท�าสารคดีในรายการวิทยุและย่อยเป็นหนังสือ  แล้วเรา 
ตัดสินใจเปิดเวที “โลกสดใสในบ้านเกิด”  จัดเป็นอีเวนต์ เอาสื่อที่เรามีทั้งหมด มีอาสา 
สมัครช่วยท�าเวทีให้  เป็นงานใหญ่ของโรงแรมเจบีหาดใหญ่ที่ให้เวทีเราฟรี  เราคิดว่าคน 
คงมามากที่สุดสัก 200-300  ปรากฏว่าคนมามากจนล้นออกไปนอกห้อง จนโรงแรม 
ต้องท�าทีวีวงจรปิดตรงล็อบบี

• เรามีพระภิกษุที่ฟังรายการของเราและมีอิทธิพลท�าให้เกิดธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบ 
สงขลาในเวลาต่อมา  ชาวบ้านและคนเล็ก ๆ  ที่อยู่รอบทะเลสาบก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า   
โลกสดใสในบ้านเกิดเติบโตขึ้นจากที่เราพูดถึงห้วงน�้าที่เรามีโยงไปสู่ล�าคลองอีกหลายสาย  
เช่นคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นน�้าดิบหล่อเลี้ยงหาดใหญ่  เป็นแรงกระตุ้นให้คนกลุ่มต่าง ๆ  ที่ 
กระจายอยู่เติบโตเป็นดาวแต่ละดวง เกิดโครงการเช่นดูแลคลองบ้านตัวเอง ดูแลป่าต้นน�้า 
ที่เทพา-สะบ้าย้อย มีการตั้งกองทุนรักบ้านเกิด นี่เป็นคนเล็ก ๆ  ทั้งนั้น เป็น Collective  
Leadership  เราท�าโลกสดใสในบ้านเกิดตั้งแต่ปี 2534 ถึงประมาณปี 2537

เด็กที่ก้าวพลาดกับทักษะชีวิต
• หลังจากนั้นเราเบี่ยงมาทางสายที่อ่อนลง เช่น เด็ก ครอบครัว  คิดเรื่องเมือง และเจอ  
อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ที่ท�าบางกอกฟอรั่ม คิดงานอีกแบบที่ท�าให้เมืองมีชีวิตชีวา จากที่ 
ไม่มีใครสนใจ เน่าเละ วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม  เราเลยหันมาสนใจเรื่องการสร้างเด็ก   
โดยเราเห็นตัวเลขในสถานพินิจเด็กที่สูงขึ้นทุกวันเพราะสังคมเริ่มวิกฤตขึ้นเรื่อย ๆ    
ปี 2538-2539 เราจึงเข้าไปท�าโครงการกับเด็กก้าวพลาดในสถานพินิจฯ ด้วยสื่อวิทยุ
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• ปี 2544-2545 เราเข้าไปร่วมกับโครงการของสมเด็จพระเทพฯ ผ่าน สอ. ดย.  
(สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์) ท�าเรื่องทักษะชีวิตกับเด็ก 
เพื่อขยายโครงการในภาคใต้ โดยให้เลือกกลุ่มจังหวัดเพื่อครอบครัว  ทักษะชีวิตคือ 
ทักษะที่จะมีชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างสันติ สงบสุข มีความสุข  เราไม่ได้ให้เขาเป็นคนดีนะ 
เพราะวัดยาก แค่ให้กลับไปเข้าใจครอบครัว อยู่กับเพื่อนอย่างสันติ  โดยเลือกทักษะชีวิต 
ขององค์การอนามัยโลก มีระบบคิด การรู้เขารู้เรา การจัดการทางอารมณ์ การสื่อสาร 
เพื่อสร้างสัมพันธภาพ และจิตใจที่ใหญ่ (การเสียสละเพื่อนส่วนรวม)  เราเคยสัมภาษณ์ 
เด็กในสถานพินิจฯ ว่าทักษะที่ท�าให้ท�าผิดคือทักษะตัวที่ 3 การจัดการทางอารมณ์   
บางคนพูดไม่เข้าหูคน คือไม่มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพเลย  พูดแล้วเข้าใจผิด  
ตีความผิดกัน จึงเกิดเป็นโครงการสะพานชีวิตที่มีความหมายเชื่อมต่อชีวิตด้านนอกกับ 
ด้านในของเด็กที่ก้าวพลาด เราใช้กระบวนสื่อมวลชนศึกษามาจับเพื่อท�าให้รื่นรมย์   
เราพบว่าเด็กที่ท�าผิดถูกกระตุ้นด้วยสิ่งผิด ๆ   และเราให้เขาเรียนรู้การท�าสื่อ ท�างาน 
เป็นทีม และเอากระบวนละครของกลุ่มมะขามป้อมเข้าไปด้วย  เราแปลงหอกระจายข่าว 
ในสถานพินิจฯ ให้เหมือนเป็นสถานีวิทยุ  

• ปี 2548-2549 เราลาออกจากราชการ เพราะอยากท�างานของเราเองอย่างเต็มเม็ด 
เต็มหน่วย  ระหว่างนั้น อาจารย์ปุ๊ ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ติดต่อมาว่าไทยพีบีเอส 
ก�าลังก่อตั้งและยังขาดผู้บริหารสายประชาสังคม เราก็ผ่านการสัมภาษณ์ และเข้าท�างานที่ 
ไทยพีบีเอส 3 ปีครึ่ง  เรามีความสุขกับงานเพราะเราท�าเรื่องสื่อและท�าเพื่อสาธารณะ

จิตส�านึกพลเมืองเด็ก
• พอเราออกจากไทยพีบีเอสก็กลับมาฟื้นฟูสงขลาฟอรั่มใหม่  สร้างประชาคมพลเมือง 
เด็ก และท�าเรื่องหาด ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย  เราได้เจรจากับมูลนิธิ 
สยามกัมมาจลและมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตอนนี้มี สสส.  
ด้วย เพื่อท�าโครงการ “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา (The Young Active Citizen)”  
ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมน�าของผู้น�าเยาวชนครั้งส�าคัญ  เพราะเราเอาประสบการณ์ทักษะชีวิต 
มาสร้างทักษะตัวสุดท้ายคือใจที่ใหญ่ ยกขึ้นมาเป็น “จิตส�านึกพลเมือง” โดยน�าทักษะชีวิต 
เดิมที่ถูกออกแบบเพื่อให้อยู่กับเพื่อนได้ แต่ยังไม่ท�าประโยชน์มากมายมาออกแบบใหม่ 
โดยเลือกแกนน�าเยาวชนแต่ละสถานศึกษาหรืออยู่ในชุมชนโดยไม่สังกัดสถานศึกษาก็ได้ 
อายุ 14-24 ปี แล้วเลือกประเด็นที่อยากเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นมาท�า  
เพื่อให้เกิดจิตส�านึกของพลเมืองเพื่อใจที่ใหญ่ขึ้น  ทุกข้อเสนอไม่มีใครสอบตก เป็นการ 
รวบรวมพลังความคิด พัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ  เราคุยกับแหล่งทุนอย่างตรงไปตรงมา  
ว่าถ้าประเทศไทยต้องการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพต้องใช้เวลานานถึงจะเห็นผลประจักษ์  
โครงการ The Young Active Citizen ของเราจึงใช้เวลา 3 ปี  เรามองเชิงการสร้าง 
คุณภาพคนไทยให้เป็นพลเมือง เอาเด็กมาเข้าค่าย 3 วันแล้วบอกว่าเขาเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ 
มันไม่จริง  งานที่ผ่านไปแล้วสองรุ่น ตั้งแต่ปี 2555 เราคิดว่าประสบความส�าเร็จมาก

• เราให้เด็กเสนอโครงการมาว่าอยากจะท�าอะไร รวมกลุ่มกันห้าคน มีครูหรือที่ปรึกษา 
ในชุมชนก็ได้มาร่วมทีม  มีแผนและพัฒนาแผน 1 ปีไปพร้อมกับเรา  ถ้ามาคนเดียวเรา 
ไม่รับ เป็นกติกาส�าคัญแต่แรกคือเราไม่ต้องการวันแมนโชว์  เราต้องการทีม  เราเติบโตมา 
แบบนี้  เราไม่คิดท�าอะไรคนเดียว  พลังร่วมเป็นเรื่องส�าคัญ เราเคารพ  เราว่าเป็นเรื่อง 
ศักดิ์สิทธิ์  เวลาเราอธิบายให้เด็ก ๆ  ฟัง  
เราบอกว่าบางเรื่องมีมุมมองหลายด้าน   
ในชั่วชีวิตหนึ่งจะไม่ลองท�าอะไรกับเพื่อนดู 
เหรอ  แล้วมันจะเป็นความภูมิใจร่วม   
และทักษะชีวิตทั้งห้าตัวจะช่วยให้เด็กไม่ 
วันแมนโชว์ ถ้ารู้จักคิด รู้จักรู้ใจเขาใจเรา  
จะรู้ค่าความคิดของเพื่อน  

• ครั้งแรก ๆ  เด็กก็ทะเลาะกัน  พี่เลี้ยงเอง 
ก็กลับมาร้องไห้ไม่รู้จะจัดการอย่างไร  แต่ 
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พอเขาลงไปในชุมชนต้นแบบ ก็เกิดแรงบันดาลใจมาก  เช่นในชุมชนคลองแดนที่อยู่แบบ 
อบอุ่นร่วมกับผู้น�าตามธรรมชาติในชุมชน  คุยกันเรื่องวิถีชีวิต ซึมซับเรื่องการท�ากับข้าว 
ด้วยความรักและอร่อย  เด็ก ๆ  ซึมซับไปด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูล แต่เห็น 
ความเป็นมนุษย์  เด็กมีความสุขมาก  เราไม่ต้องบรรยายว่าชุมชนหรือประเทศในฝัน 
ที่มีพลเมืองคลิกกัน สามัคคีกัน รักษาต้นหญ้าใบไม้ทุกใบว่าเป็นอย่างไร  แต่เขาได้เห็น 
จริง ๆ  และคิดว่าจะกลับไปท�าที่ชุมชนของเขาเอง  

• เด็ก ๆ  ที่เข้าโครงการรู้เลยว่า ความเป็นพลเมืองไม่ต้องโดดเด่น แต่ละคนแอกทิฟ 
จากประเด็นที่ตัวเองสนใจ ที่ชอบและไม่รอช้า  การที่เขามองเห็นประเด็น เขาจะไม่กลัว 
ที่จะท�างานต่อไป  ไม่กลัวที่จะชวนเพื่อนมาท�า  อันนี้เป็น collective ไม่น�าเดี่ยว ไม่ท�า 
คนเดียว

• หลังจากเวิร์กชอปของเด็ก ก็เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นักพัฒนารุ่นใหม่ 
ของสงขลาฟอรั่ม ที่จะไปดูแลอย่างใกล้ชิด ลงไปเยี่ยมเพื่อดูสถานการณ์และสอดแทรก 
ทักษะชีวิตให้น้อง ๆ   แต่ก็จะไม่รบกวนแผนที่เราช่วยพัฒนาทิศทาง  เพราะฉะนั้นการ 
เติบโตของเยาวชนจึงมีสองส่วน คือเด็กๆ ที่ท�าโครงการ กับพี่เลี้ยง  และเรามีนักพัฒนา 
อาวุโสเป็นที่ปรึกษาโครงการ เช่นตัวเราเอง อดีตผู้อ�านวยการสถานพินิจฯ บัณฑิตศึกษา 
ของ ม.อ. หาดใหญ่ เอ็นจีโอ หมอ ฯลฯ สิบคนที่เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบระดับหนึ่ง 
และเราเห็นผลงานกันมาแล้ว เป็นเครือข่ายที่มาช่วยกันออกแบบ ให้ก�าลังใจ มีบทบาท 
หน้าที่ที่จะดูแลพี่เลี้ยงอีกที

Collective Network
• ยังมีผู้ใหญ่อีกกลุ่มที่เด็กในโครงการของเราสามารถท�างานประสานกันต่อไปได้ เช่น  
เด็กที่ท�าเรื่องหาดก็ประสานกับลุงบรรจง นะแส ที่ท�าเรื่องทะเลกับหาด  เวลารณรงค์ 
เครือข่ายผู้ใหญ่กับเด็กก็ช่วยกัน คือมันเชื่อมโยง (connect) สานพลัง (synergy) กัน   
บางอย่างลุงบรรจงท�าไม่ได้ แต่เด็กท�าได้ดี เช่นเข้าพบนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
แกก็ให้หมดเลย เพราะแกเอ็นดูความเอาจริงเอาจังของเด็กที่หายากในปัจจุบัน  แต่เรา 
ก็ต้องช่วยกันฝึกฝนเด็กให้ดูดี เป็นเด็กตระกูลใหม่ในยุคนี้  แม้แต่เรื่องเงินสนับสนุนก็ 
เป็นเครื่องมือในการสอนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบอกถึงความซื่อตรงของเขา  หลักฐาน 
ทางการเงินใช้เป็นเครื่องมองคนได้  เงิน 2 หมื่นซึ่งไม่ได้มากมายใช้สอนธรรมาภิบาลได้ 
และเอามาอภิปรายในกลุ่มได้อย่างดี  งานของเด็กก้อนนี้ก็เติบโตขึ้น  หลายงานก็ขึ้นอยู่ 
กับบริบทด้วย ถ้าอยู่ในชุมชนที่ผู้ใหญ่ หรือ อบต. เห็นคุณค่า ก็จะเคลื่อนเข้ามา  บางที 
โรงเรียนก็เป็นชุมชนส�าหรับเด็ก ถ้าครู หรือ ผอ. เห็นคุณค่าตรงนี้ เด็กก็จะขยาย 
เครือข่ายได้เยอะ  แต่บางครั้งก็มีอุปสรรคจากชุมชนของตัวเองด้วย  เด็กจะได้เรียนรู้ 
ทั้งสองด้าน  เราคิดว่าได้ผลดีเพราะเด็กกลุ่มนี้ก็แข็งแรงแล้ว

• ส่วนเด็ก ๆ  ที่เติบโตขึ้นไปและไม่ได้ท�า The Young Active Citizen ต่อแล้ว ก็มีที่ 
กลับมาช่วยงานของสงขลาฟอรั่ม  เช่นงานประเพณี “แลเล แลหาด” ที่เอามิติของ 
หาดมาให้คนสงขลาเรียนรู้  คืออย่ารู้จักหาดแค่ไปนั่งพักผ่อน เก็บขยะ แต่ควรมาเรียนรู้ 
กับเด็กกลุ่ม “Beach for Life” ที่ท�างานวิจัยเกี่ยวกับหาด  เราตั้งเป็นวัน “World  
Beach Day” ซึ่งยังไม่มีในโลก  เราท�าเป็นประเพณี (ปี 2557 เป็นปีที่ 4) และปีนี้ 
เด็ก Young Active Citizen เป็นเจ้าภาพจัดงานได้น่ารักมาก  มีการเซ็นบันทึกความ 
เข้าใจ (MOU) กับเทศบาลนครสงขลาว่าต้องดูแลระบบนิเวศ โดยไม่ใช่ดูแค่ผิวเผิน  
และสนับสนุนให้เด็กสงขลาเก้าสถาบันที่เซ็นบันทึกความเข้าใจได้เข้ามามีส่วนออกแบบ 
การปกป้องหาดอย่างยั่งยืน  เขาท�าเป็นธรรมนูญเพื่อการปกป้องหาดเลย  และมีข้อหนึ่ง 
ที่มีกลไกรองรับสภาพลเมืองเด็กด้วย

• ความเป็นพลเมืองจะมีลักษณะอยู่สองอย่างคือ มีส่วนร่วมกับกิจการสาธารณะ และ 
ผลักดันในเชิงนโยบายได้  เราถือว่าเด็กกลุ่ม Beach for Life ยกระดับตัวเองไปสู่ความ 
เป็นพลเมืองแล้ว  ถ้าเราไปดูลักษณะความเป็นพลเมืองคือออกกฎระเบียบได้ นั่นคือ 
ธรรมนูญหาด  มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีชีวิตชีวา ไม่ใช่แค่ราชการท�าหนังสือเชิญ 
แล้วไม่ได้พูดสักค�า  การมีส่วนร่วมของเด็กกลุ่มนี้มีข้อเสนอทั้งปีและเทศบาลรับข้อเสนอ 
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จากเขา  ทั้งที่ครั้งแรกเทศบาลบอกให้เด็กกลับไปแค่เก็บขยะพอ ท�าเรื่องอื่นยากเกินไป  
แต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ในสงขลาภูมิใจในเด็ก ๆ  แล้ว

ธรรมชาติของมนุษย์มีพลังเป็นผู้น�า
• โดยธรรมชาติของมนุษย์มีพลังของความเป็นผู้น�าอยู่ด้วยกันทั้งนั้นตามศักยภาพที่ 
ตัวเองมี  เพียงแต่สังคมไทยจะเอาค�าว่าผู้น�ามาใช้ในมิติของบุคคลคนเดียวที่มีต�าแหน่ง   
เราไม่เคยทอดสายตามองพลังและศักยภาพของมนุษย์คนอื่น ๆ  ที่มีอยู่แล้ว  ภาพการน�า 
ในลักษณะ Collective Leadership จึงถูกลืมไปเลย  ถ้าสังคมไทยเรียนรู้กันอย่างเป็น 
ระบบ เข้าใจ และมอง การน�าร่วมจะเป็นตัวเสริมให้สังคมไทยแข็งแรง  โดยส่วนตัวคิด 
ว่ามันมีอยู่แล้ว แต่ไม่มีพื้นที่ส่งเสียงให้ปรากฏตัวขึ้นมา

• ส�าหรับเราให้ค�าจ�ากัดความ Collective Leadership ยาก แต่มันแฝงอยู่ในตัวมนุษย์ 
อยู่แล้ว  มนุษย์อยู่โดด ๆ  ไม่ได้โดยธรรมชาติ เพียงแต่อาจจะมีพลังของความรู้ เปิดช่อง 
ทางให้รับรู้ แล้วมันจะเกี่ยวร้อยกันโดยอัตโนมัติ  ที่จริงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็สอนถึง 
ความเป็น collective ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่แล้ว  แม้แต่เรื่องท�านาที่จะต้องช่วยกัน 
ลงแขก หรือแม้แต่ชาวบ้านบางระจันก็เป็นบทเรียนสอนใจเรายามบ้านเมืองคับขันใช่ไหม 
คนเล็ก ๆ  มีพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว

• การมีเวทีโครงการผู้น�าแห่งอนาคต เป็นก�าลังใจให้เด็ก ๆ  สายของเราที่ไม่ได้อยู่ใน 
กรุงเทพฯ  เด็กกรุงเทพฯ รับรางวัลโน่นนี่ กับของเราที่เอาจริงเอาจังกับบ้านเกิด  
โดยเลือกมุมที่เขาสนใจมาท�า  เราไม่ได้บังคับแต่หนุนให้เขามั่นใจ  เขาจะดังไปกับเด็ก ๆ  
ในรายการ “เดอะวอยซ์” ได้อย่างไร  สื่อจะมาสัมภาษณ์เขาไหม  เขาก็เห็นว่าไปทางโน้น 
แล้วดังฟู่ฟ่า ท�าเงินได้เยอะ พ่อแม่ก็รู้สึกภูมิใจ  แต่ลูกมาท�างานอย่างนี้ เหนื่อยก็เหนื่อย 

เรียนก็ไม่รู้ว่าจะจบไหม แล้วจะไปท�างานอะไรต่อ สารพัดเลย  การปรากฏตัวและ 
เป็นที่รับรู้ในสังคมก็เป็นขวัญและก�าลังใจให้ The Young Active Citizen เหมือนกันนะ 
เราอยากให้เขาภูมิใจว่างานอย่างนี้มีที่ยืนในสังคมได้สง่างามเหมือนกัน  แต่ว่าต้องท�างาน 
หนัก ต้องมีพลังใจที่เข้มแข็ง ต้องลดอัตตา  ถ้าแต่ละคนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้ ประเทศ 
ไปรอด  แต่ถ้าเป็นประชาชนที่กลวง ๆ  เอนไปทางโน้นทีทางนี้ที มันก็เป็นอย่างที่เห็น  

ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
• เราเคยคุยกับลูกสาวว่าสิ่งที่เราท�านี้ไม่ส�าเร็จในช่วงชีวิตเราหรอก  ในช่วงชีวิตลูกก็อาจ 
จะไม่ส�าเร็จ  อาจจะไปช่วงหลานก็ได้  แต่แม่เริ่มเลข 1 แล้วนะ ไม่ใช่เลข 0  ลูกจะท�า 
อย่างไรต่อ  ถ้าตอบค�าถามโดยรวมแล้ว เรามั่นใจนะ แต่มันก็ต้องสร้างสังคมโดยรวม 
ทั้งระบบ คือต้อง collective ในมิติของสังคมด้วย และถ้าปฏิรูปการศึกษาเปลี่ยนมาพูด 
เรื่องจิตวิญญาณเป็นฐาน เรื่องคุณภาพของคนก็จะใกล้ชิดตัวคนมากกว่า 

• เราประทับใจกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าปฏิรูปการ 
ศึกษาให้ท�าแค่สามข้อ คือ 1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู  2. ขอให้เด็กอย่าแข่งขันกัน  เด็กที่ 
เรียนเก่งขอให้ช่วยสอนเด็กที่เรียนช้า  ท่านไม่ใช้ค�าว่าเด็กเรียนไม่เก่ง  3. ขอให้ครูช่วยให้ 
เด็กท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม  การปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ใช่การคุยกันเรื่องไกลตัว  มันไม่ใช่ 
กระบวนการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรอก  เป็นพ่อสอนลูก แม่สอนลูก ซึ่งมีอยู่แล้วในสังคม 
ไทย  คุณค่าเหล่านี้ที่เรามีอยู่แล้วในสายเลือดคนไทย คงเติบโตได้ไม่ยาก

Tips
เด็ก ๆ  ที่เข้าโครงการรู้เลยว่าความเป็นพลเมือง ไม่ต้องโดดเด่น แต่ละคนแอกทิฟจาก 

ประเด็นที่ตัวเองสนใจ ที่ชอบและไม่รอช้า  การที่เขามองเห็นประเด็น  เขาจะไม่กลัวที่จะ 
ท�างานต่อไป  ไม่กลัวที่จะชวนเพื่อนมาท�า  อันนี้เป็นการร่วมน�า ไม่น�าเดี่ยว ไม่ท�าคนเดียว



โดยหลักคิดทฤษฎี ทุกคนมีความเป็นผู้น�า  แต่โครงสร้างสังคมจะ 
ยอมให้เราเป็นอย่างนั้นไหม  แต่เราต้องศรัทธาสิ่งนี้ เราถึงท�าสิ่งนี้  
และต้องเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลง  โอเคเราอาจจะตายไปแล้ว  
ไม่เป็นไร  แต่ว่าคุณค่าของมนุษย์ต้องเท่าเทียมกัน  และต้องไม่มี 
คนใดคนหนึ่งใช้อ�านาจอันไม่ชอบธรรมกับอีกคนหนึ่งได้
พฤหัส พหลกุลบุตร
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พฤหสั พหลกลุบตุร เริม่ท�าละครตัง้แต่เป็นนสิติชัน้ปีที ่1 คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ด้วยความสนใจการสือ่สารด้วยศลิปะทีค้่นพบตัง้แต่เป็นเดก็  แต่คณะละครทีพ่ฤหสัเข้าร่วม ไม่เพยีง 
ไม่ใช่คณะละครที่แสดงบนเวทีอย่างที่เขาสนใจในตอนนั้น แต่เป็นคณะละครเร่ที่เดินทางไปทั่วเพื่อ 
สื่อสารประเด็นทางสังคมต่าง ๆ กับหมู่บ้านในชนบท ซึ่งกลับเป็นสิ่งที่ก่อร่างสร้างความคิด จิตใจ 
และชีวิตของเขาในเวลาต่อมา

คณะละครมะขามป้อมต่างจากคณะละครอื่นตรงที่สนใจศิลปะการละคร พอ ๆ  กับการเรียนรู้ 
และการพัฒนา และชาวคณะก็มีส่วนผสมทั้งสามอย่างนี้ในอัตราส่วนที่ต่างกันออกไป  การสนทนา 
อย่างเปิดกว้างและเตม็เหนีย่วเป็นวฒันธรรมองค์กรทีโ่ดดเด่นทีส่บืเนือ่งมาตัง้แต่การก่อตัง้เมือ่ 34 ปี 
ก่อน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมชาติการท�างานกลุ่มของ 
ชาวมะขามป้อม ซึง่มองเหน็ความขดัแย้งเป็นเรือ่งธรรมดา เพราะ “ถ้าเราทะเลาะกนัเยอะ ๆ  บทมนั 
จะคมคายขึ้น แหลมคมขึ้น ชัดเจนขึ้น”

ปัจจุบันมะขามป้อมหรือมูลนิธิสื่อชาวบ้านมีกิจกรรมสร้างสรรค์และหลักสูตรกระบวนการ 
เรียนรู้มากมายหลายหลาก ซึ่งเปิดส�าหรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ และมีพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับ 
ศิลปะแขนงต่าง ๆ  อยู่ที่ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ โดยมีพฤหัสเป็นเลขาธิการและผู้อ�านวยการฝ่าย 
การศึกษาของมูลนิธิฯ

พฤหัส พหลกุลบุตร

พฤหัส
พหลกุลบุตร
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรศึกษำและเลขำธิกำร

มูลนิธิสื่อชำวบ้ำน (มะขำมป้อม)



ส�าหรับคนหลากหลายกลุ่ม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน
หรือที่เรียกกันติดปากว่า “มะขามป้อม”  
เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการละครที่น�ามา 
ประยุกต์ใช้กับสายงานของตนเอง  ในภาพ 
กลุ่มคุณครูและอาจารย์ จากหลายสาขา
ทั่วประเทศ ก�าลังเรียนรู้ละครหุ่น 
ในงานอบรมครูละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง



มะขามป้อมอาร์ตสเปซ ตั้งอยู่ใน อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 
ที่ตั้งของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน ซึ่งต้องการท�าให้ศิลปะอยู่ใกล้ชุมชน
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บนเส้นทางละคร
• ตั้งแต่เด็กเล็กมากจนถึงประถมฯ งิ้วมันเรียกเรา  เราชอบดูงิ้วที่ศาลเจ้าใกล้บ้าน   
ชอบเอามาเล่นเองที่บ้าน  อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเกี่ยวข้องกับมหรสพหรือละคร   
เรารู้สึกว่าเจอตัวเองเร็วว่าชอบอะไร สนใจอะไร  รู้ตั้งแต่เด็กว่ามาทางสายการแสดง  
สื่อ นิเทศแน่นอน  เราสนใจพวกหนังสือไปยาลใหญ่  อ่านหนังสือของ เสกสรรค์  
ประเสริฐกุล “ศรีบูรพา”  เราคิดว่ารสนิยมทางศิลปะ ดนตรี ฯลฯ ก่อร่างสร้างเป็น 
บุคลิกภาพของคนในช่วงวัยรุ่นมาก  เราเติบโตในโลกทัศน์แบบ (นิตยสาร) ไปยาลใหญ่ 
เพลงแบบ (วง) เฉลียง (ค่ายเพลง) ไนท์สปอต (กลุ่ม) ซูโม่สําอาง  เราคิดว่าเป็น 
เมล็ดเล็กๆ อยู่ในตัวให้เติบโตมา  พอโตขึ้นต้องย้ายโรงเรียนไปที่บางบัวทอง เป็น 
โรงเรียนบ้านนอก ครูใกล้ชิดเด็ก เพื่อนก็น่ารัก เรากลายเป็นคนเก่งมากในโรงเรียน  
แต่กลับไม่มีโลกทัศน์ด้านที่เราสนใจ เพื่อน ๆ  อยากเรียนเพื่อเป็นพยาบาล ทหาร ตํารวจ  
ตามค่านิยมของเด็กบ้านนอก  เรามีความรู้สึกเล็ก ๆ  ว่าเป็นกบฏ  เข้าสังคมไม่ได้

• ตอนเอ็นทรานซ์เราก็อ่านหนังสือสอบหนักหน่วงเพื่อเปลี่ยนชีวิตเรา  สอบติดอันดับ 3 
ครุศาสตร์ จุฬาฯ  พอเข้ามหาวิทยาลัยก็เจอโลกใหม่ เปิดทุกสิ่งอย่าง  ได้ทํากิจกรรม 
เป็นพี่เลี้ยงค่ายวายเอ็มซีเอและเจอเพื่อนที่ชวนมาทําละครเร่มะขามป้อมซึ่งกลายเป็น 
จุดเปลี่ยนสําคัญ  ตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 เลยได้ทําโปรเจ็กต์ละครเร่กับมะขามป้อมปีละเรื่อง  
4 ปี สี่เรื่องไปด้วย เป็นละครประเด็น เช่น ค้ามนุษย์ ยาเสพติด ท้องก่อนวัย เอดส์   
เราเร่เป็นร้อยรอบ เล่นตั้งแต่สลัม ภาคใต้ ไปภาคเหนือ ยันต่างประเทศ และยังไปช่วย 
ทําละครทุกสํานัก เช่น ที่อักษร จุฬาฯ ที่ธรรมศาสตร์ ฯลฯ เพราะตัวแสดงชายมีน้อย  
ต้องช่วยกัน ได้เพื่อน โลกก็เปิดมาก 

• จําได้ว่าตอนที่เราทําละครเร่ไปจังหวัด 
กาญจนบุรี มีเด็กมาดู  เรายังจําสายตานั้น 
ของเด็กได้ เป็นสายตาที่บอกว่านี่คือเมจิก 
ของละคร  เราเลยคิดว่าถูกแล้วที่มาสาย 
ละครเร่  ละครเร่พาเราไปรู้จักและได้เห็น 
โลก  ได้ออกไปบ้านนอก  เราจึงสนใจ 
ประเด็นทางสังคม  และจากที่เราไม่เคย 
เข้าใจทฤษฎีหรือปรัชญาการศึกษาตอน 
เรียนมหาวิทยาลัย ก็ได้เข้าใจว่าอะไรคือ  

หุ่นเงาเป็นหนึ่งในเทคนิควิธีสื่อสารในกระบวนการ 
ละครแบบมะขามป้อมที่ลงมือเล่นจริงทําจริง 
กับชุมชนชาวปกาเกอะญอ
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ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยตัวผู้เรียนเอง (Constructivism) ซัมเมอร์ฮิลล์ นีโอฮิวแมนนิสต์ 
ฯลฯ เมื่อมีประสบการณ์จากท�ามะขามป้อมต่อเนื่องมา 4-5 ปี

• ต่อมาเราได้เห็นเยาวชนที่ออสเตรเลียรวมกลุ่มกันท�างานศิลปะเลยออกจากมะขามป้อม  
ชวนเพื่อนท�ากลุ่มละคร “กะจิดริด” เพื่อท�าละครเด็กที่เราสนใจ แต่ก็ยังเช่าบ้านหลังเล็ก ๆ   
ของมะขามป้อมเป็นออฟฟิศอยู่ในรั้วเดียวกัน  ช่วงนี้เราจึงได้เห็นศักยภาพของตัวเอง 
เมื่อท�าละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญ ท�าให้เราเติบโตขึ้นมาก  
และเห็นนิยามของตัวเองชัดขึ้นว่าจะท�าสิ่งนี้แหละ  ท�ากะจิดริดอยู่ 6 ปีก็แยกย้ายกัน   
เราก็กลับมาช่วยมะขามป้อมเต็มตัวจนถึงบัดนี้  

• เรารู้สึกว่าตัวเองอยู่ระหว่างสองโลก คือการละครกับการศึกษา แต่ไม่ได้ไปทางไหนเต็มที่   
ถึงจะท�าละครแต่ก็ไม่ได้เป็นศิลปินหรือไม่ได้เป็นครูไปเลย  แต่ถ้ามารวมกันเป็นละครเพื่อ 
การศึกษาน่ะใช่  ท�าไปค้นเจอไป  25 ปีต่อมาเราก็ยังท�าอยู่ แสดงว่าเราเจอชัดแล้วว่าเรา 
สนใจสิ่งนี้  ทุกวันนี้เรายังเป็นนะ เป็นผู้ทดลองปฏิบัติ (practitioner) เพราะว่าเราไม่ได้ 
เก่งอะไรสักอย่าง  คือเจตจ�านงอาจจะชัด แต่ว่าทักษะไม่ได้ชัดออกมา เพราะฉะนั้นเรา 
ก็ยังเป็นนักเรียนที่สนใจลงไปเรียนรู้จริง  ไม่มีภาคที่เป็นนักละครเก่งกาจ หรือศิลปินเก่งเท่ 

คนท�าละครแบบมะขามป้อม
• มะขามป้อมมีส่วนผสมของสามเรื่องที่เป็นมาแต่แรก  อันที่ 1 คือศิลปะ  อันที่ 2  
คือการเรียนรู้ คือวงครูและนักการศึกษา และอันที่ 3 คือวงพัฒนาสังคม  มะขามป้อม 
จึงมีส่วนผสมของศิลปิน นักการศึกษา และเอ็นจีโอ  ส่วนผสมสามส่วนนี้ในตัวสมาชิก 
แต่ละคนจะมีเคมีไม่เท่ากัน แต่ยังผสมกันอยู่  บางคนจะชัดไปทางเอ็นจีโอก็ท�าเนื้อหา 
ไปทางการพัฒนา โดยที่มีความเป็นศิลปินอยู่ด้วย  แต่เราโตในวงการเรียนรู้มากกว่า  
ในขณะที่สนใจการพัฒนาด้วย

• คนท�าละครต้องช่างสังเกตโลก ตั้งค�าถาม มีความเป็นกบฏหน่อย ๆ  ไม่อย่างนั้นละคร 
จะไม่น่าสนใจ เพราะไม่มีมุมมองใหม่  เราต้องตั้งค�าถามกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
กับโลก และต้องช่างสังเกตว่าท�าไมเขาท�าแบบนี้ เป็นเพราะอะไร ตัวละครนี้ท�าไมถึง 
ท�าอย่างนี้  พอช่างสังเกตก็เข้าไปหาค�าตอบ  พอไปหาค�าตอบก็เจอเรื่องเจอบท  
เป็นพื้นฐานของคนท�างานศิลปะโดยทั่วไป  พวกท�าอาร์ตหรือวิชวลก็ต้องเห็นแสงเห็นสี 
ที่ไม่ใช่สายตาคนทั่วไป  ต้องฝึกให้ละเอียดกว่านั้นจนเห็นสิ่งที่คนอื่นรู้สึกว่าธรรมดา   
เราต้องสั่งสมทั้งการอ่านหนังสือเอง ดูหนัง ดูละคร ดูงานศิลปะ และคุยกับเพื่อน   
เราเติบโตจากวงของการคุยกันเพื่อน พี่สอนน้องสอน คิดถูกคิดผิดบ้าง ที่ช่วยก่อร่าง 
สร้างความคิดต่าง ๆ  ขึ้นมา

ชุมชนในคณะละคร
• มะขามป้อมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2523  ตอนนี้ 
34 ปีแล้ว  ตอนที่เราเข้าไปตั้งแต่แรกก็รู้สึก 
ว่ามะขามป้อมเป็นครอบครัวของเราที่สนิท 
กว่าญาติจริง ๆ   ความที่ใช้ชีวิตด้วยกัน ไม่ได้ 
ท�างานอย่างเดียว ไม่แยกชีวิตท�างานหรือ 
ส่วนตัว ล�าบากด้วยกัน ไม่มีเงินจ่ายอะไรก็ 
ถอดทองให้กัน ก็เลยรักกันจากความจนมาก ๆ   
ในตอนแรก  พอมันล�าบาก มันจน ทุกคนก็ต้อง 
ไขว่คว้า ช่วยกันท�าให้องค์กรนี้อยู่รอดไปได้  
และทุกคนลงมือท�าอะไรสักอย่าง เลยหล่อหลอม 
ถักทอความสัมพันธ์  
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• มะขามป้อมจึงเป็นที่ที่คนพันธุ์เดียวกันมาอยู่ด้วยกันภายใต้บรรยากาศที่มีความเป็น 
ชุมชน ความเป็นพี่น้อง  ท�างานไปก็เรียนรู้ไปด้วย สนุกไปด้วย  เพราะละครเป็นสื่อที่ 
เบสิกมาก ไม่ต้องมีกล้องหรือวิดีโออะไร  มีตัวก็เล่นได้แล้ว  มีความคิดก็เล่นได้เลย   
มีคนดูคนเดียวก็เล่นได้  มันสด เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  และเป็น 
ประเพณขีองมะขามป้อมด้วยทีท่กุคนต้องลองท�าทกุอย่าง  เราได้ทกุอย่างเกีย่วกบัละคร  
เพราะกระบวนการบังคับให้เราต้องท�าอย่างนั้น เราได้ลองท�าหมด ออกแบบฉาก  
เขียนบท หาทุน อยากท�าอะไรก็ลอง พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเชี่ยวชาญในบางเรื่อง  
จากฐานในวันนั้นท�าให้เพื่อนบางคนเขียนบททีวีในวันนี้  บางคนอยากเป็นผู้ก�ากับ 
ก็ท�างานก�ากับแบบลงลึก

• เมื่อวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบนี้ ในวงประชุมจึงซัดกันแบบไม่มีใครกลัวใคร เปิดกว้าง 
เราซัดกันเพราะมันจะน�าไปสู่สถานการณ์ที่ดีกว่า ถ้าเราทะเลาะกันเยอะ ๆ  บทมันจะ 
คมคายขึ้น แหลมคมขึ้น ชัดเจนขึ้น  แต่ถ้าไม่ทะเลาะกันแล้วท�าไปเลย จะไม่เวิร์ก   

มีบ้างที่ท�าแล้วทะเลาะแตกกัน มันไม่เวิร์ก ก็ลองใหม่ ท�าอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิม  บางที 
ก็ไม่ได้รักกันอะไรหนักหนา เกลียดกันก็มี แต่ก็พยายามอยู่กันไป  เป็นธรรมดามนุษย์ใช่ 
หรือเปล่า  อยู่กันก็ทะเลาะกันบ้าง รักกันบ้าง ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดแปลกอะไร  และ 
ไม่ใช่ว่าเราจะจัดการความขัดแย้งทุกอย่างได้  บางคนก็มีบาดแผลร้าวลึกกันไปก็มี 
แต่มะขามป้อมไม่ค่อยกลัวความขัดแย้ง  เราคุยกันได้ ด่ากันได้  ทีมมีการไดอะล็อก  
กันมาตั้งแต่ต้นและมีสูงด้วย  เพราะเราได้อยู่ด้วยกัน 24 ชั่วโมง  พอละครเร่เสร็จ  
ตอนเย็นก็ไปกินก๋วยเตี๋ยว กลางคืนก็ดูดาวเพ้อฝัน อ่านบทกวีอุดมคติกัน เลยคุยกันเยอะ 
รักกัน เหมือนกัน เกลียดกันก็คุยกัน  แต่มันท�าให้ “เจอ” แสงในตัวเอง  แต่บางเรื่องที่ 
ไม่กล้าคุยกันเลยก็มีอยู่  เราก็ไม่ได้จัดการอะไร แล้วแต่บุญแต่กรรม แล้วแต่ยถากรรม   
กระบวนการท�างานกลุ่มเลยอยู่ในเนื้อในตัวเราตลอดเวลา  เราคุ้นเคยกับวิธีคิดแบบนี้ 
และนิยมกว่าแบบแนวดิ่ง  

• มันเป็นปรัชญาองค์กร เป็นดีเอ็นเอ  อาจเป็นเพราะเราโตขึ้นมาในรุ่นที่พี่ตั้ว (ประดิษฐ  
ปราสาททอง ผู้ก่อตั้งกลุ่มละครมะขามป้อม) สอน  กระบวนทัศน์แบบนี้อยู่ในหัวของทุก 
คนและสะท้อนอยู่ในงาน  พอพี่ตั้วก�ากับละครเรื่องหนึ่งก็ให้นักแสดงอิมโพรไวส์ คิดเรื่อง 
ร่วมกันทั้งโครง แล้วเขามาเลือก ๆ  ว่าจะท�าอะไร  เป็นวิธี “devising” ของการท�าละครที่ 
ทุกคนร่วมกันคิด  แต่เราไม่คิดว่าลักษณะอย่างนี้เป็นของมะขามป้อมเท่านั้น มันเป็น 
คอนเซ็ปต์สากล เช่น ความเท่าเทียมกัน เคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์  มันเป็น 
แนวความคิดที่เราควรจะเป็น
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• มะขามป้อมเป็นของเราและไม่เป็นของเรา  มันเป็นของเราคือวันนี้เราอยู่ในองค์กร 
ก็เป็นของเรา แต่ไม่ต้องดัดจริตผูกตัวเองไว้กับองค์กร  อยากจะออกไปตอนไหนก็ไป   
ไม่มีใครส�าคัญอะไรหนักหนา  ไม่มีคุณองค์กรก็อยู่ได้  มันจะอยู่แบบเจ๊ง ๆ  ของมันก็ 
ไม่เป็นไร  มันจะรุ่งเรืองก็ไม่เป็นไร  แล้ววันหนึ่ง คุณอยากกลับมา ก็กลับมานะ   
มันไม่มองถึงความยั่งยืนและไม่จัดการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการจัดการบางอย่าง เช่น 
การสร้างชุมชนที่เชียงดาวก็คิดกันมาตั้งแต่ 15 ปีที่แล้ว  เราค่อยๆ คุย วางแปลน 
กันมาจนค่อย ๆ  ชัดขึ้น คือแม้ความเป็นองค์กรไม่ยึดติดกันก็จริง แต่แผนปฏิบัติการ 
บางอย่างหรือฝันร่วมกันจะต้องชัดและด�าเนินไปให้ถึง  บางอย่างก็ลองถูกลองผิด  
แต่ประเด็นคือเราอยากมีชุมชน อยากมีชุมชนศิลปะในสังคมชาวบ้านธรรมดา ที่ไม่ใช่ 
นิมมานเหมินท์  ไม่ใช่ต้องไฮโซก็รู้สึกว่าศิลปะอยู่ในวิถีชีวิตได้  เราปลูกบ้านอยู่ด้วยกัน 
ในพื้นที่เดียวกัน แต่ก็ขออยู่ห่างกันหน่อย  วันที่ไม่มีงาน ไม่มีกิจกรรม ก็ไม่เจอกัน   
เราอยู่ด้วยงานและกิจกรรม

กระบวนทัศน์ร่วมของมะขามป้อม
• เราชอบมะขามป้อมตรงที่มันน�าร่วมกัน  ไม่ยึดติด  มะขามป้อมผ่านเหตุการณ์ 
ขึ้น ๆ  ลง ๆ  ในระยะที่เราอยู่ 24 ปีมานี้  บางช่วงก็ไม่มีเงินติดองค์กรเลย เหลือคนเดียว 
ก็มี จนกระทั่งมันใหญ่ มีเงิน มันผ่านมาหมดแล้ว  และเราชอบที่มันอยู่กับปัจจุบัน   
มนักเ็ป็นอย่างนี ้ วนัข้างหน้ามนัไม่มกีนิกช่็างมนั  เป็นพลวตั เป็นความท้าทายทีส่นกุด ี  
และมันเป็นชีวิตที่ถ้าเราไม่ต้องไปยึดมากว่าต้องโตไปเป็นแบบนี้ หรือมีแผนอย่างนี้   

เป็นความรู้สึกของกลุ่มที่บอกว่าให้ปล่อยมันไป  แต่วันนี้มะขามป้อมเป็นองค์กรที่เป็น 
ลมหายใจของคนที่นี่ ก็ไม่ต้องเอาอดีตมาจับ  วันนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้  พรุ่งนี้จะ 
เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามยถากรรม  เราใช้ชีวิตแบบนี้เพราะผ่านการเลือกแล้ว   
ไม่ต้องรวยมากก็ได้ แต่เราได้ท�าสิ่งที่เราอยากเป็นจริง ๆ

• มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนออกจากมะขามป้อมเพราะอยู่ไม่ได้จริง เราก็บิดวิธีคิดใหม่ว่า  
ก็ท�าให้อยู่ได้จริงสิ  หรือท�างานส่วนตัวอย่างอื่นไปด้วย เพื่อจะได้ท�าอันนี้  จนถึงวันที่ 
เราสะสมประสบการณ์จนเก่งพอ เราก็ไม่ต้องท�าอย่างอื่น  เราท�าสิ่งนี้ด้วยมูลค่าใหม่   
แต่ว่าเราต้องสั่งสมและเรารู้ทางที่จะท�า  ถ้าเราเชื่อในศรัทธาของเรา เชื่อในความจริง 
ข้างในของเราให้น�าทาง ก็จะไม่เคยสิ้นหนทาง ไม่เคยจนตรอก เพราะพอถึงตรงนั้นก็ไป 
ของมันได้เสมอ 

• พวกเรามีโลกทัศน์ต่อตัวเองว่าเราไม่เก่ง ไม่ฉลาด ไม่รวย พอโลกทัศน์เป็นแบบนี้ เราก็ 
เลยต้องแสวงหา เรียนรู้ และมันไม่เก่งเลยสักที  เราคิดว่าเป็นความรู้สึกร่วมขององค์กร 
จะเก่งไปเลยแบบศิลปินศิลปาธรก็ไม่เป็น  จะมีความคิดที่คมชัดเป็นอินเทลเลคชวลไปเลย 
ก็โง่อีก  ก็เลยอยากเรียนรู้ อยากท�า กล้าทดลอง ท�าตามสัญชาตญาณ ผิด ๆ  ถูก ๆ  ก็ได้  
ไม่มีกรอบมารัดว่าเป็นซัมบอดี  จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดมากส�าหรับคนว่าจะลองอะไรก็ได้  สิ่งที่ 
ผิดคือไม่กล้าลอง อันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราสร้างมา
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ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• การเปลี่ยนแปลงเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกของมะขามป้อม  แต่ก่อนใช้ค�าว่าพัฒนา  
แล้วกลายเป็นเปลี่ยนแปลง เพราะเราไม่ได้พัฒนาเขา แต่มันเปลี่ยนแปลง (transform)  
บางอย่าง จากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งในสายตาเราก็ต้องดีกว่าเดิม  มันเป็นปรัชญา 
แต่แรกอยู่แล้ว  

• ละครเร่ในชุมชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของปัญหาในชนบทหรอก เราสู้ 
ไม่ไหว เรายอมรับว่าเราแพ้  แต่มันเปลี่ยนปัจเจกย่อย ๆ  ไป  เราก็ทุ่มเท ฝัน มีอุดมคติ  
แต่ก็ต้องฝันอย่างนี้แหละ  ถ้าไม่ฝันก็ท�างานไม่ได้  มันต้องศรัทธามาก ๆ  ว่าท�าแล้ววันหนึ่ง 
จะเปลี่ยน  ถ้าไม่มีอันนี้เราคิดว่าเราท�างานไม่ได้  ไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าที่ทุ่มเทไป 
เหนื่อยเปล่า  ไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไหม  เรามีภาพที่ปลายทาง แต่ไม่กดดันว่ามันจะ 
ต้องเกิดขึ้นเลย หรือเกิดขึ้นหรือยัง  เราก็เดินไปและแฮปปี้กับความส�าเร็จระหว่างวันไป  
มีก�าลังใจหล่อเลี้ยงระหว่างวันไป  เราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับครูที่มาอบรม เราสร้างการ 
เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน เป็นน�้าทิพย์ชโลมให้ท�างานไป  แต่ไม่ได้คิดว่าส�าเร็จไปแล้วหรือยัง  

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 500 คนหรือเปล่า  เราเชื่อมากว่าสิ่งที่เราท�าในวันนี้จะส่งผลไปอีก  
15 ปี 20 ปี เพราะละครเร่บ้า ๆ  บอ ๆ  ที่เราเคยท�าเมื่อ 15 ปีก่อน 15 ปีให้หลัง เด็กที่ 
ดูละครมาบอกว่าผมดูละครพี่วันนั้น แล้วมันยังอยู่ในใจผม  มันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง 
ชีวิตของเขาอย่างชัดเจน แต่มันช่วยกระตุกวิธีคิดบางอย่าง  แม้แต่เด็กที่ติดคุกเด็กก็ 
เปลี่ยนและค้นพบโลกใหม่ด้วยกระบวนการละครก็มี

นักเรียนที่เป็นคุณครู
• เราท�างานกับครูมา 20 ปีแล้ว  เรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับเขา  ตอนนี้เห็นชัดแล้ว 
ว่าเราต้องการผลักดันการเรียนรู้ผ่านทางศิลปะ เป็น Art Education ซึ่งละครเป็น 
ส่วนหนึ่งในนั้นด้วย  ห้าหกปีหลังนี้เราค้นพบว่าท�ากระบวนการกับครูคนหนึ่งก็เท่ากับ 
อบรมเยาวชน 100 คน  เพราะฉะนั้นเราจะท�ากับเด็กอยู่ท�าไม เอาพลังมาท�ากับครูไปเลย 
และเราค้นพบด้วยว่ากลุ่มครูเหล่านี้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้พลังงานคนละแบบกับ 
ที่เราท�ากับเด็ก แต่เรารู้สึกว่าครูเป็นตัวคูณ  ถ้าเราต้องการท�ากับเด็ก 500 เราอาจท�า 
ครูแค่ 10-20 คน  เรามีเป้าหมายไว้ว่าเราจะคุยกับครู 2 หมื่นคน  ถ้าเราท�าได้ครบ  
2 หมื่นคน ก็คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ  แต่ตอนนี้คอร์สหนึ่งเรารับได้ทีละ 30 คน  
ก็ท�ากันไป  หลัง ๆ  นี้เราเจอครูที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ   พอเขามาเจอกันแล้วมันสร้างพลัง 
ร่วมมากเข้าไปอีก  เราคิดว่ามีครูอยู่ในระบบ แต่เขาอยากแหกออกมาเพราะห่อเหี่ยวมาก  
คิดว่ากลไกที่เราท�านี้ไปช่วยเสริมพลังเขาให้กลับไปมีก�าลังใจ  ครูที่มาอบรมกับเรา ถ้ามี 
ใจรักจะมาเจอกันที่เชียงดาวขนาดนี้ เขาก็มีใจเรียนรู้กับเรา เพราะคอร์สหนึ่งนาน 5-6 วัน  
ต้องเสียค่าเดินทางมาเอง  บางคนมาจากสงขลาก็มี
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• กระบวนการชุดที่ใช้นี้อยู่ภายใต้ความคิดที่ว่าเด็กเสมอกัน เด็กทุกคนมีศักยภาพ   
เราใช้ศิลปะเพื่อช้อนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ตั้งแต่อ่าน เขียน วาด ท�าวิดีโอ ละคร บทกวี หรือ 
ใช้ศิลปะทั้งหมดมารวมกันให้อยู่ในเวิร์กชอปเดียวก็ได้ จะออกแบบให้เป็นกี่วันก็ได้  
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้

• เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมาจากฐานราก จากปัจเจกมากกว่า  เพราะเราเจอครู 
หลายคนที่เขาคลิกที่ตัวเขาเอง โดยเราอาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่ง  เมื่อเขาเปลี่ยน เขาก็ไม่ 
สนใจว่าจะมีนโยบายหรือไม่ มีเงินหรือเปล่า เขาจะท�า  จุดที่เราอยากท�าคือสร้างจุด 
คลิกให้ครู แล้วมันจะไปช่วยเด็กอีกหลายร้อยคน  อีก 20 ปีเด็กที่ผ่านมือเขา เราเชื่อ 
ได้ว่าจะดี

น�าร่วมในกระบวนการของละคร
• กระบวนการละครพูดเรื่องการน�าร่วมมาก  อย่างตอนซ้อมละคร ทุกคนต้องรู้ 
บทบาทว่าตอนนี้คุณก�าลังเป็นผู้ตาม หรือคุณก�าลังเป็นผู้น�า ตอนนี้ต้องหลบไปข้างหลัง 
ให้เพื่อนเด่นหรือต้องออกไปข้างหน้า ต้องน�าซีนหรือต้องส่ง ก็เล่นเป็นทีมเป็นซิมโฟนี   
และอันนี้อยู่ในตัวคนทุกคน  ถ้าถูกฝึกให้เล่นเป็นทีมบ่อย ๆ  จากดนตรี กีฬา หรือละคร  
ก็จะเข้าใจ Collective Leadership ไปเองโดยธรรมชาติ  แต่ถ้าคุณเอาเด็กมานั่งเรียง 
กันแล้วสอนเรื่อง collective ให้ตายก็ไม่เกิดอะไรหรอก  ต้องมีโจทย์หรือสถานการณ์ 
บางอย่างที่ท้าทายให้ร่วมกันแก้ปัญหา สรุปบทเรียนร่วมกัน  กระบวนการก็จะสร้างให้ 
เกิดสิ่งนี้ขึ้นเองโดยธรรมชาติ

• มะขามป้อมโตขึ้นมาแบบนี้โดยอัตโนมัติ  อย่างเรื่องนี้เป็นผู้ก�ากับ อีกเรื่องอาจกลาย 
เป็นตัวประกอบ เป็นโปรดิวเซอร์ หรือสลับบทบาท ท�าให้รู้บทบาทว่าควรจะท�าอะไรใน 
ตอนนี้ มันบังคับให้เราก�ากับตัวเอง (self direct) ว่าจะเล่นเป็นตัวไหนตอนไหนร่วมกัน 
ไปกับเพื่อนด้วย  เช่นตอนนี้ไม่ควรจะพูดอะไรแล้วเพราะคนดูง่วงมาก คือต้องเซ้นส์กับ 
สภาวะแวดล้อม  พอเซ้นส์กับสภาวะแวดล้อมได้ก็อยู่ร่วมกันได้ค่อนข้างโอเค  เช่นเซ้นส์ 
ว่าเพื่อนจะโกรธแล้วถ้าพูดค�านี้ออกไป เราก็ไม่พูด  ยิ่งถ้าฝึกละเอียดจะมีเซ้นส์แบบนี้เร็ว 
ถ้าเป็นนักแสดงคุณต้องมีสิ่งนี้  คุณเข้าไปที่ไหนก็จะรับสัมผัสความรู้สึกของสิ่งแวดล้อม 
ได้เร็ว ว่าคนนี้ก�าลังเกลียดเราอยู่ คนนี้มีออร่าบางอย่าง เหมือนจิตรกรที่เขาเห็นเส้นเห็น 
แสงไม่เหมือนเราเพราะเขาฝึก  และถ้าเขาท�าอย่างนี้หมื่นครั้ง เขาก็จะเห็นมันโดยอัตโนมัติ

• โดยหลักคิดทฤษฎี ทุกคนมีความเป็นผู้น�า  แต่โครงสร้างสังคมจะยอมให้เราเป็นอย่างนั้น 
ไหม  แต่เราต้องศรัทธาสิ่งนี้ เราถึงท�าสิ่งนี้ และต้องเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลง  โอเคเรา 
อาจจะตายไปแล้ว ไม่เป็นไร  แต่ว่าคุณค่าของมนุษย์ต้องเท่าเทียมกัน  และต้องไม่มีคนใด 
คนหนึ่งใช้อ�านาจอันไม่ชอบธรรมกับอีกคนหนึ่งได้  ถ้าวันนี้ยังมีคนที่ใช้อ�านาจโดยไม่ชอบ 
ธรรม กดขี่คนอยู่ ก็ท�าสิ่งนี้ไปจนถึงวันหนึ่งที่เขาจะไม่สามารถท�าอย่างนี้ได้  สังคมอาจจะ 
ยังไม่สุกงอมพอ แต่โลกก็พลิกด้วยคนตัวเล็ก ๆ  จ�านวนหนึ่ง

• ถ้าพูดว่าสร้างกระบวนการที่ท�าให้เขามีศักยภาพมากขึ้นน่ะท�าได้ แต่จะไปสร้างการ 
เปลี่ยนแปลงอะไรไหม อันนั้นไม่แน่ใจ  อาจจะบางคนได้ บางคนไม่ได้  แต่ท�าให้ค้นพบ 
แง่มุมบางอย่างของตัวเองได้  สร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้  ส่วนสร้าง 
กระบวนการเพื่อให้เกิดผู้น�าเลยนี่ เราไม่แน่ใจ

Tips
เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมาจากฐานราก จากปัจเจกมากกว่า  เพราะเราเจอครู 

หลายคนที่เขาคลิกที่ตัวเขาเอง โดยเราอาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่ง  เมื่อเขาเปลี่ยน เขาก็ไม่สนใจว่า 
จะมีนโยบายหรือไม่ มีเงินหรือเปล่า เขาจะท�า  จุดที่เราอยากท�าก็คือสร้างจุดคลิกให้ครู แล้ว 
มันจะไปช่วยเด็กอีกหลายร้อยคน  อีก 20 ปีเด็กที่ผ่านมือเขา เราเชื่อได้ว่าจะดี
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การนําร่วมคือการที่เรามีเป้าหมายหรือมีทิศทางบางอย่างที่อยากเห็น 
ร่วมกัน  จะเรียกว่าเป็นภาพฝันร่วมกันก็ได้ โดยที่แต่ละคนอาจมี 
หนทางไปถึงตรงนั้นแตกต่างกัน  ภาพฝันในที่นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏ 
ให้เรามองเห็นเท่านั้น แต่เป็นระดับจิตวิญญาณด้วย  เป้าหมายมี 
ความสําคัญสําหรับแต่ละคน ซึ่งถ้าหากเชื่อมโยงกันได้ จะเป็นสิ่งที่ 
มีพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้
วรรณา จารุสมบูรณ์
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วรรณา จารุสมบูรณ์
กระบวนกรอิสระ

วรรณา
จารุสมบูรณ์

วรรณา จารสุมบรูณ์ กระบวนกรอสิระ เข้าเรยีนคณะพยาบาลศาสตร์ รามาธบิด ีด้วยความตัง้ใจทีจ่ะ 
ทาํเพือ่ “ประโยชน์ของเพือ่นมนษุย์เป็นกจิทีห่นึง่” และเรยีนรูผ่้านการทาํกจิกรรมค่ายอาสาและผลติสือ่ 
การสอนให้เดก็ในสลมั หดัประสานงานและเขยีนโครงการ ได้ประสบการณ์กบัชาวบ้านโดยตรงมากกว่า 
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสอน  เธอจบออกมาด้วยความมุ่งมั่นแก้ไขระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาล 
และเข้าทํางานในหอผู้ป่วยสังเกตการณ์และแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

วรรณาเรยีนต่อปรญิญาโทคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ สาขาการแพทย์และสาธารณสขุ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เพราะต้องการเข้าใจระบบสงัคมและโครงสร้างอาํนาจ และโลกทศัน์ของชาวบ้าน 
และทํางานเป็นนักวิจัยที่ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหา 
วิทยาลัยมหิดล และที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามลําดับ  วรรณามี 
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์ นโยบายบัตรสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ 
แรงงานข้ามชาติ การค้าประเวณีในเขตลุ่มแม่นํ้าโขง และอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีที่เป็นแรงงาน 
ต่างด้าว เป็นต้น

ต่อมาเธอได้ร่วมงานกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนา 
เครอืข่ายโรงเรยีนสร้างเสรมิสขุภาพในดวงใจร่วมกบัคณุครใูนโรงเรยีน 25 แห่งในเขตกรงุเทพฯ และ 
ปรมิณฑล  หลงัจากนัน้ได้รเิริม่โครงการโรงเรยีนแสนสขุ 100 โรงเรยีนทัว่ประเทศ  ในขณะเดยีวกนั 
ก็สนใจประเด็นการเตรียมตัวเผชิญความตายควบคู่กัน  เธอพบว่ากระบวนการที่ใช้ในการพัฒนา 
โรงเรียนและเผชิญความตายอย่างสงบมีจุดร่วมบางอย่างที่เหมือนกัน

“หลายคนทีน่กึถงึความตายจะต้องกลบัมาหวนตัง้คาํถามกบัชวีติว่า เราทาํอะไรอยู ่เรากาํลงั 
จะไปไหน และชวีติเราทีเ่หลอืจะเดนิทางอย่างไร  เช่นเดยีวกบัครทูีเ่ราเคยทาํงานในโครงการโรงเรยีน 
แสนสุขว่า คุณกําลังทําอะไรอยู่ คุณจะไปไหน คุณจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรให้ตระหนักถึงคุณค่า 
ในตัวเองและเกื้อกูลคนอื่นด้วย  เราว่าเป็นเรื่องเดียวกัน  สังคมจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อ 
คนในสังคมตอบคําถามนี้ได้”

กระบวนกรอิสระ
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ชีวิต เพราะเขาไม่รู้ต่างหากว่า ตอนนี้เขาทําอะไรอยู่  เหมือนกับว่าพอจบมาแล้วเป็นครู 
สอน ๆ  ไป  เริ่มนึกไม่ออกว่าตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้ทําไป  เราเป็นครูเพื่ออะไร  เราจะ 
ใช้ชีวิตที่เรามีอย่างไร  เราเลยชวนเขาตั้งคําถามเรื่องพวกนี้  ปรากฏว่าครูเขาก็เริ่มได้ 
ทบทวนชีวิตของตัวเอง ทบทวนถึงสิ่งที่เขาตั้งใจตอนจบมาใหม ่ๆ  ว่าเขาอยากจะเป็นอะไร 
อยากจะทําอะไร  ซึ่งพอเวลาผ่านไปคุณค่าพวกนี้ก็เลือนหายไป  และระบบไม่สามารถ 
ทําให้เขากลับไปเชื่อมกับคุณค่านี้ได้

• มนุษย์ทุกคนมีสิ่งสําคัญที่เป็นคุณค่าลึก ๆ  ของเขา ซึ่งอาจไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นคุณค่า 
บางอย่างที่เป็นแก่นแกนอยู่ในตัวเขา  เมื่อเขาเชื่อมโยงกับแก่นแกนนี้แล้วมันจะมีพลัง 
แต่การอยู่ในระบบที่คาดหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะดึงเขาออกไปจากแก่นแกน 
ทําให้ไม่สามารถกลับไปเชื่อมโยงกับแก่นแกนนี้ได้ เลยใช้ชีวิตไปวัน ๆ   พอเราชวนเขา 
ตั้งคําถาม เราจะเริ่มเห็นเส้นทางของเขาและบอกเขาว่า จริง ๆ  แล้วคุณไม่จําเป็นต้องเป็น  
“ครูที่ดี” ก็ได้  บางครั้งเราถูกคําว่า “ครูที่ดี” ครอบงําจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราต้องเป็น 
สิ่งที่เราไม่ได้เป็น

• การที่เราได้เห็นว่าคนเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงสิ่งที่สําคัญกับตัวเองเช่นนี้ เป็นสิ่ง 
สวยงาม  โครงการจึงสําเร็จในความหมายของเราตรงที่ว่า ทําให้คนได้กลับไปสัมผัส 
ความงดงามในตัวเอง แล้วใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 
แค่นี้พอแล้ว  คุณจะเก่งไม่เก่งเรื่องหนึ่ง  คุณจะ 
ทําได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่ง  แต่เราเชื่อว่าถ้าคุณ 
ได้กลับไปสัมผัสตรงนี้ จะทําให้คุณใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ 
อย่างรู้ว่าควรทําอะไร  และมันจะไม่ได้เป็นไปเพื่อ 
ตัวของครูเองเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อเด็กด้วย   
เหมือนกับว่าเราเข้าไปติดอาวุธบางอย่างให้ตัวเขา 
ซึ่งเขาจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก   
เราเรียกว่าการแปรเปลี่ยน (transform)  ได้เห็น 
ความงดงามของผีเสื้อที่หลุดพ้นจากดักแด้  เป็น 
โมเมนต์ที่สวยงามที่เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไป 
อีกจุดหนึ่ง  ไม่ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะ 
ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่ เราคิดว่าต้นทุน 
สําคัญอันนี้จะทําให้เขาภาคภูมิใจ 

เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้
• โครงการ “โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ” เป็นโครงงานที่ทํากับโรงเรียน 25 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อต่อยอดเรื่องสุขภาวะที่ไม่ใช่สุขศึกษา  แต่เป็นองค์รวม 
เรื่องกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ เป็นเรื่องทั้งหมดของเด็กที่อยู่ในโรงเรียน เป็นช่วงที่เรา
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ว่า บางสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริง  หรือสิ่งที่เราไม่เข้าใจ  
ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเหตุผล  

• เราเคยได้ยินมาว่ามีคนอยู่สี่ห้ากลุ่มที่ไม่ควรทํางานด้วย คือ ครู พระ ทนาย ทหาร  
และตํารวจ เพราะเป็นกลุ่มที่ยาก มีคนทํามาเยอะแล้วไม่เวิร์กเลย  คนโน้นคนนี้ก็บอกว่า 
จะไหวเหรอ  เราก็สงสัยว่าจริงเหรอที่ครูเขาพัฒนาไม่ได้ หรือเราไม่รู้วิธีหรือไม่มีเครื่องมือ 
ที่จะทํางานกับครู เลยไม่ประสบความสําเร็จ  น่าลอง เลยตัดสินใจทํางานกับโครงการนี้   
จากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนเลย ต้องมานับหนึ่งใหม่  แต่สําหรับเราแล้ว อันนี้เป็น 
หมุดหมายอีกก้าวหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ในแง่ที่ว่าเราจะเอาเรื่อง 
สุขภาวะเข้าไปในโรงเรียนอย่างไร

• อันดับแรก เราต้องเข้าใจก่อนว่าครูเหล่านี้คิดอย่างไร อยู่อย่างไร  ถึงจะมีกระบวนการ  
เรายังไม่ออกแบบจนกว่าจะได้ไปศึกษา ทําความเข้าใจ รู้จักเขาก่อนว่า เขาเป็นใคร  
ทําอะไร มีจุดแข็งอะไรอย่างไร เขามองสุขภาวะในแง่ไหนบ้าง  ถ้าเราเข้าไปทํางาน  
ควรจะเข้าไปอย่างไร  ช่วงนี้ใช้เวลา 6 เดือน  มันเป็นข้อดีมากตรงที่เราเข้าไปแบบแก้วนํ้า 
ที่ว่างเปล่าเพื่อไปทําความรู้จักทีละโรงเรียน  เราพบว่าแต่ละโรงเรียนมีบุคลิกลักษณะของ 
ตัวเอง  แต่ละโรงเรียนมีภาพฝัน ค่านิยม วัฒนธรรม ระบบคุณค่าที่ไม่เหมือนกันเลย   
ทั้ง 25 โรงเรียนมีแบบแผนบางอย่างที่คล้ายและแตกต่างกัน  เป็นโจทย์ที่เราต้องตระหนัก 
ว่า ถ้าเรายงัไม่รูจ้กัเขา เวลาเราใส่อะไรเข้าไปถงึเขาจะรบั กไ็ม่ได้รบัด้วยความรูส้กึอยากทาํ   
แต่ถ้าเขาตระหนักด้วยตัวเอง เขาจะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปในแบบที่เขาอยากจะเป็น  เลยรู้ว่า 
เวลาเราจะใส่อะไรเข้าไปในระบบ เราจําเป็นต้องเข้าใจเขา แล้วให้เขาได้มีส่วนร่วมในการ 
เลือกว่าจะเอาเข้าไปใช้อย่างไร

• เราให้อาจารย์ทําเวิร์กชอปออกแบบการเรียนรู้ที่เขาจะเอาไปใช้ในห้องเรียนด้วยกัน   
แล้วค้นพบว่าส่วนใหญ่เคยมีความฝันอยากจะเป็นครูที่ดี  แม้ว่าตอนเริ่มต้นเลือกเรียน 
จะไม่ได้เลือกครูก็ตาม หรือเลือกอันดับสุดท้ายแล้วบังเอิญติดก็ตาม  แต่ถึงจุดหนึ่งเขาก็ 
พยายามจะทําหน้าที่ของเขาให้ดี  ไม่ใช่แค่เรื่องทักษะแล้ว แต่เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมาย 
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• อย่างโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งมีผู้อํานวยการที่เหม็นเหล้าหึ่ง  แกดื่มตั้งแต่ยัง 
ไม่หมดเวลาเลิกงาน  เช้ามาก็แฮงก์ แล้วก็ไปถอน  พูดไม่รู้เรื่อง  ครูน้อยวัน ๆ  ก็ 
ไม่ทําอะไร ตั้งวงอย่างเดียว  เด็กก็เป็นเด็กเหลือขอประมาณว่าพ่อแม่หาเช้ากินคํ่า  
ไม่สนใจเด็ก  บางคนไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยทั้งอาทิตย์เพราะไม่มีคนดูแล  เด็กโตมา 
แบบขาดความอบอุ่น ถูกเลี้ยงตามเหตุตามปัจจัย  บางวันกลับไปยังไม่มีอะไรกิน   
เป็น “เด็กคาคบ” คือจะขึ้นไปก็ไปได้ไม่สุด  จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่มีสิทธิ์  เราก็ 
ค่อย ๆ  ให้เขาทําวิสัยทัศน์โรงเรียนขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องสนใจของกระทรวงศึกษาธิการ   
เราบอกว่าสิ่งที่เป็นข้อดีคือคุณเป็นคนในท้องถิ่น  คุณรู้จักเด็กของคุณ  คุณรู้ว่าอนาคต 
เด็กเขาจะไปเป็นอะไร  ในฐานะที่เป็นครู คุณจะทําอะไรได้บ้าง  อยากให้โรงเรียนเป็น 
แบบไหน เขียนออกมาเลย  เขาก็ปิ๊งนะ เพราะเดิมเขาคิดว่าต้องรับคําสั่งอย่างเดียว  
และเขาไม่สามารถสร้างโรงเรียนในแบบของตัวเองได้  เขาบอกว่าเด็กจบไปต้องไป 
ทํางาน ก็สอนวิชาชีพ ไม่ต้องเน้นวิชาการ  เด็กเขาอยากเป็นแดนเซอร์ก็ฝึกเลย   
เขาเริ่มตาเป็นประกายว่าฉันทําได้ด้วย  พอมีเงินเข้าไปสนับสนุนให้เขาทําโครงการ 
การทดลองเพื่อแก้ปัญหาเด็กและโรงเรียน  เด็กจากที่เคยหงอย ๆ  ก็มีพลังเยอะมาก   
สําหรับเรา เขาสร้างสรรค์มากกว่าเด็กเรียนเก่งในโรงเรียนระดับจังหวัดอีก

การสื่อสารอย่างสันติ (NVC - Non Violence Communication)
• ปี 2549 เราเข้ามาสัมผัสกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา เป็นโอกาสที่เราได้ 
พิจารณาและทบทวนถึงสิ่งที่ติดขัดหรือเป็นทุกข์ในตัวเรา  หลายเรื่องที่ไม่เคยมองเห็น 
หรือเห็นว่าเราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแต่ไม่รู้จะคลี่คลายหรือออกจากสิ่งเหล่านี้ 
อย่างไร  พอผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ ก็ช่วยให้เราตระหนักได้ชัดเจนมากขึ้น   
บางกิจกรรมก็ทําให้เราเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น  

• NVC เป็นเรื่องของการกลับมาเข้าใจตัวเอง ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้เราเข้าใจอีกฝ่าย 
เพิ่มมากขึ้นด้วย  พอเราเข้าไปเชื่อมโยงกับความต้องการลึก ๆ  ข้างในของเรา ความ 
ทุรนทุราย ความกลัว หรือบางอย่างที่เดือดพล่านอยู่ จะค่อย ๆ  ลดลง  และเวลาที่เรา 
กลับเข้ามาเห็นความต้องการลึก ๆ  ข้างในตัวเรา  ทําให้เรากลับมามีสติและรับรู้ถึง 
สิ่งสําคัญที่อยู่ภายใต้พฤติกรรมที่รุนแรงได้มากขึ้น  เรารู้สึกว่าหลายครั้งที่เราแสดงออก 
ไปแรง ๆ  ความจริงแล้วมันเป็นไปเพราะเราแคร์อีกฝ่ายหนึ่ง  สิ่งที่เราแสดงออกใน 
ลักษณะที่ทําร้ายเขา ลึก ๆ  แล้วมาจากข้างในที่เรารักเขา ปรารถนาดีต่อเขา  เรามีความ 
ต้องการลึก ๆ  ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่แสดงออก  และหลายครั้งทําให้ขัดแย้งด้วยการกระทํา 

• สิ่งที่เราเรียนรู้เป็นของจริง ไม่ได้เรียนรู้ผ่านทฤษฎี  แต่เป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการ 
ลงมือปฏิบัติ  เราเห็นด้วยตัวเราเอง  ในแต่ละช่วงเวลาที่ดําเนินไป เป็นการลองผิดลองถูก 
ของเรา  นี่เป็นการค้นพบที่ใหญ่มาก ซึ่งถ้าจะสรุปสั้น ๆ  ก็คือ “ไม่มีอะไรที่มนุษย์เรียนรู้ 
ไม่ได้” อย่างเดียวเลย  ไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียว แต่ตัวเราเองด้วย  เพราะฉะนั้นหลังเหตุการณ์
ครั้งนั้น เราไม่เคยกลัวอะไรเลย  เราบอกตัวเองว่า ไม่มีอะไรที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้ เพราะแม้แต่ 
คนที่เราคิดว่าเขาเรียนรู้ไม่ได้ เขายังเรียนรู้เลย  แค่ว่าคุณสามารถเข้าไปทํางานกับตัวเอง 
เข้าไปเห็นหรือรับรู้ถึงพลังของคุณได้มากน้อยแค่ไหน  สามารถใช้พลังอันนี้ไปเชื่อมโยง 
และเป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างไร  นี่แหละคือกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นของจริงมาก

โรงเรียนแสนสุข
• เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจแต่ทํากับโรงเรียน 
100 แห่ง ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ  โจทย์ใหม่นี้เราทํางานกับระบบ กับผู้บริหารและ 
นโยบาย  ท้าทายมากกว่าเดิม  มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้เด็ก ครู และชุมชน  ระบุว่า 
อะไรเป็นปัญหาของโรงเรียน  ครูบางคนไม่เคยรู้ว่ามีกระบวนการ 
เรียนรู้ที่น่าสนใจแบบนี้  ครูและชุมชนไม่เคยเห็นศักยภาพในตัวเด็ก 
เลย เพราะเราใส่ให้ตลอดเวลา  เราไม่เคยให้เด็กได้โตอย่างที่ควร 
จะเป็น  แม้จะเป็นกระบวนการที่ระบุปัญหาก็จริง แต่กลับเป็นการ 
เปิดพื้นที่ให้ครูได้เห็นเด็กของตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  
เพราะครูไม่เคยให้เด็กสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง  ผู้ปกครองก็ทึ่งการ 
เรียนรู้ของเด็ก  เด็กเก่ง เด็กเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คิด และ 
รับผิดชอบได้  หลายอย่างที่ครูทําไม่ได้แต่เด็กทําได้อย่างมี 
สีสันมาก  พอเด็กนําเสนอเสร็จปุ๊บ ครูไม่กล้านําเสนอเลย   
เรารู้เลยว่าครูติดกรอบ ไม่สามารถคิดทะลุอะไรได้  แต่เด็ก 
สามารถและใสมาก  อันนี้ทําให้ครูเริ่มรู้สึกว่าการเปิด 
พื้นที่ให้เด็กเป็นเรื่องสําคัญ  และเมื่อเราเข้าใจโรงเรียน 
มากขึ้น  มันก็ตอกยํ้าว่าโรงเรียนที่เราคิดว่าไม่ได้ 
เรื่องก็สามารถพัฒนาได้  ที่บอกว่าเขาไม่ได้เรื่อง 
เพราะเรายังไม่เข้าใจเขาต่างหาก
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• ถ้าเราสามารถดูแลการใช้ชีวิตเราในแต่ละวันให้ไปถึงคุณค่าความหมายนี้ แม้ว่าผล 
ออกมาจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ มันสุดยอดแล้ว  ชีวิตเต็มเปี่ยม แล้วเราจะเอาอะไรอีก   
เมื่อจะตาย มันยอมรับง่ายว่า ชีวิตมาถึงจุดที่ทํามาอย่างดีที่สุดแล้ว  เราได้ซื่อตรงกับ 
ข้างในตัวเราแล้ว  ได้ทําในสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมายทั้งกับตัวเองและคนอื่น  มันจบ   
มันโอเค  เราจะจากโลกนี้ไปโดยที่มีสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยง

• หลายคนที่นึกถึงความตายจะต้องกลับมาหวนตั้งคําถามกับชีวิตว่า เราทําอะไรอยู่  
เรากําลังจะไปไหน และชีวิตเราที่เหลือจะเดินทางอย่างไร  เช่นเดียวกับครูที่เราเคย 
ทํางานในโครงการโรงเรียนแสนสุขว่า คุณกําลังทําอะไรอยู่ คุณจะไปไหน คุณจะใช้ชีวิต 
ที่เหลืออยู่อย่างไร ให้ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและเกื้อกูลคนอื่น  สังคมจะขับเคลื่อน 
ไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อคนในสังคมตอบคําถามนี้ได้  ถือเป็นแก่นสําหรับเรา  แต่ทุกวันนี้ 
สังคมเอื้อให้คนตั้งคําถามเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน  เราเสพสิ่งที่เป็นเรื่องนอกตัวหมด 
เลย ไม่เคยกลับมาถามถึงสิ่งสําคัญในชีวิต

ผู้น�าและการน�าร่วม
• เมื่อเราได้กลับเข้าไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเราและรู้ว่าเราจะใช้มันอย่างไร  
ก็หนีไม่พ้นที่เราจะใช้มันเพื่อประโยชน์คนอื่นด้วย  คุณค่านี้ไม่ใช่คุณค่าเพื่อตัวเองอย่าง 
เดียว แต่เป็นไปเพื่อคนอื่นในสังคมด้วย  ถ้าคนเข้าถึงตรงนี้ เราจะไม่มีวันเห็นแก่ตัว  
จะไม่มีวันที่ทําอะไรเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงคนอื่น  ถ้าแต่ละคนสามารถ 
สัมผัสความงดงามนี้ได้  เขาจะใช้ชีวิตซื่อตรงกับความงามนี้  แล้วความเป็น being  
ของเขาที่ซื่อตรงกับสิ่งที่เขาเป็น จะเอื้อให้คนอื่นอยากจะเป็นสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้น  มันจะ 
เหนี่ยวนําและสร้างความมั่นใจให้คนอื่น ๆ  ได้มากขึ้น โดยไม่ต้องบอกว่าเธอเปลี่ยนมา 
เป็นอย่างฉันสิ

• การนําร่วมคือการที่เรามีเป้าหมายหรือมีทิศทางบางอย่างที่อยากเห็นร่วมกัน  จะ 
เรียกว่าเป็นภาพฝันร่วมกันก็ได้ โดยที่แต่ละคนอาจมีหนทางไปถึงตรงนั้นแตกต่างกัน   
ภาพฝันในที่นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เรามองเห็นเท่านั้น แต่เป็นระดับจิตวิญญาณด้วย   
เป้าหมายนี้มีความสําคัญสําหรับแต่ละคน ซึ่งถ้าหากเชื่อมโยงกันได้ จะเป็นสิ่งที่มีพลัง 
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้

ที่มาจากความโกรธ  เราโฟกัสไปอยู่ที่พฤติกรรม คําพูด หรือการแสดงออกของเขาที่ 
เหมือนยอดภูเขานํ้าแข็งที่อยู่เหนือนํ้า  แต่เราไม่สามารถมองทะลุลงไปใต้นํ้าได้ เพราะ 
อัตตาเราที่ทําให้เราตีความ ตัดสิน และเลือกที่จะเชื่อบางอย่าง ทําให้เราไม่สามารถเห็น 
ความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายหนึ่งจริง ๆ   เราเชื่อเรื่องนี้โดยไม่มีข้อสงสัยเพราะเราผ่าน
ประสบการณ์ความขัดแย้งกับคนอื่น ๆ  ซึ่งมันลดลงได้มาก  ไม่ได้หมายความว่าความ 
ขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้น แต่ในความขัดแย้งนั้นจะช่วยให้เราเห็นอะไรบางอย่างได้ดีขึ้น

เตรียมตัวเผชิญความตาย
• ปี 2549 ได้มาทําโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําเพื่อ 
ประโยชน์คนอืน่เพยีงอย่างเดยีว  แต่เป็นเรือ่งทีท่าํให้เราได้ฝึกฝนและเตรยีมตวัเองด้วย   
ในใจอยากทําเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต  ไม่เคยรู้สึกว่าน่าเบื่อ  ช่วงนี้ต้องดูแลแม่อยู่แล้ว   
พอได้อบรมเรื่องนี้มันได้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเรา การเรียนรู้ของคนอื่น  สําหรับ 
เราเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ได้เกี่ยวข้องกับ 
คนที่อยู่ภาวะกําลังจะตาย  บทเรียนที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย  สิ่งที่เกิดขึ้น 
กับตัวเขาอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราสักวันหนึ่ง และจะเป็นประโยชน์กับเราด้วย  เราต่าง 
เป็นครูซึ่งกันและกันจริง ๆ   เราก็อยู่บนเส้นทาง  เขาก็อยู่บนเส้นทาง  ประสบการณ์ 
บางอย่างของเขาช่วยยํ้าเตือนเรา  หรือประสบการณ์ที่เราผ่านมาอาจเป็นประโยชน์ 
สําหรับเขา

• มนุษย์เราจะตายแบบไหน ขึ้นอยู่ 
กับว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไร  คุณสามารถ 
ใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าหรือทําสิ่งที่ตัวเอง 
ให้ความหมายกับมันไหม  ไม่สําคัญ 
เลยว่าคุณจะตายตอนไหน อายุเท่าไร 
ด้วยโรคอะไร  แต่มันน่าจะมีความหมาย 
พอที่เราจะจากโลกนี้ไป  หลายคนที่ตาย 
ไม่ดี ตายไม่สงบ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 
รู้สึกว่าชีวิตมีสิ่งสําคัญที่ยังไม่ได้ทํา  
ยังเสียดาย อยากจะใช้ชีวิตเพื่ออะไร 
บางอย่าง
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ไม่น่ารับรู้ก็ตาม  

• ในระดับองค์กร ถ้าเราสามารถสร้างประสบการณ์ให้องค์กรสามารถทะลุผ่านความ 
ขัดแย้ง แล้วเข้าไปรับรู้ความรู้สึกที่อยู่ลึก ๆ  ได้มากเท่าไร ก็จะเกิดประสบการณ์หมู่  
เกิดการรับรู้ซึ่งมีคุณภาพที่จะอยู่กับความขัดแย้งได้ดีและเจริญเติบโตได้  ถึงแม้ว่าการ 
ทํางานเรื่องการสื่อสารอย่างสันติในองค์กร ซึ่งมีความขัดแย้งหลายระนาบ ซับซ้อน  
มีเรื่องสุ่มเสี่ยง และมีผลประโยชน์จะเป็นเรื่องยากมาก แต่เรายังเชื่อว่าคนเราไปถึงจุดนั้น 
ได้ เพียงแต่ต้องค้นหาว่าจะต้องทําอย่างไรเท่านั้นเอง  เพราะการทํางานกับองค์กรที่ผ่านมา 
มันตอกยํ้าจริง ๆ  ว่า ความเชื่อชุดนี้เป็นไปได้  เราเห็นเลยว่าความขัดแย้งของคนในองค์กร 
ค่อย ๆ  คลายเกลียวออก  คนในองค์กรสามารถดําดิ่งไปค้นพบแก่นแกนที่หลอมรวมให้ 
ทุกคนอยู่ในที่เดียวกันได้  ถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่แบบนี้ขึ้นเรื่อย ๆ  องค์กรก็จะเปลี่ยน

• สิ่งหนึ่งที่สําคัญมาก คือการที่เราเห็นมนุษย์สามารถเชื่อมโยงกันด้วยความรู้สึกที่ 
พ้นไปจากเรื่องชาติ ศาสนา ความรวย ความจน การศึกษาสูงตํ่า  เป็นขณะที่คนเรา 
สามารถยอมรับกันและมีความเข้าใจบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน  ชั่วขณะอย่างนี้ทําให้เรา 
มีชีวิตชีวามาก มีพลังมาก  และเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราโหยหาจากสังคม  ถามว่าทําไม 
ต้องทําโน่นทํานี่มากมาย เพราะลึก ๆ  แล้วเราอยากเห็นสังคมที่มีความเข้าใจกัน   
คนสามารถเชื่อมโยงกันได้ในระดับจิตวิญญาณลึก ๆ   หรือที่เป็นแก่นแกนข้างใน แม้ว่า 
เราจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่น หรือทํางานอยู่ในจุดที่ต่างกัน บทบาทสถานภาพต่างกัน  สําหรับ 
เรา โลกที่พ้นจากปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นภายนอก มีความหมายเชิงนามธรรม  
ซึ่งอาจตรงกับคําว่า spirit  มีค่ามากกว่าการได้เงินทองหรือการยอมรับ

• ทุกวันนี้เราทํางานเพื่อสิ่งนี้อยู่  เราอยากเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ 
สังคมทั้งสังคม  ถ้าใครเดินเข้ามาในวงจรนี้ และมีความเชื่อว่าเราเชื่อมต่อกันได้  เรา 
จะสนุกที่จะทํางานไปด้วยกัน  และเราไม่ค่อยคาดหวังด้วยว่าผลที่ออกมาจะเลิศเลอ 
สมบูรณ์แบบ  แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กําลังนําพาสังคมไปสู่จุดนั้น

ความขัดแย้งน�าไปสู่การเติบโตของสังคม
• ผู้นําร่วมคงจะต้องมีเซ้นส์บางอย่างที่รับกันได้  แม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกัน  
เราก็รับกันได้  และเราสามารถเรียนรู้จากความแตกต่างเพื่อไปสู่จุดนั้นได้  ตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว ถ้าเรารู้ว่าครอบครัวเราดํารงอยู่เพื่ออะไร หรืออะไรเป็นสิ่งสําคัญที่เราได้มี 
โอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกัน ครอบครัวจะไปรอด มีความสงบสุข  จะมีความสุข แม้ว่าจะ 
ทะเลาะกันบางครั้ง แต่ถ้าหาคําตอบได้ มันจะไปตลอดรอดฝั่ง  ในระดับองค์กรที่ตอนนี้ 
มีความขัดแย้งกันมากในระดับผู้ปฏิบัติการกับผู้บริหารก็เหมือนกัน ต่อให้มีความขัดแย้ง 
หรือสถานการณ์บางอย่างเข้ามา ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้  ถ้าเราพลิกความขัดแย้ง 
ให้เป็นโอกาสในการสืบค้นหรือรับรู้ว่ามีบางอย่างที่เราเชื่อมโยงเข้าหากัน เข้าใจกันได้  
และเป็นหนึ่งเดียวกัน ความขัดแย้งข้างนอกจะดูเล็กน้อยมาก และเราสามารถใช้ศักยภาพ 
ที่เรามีในการอยู่กับความขัดแย้งได้สบาย ๆ   แม้ว่าภายภาคหน้าจะมีความขัดแย้งใหม่ 
เกิดขึ้นอีก มันก็ไม่น่ากลัว

• ในระดับตัวบุคคล ถ้าเราสามารถทํางานกับตัวเราเองและเห็นความขัดแย้งที่อยู่ใน 
ตัวเรา แล้วสามารถเชื่อมโยงกับคุณค่าทางจิตวิญญาณได้ จะทําให้เราศรัทธาหรือเชื่อมั่น  
มีพลัง มีความสุข รู้สึกว่าโลกนี้งดงาม แม้ว่าจะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ไม่น่าดู  
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• ในระดับชุมชน เราเชื่อว่าจะสามารถสร้างสภาวะแบบนั้นให้เกิดขึ้นได้ แต่จะด้วยเรื่อง 
อะไรเท่านั้นเอง  กําลังดูอยู่ว่าถ้านําเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้าไปในชุมชนจะ 
ทําให้คนหันมาเชื่อมโยงกันได้ไหม แล้วจะเชื่อมโยงกันด้วยอะไร  เราคงต้องทํางานกับ 
หลายสิ่งที่บดบังไม่ให้เรามองเห็นถึงพื้นผิวที่เราอยู่ร่วมกัน ความรู้สึกเป็นพี่น้องเกิดขึ้น 
ได้แน ่ๆ  แต่มันถูกบดบังไว้ด้วยอัตตาและสิ่งอื่น ๆ   ยิ่งที่ไหนที่มีความขัดแย้ง ยิ่งเป็นโอกาส 
ที่จะดึงทุนหรือศักยภาพในตัวคนออกมาได้  ถ้าเราเขย่าในจังหวะที่ใช่ เมื่อถึงระดับหนึ่ง 
มันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง

• เราเชื่อว่าความเปราะบางในความขัดแย้งจะทําให้ไปถึงความเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น   
แต่ตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นที่ดี ๆ  ต่อกัน  ตรงไหนที่ต่างกัน เรายังสงวนท่าทีเอาไว้ เพื่อหันเอา 
ข้างดีเข้าหากัน  เรารักกัน ฟังกัน เราดีกัน เห็นอกเห็นใจ ชื่นชมกัน มันเป็นพลังงานบวก 
ก็จริง  แต่อีกด้านหนึ่ง เรารู้สึกกลัวอะไรบางอย่าง เป็นการปิดโอกาสที่จะได้เชื่อมโยงกัน  
ที่จะเป็นบททดสอบว่าถ้าเราเผชิญกับพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและยังสามารถใช้ศักยภาพ 
เข้ามาทํางานกับความขัดแย้งได้ มันจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง  

ก้าวข้ามความขัดแย้ง
• อย่างแรกเราเชื่อมั่นว่าเราทุกคนมีเอลเดอร์ชิป (Eldership) หรือที่คุณประชา  
หุตานุวัตร เรียกว่าความเป็นสัตบุรุษอยู่ในตัว  ความเป็นสัตบุรุษ หรือความอาวุโสนี้ 
ไม่เกี่ยวกับอายุ  ภาวะเอลเดอร์ชิปนี้เมื่ออยู่ในสภาวะปรกติจะไม่ถูกท้าทายเท่าไร 
จึงไม่ค่อยถูกเอามาใช้ เพราะเป็นพื้นที่ที่เขายอมรับคุณว่า คุณมีความดี คุณเสียสละ   
ทุกคนให้เกียรติ  แต่ถ้าเรามีพื้นที่ทดลองเรื่องความขัดแย้งและคนในพื้นที่นั้นมีความเชื่อ 
ต่างจากคุณ ก็จะเป็นโอกาสที่ให้เราใช้เอลเดอร์ชิป ซึ่งเราอาจจะมีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ 
เปล่งประกาย  สังคมต้องการเอลเดอร์ชิปแบบนี้  ถ้าในกลุ่มสร้างเอลเดอร์ชิปแบบนี้ได้  
เราเชื่อว่าสังคมมีทางรอด

• อย่างที่ 2 คือสติ  สติคือความรู้สึกตัวข้างในทุกครั้งที่มีสิ่งปะทะเข้ามา  ถ้าคุณสามารถ 
กลับมาตระหนักรู้ได้มากเท่าไร จะยิ่งทําให้คุณเห็นบางอย่างข้างในด้วย  คุณจะสามารถ 
ทํางานกับตัวเองและข้างนอกไปพร้อม ๆ  กัน  มันจะเอื้อโอกาสให้คุณพบแก่นแกนของคุณ 
ได้มากขึ้น

Tips
เราบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้ เพราะแม้แต่คนที่เราคิดว่าเราเรียนรู้ไม่ได้  

เขายังเรียนรู้เลย  มันอยู่แค่ว่าคุณสามารถเข้าไปทํางานกับตัวเอง เข้าไปเห็นหรือรับรู้ถึงพลัง 
ของคุณได้มากน้อยแค่ไหน  สามารถใช้พลังอันนี้ไปเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์กับคนอื่น 
ได้อย่างไร

• อย่างที่ 3 คือการมีข้อตกลง อาจเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมร่วมบางอย่างที่เราต้องถือ 
เอาไว้ร่วมกนั  เช่นกตกิาทีว่่าต่อให้ทะเลาะกนัอย่างไรกจ็ะไม่ลงไม้ลงมอื  ไม่ใช้ความรนุแรง   
ทะเลาะกันไปเถอะ ความขัดแย้งอาจจะไม่จบอยู่แค่นี้ และบางครั้งเราอาจมีการบ้านที่ 
ต้องทํางานต่อ อาจมีคลื่นสั่นไหวอยู่ในกลุ่ม  ถ้าเรามีความเป็นผู้นําร่วมจริง ๆ  มันจะไป 
ถึงจุดที่เราคลิกกับอะไรบางอย่าง และสังคมจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

• เราเชื่อว่าเราไม่สามารถกําจัดความขัดแย้งไปจากสังคมไทย  แต่เราจะอยู่กับความ 
ขัดแย้งอย่างคนที่ตระหนักรู้ทั้งภายในตัวเราและบริบทรอบนอกที่มีผลกระทบต่อตัวเรา 
ด้วย  ความตระหนักรู้แบบนี้สําหรับเราแล้ว มันคือคุณภาพของคน  และถ้าคนมีความ 
ตระหนักรู้เยอะ ๆ  มันคือคุณภาพของสังคมที่จะก้าวผ่านเรื่องยาก ๆ  ไปข้างหน้าได้  เกิด 
ความเจริญเติบโต  แม้ว่าจะมีบางคนที่บาดเจ็บ รู้สึกรับไม่ได้ รู้สึกแย่กับมัน ก็ต้อง 
ยอมรับว่าความเจริญเติบโตทุกครั้งมีความเจ็บปวด  แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนกลับ 
เข้าไปเห็นความเจ็บปวดนั้น เขาจะได้ค้นพบบางอย่าง ที่มันเจ็บปวดกันเพราะมีตัวเรา 
เข้าไปรับ  เป็นการทํางานของอัตตาล้วน ๆ   อยู่ที่ว่าอัตตาหรือตัวตนใครน้อย  ใครลดตัว 
ตนได้มากเท่าไร คุณก็ไปสู่จุดนั้นได้เร็ว



การน�าที่มีประสิทธิภาพต้องผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน คือต้องมีชั้นเชิง 
การจัดการที่เป็นสากลอยู่  ขณะเดียวกันก็ต้องมีวิญญาณของการลงแขก 
อยู่ในนั้นด้วย  ผมรู้สึกว่างานด้านสังคมที่ใหญ ่ๆ  เกี่ยวข้องกับคนมาก ๆ   
ต้องการการน�าร่วม ล�าพังการจัดการอย่างเดียวไม่พอ  ผมคิดว่า 
การลงแขกมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนเกื้อกูลกัน  
สอนให้คนไม่เบียดเบียนกัน ซึ่งอยู่ในหัวใจของคนไทยส่วนใหญ่เป็น 
ธรรมชาติอยู่แล้ว  แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป มีวิถีทุนมากดทับสิ่งเหล่านี้ไว้  
จึงดูเหมือนว่าจะหายากหรือไม่ค่อยมี  แต่ถ้ามีโอกาส คนจะลุกขึ้นมา 
ท�า มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
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วิสุทธิ
วิทยฐานกรณ์

วสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ หรอืทีเ่ขาเลอืกแนะน�าตวัเองว่า “น่าคบ เพือ่นรกั” มากกว่า เป็นประธานกรรมการ 
บรหิาร บรษิทัน�า้มนัพชืไทย จ�ากดั (มหาชน) ประธานสถาบนัการบรหิารและจติวทิยา (The Boss) 
ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทไทยภิรมย์สตาร์ จ�ากัด และอื่น ๆ ผ่านชีวิตและเติบโตภายใต้วิถีทุน จนอายุ 
55 ปีจึงเกษียณตัวเองจากธุรกิจต่าง ๆ และเริ่มต้นท�าสิ่งที่อยากท�า ซึ่งได้แก่การปฏิบัติธรรม เล่น 
ดนตรี ลีลาศ และท�าทีวีช่องไทยภิรมย์

จดุเปลีย่นของชวีติเริม่ต้นจากการวปัิสสนา ได้ศกึษาธรรมะและปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งนาน 8 ปี 
จนเขารู้สึกว่า “โลภน้อยลง โกรธน้อยลง หลงน้อยลง” จนน�ามาสู่การน�าธรรมะมาปรับใช้ในธุรกิจ 
ของตนในหนทาง “ธรรมน�าทุน”  ซึ่งเป็นการท�าธุรกิจอย่าง “มีสติ ไม่เบียดเบียน เกื้อกูล ไม่มีผู้แพ้”

“ผมนิยามธรรมะว่าคือ ‘ดี’  ถามต่อว่า ดีคืออะไร  ข้อที่ 1 ดีคือไม่เบียดเบียน  ข้อที่ 2 คือ 
เกื้อกูล  เพราะฉะนั้น ธรรมะดี ไม่เบียดเบียน เกื้อกูล  อันไหนดีก็คืออันนั้น  ดีคือคุณต้องไม่ท�าลาย 
สิง่แวดล้อม จ้างงานไม่เอาเปรยีบ ค้าขายไม่เบยีดเบยีน ไม่ท�าให้ผูบ้รโิภคเดอืดร้อนกม็กี�าไร  ค�าว่า ‘ด’ี 
มันตอบทุกมิติอยู่แล้ว ง่ายที่สุดอยู่แล้ว”

เขายังถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ และสื่อสารธรรมะสู่สาธารณะ 
ผ่านทีวีเคเบิลและดาวเทียมช่องไทยภิรมย์ ในรูปแบบรายการที่ออกอากาศด้วยเงื่อนไข “ดีสังคม 
คมปัญญา พาประโยชน์”

เขาบอกว่ามนุษย์แบ่งเป็นเผ่าต่าง ๆ  และ “ผมเปลี่ยนเผ่าจากเผ่าเงินไปสู่เผ่าธรรมะ ไปสู่เผ่า 
ส่วนรวม เผ่าสาธารณะ”

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทน�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
ประธานสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (The Boss)

วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
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อยู่ในนั้นด้วย  ผมรู้สึกว่างานด้านสังคมที่ใหญ่ๆ  
เกี่ยวข้องกับคนมาก ๆ  ต้องการการน�าร่วม ล�าพัง 
การจัดการอย่างเดียวไม่พอ

• ส�าหรับคนไทย ผมคิดว่าการลงแขกมีพื้นฐาน 
มาจากพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนเกื้อกูลกัน  
สอนให้คนไม่เบียดเบียนกัน ซึ่งอยู่ในหัวใจของ 
คนไทยส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว  แต่เมื่อ 
โลกเปลี่ยนไป มีวิถีทุนมากดทับสิ่งเหล่านี้ไว้ จึงดู 
เหมือนว่าจะหายากหรือไม่ค่อยมี  แต่ถ้ามีโอกาส  
คนจะลุกขึ้นมาท�า มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ   
เป็นการลงแขกในด้านการเมืองบ้าง สังคมบ้าง  
หรืออื่น ๆ   ยิ่งภัยพิบัติยิ่งเห็นชัดใหญ่เลย  พอเรา 
ประสบน�้าท่วม คนไทยก็กุลีกุจอคนละไม้ละมือ  
ทั้งการบริจาค ทั้งออกแรงสารพัด  

• วิญญาณของการท�าดีมีอยู่ แต่ถูกวิถีทุนกดทับไว้ 
เพราะทุกคนต้องใช้เวลากับการท�ามาหากินจนเกิน 
เลย  คือคุณพ่อท�างานคนเดียวไม่พอใจ คุณแม่ต้อง 
ไปท�าด้วย  ครอบครัวพ่อแม่ลูกขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดี   
สังคมขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ถ้าคนขาดสติและหลงไป 
กับวิถีทุน คือเอาเงินเป็นใหญ่ พฤติกรรมและการ 

จัดการ + ลงแขก = การน�าร่วมที่มีประสิทธิภาพ
• การน�าร่วมเป็นค�าที่ใหญ่  ผมอยากพูดถึงการน�าสองอย่าง คือค�าว่า “จัดการ” ซึ่งใช้ 
ในองค์กรทั่วไป  เป็นการน�าเหมือนกัน  ในองค์กรหนึ่งจะมีสิบคน พันคน หรือหลายพันคน 
ก็แล้วแต่ เป็นการน�าแบบมีการจัดการ  ส่วนการน�าอีกแบบ  ผมไม่รู้จะใช้ค�าอย่างไร  ผม 
คิดว่า “ลงแขก” เป็นค�าที่มีความหมายมากและเกี่ยวข้องกับการน�าร่วม  เพราะการลงแขก 
อาจจะมกีารจดัการหรอืไม่มทีีเ่ป็นระบบกไ็ด้ แต่ว่าทกุคนมาด้วยใจ  และต้องมแีกนแน่นอน   
จะลงแขกเกี่ยวข้าวก็ต้องมีเจ้าของบ้านเป็นแกน  ลงแขกงานวัดก็ต้องมีหลวงพ่อเป็นแกน  
ลักษณะเหล่านี้เป็นการน�าร่วม  การน�าที่มีประสิทธิภาพต้องผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน  
คือต้องมีชั้นเชิงการจัดการที่เป็นสากลอยู่  ขณะเดียวกันก็ต้องมีวิญญาณของการลงแขก 

ด�าเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนไป  ถึงแม้จะมีความดี มีจิตใจโอบอ้อมอารีอยู่ แต่ก็มาหลังการ 
ท�ามาหากิน ซึ่งคนน้อยมากที่จะมองเห็นมิติเหล่านี้

• ยคุแรกทีผ่มท�าธรุกจิ ยงัไม่มคีวามรู ้ยงัไม่มปีระสบการณ์อะไร แค่อยากโชว์ว่าเราเก่ง   
พอมีประสบการณ์มากขึ้นหน่อย  การโชว์ว่าเราเก่งก็ยังมีอยู่ แต่ได้ใช้ประสบการณ์และ 
ความเชื่อของตัวเอง มีอย่างอื่นผสมผสานเข้ามาอีก ภาวะผู้น�าก็เกิดขึ้น  พอหลังจาก 
รู้จักกับธรรมะ ยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองเล็กลง ๆ   เราท�าอะไรไม่ได้มากหรอก เพราะ 
เราอยู่กับความเป็นจริง  เราเป็นหนึ่งในประชากร 70 ล้านคนของเมืองไทย  แม้จะมี 
ศักยภาพ มีฐานะ เราก็ท�าได้ในกรอบศักยภาพ ในฐานะของเรา ซึ่งก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร   
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เพราะอย่างนั้นการรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ  
มีชื่อเสียงมากในหมู่คน  เมื่อรู้จักธรรมะก็จะรู้ว่าตัวเอง 
นั้นแค่ไหน  สืบค้นเข้าไปภายในจนรู้ความจริง  เรารู้ว่า 
เราเหมือนคนอื่น เป็นคนเหมือน ๆ  กัน

วิถีธรรมกับ “ไทยภิรมย์”
• แม้มีความพยายามที่จะน�าเสนอเรื่องความพอเพียง 
อย่างต่อเนื่องในสังคม แต่ว่าความแรงและความถี่ก็ไม่ 
มากเท่ากับสิ่งที่วิถีทุนท�า  ถ้าจะให้วิถีธรรมแรง ต้องมี 
ช่องทาง มีบรรยากาศ  ผู้น�าประเทศจะต้องสร้างสรรค์ 
และท�าสิ่งนี้ขึ้นมา  พูดรวม ๆ  ง่าย ๆ  คือส่งเสริมให้ 
ประชาชนวิปัสสนา ศึกษาธรรมะให้มาก 

• ผมสนใจมาท�าช่อง “ไทยภิรมย์” ทางทีวี เพราะมี 
วลีหนึ่งที่บอกว่า “สื่อเปลี่ยนโลก” และผมเห็นด้วยกับ 
เรื่องนี้  ช่วง 2 ปีที่แล้วบ้านเมืองไทยเครียดมาก   
เสนอแต่ข่าวร้าย ข่าวความขัดแย้ง ส่วนเรื่องบันเทิง 
ก็มอมเมาด้วยละครน�้าเน่า  พูดง่าย ๆ  บ้านเมืองมีแต่ 
บรรยากาศเน่ากับเครียด  เพราะอย่างนั้นผมคิดว่าน่า 

จุดเปลี่ยนชีวิต
• เป็นสองเรื่องประกอบกัน  อันที่ 1 ผมมีโอกาสได้ไปฝึกวิปัสสนาที่ศูนย์ท่านโกเอ็นก้า 
จ. พิษณุโลก หลังจากได้ฟังซีดีที่เพื่อนส่งมาให้ แล้วสนใจว่าคนที่สอนเรื่องราวเกี่ยวกับ 
ชีวิตคนนี้เก่งนะ พูดหลายอย่างที่โดนใจเรา  เลยสนใจเรียนให้เต็มที่ ไปปฏิบัติวิปัสสนา  
และท�าต่อเนื่องมา 8 ปี  ทุกปีจะไปวิปัสสนา 10 วัน  จบ 10 วัน เรารู้สึกว่าเราโลภ 
น้อยลง โกรธน้อยลง หลงน้อยลง  เรารู้สึกว่าจากการที่สามเรื่องนี้น้อยลง ท�าให้เรา 
สามารถมองเห็นสัจธรรมหรือวิถีที่เป็นจริงได้ชัดขึ้น คือเรามองโดยไม่มีเลนส์ของความโลภ 
โกรธ หลงมาบัง  การไปวิปัสสนาคือการเอาเลนส์พวกนี้ออกเสีย  คุณจะเห็นธรรมชาติ 
อย่างที่เป็น  การตัดสินใจและมองเรื่องราวต่าง ๆ  จะเป็นมิติที่ถูกต้องมากขึ้น มีสติมากขึ้น   
สามารถพูดได้ว่าเกิดปัญญามากขึ้น

จะมีทีวีสักช่องหนึ่งที่ผู้ชมดูแล้วเบิกบาน ประเทืองปัญญา จึงเป็นที่มาของช่องไทยภิรมย์   
สโลแกนหรือกรอบงานของช่องไทยภิรมย์ ก็คือ “ดีสังคม คมปัญญา พาประโยชน์”   
เราท�างานภายใต้กรอบนี้  เนื้อหาทั้งหมดถ้าไม่โดนข้อใดข้อหนึ่ง ไม่มีโอกาสออกอากาศ  
หรือโดนทั้งสามข้อยิ่งดีใจ 

• ผมใช้เงิน 80 ล้านจากกระเป๋าตัวเองท�าคอนเทนต์ในลักษณะนี้  ได้มาทั้งหมด 
ประมาณ 600 คอนเทนต์ ทั้งสารคดี รายการอาหาร รายการประเทืองปัญญา จิปาถะ  
แต่ไม่ท�าข่าวกับละคร  และตอนนี้ก�าลังรณรงค์แจกคอนเทนต์เหล่านี้ฟรีให้ช่องต่าง ๆ  
ซึ่งมีสองสามช่องที่รู้ก่อนและมาขอไปแล้ว  สถาบันการศึกษาก็เปิดโอกาสให้มาขอได้   
กลุ่มคนที่อยากดูรายการแบบนี้เป็นกลุ่มที่บอกว่าไม่ดูเน่า ไม่ดูเครียด หรือไม่ดูทีวีอีกแล้ว 
ถ้าไม่มีอะไรดีกว่านี้  และเราหวังว่าคนที่ดูเน่าดูเครียด ถ้าเขามาดูอันนี้แล้วเบิกบานใจ  
เราก็คงจะดึงเขาได้บ้าง
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ไม่ทันแล้ว มันก็ดับไปโดยประมาท เปล่าประโยชน์ ขาดสติทั้งชีวิตเลย  ไม่เข้าใจเลย 
ว่าที่หามา ที่สั่งสมมา สุดท้ายคือความว่างเปล่า  ไม่มีอะไร  คราวนี้คุณจะประจักษ์และ 
กระจ่าง ผมคิดค�าขึ้นมาเองว่า “ประจ่าง” เรื่องราวต่าง ๆ  ในชีวิต ซึ่งต้องอาศัยการรู้เท่าทัน 
จิตใจของตัวเอง รู้เท่าทันการปรุงแต่ง และมีสติว่าอนิจจังรออยู่ข้างหน้า

• อีกอันหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้ผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง เขาบอกว่าอายุ 55 แล้ว อยากท�า 
อะไรก็ท�าเลย  ไม่อย่างนั้นไม่ได้ท�าแล้ว  ผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า ตลอดชีวิตเรามาจนถึงอายุ  
55 ปี  ไม่เคยท�าอะไรให้ตัวเองเลย  มีแต่ท�าให้คนอื่น เช่น ครอบครัว องค์กร แต่ว่า 
ไม่มีของตัวเอง  เพราะฉะนั้นความสุขจากสิ่งที่ต้องท�า มันไม่ค่อยมีเท่าไร  คือเห็นชัดเจน 
แล้วว่ามีสิ่งที่อยากท�าและไม่อยากท�า เราเลยเกษียณและไปท�าสิ่งที่อยากท�า คือทีวี

• ผมอยากแบ่งมนุษย์เป็นหลายเผ่า แต่ละเผ่ามีหลักการชีวิตและสิ่งที่ให้ความส�าคัญสูงสุด 
แตกต่างกันตามธรรมชาติ  อย่างผมเป็นมนุษย์เผ่านักธุรกิจ ให้ความส�าคัญกับเงิน อยาก 
ได้เงินเยอะ ๆ  หาเงินเก่ง ใช้เงินเก่ง  มนุษย์เผ่าอื่นอย่างเผ่าอ�านาจนิยมก็จะสนใจเรื่องอ�านาจ 
บริหารอ�านาจ เช่นนักการเมือง  ส่วนอีกเผ่าหนึ่งเป็นคนที่เห็นและเข้าใจค�าว่าส่วนรวม  
ให้ความส�าคัญแก่เรื่องของส่วนรวมก่อน ประโยชน์ของตัวเองมาทีหลัง ยกตัวอย่างสัก  
สามสี่เผ่าจากที่มีสิบกว่าเผ่า  ผมเปลี่ยนจากเผ่าเงินไปสู่เผ่าธรรมะ  ไปสู่เผ่าส่วนรวม

วิถีธรรมน�าวิถีทุน
• มีคนถามผมเยอะเหมือนกันว่าน�าวิถีธรรมมาใช้กับธุรกิจได้หรือเปล่า  ส่วนตัวผมใช้อยู่  
แต่ผมไม่มีขั้นตอนเฉพาะที่จะบอกว่าให้ท�า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  มันเป็นของใหม่ส�าหรับผม  
ซึ่งก็ 10 ปีแล้วนะ เป็นของใหม่ส�าหรับบ้านเมืองและผมคิดว่าเป็นของใหม่ส�าหรับโลกด้วย   
ธุรกิจวิถีธรรมนี่ฟังแล้วไม่น่าจะไปได้  ผมไม่ได้บอกว่าให้ท�าธุรกิจวิถีธรรม 100% นะ 
และผมคิดว่ามันยังท�าไม่ได้  แต่ว่าคุณเอาวิถีธรรมน�าวิถีทุนในชีวิตธุรกิจ  เอาธรรมน�า 60 
เอาทุนตาม 40 อย่างนี้ท�าได้  หลักการของมันคือ ยึดหลักความดี วิถีทุนอาจจะยึด 
หลักการท�าก�าไรสูงสุด แต่วิถีธรรมให้ยึดหลักการท�าดี เป็นคนละหลักเลย  ธุรกิจวิถีธรรม 
ท�าความดีไม่ได้เน้นก�าไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง

• ข้อที่ 2 คือ ท�าธุรกิจอย่างมีสติ  ธุรกิจวิถีทุนคือเอาเงินเป็นตัวตั้ง  แต่วิถีธรรมไม่ใช่   
แน่นอนว่าธุรกิจต้องท�าก�าไร  ถ้าไม่ท�าก�าไรไม่ใช่ธุรกิจ  แต่ว่าท�าก�าไรพอควรและดูแลสังคม 
ด้วย

• การวิปัสสนาคือการส�ารวจและรู้จักตัวเองเข้าไปข้างใน  ให้รู้ว่าวัน ๆ  เราปรุงแต่งจิตใจ 
เราอย่างไร  ให้รู้จักมองเรื่องราวโดยไม่ปรุงแต่ง  ให้เข้าใจค�าว่าอนิจจังและความไม่เที่ยง 
ของโลกใบนี้  มีคนเคยถามพระพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไร  พระพุทธเจ้าตอบว่า ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงรวมกันเรียกว่าโลก  เพราะฉะนั้นโลกไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่ 
ยั่งยืนคงทน แม้กระทั่งเหล็ก โลหะ หินก็ไม่คงทน

• การสืบค้นภายในจิตใจ ท�าให้เรารู้ว่าทุกวันเราปรุงแต่งจิตใจตลอดเวลา  เราสร้าง 
ปัญหาต่าง ๆ  มากมายทุกวัน  วิปัสสนาสอนให้รู้จักอุเบกขา  คนทั่วไปเข้าใจว่าอุเบกขา 
แปลว่า การวางเฉย ซึ่งไม่ใช่  อุเบกขาคือการมองเรื่องราวอย่างเป็นจริง โดยไม่ปรุงแต่ง 
และสอนให้เข้าใจเรื่องอนิจจัง ซึ่งเข้าใจยากอีก  ยกตัวอย่าง คือช่วงวัยที่เป็นทารกจนถึง  
10 ขวบ กายภาพเราก็แบบหนึ่ง  10 ไปถึง 20 ถึง 30 ไปจนถึง 60 มันก็เปลี่ยนไป 
เป็นช่วง ๆ   คือมันไม่ยั่งยืน  มันเปลี่ยน ๆ ๆ และวันสุดท้ายของชีวิตก็มาถึง  ณ วันสุดท้าย 
เราถึงจะเข้าใจอนิจจัง  อย่างไรเราก็ต้องตาย ต้องดับ  แต่ที่จริงคุณเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่เป็น 
ทารก ไปเข้าใจวันสุดท้าย  ทีนี้วันสุดท้ายคุณจะท�าอะไรได้  เมื่อท�าอะไรไม่ได้แล้ว ไม่ทัน 
แล้ว จะมาไหว้พระก็ไม่ทัน จะมาวิปัสสนาก็ไม่ทัน งานการ ทรัพย์สมบัติจะแจกแจงก็ 
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ธรรมะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 คือพอวิกฤตทีก็มีคนสนใจมากขึ้นที  

• ที่จริงผมท�างานเพื่อสังคมมาตั้งแต่เริ่มท�างาน คือพอเริ่มประกอบธุรกิจก็ท�างานสังคม 
ควบคู่มาตลอด  เริ่มจากการไปร่วมเป็นสมาชิกหอการค้า ไต่เต้าขึ้นมาเป็นประธาน 
หอการค้า และสมาคมมูลนิธิต่าง ๆ   ปัจจุบันก็เป็นประธานมูลนิธิ The Boss (สถาบัน 
การบริหารและจิตวิทยา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา   
เป็นประธานมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม ซึ่งท�าเรื่องสังคมและการเมือง 
ภาคประชาชน  ส่วนเรื่องวัดก็ท�ามาตลอด  แต่ที่ท�ามาตั้งแต่อดีตจนอายุใกล้ 50 นี่ท�า 
ไปตามค�าบอกเล่า  ไม่ได้ตระหนักอย่างจริงจัง  เขาบอกท�าบุญดีก็ท�า  เขาบอกไปวัดก็ไป 
แต่ว่าไม่เข้าใจไม่รู้จัก  มารู้จักธรรมะจริง ๆ  ก็หลังท�าวิปัสสนาเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา

• ข้อที่ 3 ธุรกิจวิถีธรรมเป็นการประกอบธุรกิจโดยไม่มีผู้แพ้  ในวิถีทุนจะมีคู่แข่ง   
แต่วิถีธรรมบอกเราว่าเกื้อกูลกันได้ก็เกื้อกูลกัน  ธุรกิจวิถีทุนบอกว่าก�าไรสูงสุด   
วิถีธรรมบอกว่าก�าไรพอควร  อย่าขายแพงนัก  คือแทนที่จะให้ผู้บริโภคซื้อ 100 บาท  
เหลือ 70 บาท  ไม่ก�าไรเยอะเกินไปคือ วิน-วินทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น 
คู่แข่ง ซัปพลายเออร์ เป็นใครก็แล้วแต่ พยายามให้วินให้หมด  มีก�าไรที่จะแบ่งให้ 
ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นในอัตราที่น่าพอใจกว่าที่เขาไปฝากแบงก์ก็ถือว่าใช้ได้

• อันนี้เป็นวิธีคิดที่ง่ายที่สุด ฟังง่ายที่สุดแล้ว  ผมนิยามธรรมะว่าคือ “ดี”  ถามต่อว่า  
ดีคืออะไร  ข้อที่ 1 คือไม่เบียดเบียน  ข้อที่ 2 คือเกื้อกูล  เพราะฉะนั้น ธรรมะดี  
ไม่เบียดเบียน เกื้อกูล ขยายความกันชัดเจนอยู่แล้ว  อันไหนดีก็คืออันนั้น  ดีคือคุณ 
ต้องไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม จ้างงานไม่เอาเปรียบ ค้าขายไม่เบียดเบียน ไม่ท�าให้ผู้บริโภค 
เดือดร้อนก็มีก�าไร จุดนั่นน่ะดี  ค�าว่าดีมันตอบทุกมิติอยู่แล้ว ง่ายที่สุดอยู่แล้ว  ธุรกิจ 
วิถีธรรมมีสติ ไม่เบียดเบียน เกื้อกูล ไม่มีผู้แพ้

ถ่ายทอดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่
• ในหลักสูตร The Boss มี 1 วันที่ผมสอนหัวข้อ “ธรรมน�าทุน”  เล่าให้นักธุรกิจ 
รุ่นใหม่ฟังว่า โลกมีสองมิติ  มีมิติธรรมซึ่งมีอยู่ดั้งเดิม ธรรมชาติเป็นผู้ออกกฎ กับวิถีทุน 
ที่มนุษย์เขียนกฎขึ้นมา  วันนี้เราปฏิเสธวิถีทุนไม่ได้  มันแทรกซึมไปทุกอณูของโลก   
ประชากรโลกทุกคนก็อยู่ในวิถีทุน และลืมวิถีธรรมซึ่งมันมีอยู่  แต่คุณต้องเกิดดับอยู่ดี  
ไม่ว่าวิถีทุนจะไปไกลแค่ไหน  เพราะฉะนั้นการที่คุณไม่รู้ตัวและพุ่งทะยานไปในวิถีทุน  
พุ่งไปเรื่องการหาเงินทองมาก ๆ  คุณใช้ชีวิตอย่างขาดสติหรือเปล่า  สิ่งที่คุณสะสมมา 
จะไปกับคุณเหรอ  ถ้าคุณใช้ 10 ล้าน ล้านที่ 11 มันมีประโยชน์อะไร  ถ้าคุณใช้  
100 ล้าน ล้านที่ 101 มีประโยชน์อะไร  คุณจะหาเยอะ ๆ  ไปท�าไม  เพราะว่าทุกบาท 
ทุกสตางค์ที่คุณหา มันต้องเสี่ยง ต้องแลก  แลกกับไม่มีเวลาสอนลูก แลกกับสามี 
ภรรยาไม่ได้อยู่ด้วยกัน  และคุณต้องมีความเสี่ยงใช่ไหม มันไม่แน่ว่าจะมีก�าไรเสมอไป   
บางทีคุณอาจได้หนี้มา เพราะอย่างนั้นเสี่ยงไปท�าไม  ในเมื่อคุณไม่ได้ใช้  ถึงจุดที่พอแล้ว  
เช่น 20 ล้านพอแล้ว ก็พอสิ  พอแล้วคุณรวยเลย  แต่ถ้าคุณไม่พอ หมื่นล้านคุณก็ไม่รวย

• ผมคิดว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ใน The Boss ที่สนใจธรรมะน่าจะมีอยู่ที่ 10% แต่จะลึก 
แค่ไหนก็แล้วแต่บุคคล  แต่อย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นว่า คนไทยมีจิตใจเกื้อกูลไม่เบียดเบียน 
อยู่แล้ว แต่ไม่แรงพอไม่เข้มข้นพอที่จะผลักดันตัวเองให้แสดงออกมา  แต่คนสนใจ 
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Tips
เมื่อรู้จักกับธรรมะก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นแค่ไหน  สืบค้นเข้าไปภายในจนรู้ความจริง  เรารู้ว่า

เราเหมือนคนอื่น เป็นคนเหมือน ๆ  กัน

น่าคบ เพื่อนรัก
• ชือ่ “น่าคบ เพือ่นรกั” เป็นชือ่ของผมทีป่ระกาศใช้แล้ว แต่ยงัไม่เปลีย่นตามกฎหมาย   
คือผมเกษียณอายุตอน 55 เพราะเพื่อนบอกว่าถ้าอยากท�าอะไรให้รีบท�าเสีย ไม่อย่าง 
นั้นชาตินี้ก็ไม่ได้ท�าแล้ว  ผมจึงตัดสินใจลาออกจากทุกต�าแหน่งในธุรกิจ  แต่ผมเบื่อ 
นามสกุลนี้ตั้งนานแล้วเพราะว่ามันยาว และผมก็เบื่อชื่อวิสุทธิ์ เพราะมันผูกมากับ 
น�้ามันองุ่น  เป็นพันธนาการที่ตามมา  ผมไม่ต้องการอันนี้ เลยตัดสินใจเปลี่ยน   
ส่วนชื่อ “น่าคบ” ก็คิดขึ้นมาเอง คือผมหาตัวเองว่าผมเป็นอะไร ผมเชี่ยวชาญอะไร  
ผมคือใคร  ถามว่าผมเป็นนักธุรกิจไหม ก็เป็น  แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของผม  ผมเป็น 
นักอุตสาหกรรมไหม ก็เป็น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด  ผมเป็นนักสังคมไหม ก็เป็น  เป็นโน่น 
เป็นนี่ไปหมด แต่รู้สึกว่าผมหานิยามให้ตัวเองไม่ได้  จนกระทั่งสุดท้าย คุณธีรยุทธ  
บุญมี บอกว่า คุณวิสุทธิ์เหรอ คุณเป็นเพื่อน  ผมก็ปิ๊ง  ค�านี้ผมรู้สึกถึงความสันติสุข  
อบอุ่น  ผมจึงคิดชื่อ “น่าคบ” ขึ้นมา  น่าคบ นามสกุล เพื่อนรัก  ผมอยากจะใช้ชื่อนี้ 
และนามสกุลนี้ ไม่ต้องมีพันธนาการอะไรตามมา  ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังเป็นอดีต 
ไปทั้งหมด

• การให้ก�าลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่ยั่งยืน เพราะเราให้แก่ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น   
การให้ก�าลังใจตัวเองก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรา  ถ้าคุณปฏิบัติดีคือไม่เบียดเบียน เกื้อกูล   
แม้จะมีภาวะเลวร้ายแทรกเข้ามาบ้าง แต่สุดท้ายมันก็ดี  เพราะว่าคุณไม่ได้สร้างกรรม 
เลว  คุณสร้างแต่กรรมดี มันก็มีมิตรภาพเข้ามา  เผลอ ๆ  มีคนช่วยป้องกันให้เราอีก   
ผมเลยไม่ค่อยจิตตก  จริง ๆ  ต้องบอกว่าก�าลังใจที่ดีที่สุดคือธรรมะของพระพุทธเจ้า   
พระพุทธเจ้าบอกไว้หมดเลยทุก ๆ  เรื่อง ทั้งดีทั้งเลว  เรื่องนี้ต้องท�าอย่างไร  เรื่องนั้น 
ต้องท�าอย่างไร  ถ้าสนใจธรรมะก็จะรู้หมด

• ผมคิดว่าสื่อที่ดีที่สุดยังคงเป็นทีวี  ถ้ามีโอกาสผมก็จะท�าคอนเทนต์ทางทีวี  แต่ผม 
คงไม่ได้ท�าออกมาในลักษณะที่เป็นธรรมะจ๋าหรือเอาพระมาสวด  ไม่ใช่ว่าปฏิเสธหรือ 
ไม่นิยม  แต่ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีอื่นด้วย  ผสมผสานกันหลายอย่างได้  ก็จะท�าอันนี้ต่อไป   
ในหลักสูตรของนักธุรกิจ ผมพูดกับวิทยากรทั้งหมดว่า สถาบันของเราไม่มุ่งเน้นให้ท�าก�าไร 
สูงสุด แต่ว่าให้ร่วมดูแลสังคมด้วย  เพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกวิชาจะต้องก�ากับเรื่องการดูแล 
สังคมเข้าไปด้วย  เราจะไม่เป็นนักธุรกิจที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม  เราท�าธุรกิจด้วยหัวใจ  
มีธรรมน�า มันใหญ่กว่าท�าซีเอสอาร์อย่างเทียบกันไม่ได้



220 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

221น ํา ร่ ว ม  ร่ ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์มันเปลี่ยน  ปัจจัยต่าง ๆ  เปลี่ยน  
เราต้องหาหนทางใหม ่ๆ   แล้วเราจะไปหาคําตอบได้จากไหน 
มันคงไม่ได้อยู่ในตําราแล้ว  มันคงไม่ได้อยู่ในสมองคนแก่  
ประสบการณ์คนแก่เก่าแล้ว  แต่มันมีบทเรียนอะไรบ้างที่เขาเคย 
แก้ปัญหาได้ด้วยการสังเกตธรรมชาติ  ทําไมเราไม่หันมาดูพืช  
สัตว์รอบตัวมากมาย  ชีวิตต่างสายพันธุ์ 9 ล้านชนิดที่ต่างก็มี 
วิธีใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ได้อย่าง 
สง่างาม  หาทางออกอย่างสง่างาม
ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
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ดร. สรณรัชฎ์
กาญจนะวณิชย์

ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว บอกว่าตัวเองเป็นคนรุ่น “Last child 
in the wood” หรือเด็กเมืองรุ่นที่ยังได้เล่นและอยู่ในความแวดล้อมของธรรมชาติในชีวิตประจําวัน 
เธอเป็นผูร้เิริม่กระบวนการและสร้างเครือ่งมอืให้เดก็ ๆ  และคนทัว่ไปสามารถ “อ่าน” และรูไ้วยากรณ์ 
ของธรรมชาตจิากสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นลาํธาร ชายหาด และไลเคน 

1 ภายใต้โครงการนกัสบืสายนํ้า นกัสบื 
ชายหาด และนักสืบสายลม เพื่อเฝ้าระวังและดูแลสิ่งแวดล้อม

จบปริญญาตรีด้านมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและปริญญาเอกภูมิศาสตร์ (นิเวศวิทยาไฟป่าใน 
ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยลอนดอน และริเริ่มทํางานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและผลิตสื่อ 
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่มูลนิธิโลกสีเขียว เนื่องจากเมืองไทยขาดแคลนหนังสือและสื่อสําหรับผู้สนใจ 
เรยีนรูธ้รรมชาต ิ ดร. สรณรชัฎ์ได้บกุเบกิกระบวนการนกัสบืสิง่แวดล้อมต่าง ๆ  โดยร่วมกบัทมีนกัวจิยั 
และผูเ้ชีย่วชาญทัง้ไทยและต่างประเทศ พฒันากระบวนการ ความรู ้และคูม่อืเพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป 
สาํรวจและประเมนิคณุภาพนํา้ ชายหาด และอากาศได้ด้วยตนเอง จนเกดิการขยายผลต่อทัว่ประเทศ

ปัจจุบัน ดร. สรณรัชฎ์และมูลนิธิโลกสีเขียวกําลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
เพือ่ให้เป็นมติรต่อคนและสิง่มชีวีติต่าง ๆ   โดยเริม่ต้นจากการสร้างวาทกรรมจกัรยานในเมอืง ทาํแผนที่ 
โครงข่ายเส้นทางจักรยานทั่วกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานในฐานะที่เป็นพาหนะ 
ใช้จรงิ  นอกจากนีย้งัจดัสาํรวจความหลากหลายชวีภาพและประเมนิคณุภาพอากาศในสวนสาธารณะ 
อย่างสวนลุมพินีและบางกะเจ้า  และกําลังขับเคลื่อนประเด็น “เมืองกินได้” (edible city) เพื่อ 
ผลักดันให้เกิดวิถีเมืองน่าอยู่ขึ้นในกรุงเทพมหานคร

“เราพยายามเปลีย่นเมอืงให้เป็นแหล่งอาศยั (habitat) ของมนษุย์ ให้เป็นเมอืงเหมาะแก่การ 
อยูอ่าศยัทีจ่ะปรบัตวัได้ในโลกอนาคตทีเ่จอความท้าทายมากมายหลายอย่าง เช่น ปัญหาสิง่แวดล้อม 
สังคม ประชากร ทรัพยากรที่น้อยลง ลักษณะทางภายภาพที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป แผ่นดินทรุด นํ้า 
สูงขึ้น คนแย่งชิงทรัพยากรที่จํากัดมากขึ้น  จะทําอย่างไรให้เมืองที่เป็นตัวปัญหากลายเป็นทางออก 
เมืองเป็น ซูเปอร์ออร์กานิสซึม (super organism)  อย่างไรไม่ให้มันเป็นออร์กานิสซึมที่เป็นพยาธิ 
เข้ามาดูดๆ อย่างเดียว”

ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว

1 รากับสาหร่ายที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มักพบเห็นเกาะตามเปลือกต้นไม้ มีหลากหลายลักษณะ สามารถบอก 
คุณภาพอากาศได้ 

ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว
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Last child in the wood
• เราโตขึ้นมาในครอบครัวที่แม่เปิดโลกให้เห็นความวิเศษในธรรมชาติมาตั้งแต่จําความ 
ได้  มันผนวกทั้งวัฒนธรรมในบ้านของเรากับกายภาพของบ้านเมืองในสมัยนั้น (ที่ย่าน 
สุขุมวิทยังเป็นชานเมือง)  เราอาจเป็นเด็กเมืองรุ่นสุดท้ายที่สามารถเข้าถึงธรรมชาติ 
ที่ไม่ถูกคนควบคุมไปหมด  เป็น “Last child in the wood”  หลังบ้าน (ปัจจุบัน 
คือซอยสุขุมวิท 43) เป็นท้องนา  แม่จะตื่นแต่เช้าไปเปิดประตูไม้ไผ่หลังบ้าน  เราจะ 
ไปเดินเล่นตามคันนาดูโน่นดูนี่  ตามซอยก็มีต้อยติ่ง มีกะทกรก มีรั้วกระถิน เด็กจะมี 
สายตากับสิ่งเล็ก ๆ  และเห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งเล็ก ๆ  เพราะความที่เราตัวเล็ก   
อย่างดอกกระถินมันน่าเอ็นดู มีขนฟ ูๆ   เห็นรายละเอียดสวยงามเพอร์เฟ็กต์เหลือเกิน 
พอเห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งเล็ก ๆ   เป็นความรู้สึกว่ามีนางไม้อยู่ทุกหนทุกแห่ง   
หมายถึง magic คือความวิเศษในธรรมชาติ

• อันหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่แม่ตั้งใจปลูกฝังจริง ๆ  คือ การเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต 
ว่าทุกชีวิตมีคุณค่า มีบทบาท มีสิทธิ์ในการดํารงอยู่ มีความเท่าเทียมกับเรา  ตอนเรียน 
ประถมฯ เราเล่าให้แม่ฟังว่า ครูที่โรงเรียนบ่นว่า ยุงไม่มีประโยชน์เลย อยู่ไปทําไม น่าจะ 
กําจัดไปเสียเพราะไม่มีประโยชน์กับโลกกับคน  แม่จะโกรธมากว่า แล้วทําไมยุงจะต้อง 
มีประโยชน์ให้คน  คนไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก  เราถูกหลอมมาด้วยทัศนคติอย่างนี้  เราจะ 
มีความเคารพชีวิตอื่น ๆ   และแม่จะบาลานซ์ได้ดีระหว่างการรู้จักเล่นกับสัตว์ว่าอะไรเล่นได้  
อะไรเล่นไม่ได้  ต่อให้เล่นไม่ได้ก็ต้องเคารพมัน  อย่างกับงู แม่จะอ่อนโยนมากกับมัน 
ก็เราอยู่กับท้องนาท้องทุ่งนี่นะ  ในห้องนํ้าก็มีงูสามเหลี่ยม งูเขียวหางไหม้เข้ามาประจํา   
มันเป็นปรกติ ไม่เหมือนปฏิกิริยาของคนสมัยนี้ที่บ้านต้องปิดหมด  แมลงอะไรก็เข้าไปได้ 
งูมีพิษใช่ไหม เข้ามาก็เขี่ยออกไปที่ทุ่ง  แม่เองก็คุยกับสัตว์ และเห็นว่าเป็นเรื่องความ 
ธรรมดาที่จะส่งจิตคุยกับสัตว์

มูลนิธิโลกสีเขียวเป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไรที่ทํางาน
ด้านเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมผ่านทางกิจกรรมหลากหลายประเภท 
ตั้งแต่การจัดเสวนา ฝึกอบรม ทริปปั่นจักรยาน และ
การผลิตสื่อต่าง ๆ  เช่น หนังสือ เว็บไซต์ แผนที่เส้นทาง
จักรยาน ฯลฯ  ในขณะเดียวกันยังทํางานขับเคลื่อน
เมืองน่าอยู่ เช่น รณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะแทน
รถยนต์ การรู้จักสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ในเขตเมือง เป็นต้น
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• พ่อเป็นวิศวกร เป็นนักประดิษฐ์รุ่นโบราณแบบเอดิสัน  คือเป็นนักประดิษฐ์ในโรงรถ 
ที่ทําเป็นเวิร์กชอปสําหรับสร้างโน่นสร้างนี่  เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความสร้างสรรค์  
ของทั้งพ่อและแม่  ถึงพ่อจะไม่ได้เป็นคนสนใจธรรมชาติต่าง ๆ  เหมือนแม่  แต่เขาสนใจ 
พลังในธรรมชาติเพราะเขาเป็นนักฟิสิกส์  เขาจะคอยสังเกตความเป็นจริงจากธรรมชาติ 
และไม่ได้อ่านแต่ตํารา  ไม่ใช่ท่องว่าฝรั่งทําแบบนี้และต้องเป็นแบบนี้  แต่จะคิดค้นขึ้นมา 
จากฐานความเป็นจริงในธรรมชาติ  เขาชอบดูลมไปทางนี้ นํ้าไปทางนั้น เพราะเขาเล่น 
เรือใบ  โดยอัตโนมัติเราก็จะชินกับการที่เห็นพ่อเก็บเกี่ยวพลังจากธรรมชาติ  เราจึงอยู่ 
ในบรรยากาศที่พ่อกับแม่มีความสนใจแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา

• จากพื้นฐานที่เราเคารพความหลากหลายของชีวิตต่าง ๆ  อยู่แล้ว เราจึงเคารพใน 
ความหลากหลายของความชอบที่แตกต่างกันด้วย  เราไม่เคยมีคอนเซ็ปต์ของชนชั้น 
อะไรเลย  เราอยู่ในโลกส่วนตัวมาก ๆ  และไม่รู้ว่าสังคมมีการจัดวางระบบโครงสร้าง 
อย่างไร  เราจึงไม่เคยมองเห็นว่าตัวเองเป็นชนชั้นนําหรือชนชั้นไหน  แม่เราเป็นเจ้า  
แต่เราไม่เคยรับรู้ว่ามันสูงส่งกว่าคนอื่น เพราะแม่เราไม่เคยคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่น

ท�าเครื่องมืออ่านธรรมชาติ
• พอจบกลับมา เรารู้ว่าเราไม่ชอบเป็นนักวิชาการแบบมหาวิทยาลัย  แต่เราชอบเรื่อง 
การเรียนรู้ธรรมชาติ  เห็นว่าในเมืองไทยมีช่องว่างที่ขาดพื้นฐานพวกนี้  อยู่ที่อังกฤษ 
อยากเรียนเรื่องอะไร เดินเข้าร้านหนังสือเลย  อยากรู้เรื่องเห็ด ไปเลือกหนังสือเห็ด  
มีตั้งหลายยี่ห้อ ก็เลือกสํานักพิมพ์ที่ถูกจริตคุณ  ตอนเรียนจบแล้ว ได้ทุนไปไอร์แลนด์  
แต่เราไม่เอา  อยากทําที่ห้วยขาแข้ง เพราะของเราไม่ค่อยมีใครทํา  ต่อให้ศึกษามาได้ 
นิดหนึ่ง ก็ช่วยต่อจิ๊กซอว์ได้  มันมีความหมายมากกว่า  เรามีรากกับดินแดนที่ไม่ใช่ 
แบบชาตินิยม  แต่เป็นรากกับแผ่นดิน  เวลาคิดถึงบ้าน คิดถึงกลิ่นดินตอนที่ฝนตกใหม ่ๆ  
ปลายหน้าแล้ง

• เราเริ่มทําเรื่องธรรมชาติศึกษา  เราสํารวจหลายอย่าง และพบว่าเราขาดเครื่องมือที่จะ 
อ่านธรรมชาติแบบเอ บี ซีได้  เราเลยมุ่งไปที่เครื่องมือ  แต่ทําไมมาแนว “นักสืบ” ?   
คือเราห่างจากเมืองไทยไปนาน พอกลับมาก็ตกใจว่า เรานิยมบุคคลกันมากและเชื่อผู้มี 
อํานาจ (authority) มาก  ดร. นี้พูดอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้  หรือกระแสที่ส่งเสริม 
ภูมิปัญญาชาวบ้านก็กลายเป็นอีกกระแสหนึ่ง ถ้าเป็นปราชญ์ชาวบ้านจะต้องรู้ดีกว่า  
ดร. บ้าง คือหมั่นไส้กันไปมา  แต่สรุปคือยึดตัวบุคคล  เรารู้สึกว่าทําไมมันยึดกับอํานาจ  

ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม  เป็นการต่อสู้กันระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับมหาวิทยาลัย 
แล้วข้อเท็จจริงไปไหนล่ะ

• หนหนึ่งเป็นจุดที่จําแม่น คือการจัดการป่าทั้งโดยรัฐและโดยชุมชน ซึ่งการจัดการป่า 
มีทั้งการจัดการที่ดีและไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเป็นใคร  ปรากฏว่ามีการจัดการป่าแห่งหนึ่ง 
ที่เขายกย่องกันมาก ทั้งที่มันห่วยมากชนิดที่คุณไม่ต้องเรียนมาทางนี้ ก็ควรจะรู้ว่ามีปัญหา 
แต่เพราะอาจารย์ที่มีอํานาจบอกว่าดี ทุกคนเลยเชื่อถือ  นักข่าวสิ่งแวดล้อมเขียนข่าว 
ว่าด ีๆ   แล้วคุณไม่ได้ดูหรือว่าป่าอนุรักษ์ที่เขาทํา คือป่าสนปลูกเข้าแถวเอาไว้ เพราะอย่างไร 
ก็ไม่ได้ใช้  ส่วนป่าธรรมชาติก็ฟันทิ้งแล้วเผากลายเป็นทุ่งหญ้า แล้วไม่มีใครบอกว่านี่มัน 
ไม่ดี  มันเหมือนนิทานเรื่องเสื้อคลุมพระราชาที่ช่างตัดเสื้อหลอกพระราชาว่าคุณต้องเป็น 
คนมีบารมีมีบุญถึงจะเห็นว่าเสื้องดงามแค่ไหน  ใครที่มองไม่เห็นเป็นคนไม่มีบุญบารมี   
ทุกคนเลยบอกว่าสวย  เราคิดว่าสังคมไทยเป็นแบบนั้น  วันนี้มันน้อยลงแล้วก็จริง แต่เรา 
ใช้เวลา 10-20 ปีกว่าจะถึงจุดที่เราตั้งคําถามตรงนี้  การจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีการใช้ 
อํานาจไม่ได้  มันต้องช่วยกัน  ทําอย่างไรจะดึงพลังอํานาจ ความมั่นใจของทุกคนออกมา 
ด้วย  จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้คิดว่าจะทําสิ่งแวดล้อมศึกษามาทางแนวไหนนี้

• ในขณะเดียวกันก็มีกระแสโลกร้อนที่เคยเป็นวาระอยู่แต่ในสังคมนักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต ่
ทศวรรษที่ 80 พออีก 10 ปีถัดมาเป็นวาระระดับโลกและการเมือง  มีการฟอร์ม IPCC  
(Intergovernmental Panel on Climate Change) เป็นครั้งแรก  รายงานเบื้องต้นของ  
IPCC เนื้อหาครึ่งหนึ่งมาจากการเก็บรวบรวมข้อสังเกตของนักธรรมชาติวิทยาสมัครเล่น 
จากประเทศในยุโรปที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์  บ้างมีบันทึกนานเป็นร้อยปี ทําให้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนก การปรากฏของแมงมุมบางชนิด การหายไปของดอกไม้ 
บางชนิด ฯลฯ  มีการพล็อตแผนที่การกระจายของแมงมุมที่เปลี่ยนไปในรอบ 100 ปี  
ทําให้เห็นว่ามันกระจายตัวสูงขึ้นไปในเขตที่อากาศหนาวขึ้นในสกอตแลนด์  โลกร้อนขึ้น 
ใช่หรือเปล่า

• เราต้องการจะมีข้อมูลพวกนี้ที่ทําให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ทําอย่างไรให้คนได้อ่าน ได้เรียนรู้แบบนี้ที่เป็นพลังร่วมกัน  เราก็ค้นว่าสิ่งมีชีวิต 
ชนิดไหนบ้างที่ช่วยในการ “อ่าน” ธรรมชาติได้ สมัยนั้นไม่มีกูเกิล ใช้วิธีอีเมลถามเพื่อนที่ 
อังกฤษ เลยสรุปว่ามีตัวอ่อนแมลงที่อยู่ในนํ้าสามารถบอกคุณภาพนํ้าได้ เลยกลายมาเป็น 
เรื่อง “นักสืบสายนํ้า”  เริ่มทดลองทําเป็นแผ่นพับด้วยทุนน้อยนิดแค่ 2 หมื่นบาท ปรากฏ 
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ว่าเวิร์กมาก  เพราะนํ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวคน ธรรมชาติของสายนํ้าก็ทําให้คนเพลิดเพลิน  
และคนไม่เคยสังเกตสัตว์หรือแมลงนํ้าที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดมาก่อนก็ได้สังเกต  มันมหัศจรรย์ 
ประทับใจคน  คนก็เกิดความสัมพันธ์กับมัน ทําให้เปลี่ยนความคิดว่า ลําธารและสายนํ้า 
ที่มีชีวิตเป็นอย่างไรอย่างรวดเร็ว

• เราต้องการดึงความรู้ด ีๆ  ที่นักวิทยาศาสตร์มี ย่อยมาเป็นคนเครื่องมือให้คนทั่วไป 
เข้าถึงและสามารถอ่านธรรมชาติได้  เมื่อเราอ่าน ก. ข. ธรรมชาติได้ เรารู้ไวยากรณ์ของ 
มัน เราก็จะอ่านมันออกและเชื่อสายตาเราเองได้ถ้ามีข้อมูล ดร. คนโน้นคนนี้พูด เราก็จะ 
เถียงได้  คนอื่นไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ แต่เข้ามาตรวจสอบได้ เป็นข้อมูลที่ทุกคนเข้าถึงได้  
ไม่ต้องถูกบล็อกโดยผู้มีอํานาจ มันน่าจะดีและยุติธรรมกว่า  ทุกคนเข้าร่วมได้ แลกเปลี่ยน 
และสร้างความรู้ใหม่ได้  ความที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อน ก็ทําให้เกิดการช่วยกันเรียนรู้  
เกิดพลังในการเรียนรู้  เราได้เครือข่ายนักสืบสายนํ้าขยายวงไปทั่ว ซึ่งเรารู้สึกว่าน่ารักมาก  
จึงเป็นจุดเริ่มต้นโครงการแบบ “นักสืบ” ที่ให้คนอ่านธรรมชาติออก  พออ่านได้ ตรวจ 
ชีพจรได้ เราเริ่มเข้าใจมัน เราก็เข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ แล้วถามว่า  
เราถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะแก้อะไรได้บ้าง ก็ทําตามความถนัดของตัวเอง  เป็นจุดเริ่ม 
ของการเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีความช่วยเหลือกว้างขึ้นกว่าเดิม

ปัญหาใหญ่ของเมือง

เศรษฐกิจ เป็นที่ทํามาหากิน ทํามาหาเงิน เพราะฉะนั้นเรายอมทน  ยุคกลางทศวรรษ 
ที่ 80 มีการทําลายสิ่งแวดล้อม ทําลายธรรมชาติ โปรโมตการท่องเที่ยว มีรีสอร์ต 
บุกรุกป่า ฯลฯ เลยมีความรู้สึกว่า อย่างไรก็ต้องกู้เอาไว้  เรามุ่งไปรักษาพื้นที่นอกเมือง 
อุทยานแห่งชาติที่สวยงามต่าง ๆ  ต้องรักษา  กรุงเทพฯ มันแย่มากแล้ว ปล่อยไปก่อน   
เผลอแป๊บเดียวเมืองกลายเป็นที่ที่น่าสงสาร  หลายองค์กรที่ทํางานในเมืองอย่างตาวิเศษ 
ก็ถูกปิดไป  ไม่มีใครทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองเลย  เราก็ต้องเริ่มต้นกระตุ้นความคิดขึ้นมา 
ใหม่ว่า ชีวิตเรามีค่าพอ ทําไมเราต้องทนหายใจทุเรศ ๆ  อย่างนี้  มันเป็นสิทธิพื้นฐานที่จะ 
หายใจเอาอากาศดี  เมืองเป็นบ้านของคน ทําไมเราต้องยอมรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ตํ่า   
เราต้องตีกับทัศนะเดิม ๆ  ที่ว่าเมืองมันก็แค่นี้

• แต่เราไม่ใช่ผู้มีอํานาจ เราจะทําอย่างไร  เราว่าเสน่ห์อันหนึ่งของเอ็นจีโอคือ เราไม่มี 
อํานาจ  เราไม่สามารถสั่งอะไรใครได้  เราต้องทําให้งานของเราน่าสนใจในตัวมันเอง   
เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับหรือกะเกณฑ์ใคร  เขาต้องรู้สึกว่ามีประโยชน์กับเขา เขาถึงมาร่วมมือ 
ใช่ไหม  เราต้องใช้วิธีเชิญชวน แต่เราก็มีกําลังกันอยู่ไม่กี่คน  เราคิดว่าไม้งัดชิ้นเล็กที่สุดคือ 
การโปรโมตจักรยาน

ไม้ซีกงัดไม้ซุง
• เรามองเห็นว่าจักรยานเป็นอะไรที่ง่ายแสนง่าย แต่สามารถช่วยแก้ปัญหาสลับซับซ้อน 
ที่รถยนต์สร้างไว้ได้มากมายหลายปัญหา ตั้งแต่สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ   
แต่เพราะเป็นประเด็นใหญ่ ตอนเริ่มต้นหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ แม้แต่แอกทิวิสต์ 
ด้วยกันเอง  อย่าทําที่กรุงเทพฯ เลย  ไปทําที่เมืองอื่นดีกว่า  แต่เรารู้สึกว่านี่เป็นบ้านเรา 
และมันมีปัญหา  แต่เราไม่ท้อ ยังคุยกับทีมงานว่า ในเมื่อเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ หน้าที่ 
ของเราคือต้องตอบคําถามว่า มันเป็นไปได้  ทําไมต้องเป็นไปได้ เป็นไปได้อย่างไร   
เลยเป็นการจับมือกันกับนิตยสารสารคดี ทําสกู๊ปใหญ่เป็นเรื่องจักรยาน  โดยเรารวบรวม 
บทเรียนทั่วโลกที่พอจะเข้าถึงได้เพื่อถอดบทเรียนทั้งหมด เป็นที่มาของบทความ “เปิดใจ 
และเปิดทางให้จักรยาน”  พยายามสกัดว่าทําไมทั่วโลกจึงหันมาปรับเป็นเมืองจักรยาน  
และเขาทําได้อย่างไร  ทําไมต้องทําอย่างนั้น  มีทางตันอย่างไร  ทําไมจึงออกมาเป็นแบบนี้ 
เราพยายามทําเรื่องสลับซับซ้อนให้ง่าย ให้รู้สึกว่าทุกคนทําได้  มันเป็นเรื่องที่มีพลัง และ  
สารคดี ฉบับนั้นก็จุดประกายให้สื่ออื่น ๆ  ต่อไป  รายการเกี่ยวกับจักรยานในสื่อกระแส 
หลักก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

• คนทั่วไปยอมรับว่ารถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของเมือง แล้วมันก็
เวอร์ที่คิดว่าเมืองต้องมีไลเคน  อย่างนี้เหมือนเรายอมรับว่า 
เมืองต้องห่วยนะ  คือแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับเมือง  อยากได้ 
สิ่งแวดล้อมด ีๆ  ต้องไปต่างจังหวัด  คือคนรุ่นหลังสงครามโลก 
ถูกทําให้เชื่ออย่างนั้น เพราะเราเติบโตมาในวัฒนธรรมรถยนต์ 
เราเติบโตมาในยุคไขว่คว้าหาความเจริญ ซึ่งมาในรูปแบบของ 
การพัฒนาถนนและรถยนต์ และมองว่าเมืองคือศูนย์กลาง

ตัวอย่าง
คู่มือนักสืบธรรมชาติต่าง ๆ  
ที่มูลนิธิโลกสีเขียวจัดทํา

“ไลเคน” ตัวบ่งชี้
คุณภาพอากาศ
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• เราแมปปิง (mapping) ไว้กับทีมงานว่า เริ่มจากเมืองรถยนต์ไปสู่เมืองจักรยาน  
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องขี่จักรยาน  แต่หมายถึงเมืองที่เป็นมิตรต่อชีวิต เป็นมิตร 
ต่อมนุษย์ คือ Human City เป็นมิตรต่อจักรยาน ขนส่งมวลชนคนเดินดินได้  ทําแบบนี้ 
จะมีขั้นตอนอะไรบ้าง  ขั้นแรกคือการสร้างสรรค์วาทกรรมออกมาให้เป็นวาระสังคม   
และสร้างวัฒนธรรมเมืองจักรยานขึ้นมา  พอเริ่มเกิดวาทกรรมขึ้นมา มันโดนใจและ 
คนปิ๊งทันที  เราคิดว่าเพราะคนมีความพร้อม คล้ายว่าไม่ต้องเรียนรู้เหมือนอย่างเรื่อง 
โลกร้อนที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลมาอธิบาย  ทุกคนใกล้ชิดและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมเมืองอยู่แล้ว เพราะเราเป็นสัตว์ในพื้นที่  เราเหม็นอากาศ รถติด โดยเฉพาะ 
คนรุ่นใหม่เขาคิดเรื่องนี้กันอยู่แล้ว

• จักรยานเป็นประตูบานแรกที่ทําให้เด็กสัมผัสสิ่งแวดล้อม เพราะเขาไม่มีแอร์มาหุ้มตัว 
ต่อไปเขาจะรับรู้ความร้อน ความเย็น ความร่มรื่น  พอขี่ผ่านเข้าไปในถนนที่มีต้นไม้   
เขาจะชื่นใจ อยากได้ต้นไม้  จักรยานทําให้เราสื่อกับคนเมืองได้มากขึ้น  ตอนนี้เป็น 
การสู้กันระหว่างวิถีชีวิตในอาคาร อยู่หน้าจอ กับวิถีชีวิตที่สัมผัสธาตุทั้งสี่ ถ้าออกไป 
ข้างนอก

• ถ้าคนออกมาข้างนอก สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนเพราะทุกคนอยากให้สิ่งรอบตัวมันดี   
อยู่ข้างใน (อาคาร) มันเป็นโหมดหนี  เปิดแอร์เพราะข้างนอกมันร้อน เข้าห้าง อยู่ใน 
ออฟฟิศกต็ดิแอร์ เข้ารถกต็ดิแอร์-เอาพืน้ทีส่่วนตวัตดิแอร์ขยายเข้าไปในพืน้ทีส่าธารณะ   
มนัเป็นวงจรของการหนแีละสร้างปัญหา จนกลายเป็นตวัร่วมในการสร้างปัญหาเสยีเอง   
แต่วิถีของจักรยานเป็นเรื่องตรงกันข้าม  แน่นอนว่าสิ่งแรกคืออยากให้อากาศดีขึ้น   
เห็นรถติด ความเหลื่อมลํ้า การแย่งชิงทรัพยากรอย่างง่าย ๆ  คือพื้นที่ถนน  จักรยาน 
ทําให้คนตั้งคําถามต่าง ๆ

• ฉะนั้นวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่จะต่างไปจากรุ่นที่มีอํานาจ เลยเห็นประโยชน์ของจักรยาน 
ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญ  เหมือนนักสืบสายนํ้าที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงนํ้าในลําธารที่อยู่ข้างหน้า 
ได้เจอสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งเป็นของใกล้ตัวที่ไม่เคยรู้จักเลย  เหมือนเพื่อนที่พาออกไปสังเกต 
สิ่งที่ไม่เคยสังเกตในเมือง  เห็นรายละเอียด เช่น ร้านกาแฟใหม ่ๆ  เส้นทางใหม ่ๆ   คือเรา 
ทํางานทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านความคิดกับทางกายภาพควบคู่ไปด้วยกัน ต้องมีของที่ 
จับต้องได้  เราทําแผนที่จักรยานภาคประชาชน เหมือนแผนที่สายนํ้าที่เคยทํามาเมื่อ  
14 ปีก่อน

• เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติมันจะดึงดูดคนประเภทหนึ่ง  Life attract life  มีความ 
เป็น Active Citizen อยู่ประมาณหนึ่ง และอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนไป มีสิ่งแวดล้อม 
ที่ดีขึ้น มีความเสมอภาคมากขึ้น  ที่แน่ๆ คนเหล่านี้เป็นความหวังให้เรา

ท�าเมืองให้เป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์
• ตอนนี้เราพยายามเปลี่ยนเมืองให้เป็นแหล่งอาศัย (habitat) ของมนุษย์  เหมาะแก่ 
การอยู่อาศัย  ให้เป็นเมืองที่จะปรับตัวได้ในโลกอนาคตที่เจอความท้าทายมากมายหลาย 
อย่าง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าอย่างอื่น สังคม ประชากร ทรัพยากรที่น้อยลง  
ลักษณะทางภายภาพที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป แผ่นดินทรุด นํ้าสูงขึ้น คนแย่งชิงทรัพยากร 
ที่จํากัดมากขึ้น  เป็นเรื่องที่ต้องพลิกวิธีจัดการ เพราะเมืองใช้ทรัพยากรเยอะ  จะทํา 
อย่างไรให้เมืองที่เป็นตัวปัญหากลายเป็นทางออก  เรามองว่าเมืองเป็นซูเปอร์ออร์กา- 
นิสซึม (Super Organism)  ทําอย่างไรไม่ให้มันเป็นออร์กานิสซึมที่เป็นพยาธิเข้ามาดูด ๆ  
เมืองเป็นสัตว์ที่มีศักดิ์ศรี เป็นระบบนิเวศในตัวมันเอง  มันต้องสุขภาพดี  ไม่ใช่ปล่อย 
นํ้าเสียลงบางกะเจ้าแล้วให้เขาคืนอากาศให้เรา  สิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลง  เราต้อง 
สร้างมลภาวะให้น้อยลง  ดูดซับคาร์บอนให้มากขึ้น ให้ออกซิเจน ผลิตอาหารได้เอง  
บําบัดตัวเอง  ทําไมเมืองทําแต่เงิน  มันทําให้ชีวิตในเมืองอยู่ยากและมีความเหลื่อมลํ้าสูง 
เพราะเงินกลายเป็นปัจจัยหลัก  ทําไมชีวิตในเมืองถึงต้องใช้เงินไปหมดทุกอย่าง  มันเป็น 
เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในเมื่อเป็นแหล่งอาศัย  (habitat) ของมนุษย์  มนุษย์ก็ 
ต้องเข้าถึงปัจจัยสี่ได้ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ควรมีปัจจัยที่เอื้ออํานวยต่อการดํารง 
ชีวิตของมนุษย์  แน่นอนว่าเราต้องเขย่าสังคมว่า มันไม่ถูกต้องที่เราต้องหายใจเอาอากาศ 
ห่วย ๆ   ฉันก็มีค่าเท่ากับคุณนะ เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องได้อากาศด ีๆ   ถ้าเคาะเป็นค่าใช้จ่าย 
ด้านสาธารณสุขที่เอามาแก้ปัญหาโรคทางเดินหายใจ ก็ไม่รู้กี่พันล้าน
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• เราก็ควรเข้าถึงอาหารได้มากกว่านี้โดยไม่ใช้เงิน  เราเป็น Gen F หรือ Foraging 
for free food generation  ค่าจ่ายตลาดไม่ใช่รายการบัญชีที่สูงมาก  เพราะเก็บโน่น 
เก็บนี่ระหว่างทางได้  มีผักกับนํ้าพริก ยอดตําลึงทําแกงได้เป็นเรื่องปรกติ  ถ้าเมือง 
จะสร้างอาหารขึ้นมาได้เอง  คนเข้าถึงอาหารโดยไม่ต้องใช้เงินได้อย่างไรบ้าง มันก็ 
มีป่าชุมชน  แต่ทําไมคิดว่าป่าชุมชนต้องเป็นของต่างจังหวัด  คนกรุงเทพฯ ต้อง 
ดูดทรัพยากรเข้ามา ต้องซื้อจากซูเปอร์มาร์เกตหรือ  เราเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับ 
สวนสาธารณะได้ไหม ไม่ใช่มแีต่เจ้าหน้าทีค่อยกวดขนัคน  แต่ให้เข้ามามส่ีวนร่วมจดัการ  
ปลูกผลไม้  เราจะได้สัมพันธ์กับฤดูกาล  คุณสามารถมีผลไม้ต่าง ๆ  มีพืชผักกินได้ 
ในเมือง  มันมีที่ เพียงแต่เราปลูกแต่ไม้ประดับ  ทุกอย่างเป็นของหลวง เจ้าหน้าที่เป็น 
ผู้ควบคุม  เปลี่ยนให้มีการแบ่งปันการจัดการได้ไหม ช่วยกันระดมสมอง หาวิธีการ   
ในวัดเองมีป่าชุมชน เป็น food forest ได้ไหม  ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในวัด เริ่มปลูกผลไม้ 
ได้ไหม  แทนที่วัดจะตัดต้นไม้เทปูนเพื่อให้รถยนต์จอด ก็ไปทุบปูนพวกนั้นและปลูกไม้ผล 
คืนได้ไหม  ทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิด  ถ้าเรานั่งคุยกัน  ไม่ได้หมายความว่าต้องไป 
ล้มวิถีหนึ่ง แต่เปิดช่องทางให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น

• เราไม่ชอบความไม่หลากหลาย  เราไม่ได้ประกาศสงครามกับใคร แต่เราไม่อยากให้ 
ทางเลือกหรือรสนิยมวิถีเดียวครอบงําและบังคับให้ทุกคนปรับตัวตามวิถีเขา เช่นทุกคน 

ต้องใช้วิถีการเงิน  เราคิดว่ามันก้าวร้าวไป  ไม่ยุติธรรม  มันเหมือนหญ้าคาเกินไปนะ   
เมืองควรเป็นระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการดํารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นบ้านของคน

การเชื่อมโยงคือค�าส�าคัญของยุคนี้
• คนก็เป็นสัตว์นะ และเมืองก็เป็นระบบนิเวศ  ถ้าเราอยากจะมีประสิทธิภาพ เราก็ 
ต้องเลียนแบบระบบนิเวศในธรรมชาติ  ระบบนิเวศในธรรมชาติก็มีทั้งที่มีประสิทธิภาพ 
และไม่มีประสิทธิภาพในการหมุนเวียนแร่ธาตุต่าง ๆ   ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายสูง 
ที่เปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยชีวิตได้ค้นหาช่องทางที่ตัวเองสามารถเติบโตและพัฒนาได้  
จะเป็นระบบนิเวศที่ฟื้นฟูตัวเอง (resilience) และสามารถรับมือกับหายนะที่แปลกปลอม 
พายุมา ต้นไม้ใหญ่ล้ม ก็ยังมีตัวอื่นขึ้นมาได้  เราจึงให้ความสําคัญมากแก่ความหลากหลาย 
เมื่อเกิดภาวะใหม่ มันจะมีตัวใหม่ที่มาทําหน้าที่เดิมแทนตัวที่หายไป ซึ่งแม้จะมีความ 
สามารถไม่เท่ากัน  แต่ทั้งหมดนี้จะช่วยกันสร้างประสิทธิภาพ

• เมืองมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือคน  คนก็เหมือนสัตว์ต่าง ๆ  ในป่าดงดิบ  มีความ 
สามารถและอาชีพต่าง ๆ  หลายแบบ  แม้แต่อาชีพคนทําความสะอาดก็ยังมีมากมายหลาย 
เทคนิค ไม่ใช่กวาดบ้านถูพื้นอย่างเดียว  ถ้าเราต้องการให้เมืองเข้มแข็ง ก็ต้องให้โอกาสทักษะ 
ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ช่วยค้นคว้าหาทางออกใหม ่ๆ   นั่นคือสิ่งที่เราควร 
พยายามเลียนแบบธรรมชาติ

• เราสามารถเรียนรู้จากทั้งพืชทั้งสัตว์ได้  แต่ถ้าในเรื่องผู้นํา ขอพูดถึงปลาสร้อยชนิดหนึ่ง 
ชื่อปลาสร้อยหัวแหลม  ในแม่นํ้าโขงมีปลาเป็นพัน ๆ  ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาอพยพว่ายขึ้น 
ไปวางไข่ที่ต้นนํ้าแล้วเดินทางกลับลงมา  ในแม่นํ้าโขงมีเกาะแก่ง มีนํ้าตก มีช่องนํ้ามากมาย 
หลายช่อง  เพิ่งมีการศึกษาเมื่อ 20 ปีก่อน พบว่าปลาสร้อยหัวแหลมที่ตัวเล็กมากและ 

ปลายปี 2557 มูลนิธิโลกสีเขียวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  และผู้สนใจศึกษาธรรมชาติ 
จัดกิจกรรม “BioBlitz ชีวะตะลุมบอนบางกะเจ้า” เพื่อสํารวจพืช สัตว์ ไลเคน และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ   
ที่มีแหล่งอาศัยในคุ้งบางกะเจ้าภายในเวลา 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง

“ปั่น เก็บ กิน” เป็นทริปปั่นจักรยานออกสํารวจและเก็บพืชผัก
ท้องถิ่นภายในเมืองใหญ่เพื่อนํามาปรุงอาหาร  ความหลากหลาย
ของตํารับอาหารที่ปรุงจากพืชพรรณพื้นถิ่นริมทางเป็นสิ่งสะท้อน
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
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อยู่กันเป็นฝูง จะเป็นผู้นําการอพยพ  มันทําอย่างไร  มันก็ว่ายกันเป็นฝูง สัมผัสกับ 
กระแสนํ้า  ตรงไหนนํ้าแรงน่าจะเป็นช่องใหญ่ใช่ไหม ก็มุ่งไปทางนั้น  จนกระทั่งไปแล้ว 
พบว่าตัน ไปต่อไม่ได้  ตัวหน้าสุดที่พบว่าไปต่อไม่ได้ ก็จะหัน  ทุกตัวจะมีประสาทสัมผัส  
(sensory) ที่คอยรับสัมผัสข้อมูลรอบตัวตลอดเวลา เมื่อเซ้นส์ว่าต้องเปลี่ยนทิศ มันก็ 
เปลี่ยน แล้วทุกตัวก็เปลี่ยนตามทั้งฝูง จนว่ายไปทางอื่น  และถ้าตัวอื่นสัมผัสกระแสนํ้า 
ที่แรงกว่า ไปทางนี้ดีกว่า ทุกคนก็ไปตาม  มันมีสองอย่าง คือ เซ้นส์กับกระแสนํ้า  
กับเซ้นส์ของเพื่อนกับกระแสนํ้า นี่คือการปรับตัวด้วยการรับข้อมูลข้างนอก  ตรงไหน 
คือโอกาสก็ไป  มีคนเจอทางออกก็ไปทางนี้  ตันก็เปลี่ยนทางไปอีก  ด้วยวิธีนี้ มันเลย 
เป็นตัวที่หาช่องไปได้  ปลาที่ตัวโตกว่าก็ตามปลาสร้อย เหมือนสังคมคนเลยนะ   
การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากคนตัวเล็กตัวน้อย  Life imitate life นะ ไม่ได้เริ่มด้วยปลาใหญ่

• เราต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอีกมาก  เราต้องเป็นเหมือนปลาสร้อย  เราพอจะรู้ว่าเรา 
ต้องการไปไหน เพียงแต่เรายังหาไม่ได้  เราก็ต้องคอยรับรู้ข้อมูลข้างนอก  หมายถึงเรา 
ต้องรู้ว่าสิ่งแวดล้อมกําลังวิกฤต  คุณต้องมีเซ้นส์ว่ามันแย่แค่ไหนแล้ว  ถึงเวลาต้องเปลี่ยน 
แล้วหรือยัง  ซึ่งเราก็เห็นว่าในโลกนี้ คนที่มีเซ้นส์คือคนตัวเล็กตัวน้อยหลายอาชีพ เช่น  
นักวิทยาศาสตร์ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์นั้น ๆ   อย่างเราอยู่ในเมืองก็เห็น 
ไลเคนเปลี่ยนไป เราก็รู้แล้วว่ามันต้องวิกฤต  แต่เราล็อกตัวเองอยู่แต่ในอาคาร อยู่แต่ใน 
ห้องแอร์ เปิดทีวี แล้วรับรู้ข่าวสารของมนุษย์ด้วยกันเองจากเฟซบุ๊ก และคิดว่าเราอ่านข่าว 
หลากหลายก็พอแล้ว  ทําอย่างไรให้เราได้มีประสาทสัมผัสรับข้อมูลทั้งสองอย่าง คือเข้า 
ทั้งเฟซบุ๊กและออกไปข้างนอก  การเชื่อมโยงคือคําสําคัญของยุคนี้

ปัญญาร่วม
• เราเลิกหวังแล้วว่าจะมีผู้นํามากู้วิกฤตอยู่คนเดียว  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตามผู้นํา 
อย่างเดียว เพราะไม่มีใครที่มีความรู้เพียงพอในสังคมที่ซับซ้อน  มีบางคนที่มีภาวะ 
ผู้นํามากกว่าบางคน มีความสามารถในการคิด การสื่อสารที่ชัดเจนมีลักษณะความเป็น 
ตัวเองบางอย่างที่ทําให้คนเชื่อถือ มีคนแบบนี้อยู่เรื่อย ๆ  ที่โดดเด่นขึ้นมา  แต่ไม่มีใคร 
สามารถนําโลดเป็นแม่ทัพอย่างสมัยก่อนและจัดการได้หมด เป็น Enlighten Leader 
คนที่มีภาวะผู้นําสูงก็ยังต้องพึ่งพาปัญญาร่วม (Collective Wisdom) เพราะไม่มีใคร 
ที่จะมีความรู้และรับข้อมูลได้ทั้งหมด  ดังนั้นความสามารถในการเปิดรับ รับฟัง รับรู้ 
เรียนรู้จากสิ่งรอบข้าง จากคนอื่น เป็นสิ่งที่สําคัญเหลือเกิน  การตัดสินใจอย่างเป็น 
ฉันทามติจึงจะไปได้ เพราะคนอื่นที่มีความเห็นที่แตกต่างอาจจะไม่ยอม  นั่นคือการนํา 
แบบที่เรียกว่าปัญญาร่วม  ผู้นําไม่สามารถนําโดดไปได้โดยไม่อาศัยภูมิปัญญาจากทุกคน 
รวมกันจนเกิดฉันทามติ

• เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์มันเปลี่ยน  ปัจจัยต่าง ๆ  เปลี่ยน  เราต้องหาหนทางใหม ่ๆ  
แล้วเราจะไปหาคําตอบได้จากไหน  มันคงไม่ได้อยู่ในตําราแล้ว  มันคงไม่ได้อยู่ในสมอง 
คนแก่ ประสบการณ์คนแก่รุ่นเก่าแล้ว  แต่มันมีบทเรียนอะไรบ้างที่เขาเคยแก้ปัญหาได้ 
ด้วยการสังเกตธรรมชาติ  ทําไมเราไม่หันมาดูพืช สัตว์รอบตัวมากมาย  ชีวิตต่างสายพันธุ์ 
9 ล้านชนิด ต่างมีวิธีใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ได้อย่างสง่างาม  
หาทางออกอย่างสง่างาม

• ถ้าเราเปิดประตู มีปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม ่ๆ  คนต่างสาขาอาชีพบ้าง เราจะพบว่ามี 
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่มากมายและเป็นความหวัง  แต่เราต้องทําใจยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง

Tips
โดยธรรมชาติ เราไม่ชอบเป็นผู้นําและผู้ตามมาแต่ไหนแต่ไร  ชอบความหลากหลาย   

ชอบความเป็นปัจเจก  ชอบความเคารพซึ่งกันและกัน  ชอบความเท่าเทียม  ไม่ใช่ให้ฉันเป็น 
ผู้นํารับผิดชอบภาระหนักอึ้งคนเดียว  ฉันไม่ได้เก่งอะไรอย่างนั้นนะ  แต่ให้เป็นผู้ตามเราก็ 
ไม่ชอบ เราก็มีความคิดของเราเอง
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จุดที่อโชก้าเสนอว่า ‘ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้’ 
คือการทําลายลักษณะของปัจเจก  คนเล็กคนน้อยสร้างการ 
เปลี่ยนแปลงได้หมด  สังคมต้องการการเปลี่ยนแปลง  และเมื่อ 
ทุกคนลุกขึ้นมาทํา ไม่ต้องคาดหวังสูงถึงขนาดที่ว่าคุณต้องออกมา 
นํา ฮีโร่ที่มีลักษณะผู้นําเดี่ยวก็จะหายไป
สินี จักรธรานนท์
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สนิ ีจกัรธรานนท์ เป็นผูอ้าํนวยการมลูนธิอิโชก้า ผูร้เิริม่สร้างสรรค์เพือ่สงัคม (ประเทศไทย) ทาํงาน 
มานาน 15 ปีและสนุกกับงานที่ไม่หยุดนิ่ง ได้พบเจอและทํางานกับผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
หลากหลายที่มาจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยงและ
สร้างสรรค์ด้วยวิธีและเครื่องมือใหม่ ๆ

จากครอบครัวคนจีนชนชั้นกลางใน จ. นครศรีธรรมราช และเติบโตผ่านช่วงประวัติศาสตร์ 
อนัผนัผวนของสถานการณ์บ้านเมอืงไทย ทัง้ในระดบัท้องถิน่และประเทศ  สนิเีข้าเรยีนอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และร่วมทาํกจิกรรมเคลือ่นไหวกบัศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาแห่งประเทศไทย 
ในช่วงเหตุการณ์ 14 และ 6 ตุลาฯ  ต่อมาได้ทํางานสอนภาษาและวัฒนธรรมในค่ายผู้ลี้ภัยชาว 
อนิโดจนี อ. พนสันคิม จ. ชลบรุ ีและผ่านงานในองค์กรไม่แสวงผลกาํไรต่างประเทศหลายแห่ง  ชวีติ 
ทีผ่่านมาของเธอจงึได้คลกุคลกีบัผูน้าํหลากหลายรปูแบบทกุระดบั ทัง้ในประเทศและทัว่โลก จากผูน้าํ 
ขบวนการนกัศกึษา ผูน้าํชาวบ้าน ผูน้าํชาวม้งและชนกลุม่น้อยอืน่ ๆ  ในค่ายผูอ้พยพ จนถงึนกัคดิ นกั 
กิจกรรม ผู้ประกอบการสังคมแนวหน้า นักธุรกิจ และเด็กรุ่นใหม่ผู้นําการเปลี่ยนแปลง

การทํางานกับอโชก้าเฟลโลว์หรือผู้ประกอบการสังคมที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ทําให้เธอ 
ได้เห็นแบบแผนของแนวคิด วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนอุปสรรคและการก้าวข้ามอุปสรรค 
ของเหล่าอโชก้าเฟลโลว์ จนกล่าวได้ว่าเธอเข้าอกเข้าใจภาวะการนาํเป็นอย่างด ีและเสนอแง่มมุหลาย 
ประการไว้อย่างน่าสนใจ

สินี จักรธรานนท์
ผู้อํานวยการมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)

สินี จักรธรานนท์
ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิอโชก้ำ

ผู้ริเริ่มสร้ำงสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)
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วงการละครเวทีไทย  เราเรียนวิชาที่อยู่เบื้องหลัง ตั้งแต่ทําฉาก เป็นสเตจ แต่งไฟ เขียน 
บทละคร ชอบมาก  ในขณะเดียวกันสถานการณ์ประเทศไทยตอนนั้นก็เอื้อให้เราเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา และได้เข้าไปเป็นทีมงานในศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ง 
ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหว  เพราะฉะนั้นเราจึงได้ใกล้ชิดกับผู้นํา 
นักศึกษาสมัยนั้น ซึ่งเป็นผู้นําที่กล้าและสั่งสมความรู้จากการอ่านหนังสือ

• เราโตมากับหนังสือตั้งแต่เด็กเพราะไม่มีโทรทัศน์  คุณแม่เป็นครูและสั่งซื้อหนังสือ 
นิทานจากฮ่องกง สิงคโปร์ และอ่านนิทานอีสป นิทานกริมม์ นิทานแอนเดอสันให้ฟัง  
รวมทั้งหนังสือแปลของ อ. สนิทวงศ์ เช่น กระท่อมน้อยของลุงทอม บ้านเล็กในป่าใหญ่  
การ์ตูนวอลต์ดิสนีย์  อย่าง กระท่อมน้อยของลุงทอม ที่อ่านตอนอายุยังไม่ถึง 10 ขวบ  
อ่านไปนํ้าตาไหลไป ทั้งที่ไม่รู้จักด้วยซํ้าว่าคนผิวดําเป็นอย่างไร  ทําไมชีวิตเขาถึงรันทดมาก 
ทําไมเขาถึงต้องสู้  และพอโตขึ้นก็ต่อยอดด้วยการอ่านหนังสือในยุคที่มีการเคลื่อนไหว 
ประชาธิปไตย เช่น แม่ (ของ แม็กซิม กอร์กี) คนขี่เสือ (ของ ภวานี ภัฏฏาจารย์)  
หนังสือของ จิตร ภูมิศักดิ์ นิยายจากต่างประเทศ และหนังสือแปล  พอดูหนัง  
Les Miserables ร้องไห้ทุกครั้ง เพราะสะท้อนชีวิตในช่วงนั้นมาก

• ช่วงปี 2500  สมัยจอมพลสฤษดิ์มีนโยบายกีดกันคนจีน  โรงเรียนจีนถูกปิดเพราะ 
ถูกโยงกับการเมือง  ครูใหญ่ถูกเนรเทศ  ตอนนั้นยังเด็กมาก  ลูกคนจีนส่วนใหญ่ใช้แซ่ 
แต่ถูกกดดันให้เปลี่ยนนามสกุลเป็นไทย  ครอบครัวได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก 
การเคลื่อนไหวของชาวจีนโพ้นทะเลในยุคนั้น  ภาคใต้ถูกรัฐบาลทหารมองว่าเป็นสีแดง   
ที่พัทลุงชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกจับ ถีบลงเขา เผาลงถังแดง   
เราเติบโตท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้  เมื่อเป็นนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 
อาสาสมัครในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมทางสังคม เช่น การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น  
การเรียกร้องประชาธิปไตยยุค 14 และ 6 ตุลาฯ  การเรียนที่อักษรศาสตร์โดยเฉพาะ 
ประวัติศาสตร์จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก และการละคร 
ตะวันตก ทําให้ได้รับความคิดที่อยากเห็นสังคมที่มีเสรีภาพ ความยุติธรรม และความ 
เสมอภาค ซึ่งต้องยกคุณความดีให้คณาจารย์ที่ให้ความรู้

• หลังเรียนจบ เราเลือกทํางานแรกกับผู้อพยพอินโดจีนที่พนัสนิคม  เป็นโปรแกรม  
English Teaching and Cultural Orientation ที่เตรียมผู้อพยพจากเขมร ลาว  
เวียดนาม เพื่อไปตั้งรกรากในประเทศที่ 3  สอนนักเรียนเป็นรุ่น รุ่นละ 3-4 เดือน   

จากนักอ่านสู่นักกิจกรรม และนักพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ
• เราจบอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  เป็นคนชอบภาษา เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่คุณพ่อ 
คุณแม่มีการศึกษาและใช้ภาษาจีนกลางอยู่ใน จ. นครศรีธรรมราช  ครอบครัวเรา 
ส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้เรียน  เพื่อนรุ่นเดียวกันที่จบ ป. 7  บางคนออกจากโรงเรียนก็ 
แต่งงานเลยเพราะเป็นผู้หญิง และครอบครัวไม่สนับสนุนให้เรียนต่อ  ด้วยความที่เรียน 
ในโรงเรียนคริสต์โปรเตสแตนต์เลยได้เปรียบเรื่องภาษา  มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนเกี่ยวกับ 
ภาษาและคน และโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนวิชาที่รักอย่างภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน  
ประวัติศาสตร์ ศิลปะการละคร ในสมัยที่อาจารย์สดใส พันธุมโกมล เป็นบรมครูของ 
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จากนั้นเลื่อนไปทําตําแหน่งผู้จัดการ  และเปลี่ยนงานทุก 2-3 ปี โดยทํางานในองค์กร 
ลักษณะนี้ เช่น Save the Children, World Education (Consortium), Care  
International, International Human Assistant Program และ Pearl S. Buck  
Foundation ที่ทํางานด้านการศึกษาของเด็กลูกครึ่ง ก่อนมาทําที่อโชก้า (Ashoka)  
เริ่มจากการบุกเบิกโครงการใหม่ และต่อมาบริหารองค์กรเต็มเวลา

งานค้นหาผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneur)
• อโชก้าเป็นองค์กรนานาชาติที่มีฐานจากภาคธุรกิจ  วิธีคิด การบริหารจัดการ  
การบริหารคน ฯลฯ ใช้โมเดลธุรกิจเกือบทั้งหมด  เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างการ 
เปลี่ยนแปลง (Change)  อโชก้าปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทุก 2-3 ปี ทําให้เราต้องพัฒนา 
วิธีคิดวิธีทํางานตลอดเวลา  แต่ก็เป็นงานที่ทําให้ชีวิตไม่หยุดนิ่ง  เราได้เจอผู้นําที่ 
โดดเด่นในทัศนะของอโชก้า ได้เห็นความคิดริเริ่มใหม ่ๆ  ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  
หรือความรู้ที่ทํางานร่วมกับอโชก้าเฟลโลว์ที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จึงมีความสุข 
มาก ๆ   เราอยู่กับอโชก้ามา 15 ปีแล้ว และกําลังอยู่ในช่วงส่งต่อด้วยกระบวนการทํางาน 
ร่วมกัน

• อโชก้าลงทุนกับคน  เราเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
เราค้นหา “Leading Social Entrepreneurs” หรือผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าซึ่ง 
หายากมาก เพื่อคัดเลือกเป็น “อโชก้าเฟลโลว์” (Ashoka Fellow)  ถ้าอยู่ในหมู่ของผู้นํา 
ก็เป็นผู้นําแถวหน้าสุด แต่ไม่ใช่เพราะเขาอยู่สูงสุดหรือตัวใหญ่สุด  แต่เพราะเขามีสายตา 
ยาวไกล เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกและหาทางออก เป็นคนกล้าคิดแตกต่าง  ซึ่งสิ่งที่มา 

พร้อมความแตกต่างของเขาคือความคิดใหม่ เรียกว่า “นวัตกรรมสังคม” (Social  
Innovation)  ต้องมีสิ่งที่ บิล เดรย์ตัน ผู้ก่อตั้งและ CEO ของอโชก้า เรียกว่า “big and  
creative new idea” คือคิดแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไปจากที่มีคนเคยทํามาแล้ว  สร้าง 
ต้นแบบใหม่ที่สร้างสรรค์มาก ๆ   พวกเขามักเริ่มจากสองมือเปล่า แต่มีความรักในสิ่งที่ทํา 
(passion) มีความคิดสร้างสรรค์  มีเป้าหมายว่าจะแก้ปัญหาอะไรและหาวิธีการแก้ปัญหา 
นั้น  เขาจึงเป็นผู้ทํา ไม่ใช่ฝันได้อย่างเดียว

• เกณฑ์การคัดเลือกอโชก้าเฟลโลว์มีอยู่ห้าข้อ คือ 1. เป็นคนเก่ง คือมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ (creative)  2. เป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่ม  3. เป็นคนมุ่งมั่น นั่นคือเมื่อกล้า 
ริเริ่มแล้ว ต้องลงมือทํา ต้องพบความผิดพลาดล้มเหลว แต่สามารถยืนขึ้นมาได้ใหม่   
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4. เป็นคนดี ทํางานกับคนอื่นได้ เป็นที่ยอมรับ และ  5. มองการณ์ไกล  อโชก้ามอง 
หาคนที่นําทักษะและความคิดสร้างสรรค์มาแก้ไขปัญหาสังคมที่กระทบโครงสร้าง เช่น  
เรื่องการศึกษา สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สุขภาพ เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ซึ่งทุกปัญหามีความสัมพันธ์กัน  คนเหล่านี้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวมา 
บริหารจัดการ  ทําให้ความฝันได้รับการปฏิบัติให้เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม และต้อง 
ร่วมมือกับคนอื่น ๆ  ผลักดันความคิดและวิธีการทํางานของตนให้เป็นนโยบายเพื่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  อโชก้าค้นหาคนที่มีความคิดชัดและทําจริง แต่ยังต้องการ 
การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ไม่ใช่ผู้นําที่โด่งดังแล้ว ด้วยการพูดคุย สัมภาษณ์  
ไปดูพื้นที่ทํางานของคนเหล่านี้ และนําเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและโปร่งใส 
เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจว่าจะลงทุนสนับสนุนพวกเขาหรือไม่

• อโชก้าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นองค์กรให้ทุนเหมือนที่คนทั่วไปมอง ไม่ได้คิดถึงการให้ 
รางวัลมากเท่าการยอมรับ เชิดชู ส่งเสริมบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการสังคมเหล่านี้ให้ 
เติบโตและสร้างผลกระทบในวงกว้าง  งานหลักอโชก้าตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้จึงเป็นการ 
ลงทุนกับคนเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่ค่อนข้างหายาก  บิล เดรย์ตัน พูดว่า 
ทุกประเทศ ไม่ว่าประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว มีคนแบบนี้ทั้งนั้น  
เพราะทุกแห่งมีปัญหาสังคมมากมายและหลากหลาย  อโชก้าตั้งเป้าว่า ในประเทศที่มี 
ประชากร 10 ล้านคน เราควรค้นหาผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าให้ได้ปีละหนึ่งคน  
และให้เงินสนับสนุน 3 ปีโดยไม่มีเงื่อนไข  อโชก้าเฟลโลว์จะนําเงินไปทําอะไรก็ได้  
แต่ต้องมุ่งมั่นพัฒนาแนวคิดที่นําเสนอเพื่อแก้ปัญหาต่อไป  อโชก้าประเมินประสิทธิภาพ 
การทํางานขององค์กรทุก 5 ปีและ 10 ปี พบว่า 90% ของอโชก้าเฟลโลว์ยังคงมุ่งมั่นใน 
แนวคิดของตนและต้องการขยายผลต่อไป

• นอกจากการสนับสนุนเรื่องเงินแล้ว อโชก้ายังมีเครือข่ายทั้งในประเทศและทั่วโลก  
เป็นเครือข่ายข้ามประเด็นที่รวมผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน  ตราบใดที่คนเหล่านี้ 
ยังมุ่งมั่นทํางานแก้ไขปัญหาสังคม พวกเขาจะเป็นสมาชิกตลอดชีพและได้รับสิทธิประโยชน์ 
จากเครือข่ายอโชก้า  นอกจากนี้เรายังทํางานกับคนรุ่นใหม่เพื่อบ่มเพาะและส่งเสริมให้ 
พวกเขาเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ประกอบการสังคมในอนาคต ด้วยการทํางาน 
กับมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับนักคิดผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  เช่น  
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้

• อโชก้าทํางานมานานกว่า 30 ปี  เมื่อเครือข่ายขยายใหญ่เติบโตขึ้น เราก็เห็นแบบแผน 
แนวคิด หลักการ วิธีการ และบทเรียนความสําเร็จและความล้มเหลวจากการทํางานของ 
อโชก้าเฟลโลว์ จึงสนใจจะรวบรวมและจัดการความรู้เหล่านั้นเพื่อนํามาต่อยอดขยายผล   
ยกตัวอย่างเช่น อโชก้าเฟลโลว์ที่ทํางานด้านการศึกษากับเด็ก ได้เรียนรู้ว่าปัจจัยพื้นฐาน 
ของการทําให้เด็กเติบโตเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือความเห็นอกเห็นใจ (empathy)   
งานวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) ชี้ให้เห็นว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ได้ 
หมายถึงความรู้สึกทางอารมณ์อย่างเดียว แต่ต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นการลงมือทํา 
ด้วย จึงจะเกิดเป็นความสุขความเบิกบาน  เราก็ใช้ความรู้นี้ไปทํางานกับโรงเรียน ส่งเสริม 
ให้เด็กเกิดความเห็นอกเห็นใจและขยายผล เป็นต้น

อโชก้าเฟลโลว์ที่น่าสนใจ
• คุณสมสุข บุญญะบัญชา หรือพี่เขียว (อโชก้าเฟลโลว์ ปี 2534) อดีตผู้อํานวยการ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  เป็นสถาปนิก จบจุฬาฯ เคยทํางานการเคหะแห่ง 
ชาติ  ต่อมาเธอก่อตั้งองค์กรอิสระชื่อ Asian Coalition on Housing Rights (มูลนิธิศูนย์ 
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ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย)  เริ่มจากสมาชิก 18 ประเทศและขยายไปอีกมากมาย   
อโชก้าเลือกคุณสมสุขเป็นอโชก้าเฟลโลว์ เพราะเธอนําความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมา 
บูรณาการกับสิทธิเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนเมือง ด้วยแนวความคิดเรื่องการ 
แบ่งปันที่ดิน (land sharing) คือเจรจากับเจ้าของที่ดินหรือนักพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
ให้จัดสรรที่ดินที่อยู่หลังโครงการ ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าให้คนจนในสลัมที่อพยพจากต่าง 
จังหวัดและอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาก่อนสร้างบ้าน โดยการออกแบบชุมชนด้วยแนวคิดเชิง 
สถาปัตย์ คือเป็นระเบียบ น่าอยู่ มีโครงข่ายนํ้าไฟพร้อม และสมาชิกชุมชนสร้างบ้านตาม 
กําลังทรัพย์ มีการจัดตั้งคนในชุมชนเป็นเครือข่าย ซึ่งต่อมาโมเดลนี้ได้ขยายไปทั่วประเทศ  
เกิดเครือข่ายคนจนเมืองด้านสิทธิที่อยู่อาศัย  พี่เขียวใช้วิชาชีพมาสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ที่ขยายผลต่อได้  ที่สําคัญได้กลายเป็นนโยบายของรัฐ เช่นโครงการบ้านมั่นคง และยังเป็น 
แรงบันดาลใจให้แก่สถาปนิกรุ่นใหม่ เกิดเป็นเครือข่ายสถาปนิกชุมชน ใช้กระบวนการทาง 
สถาปัตย์มาช่วยพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยและการจัดการชุมชนอย่างรอบด้าน

• อีกคนหนึ่งคือคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือหนูหริ่ง (อโชก้าเฟลโลว์ ปี 2542)   
หนูหริ่งอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงและก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงาขึ้นมาเพื่อใช้การละครเป็น 
ภาพสะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีปัญหา  กระจกเงาเริ่มงานในกรุงเทพฯ ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ 
เชียงราย และเห็นโอกาสการทํางานด้านการศึกษากับชุมชนชาวเขา ตั้งแต่เรื่องสัญชาติ 
ของเด็ก การใช้อินเทอร์เน็ตกับการพัฒนาสังคม  หนูหริ่งมีความคิดสร้างสรรค์และความ 
มุ่งมั่นสูงมาก  เขามีจุดยืนที่มั่นคงชัดเจนคือการเลือกทําสิ่งใหม ่ๆ  จับปัญหาที่ท้าทาย 
และสร้างสรรค์วิธีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นครูอาสา เครือข่ายต้าน 
ภยัพบิตัทิีเ่ริม่จากสนึามแิละขยายต่อไป  การใช้เทคโนโลยี การใช้สือ่ทาํงานกบัเดก็และชมุชน  
นอกจากนี้ยังสร้างคนรุ่นใหม่มารับงานต่อและยืนอยู่ได้เอง  อโชก้าเรียกคนแบบหนูหริ่งนี้ 
ว่า “Serial Entrepreneur” หมายถึงผู้ประกอบการที่ริเริ่มความคิดใหม ่ๆ  อย่างต่อเนื่อง   
เราไม่พูดถึงแนวคิดทางการเมืองเพราะอโชก้าเคารพว่าเป็นทัศนคติส่วนตัว

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaker)
• พอมาถึงยุคนี้  อโชก้าเห็นว่าด้วยปัญหาสังคมที่รุนแรงและขยายผลกว้างขึ้น เราจะ 
ค้นหาแต่ผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องส่งเสริมให้เกิดผู้สร้างการ 
เปลี่ยนแปลง (Changemaker) ด้วย  นั่นคือคนในสังคมที่เห็นปัญหาและมีความมุ่งมั่น 
ที่จะแก้ไข ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้ทั้งนั้น  อโชก้านําเรื่องราวและ 
วิธีคิดการทํางานของผู้ประกอบการสังคมมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เพื่อช่วยให้เขา 

ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์  สอนให้พวกเขาตั้งคําถามที่ถูกต้องว่าต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไร  
และจะใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเกิดผล สอนให้คิดเป็นระบบ (System Thinking) มีเวที 
ให้ทดลองทํา (Social Lab) แนะนําให้รู้จักโค้ชหรือพี่เลี้ยง รวมจัดหาเงินทุนสนับสนุน 
เบื้องต้น และสร้างเครือข่ายคนที่อยากมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน

• สามีเราทํางานอยู่ในภาคธุรกิจบอกว่า พวกเราไม่ควรมองภาคธุรกิจเป็นศัตรู เพราะ 
ถึงที่สุด ถ้าเรารู้จักใช้ทุน - เครื่องมือที่มีส่วนทําให้เกิดปัญหาสังคมและเป็นต้นตอของ 
การเอารัดเอาเปรียบ - ที่มีพลังมหาศาลให้เป็นประโยชน์ เราก็สามารถสร้างพันธมิตร 
และนําทรัพยากรจากธุรกิจมาสนับสนุนการประกอบการทางสังคมได้  อโชก้าเชื่อว่า 
เราสามารถนําความรู้ เทคโนโลยี กลไก และเครื่องมือที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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มาสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามได้  ขณะนี้อโชก้ากําลังชักชวนคนและองค์กรภาคธุรกิจที่มี 
มุมมองร่วมกัน อยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมมาคุยกัน ซึ่งเป็นความพยายาม 
ที่ภาคสังคมเคยทํามาแล้ว แต่เวลานี้เราเห็นโอกาสใหม ่ๆ  มากมาย

• สรุปว่าอโชก้าทํางานสามระดับคือ 1. ทํางานกับคน คือผู้นําทางสังคมที่เราเรียกว่า 
ผู้ประกอบการสังคมแนวหน้า  2. สนับสนุนให้คนเหล่านี้ร่วมมือกันทํางานอย่างมีพลัง 
และมีประสิทธิภาพ และ 3. สร้างกลไกและระบบนิเวศที่เอื้อให้ผู้ประกอบการสังคมทํางาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลกระทบในวงกว้าง  อโชก้ายังทํางานกับพันธมิตร 
ที่หลากหลาย ได้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสังคมรุ่นเยาว์  
กับองค์กรภาคธุรกิจและการเงินเพื่อส่งเสริมการลงทุนทางสังคม และกับองค์กรภาค 
ประชาสังคมเพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบการสังคมและนวัตกรรม 
สังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ทําให้วิสัยทัศน์ “EveryoneAChangemaker” ปรากฏเป็นจริง

น�าเดี่ยวหรือน�าร่วม
• จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในหมู่อโชก้าเฟลโลว์ เราพบทั้งผู้นําที่เป็นแบบนําเดี่ยวและ 
นําร่วม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องการการนําที่ต่างกัน  เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่เป็นผู้นํา  
มีความเป็นผู้นําโดยธรรมชาติที่สั่งสมมาจากการเติบโต จากโอกาสที่เขาได้รับจากครอบครัว 
โดยทั่วไปเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความรัก ให้โอกาส เลี้ยงดูอย่างให้เขารู้จักคิด  
ให้ทักษะชีวิตเป็นพื้นฐาน และให้โอกาสลงมือทําตามความฝัน มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นําสูง

• ในสถานการณ์จริง การนําโดยบุคคลกับการนําโดยกลุ่มมีลักษณะสัมพัทธ์  บางครั้ง 
สถานการณ์หนึ่ง ๆ  อาจเรียกร้องให้เกิดผู้นําเดี่ยวที่ต้องกล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ  
เช่นในสถานการณ์สู้รบหรือสถานการณ์ที่ขัดแย้งรุนแรง ซึ่งอาจแก้ไขสถานการณ์ไม่ทัน มีคน 
ล้มตาย คุณใช้ประชามติไม่ได้ ต้องรีบตัดสินใจ  สถานการณ์เช่นนี้ต้องอาศัยผู้นําเดี่ยวที่ 
เป็นผู้นําที่เข้มแข็งที่สุด มีความแหลมคมทางความคิด และมีความกล้า  แต่ถ้าเป็น 
สถานการณ์ที่กระทบกับคนส่วนใหญ่ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความคิด และการตัดสินใจ 
ที่รอบด้าน ทักษะที่หลากหลาย จําเป็นต้องใช้ผู้นํากลุ่ม เพื่อความรอบคอบ  ทักษะที่ 
หลากหลายทําให้การเจรจาหรือการต่อสู้กับสถานการณ์ที่กดดันคลี่คลายไปได้ เช่น  
การเจรจาทางการเมือง การต่อสู้กับความเห็นที่ขัดแย้งที่เราให้ความสําคัญแก่การสูญเสีย  
ไม่ว่าจะเป็นด้านกําลัง ความเชื่อถือ เวลา หรือทรัพยากร  ผู้นําต้องทํางานร่วมกับคนอื่น  
ต้องศึกษาเรียนรู้ ถ่อมตัว และรู้จักเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความสามารถด้วย 

โดยทั่วไปในการสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขปัญหาที่ผลักดันให้สังคมก้าวไป 
ข้างหน้า ต้องการผู้นําทั้งสองประเภท หรือผู้นําที่มีทักษะทั้งสองประเภท

• จุดที่อโชก้าเสนอว่า “ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้”  คือการทําลาย 
ลักษณะของปัจเจก  คนเล็กคนน้อยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หมด  สังคมต้องการการ 
เปลี่ยนแปลง และเมื่อทุกคนลุกขึ้นมาทํา ไม่ต้องคาดหวังสูงถึงขนาดที่ว่าคุณต้องออกมา 
นํา แล้วฮีโร่ที่มีลักษณะผู้นําเดี่ยวก็จะหายไป 

• คนที่เป็นอโชก้าเฟลโลว์หลายคนก็โตมาจากการนําเดี่ยว  9 ใน 10 คนเริ่มจาก 
คนเดียว  ถ้ามองจากบริบทของเขา ก็มีสองปัจจัยใหญ ่ๆ  คือหลายคนเห็นปัญหาแล้ว 
ทนไม่ได้  แล้วเริ่มลงมือทําจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่ เพื่อสร้างโอกาสและการเปลี่ยนแปลง  
ค่อย ๆ  สะสมกําลัง  หลายคนตอนนี้ก็ยังเป็นผู้นําเดี่ยวอยู่เพราะประเด็นที่เขาทํามันยาก  
มันโหด ต้องใช้เวลานานในการสร้างเพื่อนร่วมทาง  อีกบริบทหนึ่งคือเขาเป็นผู้ได้รับ 
ผลกระทบโดยตรง  สถานการณ์จึงผลักดันให้เขากลายเป็นผู้นําโดยธรรมชาติโดยที่เขา 
ไม่ได้เลือกที่จะเป็นด้วย

• ในระยะแรกของการแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลง เขาต้องเป็นผู้นําเดี่ยว 
อยู่แล้ว เพราะเขาต้องนํา ต้องกล้าพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเส้นทางนี้ไปได้ แม้จะมีขวากหนาม  
คือทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง  เกือบทุกคนเป็นอย่างนั้น  เมื่อทําให้เห็นเป็นตัวอย่างจน 
ประจักษ์ชัดแล้ว ก็จะมีคนเข้ามาร่วมขบวนเรื่อย ๆ   ทั้งที่เป็นผู้ได้รับแรงบันดาลใจ 
กับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ผู้นําเหล่านี้ทํา จนเกิดเป็นกลุ่มก้อน  แล้วผู้นําที่เป็นมา 
แต่แรกก็จะเริ่มเห็นว่า เขาต้องสร้างผู้นํารุ่นสองรุ่นสาม เพื่อสืบทอดภารกิจ สร้างโอกาส 
ให้เกิดมุมมองใหม ่ๆ  ในการแก้ไขปัญหา สร้างทรัพยากรใหม ่ๆ

ผู้น�าสร้างได ้?
• เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงในอโชก้า  บิล เดรย์ตัน ผู้ก่อตั้งอโชก้าเชื่อว่าผู้ประกอบ 
การสังคมสร้างไม่ได้ เพราะเป็นดีเอ็นเอที่มีคุณลักษณะพิเศษและมีความมุ่งมั่นอย่าง 
แรงกล้า  ส่วนพวกที่ทํางานด้านพัฒนาศักยภาพ (capacity building) ก็บอกว่าไม่จริง  
มันสร้างได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเกณฑ์สูงขนาดไหน  ตัวอย่างที่ยกบ่อย ๆ  คือครอบครัว 
เป็นนักธุรกิจตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อ พอมาถึงรุ่นหลานไม่อยากเป็นนักธุรกิจแล้ว แต่อยากเป็น 
ศิลปิน  ในขณะที่ก็มีผู้ประกอบการที่ส่งต่อธุรกิจกันเป็นรุ่น ๆ  ไปได้เรื่อย ๆ   ส่วนตัวเห็น 



250 น ํา ร่ ว ม  ร ่ว ม น ํา
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1
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ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น ํา ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  1

ว่าเราสามารถปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านี้ได้ แต่ต้องใช้เวลานานและอาศัยโอกาสเป็น 
ตัวช่วยให้เกิดจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ

• ในกรณีที่เป็นยีนหรือดีเอ็นเอ โอกาสที่ยีนของความเป็นผู้นําจะถูกแสดงออกมา 
หรือที่หลายคนใช้คําว่า “ระเบิด” จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ต้องทํา  
ต้องตัดสินใจ  คือมีปัญหามีโจทย์ซึ่งเป็นเหมือนชนวนที่จุดประกาย  คนที่ถูกปัญหากดดัน 
จริง ๆ  เขาเลือกที่จะสู้หรือเลือกที่จะถอยก็ได้  อโชก้าเฟลโลว์หลายคนมีสถานะทาง 
สังคมหรือเป็นคนที่มีทางเลือกมากมายโดยไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ในทิศทางนี้ แต่เขาเลือก 
เดินทางนี้ด้วยจิตสํานึกของประชาชนที่รับผิดชอบต่อสังคม และเห็นโอกาสที่จะนํา

• คนที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจคือคุณแม่ซึ่งเป็นผู้นําในครอบครัวและแวดวงการทํางาน 
คุณแม่ได้รับเลือกเป็นประธานครูในโรงเรียนจีน เป็นผู้หญิงที่ในสมัยนั้นต้องถือว่า 
ไม่ธรรมดา  จากประสบการณ์ในชีวิตการเลี้ยงดูลูกของตัวเอง คิดว่าต้องสนับสนุนให้ 
เขาลงมือทําถึงจะเกิดภาวะผู้นํา  เราให้ความสําคัญแก่การเลี้ยงดูในครอบครัวและ 
บทบาทของครูในโรงเรียน เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราเคยได้รับมา  คือต้องให้โอกาส  
ให้ความคิดชี้นํา  เด็กเป็นเหมือนผ้าขาว  ถ้าเขาได้รับอะไรหรือใส่อะไรทางความคิด 
เข้าไป เขาจะเติบโตเป็นอย่างนั้น  เขาจะเป็นผู้นําหรือกล้าตัดสินใจ หรือสร้างสิ่งใหม ่ๆ   
เพื่อตัวเขาเอง หรือเพื่อคนรอบข้างก็ต่อเมื่อเขามีโอกาส  และจากการศึกษาชีวิตใน 
วัยเด็กของอโชก้าพบว่า 100% ของคนที่เป็นผู้นําจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน 
และมีความคิดสร้างสรรค์สูง เมื่อเขาได้รับโอกาส

• การสร้างผู้นําจําเป็นไหม จําเป็น เพราะมันเป็นการย่นระยะทางในการค้นหา หรือ 
ค้นหาวิธีการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ  โลกไม่ได้เพิ่งเกิดในวันนี้ แต่สั่งสมประสบการณ์ 
มายาวนาน จึงมีนักคิดที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า วิธีคิดหรือแนวทางของเขาสามารถสร้าง 
ผลกระทบได้จริง ๆ   เพราะฉะนั้นโรงเรียนผู้นําหรือพื้นที่ที่สร้างผู้นํา คือพื้นที่ที่จะทําให้ 
ผู้นํารุ่นใหม่เติบโตในระยะเวลาที่เหมาะสม มากกว่าต้องไปค้นคว้าด้วยตัวเอง  ในขณะที่ 
เราให้เพื่อยกระดับความรับรู้ของเขาในเวลาที่เหมาะสม ก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาลงไปทําจริง 
ด้วย ขาดไม่ได้ทั้งสองอย่าง

• เราเชื่อว่าทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากทํา  เรามีหน้าที่ไกด์หรือช่วยให้เขาทํา 
ในสิ่งที่สนองความฝันและความต้องการของตัวเอง บวกกับสร้างประโยชน์ให้สังคม   
ยกตัวอย่างเช่น เราถามเด็กว่าชีวิตคุณสนใจอะไรมากที่สุด  เขาอาจจะตอบว่าชอบเล่น 
ดนตรี ชอบปลูกผัก หรือแค่ปลูกถั่วงอกอย่างเดียว เรายังสามารถส่งเสริมให้เขาเป็น 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับเรื่องอาหารปลอดภัยได้  ผู้นําในความหมายนี้  
มีอยู่ในตัวทุกคน

• คนที่อยู่ในแวดวงเดียวกับเราเป็นคนที่อยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่พวกเรา 
มีส่วนร่วมในการทํา ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยระดับหนึ่ง  ตอนนี้เราปลูกฝัง 
ลูกหลานว่า เขาไม่จําเป็นต้องยึดอาชีพนักพัฒนาสังคมแบบเรา และไม่ว่าจะประกอบ 
อาชีพอะไร อยู่ที่ไหน พวกเขาต้องมีจิตสํานึกว่าเป็นส่วนหนึ่งและมีความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน

Tips
จากการศึกษาชีวิตย้อนหลังของอโชก้าเฟลโลว์พบว่า 100% ของคนที่เป็นผู้นําจะสร้าง 

ความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนและมีความคิดสร้างสรรค์สูง เมื่อเขาได้รับโอกาส
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